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การประชุมวิชาการโครงการ BRT คร้ังที่ 10 

โดย 
ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
มาริไทมปารค แอนด สปา รีสอรท  จังหวัดกระบี่ 

วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 
 

เรียน ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ผูอํานวยการโครงการ BRT 
ทานผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ และ
ทานผูมีเกียรติที่เขารวมประชุมทุกทาน ผมรูสึกยินดีที่ไดมี
โอกาสมาเปนประธานเปดการประชุมวิชาการประจําป
โครงการ BRT ครั้งที่ 10  ที่ จ.กระบี่ อีกครั้งหนึ่ง 

ในวันนี้ผูอํานวยการโครงการ BRT ไมไดจัดทําราง
คํากลาวเปด  ผมจึงขออนุญาตทําในแบบที่เคยทําคือกลาว
เปดตามสบาย ผมขอเรียนวาการประชุมวิชาการประจําป
โครงการ BRT ครั้งนี้เปนครั้งที่ 10 และเปนครั้งที่ 10 ของ
ผมที่ไดรับเกียรติมาเปดการประชุม ถามองยอนอดีตไปที่
การประชุมฯ ครั้งที่ 1 จัดที่โรงแรมปางสวนแกว จ.เชียงใหม 
เมื่อวันที่ 16 –18 ตุลานคม พ.ศ. 2540 จนมาถึงการประชุม
ฯ ครั้งที่ 10 ที่มาริไทมปารค แอน สปา รีสอรท จ.กระบี่ 
ระหวางวันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ประวัติการจัดการ
ประชุมฯ โครงการ BRT ไดเกิดขึ้นมา 8 จังหวัดแลว  จะซ้ํา
ที่ จ. เชียงใหม และ จ.ขอนแกน 2 ครั้ง โรงแรมที่จัดซ้ํากัน 
2 ครั้ง คือที่ปางสวนแกว นอกนั้นก็จะแยกยายโรงแรมไมซ้ํา
กัน 

ผมขอขอบคุณทางผูจัดที่ไดกรุณาเลื่อนเวลาเปดมา
เปนชวงบาย เพราะผมตองเปนเจาภาพแตงงานที่ไดจองไว 
6 เดือนแลว เมื่อเชาโชคดีมีขบวนแหแหนไปที่สนามบิน  
ตอนแรกตื่นเตนนึกวาไปรับผม ทั้งทหาร ตํารวจ พรอมนัก
ฟอนรํามากมาย แตปรากฏวาขบวนดังกลาวไปรับพระบรม
สารีริกขธาตุจากศรีลังกามาประดิษฐานที่วัดถ้ําเสือ  ผมจึง
โชคดีที่ไดรวมขบวนมาดวย เนื่องจากไมไดมา จ.กระบี่นาน
แลว  คิดวาพรุงนี้จะมีโอกาสไปเยี่ยมงานเกาๆ แตโชคดีเมื่อ 

2 อาทิตยที่แลวไดขึ้นมาหนหนึ่ง จึงไดไปเยี่ยมทุกแหงที่เคยตั้งใจไววาจะมาเยี่ยมหมดแลว พรุงนี้ผมจึงต้ังใจวา
จะมานั่งฟงการบรรยาย 

 
ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

 
ภูเขาหินปูนและปาชายเลนที่ส่ือถึง จ.กระบี่ 

 
ถ้ําที่มีอยูอยางมากมายในจังหวัดกระบี่ 



 
เมื่อไมมีรางคํากลาวใหผม ผมก็ขอบรรยายไปตามประสา

ของผูสูงอายุและตามประสบการณ และขอยํ้ากับ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม  วา
ผมไมผูกขาดตําแหนงประธานเปดการประชุม ถาไมใหผมมาเปน
ประธาน ผมก็จะมารวมการประชุมดวยอยูดี  ที่อยากจะฝากไวนิด
หนึ่ง คือ สถิติของผูเขารวมประชุมที่คอนขางหลากหลาย จึงคิดวาถา
ฝายเลขานุการฯ ไดจดสถิติของอายุ เพศ และการศึกษาติดตอกันทุก
ป จะทําใหเห็นภาพของผูเขารวมประชุมที่ชัดเจนขึ้น 

การดําเนินงานของโครงการ BRT ในชวง 10 ปที่ผานมา 
ขอบเขตของงานไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่กวางขวางมากขึ้น จาก
การคนพบสิ่งมีชีวิตไมกี่ชนิด ปจจุบันคนพบเพิ่มเติมมากมาย ไมวา
จะเปนจุลินทรีย สาหราย แพลงกตอน แมลง สัตวเลื้อยคลาน สัตว
สะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวอื่นๆ เชน นก ชะนีมือขาว และคางคาว 
จนผมตามไมทัน จากพื้นที่วิจัยไมกี่พื้นที่ในชวงเริ่มตน เวลานี้ขยาย
ไปเกือบทั่วประเทศ ทั้งในอุทยานแหงชาติ ทะเล หมูเกาะทะเลใต 
(ผมดีใจนึกวาไปที่แปซิฟก) แตกลับอยูที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  
นี่เอง จากหนวยงานพันธมิตรเริ่มตนไมกี่หนวยงาน ปจจุบันไดขยาย
พันธมิตรจํานวนมาก ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรตางๆ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรอิสระ โรงเรียน วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ชุมชน  และหมูบาน  เปนตน   ในขณะเดียวกันจะมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมารวมดวยทุกครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีศัพทใหมๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เชน บรรพชีวิน 
ปาเมฆ พุและพรุ เปนตน ซึ่งคําวา “พุ”และ “พรุ” นั้น จะมีความหมาย
แตกตางกัน พุ คือ อาการที่น้ําหรือแกสผุดขึ้นมา เชน น้ํารอนผุด
ขึ้นมา แกสธรรมชาติพุขึ้นมา โดยมากจะเปนน้ําจืด เชน พุเตย พุ
ตะเคียน เปนตน แตถา พรุ หมายถึง ที่ลุมสนุนหรือที่ลุมชื้นแฉะมี
สนุน ซึ่งเกิดจากซากผุพังของพืชที่ทับถมกันจํานวนมาก เชน พรุสิริน
ธรและพรุตางๆ ที่มีเปนจํานวนมากในทางใต 

ผลงานของโครงการ BRT ไดผลิตออกมามาก ทั้งที่ตีพิมพใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก มาก
ถึง 461 คน ในระยะ 10 ป คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมของโลกมากถึง 
548 ชนิด และยังมีการเก็บรวบรวมตัวอยางจากการศึกษาไวมากมาย 
รวมท้ังผลิตเอกสารตางๆ  ออกมาอยางตอเนื่อง  บางครั้ งผม
จําเปนตองสงใหหองสมุดไปบาง เพราะมีมากมายหลากหลายสาขา 

จะอานมากจํามากก็ไมไดเพราะสมองของมนุษยไมเหมือนสมองคอมพิวเตอรที่มีหนวยความจํามาก ทานอาจจะ
เปรียบเทียบหนวยความจําของมนุษยไดกับหนวยความจําของกลองดิจิตอล เชน ถากลองดิจิตอลมีขีด
ความสามารถเก็บภาพได 350 เมกกะไบท หากหนวยความจําเต็ม กลองจะบอกวาถายรูปไมไดแลว  

 
สุสานหอย 75 ลานป 

 
ฝูงลิงแสมหนาวัดถ้ําเสือ 

 
ธรรมชาติที่ยังคงงดงาม 



เ ช น เดี ย วกั บสมองมนุษย  หากรั บมาก เกิ น ไปจะ เกิ น
หนวยความจําเหมือนกัน ตอนนี้ผมอายุ 75 ปแลว พอมีเรื่อง
ใหมเขามา ผมก็รับไวได แตอาจลืมเรื่องเกาได เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ผมปฏิบัติตัวแบบกลองดิจิตอล คือ บางเรื่องผมไมสนใจ 
ไมฟง ไมรับรู บางเรื่องก็ลบออก ไมตองไปจํา เพื่อจะไดเก็บ
ขอมูลใหมๆ ที่เราสนใจ ซึ่งจะจําไดมากนอยแคไหนนั้นขึ้นอยูกบั
ระดับของความสนใจ 

ผมเปนนักปรับปรุงพันธุพืช และไดประชุมงานปรับปรุง
พันธุพืชหรือพันธุศาสตรมาไมนอย 20 กวาครั้ง ทําใหทราบวา
นักปรับปรุงพันธุพืชของไทยนํางานวิจัยของโครงการ BRT ไป
ใชนอยมาก  ทั้งๆ ที่ผลงานวิจัยพืชวงศใหมๆ เชน วงศ
กระดังงา วงศกอ และวงศเปลา เปนตน  ไดสําเร็จลงแลว  ซึ่ง
ไมนาเชื่อวานักวิจัยของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช จะคนพบพืชวงศนี้ไมตํ่ากวา 200-300 ชนิด เชน  เปลา 
สบูดํา ละหุง ยางพารา พืชพวกนี้เปนพันธุไมวงศเดียวกัน 
ในขณะที่นักวิชาการไทยสนใจเพียงเรื่องเดียว คือ สบูดํา ทั้งๆ 
ที่เมืองไทยยังมีพันธุพืชพื้นเมืองอีกมากที่สามารถใหน้ํามันได
เชนเดียวกับสบูดํา มีผลสรุปโดยนักวิจัยฝายวิศวกรวา น้ํามันที่
ผลิตจากสบูดํานั้นถือวาไมคุมทุนเพราะมีราคาคาเก็บเมล็ด

แพงมาก เพราะฉะนั้นน้ํามันที่ผลิตออกมาจะแพงกวาน้ํามัน
ดีเซล แตก็มีคนนึกไกลไปอีกวาจะไปสงเสริมการปลูกที่เขมร 
เวียดนาม พมา เพราะมีพื้นที่และแรงงานราคาถูก โดยที่ไมหัน
มามองพืชวงศเปลาและพืชอื่นๆ อีกหลายชนิดที่ใหน้ํามันไดและ
มีอยูในเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีพืชที่นาศึกษา เชน แอปเปล 
กาแฟ และพืชพื้นเมืองอื่นๆ  การประชุมคราวหนาของสมาคม
ปรับปรุงพันธุ ผมจะเสนอแนะวางานปรับปรุงพันธุพืชนาจะใช
วิธีการตอยอดงานเพิ่มมากขึ้น เชน อาจจะนําเอางานของ

หนวยงานอื่นมาทําตอยอด เพราะจะรวดเร็วกวา ไมตองมานั่งคนควานาน และอีกอยางนักวิชาการบานเราอยูได
ไมนานก็โยกยายเปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อยๆ คนทํางานทางดานอนุกรมวิธาน (Taxonomy) จะไมมีโอกาสไดเปน
อธิบดีเพราะไมไดทํางานบริหาร แตจะเปนราชบัณฑิต อยางวันนี้ที่มาก็มี ดร. จําลอง เพ็งคลาย และ ดร.ธวัชชัย 
สันติสุข ซึ่งทานไมไดเปนอธิบดี แตทานเปนราชบัณฑิต เพราะทํางานทางดานวิชาการและตองทํางานอยาง
ตอเนื่อง เพราะหากทานเปลี่ยนไปทํางานบริหาร งานดานวิชาการก็ตองหยุด เชนเดียวกับนักปรับปรุงพันธุพืช
ตองทํางานอยางตอเนื่อง อันนี้เปนขอคิดที่นาสนใจ ในการที่จะนําเอาผลงานความหลากหลายทางชีวภาพมาไป
ใชประโยชนและมาตอยอด 

ยังมีอีกหลายเรื่องที่ผูบริหารควรรับทราบเกี่ยวกับบทเรียนจากการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ไมถูกวิธี มีกรณีเรื่องการสงเสริมปลูกตนราชพฤกษเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งผมไมคอยเห็นดวย เพราะการนําพืชเพียงชนิดเดียวมาปลูก โอกาสที่จะเกิดโรค

 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กระบี่ 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงลงพระนามเยี่ยม
พิพิธภัณฑวัดคลองทอม 

 
ความหลากหลายทางอาหารที่กระบี่ 



มีมาก ราชพฤกษหรือคูนมักจะมีหนอนและเกิดโรคมากมาย จึงไมควรนํามาปลูกไวตามบานเรือนหรือสถานที่
ราชการ ผมเสนอทางเลือกวา ถาตองการปลูกไมดอกสีเหลือง ในบานเรายังมีอีกหลายชนิดที่นาสนใจ เชน ประดู
ปา ประดูบาน นนทรี ทรงบาดาล และขี้เหล็กไทย เปนตน นํามาปลูกสลับกันไปใหมีความหลากหลายของชนิด
พันธุแทนที่จะปลูกเพียงชนิดเดียว 

สวนงานพืชสวนโลกที่จะเปดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 
ที่จังหวัดเชียงใหม ไดมีแผนงานหนึ่งที่จะใหดอกคูนหรือราช
พฤกษบานสะพรั่งในงาน แตในความเปนจริงแลวเปนไปไมได 
เพราะในชวงเดือนพฤศจิกายนดอกคูนยังไมออกดอก ดอกคูน
จะออกดอกในชวงตนเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม หรือ
ในชวงฤดูแลง สุดทายก็ตองเลิกปลูกราชพฤกษ ผมเคยถามผู
จัดในชวงแรกๆ คนจัดบอกวาขอใชดอกไมพลาสติกไดไหมครับ 
ถาเปนเชนนั้นงานพืชสวนโลกคงจะเปนงานที่ดังไปทั่วโลก 
เพราะใชดอกไมพลาสติก เรื่องเหลานี้จึงเปนบทเรียนให
ผูบริหารไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปลูกผลไมบนภูเขา เกษตรกรที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ จะนําพันธุ
ไมตางๆ เชน ทุเรียน ไปปลูกบนภูเขา ซึ่งตอนนี้เห็นผลแลววา
ทําใหเกิดดินถลม เพราะวาบนภูเขาไมใชพื้นที่ที่เหมาะสําหรับ
การปลูกพืชเหลานี้ กรณีการจัดการเชนนี้ ควรจะมีผูคอยชวย
แนะนํา หรือแมกระทั่งกรณีการทําลายปาธรรมชาติ ผมนั่ง
เครื่องบินมาเมื่อเชามองเห็นพื้นที่ปากคลองแมน้ําทอม เห็นปา
โกงกางอยูเปนเกาะเขียวขจี แตตรงกลางเหมือนมีคนทํานากุง
หรือไมก็พยายามปลูกปาลมน้ํามันในบริเวณกลางปาโกงกาง ซึ่ง
ผูที่เกี่ยวของนาจะเขาไปตรวจสอบและดูแลใหถี่ถวน 

ตอมา ผมขอเลาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและความความ

หลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดกระบี่ เริ่มตนที่สนามบินกระบี่ ที่แตกอนไมใหญโตมโหฬารเหมือนในปจจุบัน  
หรือไมมีสนามบินดวยซ้ําไป หากตองการมาที่จังหวัดกระบี่  ตองไปลงเครื่องบินที่จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดตรัง 

 
ไมยืนตนสูงในเขตรักษาพันธุสัตวืปาเขาประ-

บางคราม หรือเขานอจูจี้ 

 
ปายบอกเรื่องราวของเขานอจูจี้ ปาที่ราบต่ําผืน

สุดทายของภาคใต 

 
นกแตวแลวทองดําเพศผู ภายโดย คุณคณิต คณีกุล  

นกแตวแลวทองดําเพศเมีย ภาพโดยคุณคณิต คณีกุล 



แลวคอยตอรถมาที่นี่  แตตอนนี้คนที่จะไปจังหวัดตรังกลับตองมาลงที่กระบี่กอน แลวคอยตอรถไปจังหวัดตรัง 
โลกเปลี่ยนไปเพราะความสําคัญของการทองเที่ยวอยูที่จังหวัดกระบี่  ทําใหมีนักทองเที่ยวมากขึ้น อดีต
นายกรัฐมนตรีนายอานันท ปนญารชุน ทานไมเคยมาจังหวัดกระบี่ พอมาเห็นก็บอกวาจังหวัดกระบี่มีสิทธิ์ที่จะ
เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ เพราะมีสิ่งที่นาสนใจหลายอยาง เชน ทะเลหนาเมือง ซึ่งเปนทะเลที่สะอาด 
เรียบรอย ผมทราบมาวาผูวาราชการจังหวัดกระบี่คนปจจุบันทานกวดขันเรื่องการทองเที่ยวมาก เพราะอยากให
มีการทองเที่ยวแบบเงียบสงบ  

 
 

 ในชวงที่ เกิดสึนามิสรางความเสียหายใหแกแหลง
ทองเที่ยวไปเปนจํานวนมาก ความจริงแลวตัวชายหาดของ
จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาถือวาไดรับผลกระทบนอย เพราะ
มีเกาะภูเก็ตบังไว และมีคลื่นซัดนอยกวาแถวฝงอันดามัน ซึ่งก็
นาจะเสียหายนอยกวา แตเกาะพีพีซึ่งอยูดานทายเสียหายมาก
พอสมควร เกาะลันตาซึ่งเปนเกาะที่อยูระหวางการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวใหมมีความสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีหาด
อาวนาง ซึ่งก็นาสนใจ ในบางฤดูกาลชายหาดที่จังหวัดกระบี่ 
อาจจะเหมือนกับพัทยา แตก็ยังมีการรักษาชายหาดไว ที่พักก็มี

ต้ังแตราคาถูกจนถึงกระทอมราคาแพงมากเกือบวันละแสนบาท 
ซึ่งเปนโรงแรมที่อยูแถวนั้น ราคาจริงถึงหรือเปลาผมไมทราบแต
ราคาที่เขาบอกคือคืนละเกือบแสน แลวก็มีหาดนพรัตนธารา สุสาน
หอย 75 ลานป สถานที่เหลานี้ลวนเปนสถานที่ที่นาเที่ยว และการ
คมนาคมก็สะดวกมากขึ้นดังที่ผมเรียนใหทราบวาสนามบินกระบี่
คอนขางใหญ เพราะเขาเตรียมรับนานาชาติ แตเที่ยวบินที่มาลง
คอนขางนอยหนอย นอกจากนี้ยังมีเกาะและทาเรือขนาดใหญของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งอยูออกไปนอกเมืองเล็กนอย ตอไป
เรือจะตองมาเทียบทาที่นี่ ซึ่งนาอัศจรรยใจในการบริหารจัดการ
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพราะมีเงินลงทุนสูง
มาก แตก็เปนสิ่งที่ดีเพราะอาจทําเปนทาเรือนานาชาติได 

บริเวณรอบเมืองยังมีสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน 
ซึ่งอยูเลยจากทางเดินของโรงแรมไปนิดหนอย อยูริมแมน้ําและมี
ทางเดินเขาปาชายเลนที่นาสนใจ สามารถมองเห็นปาชายเลน
คอนขางชัดเจนและสามารถขามไปยังอีกฝงหนึ่งได ที่นาสนใจ
เพราะเปนปาชายเลนซึ่งคอนขางบริสุทธิ์อยูมากและมีวัดที่อยูรอบ

เมือง คือ วัดถ้ําเสือ ซึ่งมีตนไมอายุพันปและในวันนี้พระบรมสารีริกขธาตุที่อันเชิญมาจากประเทศศรีลังกาก็จะ
ถูกนําไปประดิษฐานไวที่วัดแหงนี้ ในบริเวณวัดมีลักษณะเปนเหมือนหุบเขาสูงขึ้นไปประมาณ 80-90 เมตร มี

 
ทาปอมคลองสองน้ํา บริเวณที่น้ําจืดและ

น้ําเค็มมาบรรจบกัน 

 
พันธุไมน้ําพวกคลิปที่ทาปอมคลองสองน้ํา 

รากไมชายเลนรูปรางแปลกตาที่ทาปอม
คลองสองน้ํา 



ตนไมขนาดใหญและอายุมากก็ยังคงอยู จะถึงพันปหรือเปลานั้นไมทราบ ไมเคยลมตนนี้มีพูพอนใหญมาก ขนาด
ตนเกือบ 10 คนโอบ ซึ่งก็นาไปชม 

หากไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จะพบวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่บานเหนือคลอง 
อําเภอคลองทอม ซึ่งสรางมา 7 ปแลว แตยังไมเปนรูปเปนราง คิดวาปนี้คงจะสรางเสร็จ ตอนนี้เปดการเรียน
สอนเฉพาะหลักสูตรพิเศษทางการศึกษา นิสิตภาคปกติยังไมมี มีแตนิสิตภาคพิเศษปริญญาโททางดาน
การศึกษา 

เขานอจูจี้หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-บางครา เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่นาสนใจ 
และเกี่ยวของโดยตรงกับผม เพราะอยูในโครงการพระราชดําริฯ ทานคงเคยไดยินชื่อนกแตวแลว ที่นั่นถือวาเปน
แหลงสุดทายของโลกที่ยังมีนกแตวแลวทองดํา ผมไปเม่ือสองสัปดาหที่แลว เขาบอกวายังมีอยู 20 คู คนที่ไปดู
นกแตวแลวได ตองมีความอดทนเฝาดูต้ังแตเชาจนเย็น รังนกแตวแลวจะสูงประมาณ 1 เมตร อาศัยตามตนระกํา 
และตนไมอื่นๆ ตองไปนั่งเฝาสองกลอง คนที่ใจรอนจะไมไดดู ไมไดเห็น พื้นที่แถบนั้นเปนตัวอยางของการถูก
บุกรุกโดยพืชเศรษฐกิจที่บุกรุกพืชปาและความหลากหลายทางชีวภาพ แตกอนแถวนี้เปนปาทั้งหมด แตพอพืช
เศรษฐกิจขยายตัว เชน ปาลมน้ํามัน ผูคนก็มาถางและจับจองพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะชวง
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสมัยที่มีผูกอการราย 

เขานอจูจี้ มีลักษณะเปน “แผนดินเสมอ 
หรือ table land” ผมตองขอแกไขบทความกลาว
เปดในการประชุมวิชาการประจําปโครงการ 
BRT ครั้งที่ 9 ทางฝายเลขาฯ เขียนวา cable 
land ที่จริงตองใชคําวา table land ซี่งแปลวา
โตะ แผนดินเสมอ จะมีลักษณะเปนพื้นสูงขึ้นไป 
แลวดานบนจะลาด เชน พื้นที่ภูกระดึง หรือ ภู
ตางๆ ทางอีสาน บางแหงในอเมริกาใตเขาถือ
เปนดินแดนมหัศจรรย คนขึ้นไมได ซึ่งบางที
จินตนาการกันวาบนนั้นมีไดโนเสาร มีสิ่งลึกลับ
ตางๆ หลงเหลืออยู แผนดินเสมอบนเขานอจูจี้มี

เนื้อที่หลายพันไร สมัยนั้นมีผูกอการรายอาศัยอยู 
ภายหลังมีการปลูกพืชตางๆ ไว เชน ปาลมน้ํามัน 
กาแฟ เนื่องจากเราไมสามารถนําคนที่อาศัยอยูบน
นั้นลงมาได จึงตองอนุญาตใหปลูกตอไป  ซึ่งคนที่
อาศัยอยูบนนั้นมีประมาณ 200 คน พืชที่ปลูกก็มี
หลายพันธุ เชน ตนปาลมน้ํามันซึ่งอายุมากแลว 
บนนั้นมีแหลงน้ํา มีตนน้ํา ที่ราบสวย แตผูที่อาศัย
อยูไมมีสิทธิ์ในที่ดิน เพราะถือเปนเขตสงวนพันธุ
สัตวปา เด็กอนุบาลจะเรียนอยูบนนั้น พอเด็กโต
ตองลงมาเรียนขางลาง เพราะไมมีโรงเรียนของ
ทางการ โรงเรียนที่มีก็ไมถูกตองตามกฎหมาย แต
รัฐบาลก็ทําอะไรไมไดซึ่งตอนนี้ยังเปนปญหาอยู  

 
สระน้ําผุด แองน้ําสีฟาใสสะอาด ที่เขานอจูจี้ 

สวยไมแพจิ่วจายโกว 

 
น้ําตกรอน Unseen in Thailand in Krabi 



จะใหที่หรือไมให จะไลลง หรือชดเชยอยางไร ตอนนี้ก็ยังไมมีนโยบายชัดเจน แตในแงของสิ่งแวดลอมคงจะ
ไมไดเพราะเปนเขตสงวนพันธุสัตวปา ตองเก็บไว ทางที่ดีควรใหคนลงแลวปลูกปาคืน ซึ่งนั่นก็เปนเรื่องที่อนาคต
จะตองพูดกัน 

รอบแผนดินเสมอบนเขานอจูจี้แตกอนเปนปา แตเดี๋ยวนี้กลายเปนสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งมีการปลูกมา
ประมาณ 4-6 ป และก็เกิดปญหาขึ้นมาก พระราชินีของกษัตริยจอรแดน ซึ่งเปนนายกสมาคมนกโลก ทานมีพระ
ราชเสาวนียถึงในหลวงวาใหชวยดูแลตรงพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งในหลวงทานไดทรงมอบหมายใหผมมาดูแล หลังจากนัน้
มีการระดมเจาหนาที่ปาไมมาจัดการพื้นที่ใหเรียบรอย  ทําใหรักษาพื้นที่ปาไวไดนิดหนอย เพราะพื้นที่ปาสวน
ใหญหมดแลว รอบๆ ก็มีถนน พื้นที่บนนั้นยังมีคนอยู และมีนกแตวแลวอยูบนที่ราบ ซึ่งถือวาเปนเขตที่ราบต่ํา
ภาคใตแหงเดียวที่ยังเหลืออยู โดยมากจะมีฝรั่งที่สนใจไปนั่งสองกลองดูนกแตวแลวทองดําซึ่งเจาหนาที่ยืนยันวา
มี 20 คู แตกอนมี 16 คู ซึ่งก็ถือวาเพิ่มขึ้นมา ที่หนวยฯ จะมีนกแตวแลวอกเขียวเพิ่มดวยอยู 2 ตัว ซึ่งกําลังอยู
ในระหวางการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการปาไม  ผมต่ืนต้ังแต 6 โมงเชา เฝามองพฤติกรรมตางๆ นักทองเท่ียว
สวนใหญที่ไปเที่ยวเขานอจูจี้ โดยมากก็จะไปดูนกแตวแลวทองดํา ไปดูปาดิบน้ําทะเลแหงเดียวของประเทศไทย 
ไปเที่ยวแผนดินเสมอ และสระมรกตซึ่งมีน้ําออกมาสีเขียว ซึ่งหากไปชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย จะพบคนไทย
มากถึง 100-200 คน 

ขึ้นไปทางดานจังหวัดพังงาจะมีจุดที่นาทองเที่ยว 
คือ ทาปอมคลองสองน้ํา ซึ่งหางจากตัวเมืองกระบี่
ประมาณ 20 กิโลเมตร ที่นั่นจะมีน้ําจืดจากหุบเขาและน้ํา
ทะเลไหลมาพบกัน แตจะไมไหลรวมกัน จึงเห็นน้ําจาก
ภูเขาสีใสและเย็น สวนน้ําทะเลสีคอนขางขุนและอุน ไหล
มาพบกันโดยไมรวมกันจนออกไปถึงทะเล และจะเห็นพืช
สองกลุมอยูดวยกัน ดานหนึ่งเปนพืชน้ําจืดจะอยูทางดาน
น้ําเย็นที่ไหลจากภูเขา อีกดานหนึ่งจะเปนพืชทะเล ทําให

กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจและนาชม เลยไปก็มี
อาวลึก ซึ่งผมคิดวาเปนแหลงที่มีพืชอายุมาก อยางนอยก็
ประมาณ 200-300 ปขึ้นไป สุดทายก็มีพระตําหนักใน
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสรางไวที่
แหลมหางนาก คําวานาก ใช ก สะกด หมายถึงนากที่วาย
น้ํา ไมใชพญานาค พระองคทานเคยเสด็จมา เยี่ยม
โครงการตางๆ ที่มีชื่อเสียงโครงการหนึ่ง คือ กลวยไม
รองเทานารีของเมืองกระบี่ซึ่งหายาก แตเขาใจวาผูที่ดูแล
คอนขางหวงแหนไมยอมใหใครเอาไป ซึ่งนาจะมีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อใหแพรขยายพันธุไปอยางรวดเร็ว 
และโดยมากเจาหนาที่ปาไมเก็บของเถื่อนไดก็เก็บไวที่นั่น 
ซึ่งทําใหไมแพรพันธุไปไหน 

ผมขอขอบคุณที่ใหโอกาสมาพบกับทุกทาน  เรา
ทํางานอาชีพเดียวกัน เกี่ยวของกัน ผมคิดวาการสํารวจ

 
รองเทานารีเหลืองกระบี่ 

 
สระมรกต  มีผูมาเยี่ยมชมมากในวันหยุด 



พันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช ขยายพันธุพืช หรืออนุรักษทรัพยากรพันธุพืช เปนเรื่องเดียวกัน  เชน ทานเปนผูหา
พันธุพืชที่แปลกๆ ออกมาศึกษา  แตพอไดมาแลว มีอีกกลุมหนึ่งนําไปพัฒนาใหเกิดประโยชน เชน มีไมดอก
ใหมๆ ออกมา เปนตน โอกาสนี้ขออวยพรใหทานทั้งหลายที่เขารวมประชุม จงประสบความสําเร็จในการประชุม
ทุกประการ พรอมกันนี้ขอใหเดินทางกลับสูภูมิลําเนาอยางสวัสดิภาพ ผมขอเปดการประชุมวิชาการประจําป
โครงการ BRT  ครั้งที่ 10 ณ บัดนี้ 

 



คํากลาวรายงาน 
โดย 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม 
ผูอํานวยการโครงการ BRT 

เนื่องในพิธีเปดการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 10 
มาริไทมปารค แอนด สปา รีสอรท จังหวัดกระบี่ 

วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 

 กราบเรียน ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี  กระผมนาย
วิสุทธ์ิ ใบไม หัวหนาโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย และในนามของผูเขารวม
ประชุมทุกทานในที่น้ี ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ  องคมนตรี ที่ได
กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานพิธีเปดการประชุมวิชาการประจําป
โครงการ BRT ครั้งที่ 10 ในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง 

ในชวงเวลา 1 ป ที่ผานมา โครงการ BRT ไดใหการ
สนับสนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ รวมทั้งการฝกอบรมระยะสั้น 
รวมทั้งสิ้น 145 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 38.3 ลานบาท 

กอใหเกิดองคความรูใหมๆ ในดานความหลากหลายของสปชีสหรือชนิดของสิ่งมีชีวิตในกลุมตางๆ และผลิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก จํานวน 28 คน ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ 87 เรื่อง ฝายเลขานุการโครงการ BRT ไดรวบรวม
รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของบทคัดยอ 131 เรื่อง และในรูปแบบหนังสือ
เพ่ือจําหนายในการเผยแพรสูวงวิชาการและสาธารณชน จํานวน 32 เรื่อง 

การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 10 ในปนี้มีหัวขอเรื่อง “ทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย” ตามแนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 (2550-2554) การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 10 จะใชเวลา 4 
วัน มีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมครั้งนี้ประมาณ 350 คน ซึ่งประกอบดวยกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร คณาจารย 
นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยตางๆ ตลอดจนองคกรเอกชนจากทั่วประเทศที่
สนใจและหวงใยในความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของไทย เพื่อรวมใจกันทํากิจกรรมทาง
วิชาการซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษ 7 เรื่อง การอภิปรายและเสวนา 4 กลุม เสนอผลงานวิจัย 6 เรื่อง และชุดโครงการวิจัย 3 
ชุด คือ ความหลากหลายทางชีวภาพในปาเมฆ, ในทะเลและในระบบนิเวศเกษตร เพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่
ผานมาและแนวทางการวิจัยในอนาคต และการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 121 เรื่อง  

นอกจากนั้นผูเขารวมประชุมยังมีกิจกรรมการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมทองถิ่นภาคใต
ในวันสุดทายของการประชุมครั้งนี้ดวย โดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่มีประวัติศาสตรและภูมิศาสตรที่สําคัญและนาสนใจยิ่ง 
และยังเปนถิ่นอาศัยของนกแตวแลวทองดําที่กําลังอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ การประชุมวิชาการประจําปโครงการ 
BRT ครั้งที่ 10 นี้ไดรับความรวมมืออยางดีจากนักวิจัย นักศึกษา และคณาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขตกระบี่ที่รวมเปนเจาภาพจัดงานการประชุมวิชาการในครั้งน้ีดวย 

 



บัดนี้ไดเวลาอันควรแลว กระผมใครขอกราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี ไดกรุณาเปดการประชุมวิชาการประจําป
โครงการ BRT ครั้งที่ 10 เพ่ือเปนสิริมงคลและเปนขวัญกําลังใจใหแกผูเขารวมประชุมในครั้งน้ี ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 



คํากลาวตอนรับ 
โดย 

นายสําคัญ เพชรทอง 
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 

เนื่องในพิธีเปดการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที ่10 
มาริไทมปารค แอนด สปา รีสอรท จงัหวัดกระบี่ 

วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 

 กราบเรียน ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี และทานผูมี
เกียรติทุกทาน สถาบันการพลศึกษาอยูในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา มีภารกิจในการทําใหคนมีสุขภาพดี อาจดูเหมือนวาทํางานคน
ละสวนกับโครงการ BRT แตสถาบันการพลศึกษามีหนวยงาน 2 สวน ที่
ดําเนินงานเกี่ยวของกับการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 10 คือ 
ศูนยวัฒนธรรมและหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และศิลปกรรม
ในทองถิ่น  

การประชุมฯ ครั้งนี้ใชหัวขอ เรื่อง “ทุนทางธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย” ซึ่งถือวาเปนหัวใจหลักของการพัฒนา พื้นที่ชายฝง
ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต อยูไดทุกวันนี้เพราะมีทุน
ทางธรรมชาติ หากไมมีธรรมชาติเปนทุนแลว ก็ไมทราบวาจะอยูได

อยางไร โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเปนเมืองมหัศจรรยจนไดรับการขนานนามวา “เมืองหอยเกา เขาตระหงาน 
ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาลม งามหาดทราย ใตทะเลสวยสด มรกตแหงอันดามัน” และเปนเมืองที่ผูคนอยูดี
มีสุข ดังคําขวัญจังหวัดที่วา "กระบี่เมืองนาอยู ผูคนนารัก"  

จังหวัดกระบี่ มีการพัฒนาดานการทองเที่ยวเปนหลัก แตก็ไมไดทอดทิ้งเรื่องทุนทางธรรมชาติ มีหนวย
อนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และศิลปกรรมในทองถิ่น ดําเนินงานเรื่องการปองกันการทําลายธรรมชาติ ไมวา
จะเปนการจัดต้ังโรงโมและหางสรรพสินคาตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพราะตองการอนุรักษธรรมชาติใหคงอยูอยาง
ยั่งยืน และรักษาวิถีชีวิตของคนกระบี่ไวใหดีที่สุด ซึ่งมีทั้งผูเห็นดวยและไมเห็นดวย สวนเรื่องการสรางสนามบิน
จังหวัดกระบี่ใหเปนสนามบินนานาชาติ แทที่จริงแลวตองการใหใชชีวิตแบบสากลแตจิตใจยังอยูกับธรรมชาติ 
ไมไดตองการพัฒนาจนลืมวิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถิ่น เหมือนดังที่เห็นในหลายพื้นที่ เชน พัทยา ซึ่งหากเดินเขา
ไปในตลาดจะรูสึกวาไมใชประเทศไทย เพราะการแสดงกิริยาของคนที่นั่นไมเหมือนคนไทย หรือที่จังหวัดภูเก็ต 
จะพบวาคาครองชีพและสิ่งตางๆ ในจังหวัดภูเก็ตมีราคาสูงมาก เชน ราคาที่ดินสูงถึง 30-50 ลานตอไร จนคน
ไทยซื้อไมไหวสงผลใหคนไทยไมสามารถที่จะทําอะไรในจังหวัดภูเก็ตไดมากนัก  

ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่จังหวัดกระบี่พยายามจะทําใหเกิดชาลง ซึ่งบางครั้งก็ตานไมอยูแตก็ตอง
ตอสูทางแนวความคิด เพราะอยางนอยแสดงใหเห็นวาไดพยายามที่จะชวยฟนฟูและพัฒนาจังหวัดกระบี่ เชน 
การสรางคนใหมีจิตสํานึก โดยทางศูนยวัฒนธรรมไดพยายามรวบรวมแบบจําลองตางๆ ของจังหวัดกระบี่มาไวที่

 



ศูนย เพื่อใหคนกระบี่ไดเขามาศึกษาเกี่ยวกับของดีที่มีในจังหวัดกระบี่ เพราะหลายคนไมสามารถจะไปดูของจริง
ไดดวยตัวเอง แมจะเปนคนกระบี่ก็ตาม ดวยมีขอจํากัดหลายอยาง  

แมวาจังหวัดกระบี่จะมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง มีของดีหลากหลายแตคนกระบี่หลายคนไมมีโอกาส
ไดไปชื่นชม ไมวาจะเปนเกาะพีพี อาวมาหยา ที่ใชถายทําภาพยนตเรื่องเดอะบีช ซึ่งเคยมีกรณีขัดแยงเกิดขึ้นจน
เปนที่โดงดัง เพราะชาวกระบี่ไมเห็นดวยกับการใหภาพยนตเรื่องนี้เขามาถายทําในพื้นที่อาวมาหยา กลัวจะ
สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณชายหาดของอาวมาหยา แตผลสุดทายก็ตองแพและยอม
ในบางเรื่อง ตอนนี้ภาพยนตรหลายเรื่องกําลังถายทําและมีหลายเรื่องที่ถายทําไปแลว ปญหาที่พบ คือ 
สวนกลางจากทางราชการไดอนุมัติใหเขามาถายทําภาพยนตโดยที่ไมไดฟงความคิดเห็นจากชุมชน พอกองถาย
เขามาในพื้นที่ คนในทองถิ่นไมสามารถเขาไปดูแลไดเพราะเปนการอนุมัติจากสวนกลาง คนในทองถิ่นตองจํา
ยอมใหมีการถายทําตอไป หรือบางทีทางกองถายอยากจะสรางหองน้ําไวใช โดยอางวาจะทําไวใหเปนอยางดี
เพราะดาราและทีมงานกองถายตองใช และเมื่อเสร็จสิ้นนักทองเที่ยวก็สามารถใชตอได กรณีเชนนี้ก็กอใหเกิด
ปญหาความขัดแยง เพราะตอนอนุมัติมีเพียงการขอใชพื้นที่ไมไดขอสรางหองน้ํา สิ่งเหลานี้กอใหเกิดปญหา
ความไมเขาใจและปญหาการใชทรัพยากรในพื้นที่ ผมพยายามรณรงคและตอสูในเรื่องเหลานี้ พยายามคิดแกไข
ปญหาทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ เชน การเขาไปดูแลเรื่องการอนุรักษและปลุกระดมคนรุนใหมใหเกิดจิตสํานึก
รักษธรรมชาติ 

จังหวัดกระบี่มีที่ทองเที่ยวหลัก คือ วัด วิว วัง และวัฒนธรรม ในเรื่องของวิว ที่จังหวัดกระบี่มีหลาย
สถานที่ที่นาสนใจ แตสิ่งสําคัญ คือ จะทําอยางไรใหการทองเที่ยวทางดานนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
เปดโรงเรียนสอนปนหนาผา ซึ่งการปนหนาผาไมไดเปนการทําลายธรรมชาติและตอนนี้มีอยูจุดเดียว 
นักทองเที่ยวใหความสนใจกับกิจกรรมนี้มาก โดยเฉพาะฝรั่งมักชอบกิจกรรมที่ทาทาย สวนเรื่องของวังก็มีอยู
แลวดังที่ ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี ไดกลาวถึง สวนเรื่องของวัด ที่จังหวัดกระบี่อาจจะไมมีวัดที่เปน
ศิลปะแบบทางภาคเหนือที่ดูยิ่งใหญ แตก็มีวัดที่นาสนใจ คือ วัดแกววราราม ซึ่งสรางไวนานแลว ใน 14 จังหวัด
ของภาคใต จะเห็นวาทุกจังหวัดมีพระมหาธาตุเจดียที่สรางไวสําหรับใหผูคนไดกราบไหวบูชา แตที่จังหวัดกระบี่
ยังไมมีการสรางพระมหาธาตุเจดีย แตถาทานไปเที่ยวทางใตลงไปทางดานธารโบก จะเห็นวาตอนนี้กําลังมีการ
สรางพระมหาธาตุเจดีย ซึ่งไดทําการกอสรางมาเปนระยะเวลา 5 ปแลว แตยังไมเสร็จสิ้น โดยเริ่มตนไดเสนอ
โครงการไปยังผูวาราชการจังหวัดแตไมไดรับการอนุมัติ ผมจึงตองเขาไปกราบขอความชวยเหลือจากทานเจา
คุณพรหมวชิรญาณ ซึ่งทานก็รับโครงการนี้ไว และขณะนี้กําลังดําเนินการสรางตอใหเสร็จสิ้น 

ผูที่มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ นอกจากจะไดทองเที่ยวธรรมชาติแลว ยังไดมาชมในสิ่งที่ชาวจังหวัดกระบี่
กําลังสรางขึ้น ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่สรางขึ้นนี้ทําใหผมนึกถึงเรื่องของมหาเธร ทานมาจังหวัด
ภูเก็ต ประมาณ 7–15 วัน แลวกลับไปที่ลังกาวี ทานบอกวาจะทําลังกาวีใหเหมือนภูเก็ต สิ่งมหัศจรรยที่มหาเธร
ไดสราง คือ พระพุทธรูปขนาดใหญที่สุดในลังกาวี คนไทยมุสลิมถามทานวาเปนคนมุสลิมทําไมถึงสราง
พระพุทธรูป มหาเธรบอกวาสรางไวใหคนฝงไทยมากราบไหว ซึ่งปจจุบันจะเห็นวามีคนไทยไปลังกาวีเปน
จํานวนมากเพื่อไปกราบไหวพระพุทธรูป แนวความคิดเหลานี้ เปนตัวอยางที่เราควรจะนํามาผสมผสานกับการ
ใชทุนทางวัฒนธรรมของเราใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาบานเมือง ทายที่สุดขอใหทุกทานมีสุขภาพ
แข็งแรง สวัสดีครับ  



 1

ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองกระบี่ (ชวงหลักฐานทางโบราณคดี) 
นายกลิ่น คงเหมือนเพชร 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 

 
ผมนายกลิ่น คงเหมือนเพชร อดีตครูประชาบาล ในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ยายมาอยูจังหวัดกระบี่ เมื่อ 30 ปที่แลว การเขามาอยูจังหวัด
กระบี่ครั้งนั้นทําใหไดเริ่มศึกษาประวัติความเปนมาของพื้นที่แหงนี้ สมัยกอน
จังหวัดกระบี่อุดมสมบรูณดวยปา ภูเขาแมน้ํา ลําธารและถ้ํา โดยเฉพาะถ้ํามีไม
นอยกวา 100 ถ้ํา และในแตละถ้ํายังพบหลักฐานทางโบราณคดีซอนซับอยูเปน
จํานวนมากตอมาไดทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ทําใหมีโอกาสได
ทองเที่ยวและเก็บขอมูลตามแหลงธรรมชาติเกือบทุกแหงในจังหวัดกระบี่ ผม
เปนครูสอนภาษาไทย ไมไดมีพื้นฐานความรูทางดานประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี แตที่ตองศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นก็เพื่อจะนําขอมูลมาสอน
นักเรียน 

สมัยกอนยังไมมีการบันทึกประวัติศาสตรเมืองกระบี่ ผมจึงตองศึกษา
และเขียนประวัติศาสตรของเมืองกระบี่ขึ้นมา ขณะนี้ยังมีงานอีกชิ้นหนึ่งที่กําลัง

ดําเนินการ คือ การจัดทําแผนภาพประวัติศาสตร (Time line) พรอมคูมือ 1 ฉบับ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เพื่อใหโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งมีมากกวา 200 โรงเรียน ไดเรียนรูประวัติศาสตร
ทองถิ่นที่เขียนขึ้นจากคนในทองถิ่น โดยการรวบรวมองคความรูจากแหลงตางๆ มาผสมผสานกับเหตุการณที่
เกิดในเมืองนี้  

ผมมีโอกาสไดเดินทางไปกับนักโบราณคดี นักธรณีวิทยา เพื่อสํารวจถ้ําตางๆ หลายแหงในจังหวัด
กระบี่ ทําใหไดเรียนรูในสิ่งที่ตัวเองไมมีความรู ดังจะสื่อดวยภาพที่จะบรรยาย ตอไปนี้  
 

  
 
ภาพที่ 1 ภาพเขียนสีเขากาโรส อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ เปนภาพคลายลิงใหญกระจายตามถ้ํา

ทั่วไป นักโบราณคดีคาดวานาจะมีอายุประมาณ 3,000-5,000 ป สวนภาพที่ 2 เปนภาพสเก็ตของลิงที่นัก
ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ไดสเก็ตขึ้นจากซากฟอสซิลกรามของสัตวคลายลิงยุคอีโอซีนที่มีอายุประมาณ 
35-40 ลานป ซึ่งขุดคนพบที่เหมืองลิกไนต ลองพิจารณาวาภาพทั้ง 2 มีความสัมพันธกันหรือไม ทําไมคนเมื่อ 
3,000 ปที่แลว จึงเขียนภาพนี้ไว และการคนพบซากฟอสซิลสัตวคลายลิงจะมีความเกี่ยวของกันหรือไม 

ภาพที่ 1 ภาพเขียนสีเขากาโรส อ.อาวลึก จ.
กระบี่  เปนภาพคลายลิงใหญและพบในถ้ํา
อื่นอีก  อาจบอกนัยของการแพรกระจายของ
ลิงประเภทไมมีหางอยูทั่วไปในแถบนี้ 

ภาพที่ 2 ภาพจําลองลิงยุคอีโอซีน
ที่พบใน จ. กระบี่ 

 
นายกลิ่น คงเหมือนเพชร ขณะ

กําลังสํารวจถ้ําที่จ.กระบี่ 
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นอกจากนี้นักโบราณคดียังสันนิษฐานวาดินแดนแถบนี้นาจะเปนแหลงกําเนิดมนุษยเพราะมีการคนพบลิงชนิดที่
เปนตนกําเนิดของมนุษย  

 
 ภาพที่ 3  แหลงถ้ําในจังหวัดกระบี่มีเปน 100 ถ้ํา โดยเฉพาะ
ถ้ําที่มีปากถ้ําเปนเพิงผาดังรูป ซึ่งเปนถ้ําหลังโรงเรียน ต.ทับปริก อ.
เมือง จ.กระบี่ ถาขุดลงไปประมาณ 2 เมตร จะพบหลักฐานทาง
โบราณคดี เชน เครื่องมือหิน เศษภาชนะหินเผาชนิดตางๆ หลุมศพ 
กะโหลก โครงกระดูกของมนุษยและสัตว เปนตน ดร.ดักลาส ดี. แอน
เดอรสัน นักโบราณคดี มหาวิทยาลัยบราวน  สหรัฐอเมริกา และ
อาจารยวรรณี วิบูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยมาสํารวจแหลง
ถ้ําในพื้นที่บริเวณนี้ จากการขุดคนแหลงถ้ําบริเวณนี้ พบหลักฐานที่มี
อายุเกาแกที่สุด โดยมีอายุประมาณ 40,000 ป จึงสันนิษฐานวาถ้ําที่
อยู ในบริเวณอาวกระบี่นาจะมีมนุษยเขามาอยูอาศัยต้ังแตเมื่อ
ประมาณ 40,000 ปที่แลว ตอมา ดร.ดักลาส ดี. แอนเดอรสัน ไดมา
สํารวจถ้ําเขาขนาบน้ํา ซึ่งอยูบริเวณหนาเมืองกระบี่ โดยครั้งนั้น ดร.

อาทร จันทรวิมล  อดีตเลขาธิการสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติก็ไดเดินทางมารวมศึกษาขอมูลดวย ผมตามไปดู
วิธีการขุดคนที่ถ้ําแหงนี้ พบหลักฐานการอยูอาศัยของมนุษยทับซอนกันหลายยุคหลายสมัย หลังขุดสํารวจก็ทํา
การกลบตามวิธีการทางโบราณคดี ถ้ําแหงนี้พบวามีมนุษยทั้งยุคกอนประวัติศาสตรและมนุษยยุคประวัติศาสตร
มาอาศัยอยู และไดคนพบเศษพระเครื่องดินดิบสมัยคุปตะ ซึ่งเปนพระเครื่องที่เกาที่สุดในภาคใต ปจจุบัน
หลักฐานชิ้นนี้อยูที่จังหวัดสงขลา ผูที่คนพบ คือ คุณเยี่ยมยง สังขะยุทธสุรกิจบรรหาร นักสํารวจแร ซึ่งถึงแก
กรรมแลว ทานไดเก็บหลักฐานชิ้นนี้ไวที่พิธิภัณฑวัดมัชมาวาส จังหวัดสงขลา จากหลักฐานเหลานี้สันนิษฐานได
วาบริเวณนี้เคยเปนแหลงผานไปมาของวัฒนธรรมหลากหลายเผาพันธุ ผานซอนซับกันมาหลายยุคหลายสมัย
จนมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีหลักฐานการเขามาอยูอาศัยที่เกาะเขาขนาบน้ําของของทหารญี่ปุน โดยมี
รอยโทโอบูระ เปนผูบังคับกอง  

   
 ภาพที่ 4 ภาพฟอสซิลกรามของลิงที่นักโบราณคดีบอกวา
เปนชิ้นสวนของกระดูกลิงชนิดหนึ่ง ดังภาพสเก็ตที่แสดงในขางตน 
(ภาพที่ 2) นักธรณีวิทยากลาววาลิงชนิดนี้ตองอาศัยเวลาอีกหลาย
ลานปกวาจะพัฒนาเปนพวกที่ใกลเคียงมนุษยหรือเปนมนุษยวานร 
การศึกษาเรื่องสายพันธุของลิงชนิดนี้ในจังหวัดกระบี่ยังไมปรากฏ
หลักฐานที่ตอเนื่อง เพราะดานบนแถวประเทศจีนมีการคนพบ
มนุษยปกกิ่ง สวนพื้นที่ดานลางแถวประเทศอินโดนีเซียมีการ
คนพบหลักฐานของมนุษยชวา แลวหลักฐานของมนุษยโบราณใน
พื้นที่นี้ซึ่งเปนชวงระหวางมนุษยปกกิ่งและมนุษยชวาหายไปไหน
หรืออาจจะยังไมถูกคนพบ อาจจะยังอยูใตทะเลหรือใตดินตรงไหน
สักแหง ก็เปนเรื่องที่ยังตองทําการศึกษาตอไป 

 
ภาพที่ 3 ถ้ําหลังโรงเรียน ต.ทับปริก 
อ.เมือง จ.กระบี่  

 
ภาพที่ 4 กรามฟนจากฟอสซิลชิ้นนี้  มี
ขอสันนิษฐานไปถึงความเกี่ยวโยงวาลิง
ชนิดนี้นาจะเปนตนสายธารที่จะพัฒนาตอ
ในสายพันธุ ลิงคลายมนุษย (Pongid) 
และมนุษยวานร (Hominid) และ (Homo  
Erectus) ตอไป  
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 ภาพที่ 5 ภาพภาชนะดินเผาที่พบเปน
หมอทรงพาน พบที่ถ้ําเขาหลังโรงเรียน และยัง
พบที่ถ้ําอีกหลายแหง รวมทั้งยังพบหมอสามขา
ที่แตกหัก ซึ่งบางสวนของโบราณวัตถุเหลานี้
ถูกจัดเก็บไวที่ศูนยวัฒนธรรมสถาบันพลศึกษา 
นอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกมนุษยโบราณ ซึ่ง
บางแหงพบภาชนะดินเผาวางอยูรอบๆ โครง
กระดูก  

 
ภาพที่ 6 ภาพสเก็ตโครงกระกระดูกใน
หลุมศพที่อยูในถ้ําหมอเขียว ต.กระบี่
นอย อ.เมือง จ.กระบี่ มีขวานหินวาง
อยูบนอกและพบเศษภาชนะดินเผา
วางอยูรอบๆ ตัว บางศพอยูในทานอน
ตะแคง 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ภาพเขียนสีรูปเรือ พบในถ้ําที่เกาะพีพีเล คําวา “เล” 

มาจากทะเล พีพีเลก็หมายถึงเกาะที่อยูในน้ําไมมีพื้นที่ราบ ไมมีที่
สําหรับสรางบานมีแตโพรงถ้ํา ซึ่งในถ้ําบนเกาะสวนใหญจะมีรังนก
นางแอน และภาพเขียนสี เชน ภาพเขียนสีรูปเรือที่วาดคลายเรือไวกิ้ง 

 
ภาพที่ 5 ภาชนะดินเผารูปหมอทรงพาน 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพสเก็ตการวางตําแหนงหลุมศพและลักษณะของโครง
กระดูกและวัตถุอ่ืนๆ ที่ขุดพบบริเวณถ้ําหมอเขียว ต. กระบ่ีนอย  อ.
เมือง จ.กระบ่ี 

ภาพที่ 7 ภาพเขียนสีรูปเรือ 
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ภาพที่ 8 เปนภาพที่นาสนใจ ซึ่งบางคนอาจมองเห็นและจินตนาการเปน
ภาพคนมีสี่ขา บางอาจจะเห็นเปนภาพคนพิการที่มีอีกคนพยุง หรือบาง
ก็อาจจะมองวาเปนภาพฝาแฝด ซึ่งทุกอยางมีสิทธิ์เปนไปได และถา
ภาพนี้เปนภาพฝาแฝดจริง นี่ก็คือแฝดอินจันคูแรกของประเทศไทยและ
ของโลก ที่เกิดเมื่อ 3,000 ปที่แลว  
 ภาพที่ 9 ภาพเขียนสีภายในถ้ําทั้งหลายเหลานี้ชวนใหคิดวา
อะไรเปนแรงบันดาลใจใหจิตรกรในสมัยนั้น เพราะสวนใหญภาพท่ี
นาสนใจจะอยูในที่สูง แตภาพทั่วไป เชน ภาพนก ปลาจะวาดไว
ดานขางของผนังถ้ํา ภาพเขียนที่พบในถ้ําที่จังหวัดกระบี่มีหลายกลุม 

กลุมบนสุดเปนภาพคนในอิริยาบถรายรําและถือ
อาวุธ หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ถัดลงมาเปนภาพ
กลุมสัตว พวกสัตวน้ํา ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะถ้ํา
ตางๆ อยูริมทะเล กลุมที่สามเปนภาพเรือ กลุมที่
สี่ เปนภาพสัตว สวนกลุมที่หายังเปนภาพที่
ตีความหมายไมออก แตคิดวานาจะเปนพวกรูป
เรขาคณิต  

ถ้ําที่มีภาพเขียนสีในจังหวัดกระบี่นั้นมี
ไมนอยกวา 10 ถ้ํา รวมไปถึงบริเวณอาวพังงาที่มี
เกาะอยูเปนจํานวนมาก รวมทั้งเกาะภูเก็ต ซึ่ง
บริเวณนี้อุดมสมบรูณไปดวยกุง หอย ปู ปลา 
และปาชายเลน โดยเฉพาะถ้ําตามบริเวณแหลง
ปาชายเลนจะมีหลักฐานทางโบราณคดีอยู ปา
ชายเลนบริเวณจังหวัดกระบี่ถือวาเปนปาชายเลน
ที่คอนขางสมบรูณที่สุดในภาคใต และมีถ้ําที่มี
ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรอยูไมนอย
กวา 20 ถ้ํา ต้ังแตจังหวัดพังงามาถึงจังหวัดกระบี่ 

โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่มีต้ังแตถ้ําผีหัวโต ถ้ําเขาตีบ ถ้ําแหลมยอ จนมาถึง
อําเภอเมือง  

 
สําหรับภาพที่อยูบนกระเปาผาที่ทานไดรับแจกในงานประชุมนั้น อยาก

ใหนํามาเปรียบเทียบกันดังภาพที่ 10 ภาพดานขวามือซึ่งเปนภาพเทพเจาของ
อียิปต ภาพดานซายมือเปนภาพที่พบในถ้ํา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนที่นาสนใจวา
ความคิดของคนที่อยูในถ้ําที่กระบี่กับคนที่อยูในอียิปตในยุคเดียวกันจะมีความ
ใกลเคียงกันหรือไม แตเมื่อนับเวลายอนหลังไปเมื่อ 3,000-4,000 ปกอน คนที่
กระบี่ยังอาศัยอยูในถ้ํา ขณะที่คนในอียิปตสรางปรามิดกันแลว แตอยางไรก็ตาม
ผมคิดวาความคิดความอานของคนสองกลุมนี้นาจะใกลเคียงกัน แตนัก

 
ภาพที่ 10 เปรยีบเทียบ
ระหวางเทพเจาอียิปต 
และภาพที่พบที่ผนังถ้ํา
จังหวัดกระบี่ 

 
ภาพที่ 9 กลุมภาพเขียนสีที่พบตามผนังถ้าํ จังหวัดกระบี่ 

 
ภาพที่ 8 ภาพเขียนสีแหลมไฟไหม 
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โบราณคดีอาจจะคิดไปอีกแบบ ภาพนี้ปจจุบันมีรองรอยการถูกทําลายตั้งแตมีนักทองเท่ียวเดินทางเขาไปดู มี
พวกมือบอนปนขึ้นไปขีดตรงเทาเพื่อดูวาเปนสีอะไร  

 
 
การนําภาพมาเปรียบเทียบกันก็เพื่อจะนําเสนอความใกลเคียงกัน

ของภาพทั้งสองนี้ ภาพเทพเจาทั้งหลายของอียิปต เชน อานูบิส ดังภาพที่ 
11 ซึ่งดานลางจะมีลักษณะเปนลายและดานบนจะสวมหัวสัตว ซึ่งชาว
อียิปตจะนับถือสัตวบางตัวเปนเทพเจา ดังนั้นเวลาพวกหมอผีจะทําพิธี
ตางๆ เชน การทํามัมมี่ก็จะตองสวมหัวสัตวตางๆ แลวคอยทําหนาที่ สวน

ภาพตัวที่พบที่จังหวัดกระบี่นั้น ตามภาพมีขีดๆ เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีการสันนิษฐานวานาจะเปนภาพของพวก
หมอผี พอมด ภาพนี้พบที่ถ้ําหัวกะโหลก โดยนักโบราณคดี  

 
 
ภาพที่ 12 เปนภาพที่นักศึกษาถายในถ้ําผีหัวโตดวย

กลองดิจิตอล ซึ่งปรากฏวามีภาพแสงสวางรูปวงกลมที่ไมรูวาเปน
อะไร  ติดมาในรูปหลายรูป  มีการวิจารณกันว านาจะเปน
ปรากฏการณเทวดา บางก็วาเปนพระบรมธาตุ และพบวาเปนภาพ
ที่มีลักษณะคลายๆ กับภาพเขียนสีในถ้ําที่เขียนไวเมื่อ 3,000 ปที่
แลว  

 
 
 

 
ภาพที่ 13 เปนที่นาสงสัยวาเปนไปไดหรือไมที่คนในสมัย

นั้นเคยเห็นอะไรที่มีลักษณะกลมๆ คลายกันในถ้ําแหงนี้จึงเปนแรง
บันดาลใจใหวาดภาพนี้ สําหรับรูปภาพวงกลมนี้จะไมมีตามถ้ํา
ทั่วไป ภาพนี้พบในถ้ําที่ไมคอยมีคนเขาไป นอกจากวาจะตั้งใจบุก
ปาชายเลนเขาไปอยางจริงจัง 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 ภาพเขียนสีในถ้ําผีหัวโต
เปนรูปวงกลมคลายดวงแกวเปนรูป
วงกลมคลายภาพขางบน 
 

 

 
ภาพที่ 12 ภาพถายในถ้ําผีหวัโต ซึ่ง
ติดมาโดย  บังเอิญ เปนรูปวงกลมมี
ลวดลายคลายดวงแกว 

 
ภาพที่ 11 ภาพเทพเจาอียิปต
อานูบิส 



 6

 
 
 
 
 
 
 

          (ก)    (ข)    (ค) 
 
 
ภาพที่ 14 แผนหินแกว แสงผานได ดานบนมีรูไวรอยเชือก มีทั้งที่เปนรูปสลักหนาคน (ก) รูปเสามีฐาน

และมีดวงตาคลายพระอาทิตย (ข)  และรูปสลักคลายอักษรโบราณ (ค) ทั้งสามอันนี้มีคนเก็บไป ผมเพิ่งไปขอ
รูปภาพมาเพราะตองการจะนํามาศึกษาตอ และเก็บไวเปนเอกสารสืบคนตอไป สิ่งที่นาสนใจคือผมเคยดูภาพ
เกาๆ ของเมืองโบราณตั้งแตอินคา อินเดียจนมาถึงอียิปต แตยังไมเคยเจอภาพคลายๆ กับสามภาพนี้มากอน      

 
สวนภาพที่ 15 ภาพของแผนเหล็กคลายเนื้อชิน สลักตัวอักษรคลายยันต ยัง

ไมสามารถตีความหมายได 
 
 

 
 
 

 
 ภาพที่ 16 ภาพเขียนสี พบที่ถ้ําแหลมยอ อ. อาวลึก เปนภาพเขียนสีที่
ใหมที่สุดเทาที่เคยพบ ภาพนี้กรมศิลปากรก็ยังไมเคยพบ ซึ่งยังดูไมออกวาเปน
ภาพอะไร คลายคนมี 3 ขา หรืออาจจะเปนภาพคนกําลังถือหรือทํากิจกรรม
อะไรสักอยาง ภาพนี้บังเอิญพบตอนไปเที่ยวกับคณะทักษิณคดีศึกษา เปนภาพ
ที่ยังไมมีคนไปทําลายเพราะอยูสูง ตองปนเขาขึ้นไปประมาณ 20 เมตร และเปน
ภาพที่นาสนใจอีกภาพหนึ่ง 

สวนภาพที่ 17 เปนภาพที่สวยงามที่สุด
เทาที่เคยถายมา เปนภาพลูกปดคลองทอม ซึ่ง
เจอไมกี่เม็ด เจาอาวาสไดถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ตอนที่ทานเสด็จคลองทอม เปนลูกปดรูปหนาคนเหมือนกันทั้งดานหนา
และหลัง คนทั่วไปเรียกวาลูกปดสุริยะเทพ นาจะเปนศิลปะแถบเมดิเตอรเร
เนียน พบที่ชุมชนโบราณคลองทอม ที่ต้ังอยูลําน้ําคลองทอม ซึ่งจากบริเวณ
นั้นสามารถเดินไปถึงอาวบานดอนได 

 

 
ภาพที่ 17 ภาพลูกปดสุริยะ
เทพ 

ภาพที่ 14 แผนหินแกวสลักรปูตางๆ 

 
ภาพที่ 15 แผนโลหะ
คลายเนื้อชิน 

 
ภาพที่ 16 ภาพเขียนสี
คลายคนสามขา 
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ภาพที่ 18 เปนภาพแผนหินที่มีรูปผูหญิงศิลปะโรมันพบที่ชุมชน

โบราณคลองทอม จังหวัดกระบี่เคยเปนทาเรือ มีเรือการคาจากนานาชาติ 
จึงไมแปลกที่จะพบศิลปะโบราณเหลานี้  

 
 
 

  
 
 

 
 

ภาพที่ 19 ลูกปดโฟนิเชียน อายุประมาณ 2,500 ป ลูกปดประเภท
นี้นิยมผลิตเปนรูปหัวคนและหัวสัตว ลูกปดลักษณะนี้ไมพบที่
จังหวัดกระบี่ แตพบแถวอําเภอตะกั่วปา และจังหวัดระนอง ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้นาจะเปนบริเวณทางผานของหลากหลาย
ชนชาติ สําหรับชาวโฟนิเชียนนับเปนนักเดินเรือมาตั้งแตสมัย
โบราณรุนอียิปตหรืออาจจะกอนหนานั้น ชนเผานี้นิยมลูกปดใน
ลักษณะนี้ ซึ่งมีที่แขวนอยูดานบน  

 
 
สวนภาพที่ 20 เปนลูกปด ซึ่งพบที่ชุมชนคลอง
ทอมมีหลากหลายรูปแบบ 

 
 
 
 
ภาพที่ 21 แผนที่แสดงเสนทางจาก

คลองทอมไปออกบานดอน เลยคลอง
ทอมขึ้นไปจะเปนแผนดินเสมอ และอยู
เลยบางเตียวแหลงนกแตวแลวขึ้นไปอีก 
ตามตําราโบราณที่ปรากฏในสมุดขอย ซึ่ง
ผมมีโอกาสอานประมาณ 300- 400 เลม 
ในตอนที่ทํางานกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบหนังสือเลม
หนึ่งชื่อนิพพานสูตร ไดกลาวถึงสมัยกอน
พระพุทธเจาปรินิพพาน จนถึงหลังการ

 
ภาพที่ 19 ภาพลูกปดโฟนิเชยีน 
ซึ่งนิยมผลิตเปนรูปหัวคน 

 

 
ภาพที่ 18 ภาพแผนหินคาร
เนเลียนแกะสละเปนรูป
ผูหญิงโรมัน 

 

 
ภาพที่ 20 ภาพลูกปดที่พบที่คลองทอม 

 
ภาพที่ 21 แผนที่แสดงเสนทางเดินเทาของคนในสมัยกอน 
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ปลงพระศพ ซึ่งมีการแจกพระธาตุ มีการกลาวไววาภายหลังพระธาตุองคหนึ่งที่อยูในเมืองกะลิงคะ ครั้นถูก
ขาศึกรุนราน นางเหมชาลา และเจาธนกุมาร ไดพาพระธาตุหนีมาฝงอยูที่หาดทรายแกว ทะเลรอบเมือง
นครศรีธรรมราช ตอมาภายหลังไดอัญเชิญไปเมืองลังกา อยางไรก็ตามก็ไดมีคนตามรอยมา ตามหนังสือ
นิพพานสูตรกลาววาพระเจาศรีธรรมโศกราชวงคตนๆ พระองคไดตามรองรอยของพระธาตุ โดยใชเสนทางผาน
มาทางอําเภอตะกั่วปา  ขามเขาสกมาลงแมน้ําพุมดวงออกแมน้ําตาปและมาตั้งเมืองที่พุนพิน จนกระทั้งเกิดโรค
ระบาดจึงอพยพมาอยูที่เขาชวาปราบใกลๆ แผนดินเสมอ เขาชวาปราบอยูเลยคลองทอมออกไปใกลแผนดิน
เสมอ ตนคลองสินปุน เสนทางนี้เปนเสนทางโบราณ เมื่อผานคลองทอมแลวเดินบกนิดหนอยที่ลําทับ ไปลง
คลองสินปุน ลงแมน้ําตาป ออกอาวบานดอน บริเวณนี้มีชุมชนโบราณปรากฏทั้งหมด เชน คลองทอม พุนพิน 
ไชยา เปนตนเสนทางนี้จึงเปนเสนทางขามคาบสมุทรที่สําคัญเสนทางหนึ่งในสมัยนั้น ตามประวัติศาสตรของ
เมืองกระบี่ ไดกลาวถึงการตั้งเมืองครั้งแรกที่เมืองปกาไส ซึ่งมีปริศนาเมืองเม่ือ 100 ปมาแลววา “เมืองกาไส  
มีไทรรากปรก  มีอาวทองครก  หาดกวางดีดต้ิง มีโตนน้ําวิ่ง มีหญิงพุงใหญ” 

  “เมืองกาไสมีไทรรากปรก” หมายถึงตัวแทนของ
ธรรมชาติ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมืองนี้เต็มไปดวยธรรมชาติมีปา
ไมอุดมสมบูรณ เปนแหลงชางปา ซึ่งพระเศวตอดุลยเดชพาหน
ฯ ก็จับไดที่เมืองกระบี่ เมื่อยอนดูตามประวัติศาสตรเจาพระยา
นครนอยก็เคยมาตั้งเพนียดจับชางที่เมืองกระบี่ เพื่อสงไปขาย
ยังประเทศอินเดีย ตามบันทึกพบวามีการสงไปขาย 2 ครั้ง ถา
ใคร เ รี ยนประวั ติศาสตร จ ะรู ว า เ จ าพระยานครน อยมี
ความสามารถในการตอเรือสองสามชั้นซึ่งสามารถบรรทุกชาง
ไดครั้งละ 50-60 เชือก ที่อําเภอเหนือคลองยังมีรองรอยของ
สะพานชางในทะเล สามารถเห็นไดเวลาน้ําลด จะเห็นเปนตอ
ไมอยูในทะเล ชางที่ถูกจับจะถูกสงไปขายที่อินเดียใต การแลน
เ รื อ นั้ น ต อ ง แ ล น ขึ้ น เ ห นื อ แ ล ะ อ า ศั ย ล ม ม ร สุ ม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถาปลอยเรือจากทาที่อยูตํ่ากวาเมืองกระบี่เรือจะแลนเลยอินเดียใตไป ดั้งนั้นจึงเปน
สาเหตุใหทาปลอยเรือในสมัยนั้นปรากฏอยูบริเวณจังหวัดที่อยูไมตํ่าไปกวาจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เวลามีเรือมาจาก

 
ตราประจําจังหวัดเปนกระบี่ไขว หมายถึง 
ดาบโบราณ ที่ขุดพบในจังหวัดกระบี่ ภาพ
เทือกเขาดานหลังหมายถึง เทือกเขาพนม
เบญจา สวนภาพทะเลเปนอาณาเขตอีกดาน
หนึ่งซึ่งติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย 
 

 
ปริศนาแหงเมืองกระบี่ในอดีต : “เมืองกาไส  
มีไทรรากปรก  มีอาวทองครก  หาดกวาง
ดีดต้ิง มีโตนน้ําวิ่ง มีหญิงพุงใหญ” 
 

 
ปริศนาแหงเมืองกระบี่ปจจุบัน : “เมืองกาไสมี
ไทรรากปก  มีอาวทองครก หาดกวางดีด
ต้ิง ผูหญิงแขวนปง ดีดต้ิงตามกวาง” 
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อินเดียใตก็จะเขาที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา โดยอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ผมเคยถามคนที่เกาะลันตา
วาถาปลอยเรือจากเกาะลันตา มันจะไปที่ไหน เขาบอกวาถาไมมีพายุเรือจะไปที่อาเจะห  

“มีอาวทองครก” คํานี้มีที่มาจากทะเลบริเวณจังหวัดกระบี่ที่เวาแหวงเหมือนครก เมืองกระบี่เปนเมือง
ที่มีหาดทรายเปนเว้ิงอาวมากมาย  

“หาดกวางดีดต้ิง” แสดงถึงความยาวเหยียดของชายหาดที่ยาวพอใหกวางดีดต้ิงได คําวา “ดีดต้ิง” 
เปนภาษาถิ่นแปลวาคึกคะนอง 

“มีโตนน้ําวิ่ง” หมายความวาเมืองนี้มีน้ําตกเยอะ คําวา “โตน” คือ น้ําตก 
“มีหญิงพุงใหญ” หญิงพุงใหญหมายถึงเขาพนมเบญจา ซึ่งมีถ้ําที่เปนแหลงกําเนิดน้ํา คนกระบี่อยูได

เพราะมีเขาพนมเบญจาซึ่งเปนแหลงกําเนิดน้ํากินน้ําใช เกิดเปนธารไหลลงไปดานลาง เมืองกระบี่มีแหลงกําเนิด
น้ํา สองแหลงคือ เขาพนมเบญจา และเขานอยเขาใหญ สวนเขานอเปนแหลงกําเนิดนกแตวแลว ซึ่งถาคนกระบี่
ไมสามารถรักษาแหลงกําเนิดน้ํา 2 แหลงนี้ไวได ในอนาคตคนกระบี่จะมีปญหาเรื่องน้ํา เพราะคนมากขึ้นก็จะมี
การทําทอประปาไปเรื่อยๆ ซึ่งจะเกิดปญหาขึ้นเพราะอีกดานก็ตัดไม บุกรุกปา ดังนั้นในอนาคตเมืองนี้อาจจะไม
มีปริศนานี้ก็ได  

ผูเฒาผูแกไดเคยพยากรณกอนที่กระบี่จะเปนเมืองทองเที่ยว โดยดัดแปลงปริศนาจาก “หาดกวางดีด
ต้ิง มีโตนน้ําวิ่ง มีหญิงพุงใหญ” เปน “หาดกวางดีดต้ิง ผูหญิงแขวนปง ดีดต้ิงตามกวาง” คําพยากรณได
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสมัยตอมา คําพยากรณนี้เกิดจากภูมิปญญาชาวบานที่คาดวาจะตองมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตแนนอน ตามปริศนาที่วา “ดีดต้ิงตามกวาง” ในสมัยกอนนั้นหมายถึงชายหาด
ที่มีกวางวิ่งเลน แตเดี่ยวนี้ตามชายหาดมีแตผูหญิงที่นุงนอยหมนอยเหมือนแขวนตะปงว่ิงตามชายหาดแทน ภูมิ
ปญญาชาวบานในสมัยกอนนั้นซอนอะไรไวมากมายถาไดศึกษา แมกระทั่งตนไมในภูมิปญญาสมัยกอนก็ซอน
อะไรไวมาก ตามหนังสือวรรณกรรมเกา ตําราเกาๆ จะพบชื่อตนไมแปลกๆ ที่ไมมีในตําราสมัยนี้ อาทิ ตนปละ
ครั้ง ชื่อนี้ไมมีอยูในสารบบของกรมปาไม แตภูมิปญญากลาววาเปนตนกระถิน เพราะกฐินมันมีปละครั้ง ดังนั้น
ตามตําราโบราณที่บอกวาเวลาทํายาตองหาตนปละครั้งใหได ซึ่งตองเปนผูที่มีปญญาไขปริศนาออกจึงจะรูและ
ไดตําราไป หรือตํารายาที่วา “แดงเหมือนดาว ขาวเหมือนฟา ดําเหมือนกา น้ําส่ีบาท” แดงเหมือนดาว
หมายถึง ตนขมิ้นออย ขาวเหมือนฟา คือ สารสม ดําเหมือนกา คือ ยาดํา น้ําสี่บาท หมายถึง น้ําตําลึงเปน
กระสาย ซึ่งมีอะไรแปลกๆ เกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานของคนสมัยกอนซอนอยูในตําราสมัยโบราณ ผูสูงอายุที่
เจ็บปวดตามหัวเขา เชน ตามภูมิปญญาโบราณบอกวิธีแกไววาเวลาอาบน้ําใหเอาน้ําเย็นๆ ราดที่หัวเขาขางละ
หนึ่งขันทุกวันเชาเย็น  เวลาเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตรของจังหวัดกระบี่ตอนที่ 1 ชวงหลักฐานทาง
โบราณคดี ใกลหมดลงแลว ผมขอจบการบรรยายเพียงเทานี้ 

------------------------------------------- 
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ยอนรอยนักสํารวจพืชยคุบุกเบิกของไทย รวมจารกึไวในแผนดิน 
ดร.จําลอง เพ็งคลาย 

ราชบัณฑติ 
 
 นับเปนอีกครั้งหนึ่งที่ผมไดมารวมในงานประชุมวิชาการประจําป
ของโครงการ BRT หัวขอที่   ผมบรรยายในวันนี้เปนเรื่องการยอนรอยนัก
สํารวจในยุคบุกเบิกของไทย  ผมขอกลาวถึงเฉพาะนักสํารวจพืช เพราะ
ไมชํานาญในเรื่องนักสํารวจสัตวเทาใด ที่จริงในเรื่องการสํารวจพรรณพืช
นี้คนไทยเปนหนี้คนตางประเทศ เพราะนักสํารวจพืชของไทยในยุค
บุกเบิกนั้น เปนชาวตางชาติแทบทั้งสิ้น 
 
Professor Engelbert Kaemfer (ค.ศ.1651-1761) 
ประวัติยอ: 

เปนนักสํารวจชาวเยอรมันที่มีอายุยืนถึง110 ป เดิมทานทํางานทางการทูตแลวลาออก 
จากนั้นหันเหชีวิตไปสูการเดินทางสํารวจเชิงทองเที่ยว เริ่มจากไปประเทศเปอรเชีย ซึ่งอยูทาง
ตะวันออกกลาง จนกระทั่งป ค.ศ. 1685 เกิดปวยหนัก พอหายปวยไดเดินทางตอไปยังประเทศอินเดีย
โดยเรือกลไฟของชาววิลันดา (Dutch) เขามาทางอาวเบงกอล จนถึงเกาะสุมาตราในป ค.ศ. 1688 ครั้น
ถึงป ค.ศ. 1689 เดินทางตอไปยังประเทศชวา และในป ค.ศ. 1690 มีโอกาสเดินทางมายังประเทศไทย
เปนระยะเวลาสั้น กอนจะเดินทางตอไปประเทศญี่ปุน และกลับยุโรปในป ค.ศ. 1693 

ตลอดการเดินทาง ทานไดเก็บพืชพรรณบางชนิดไปดวย เปนที่นาเสียดายวาชวงที่ทานเขามา
ในประเทศไทยนั้น ไมปรากฏวาไปที่ใด และเก็บพรรณไมพวกไหน จํานวนเทาไร แตถาดูตามหลักฐาน
ของมาเลเซีย พบวามีพรรณไมของทานไปเก็บไวที่เบลเยียมและอิตาลี อีกเรื่องที่แปลก คือ ทานเปน
ชาวเยอรมัน ซึ่งมีพิพิธภัณฑขนาดใหญที่เบอรลิน แตทานไมไดแวะกลับไปที่เยอรมันเลย กลับเดินทาง
ไปยังกรุงอัมสเตอรดัม เนเธอรแลนดแทน 

Prof. Kaemfer ไดรับเกียรติต้ังชื่อไมในสกุล Kaempferia L. เปนไมสกุลเปราะ ประเทศไทย
พบมากที่จังหวัดกาญจนบุรี หลายชนิดเปนไมในพวกกระชาย สันนิษฐานวาทานคงสนใจไมพวกเปราะ 
และกระชาย รวมไปถึงพืชจําพวกหัวตางๆ และพวกเครื่องเทศ และทานคงเปนนักชิมดวย เพราะไม
จําพวกนี้เปนยาอายุวัฒนะ จึงไมนาแปลกใจที่ทานจะมีอายุยืนเปนรอยป  ประเทศไทยไดบันทึกประวัติ
ของทานไววาเปนบุคคลแรกที่มาบุกเบิกการสํารวจ และเก็บพรรณไมในประเทศสยาม 
 
ผลงานดานพฤกษาศาสตร: มีหลักฐานวาเขียนหนังสือไว 5 เรื่อง Amoenitates Exoticae, หนังสือ
ภูมิประเทศและธรรมชาติวิทยาของประเทศญี่ปุน 
 
เกียรติที่ไดรับ: ไดรับการตั้งชื่อใหเปนชื่อสกุลพรรณไม 1 สกุล คือ สกุล Kaemferia จาก Prof. 
Dr.Carl linnaeus ซึ่งเปนสกุลพวกเปราะ อยูในวงศขิง-ขา Zingiberaceae สกุลดังกลาวพบในแถบ

ดร.จําลอง เพ็งคลาย  
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เอเซียทั้งหมด มีประมาณ 50 ชนิด สวนมาพืชสกุลนี้มีดอกและใบสวย ปลูกเปนไมประดับ และใชเปน
ยามากชนิด เชน 
 
  
 
 
 
 
 
Dr. Johannes Schmidt (ค.ศ.1899-1942) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติยอ: 

นักสํารวจชาวเดนมารกทานนี้เดินทางเขามาในประเทศไทยขณะกําลังศึกษาปริญญาเอก โดย
มีเปาหมายอยูที่เกาะชาง กอนหนานั้นทํางานอยูที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ตอมาไดรับทุนจากเบียร

 
เปราะหอม 

K.  galanga L. 
 

วานแผนดินเย็น 
K.  pulchra (Ridl.) 

Ridl. 

 
วานหาวนอน 

K.  rotunda L. 
 

 
กระทอมที่ J Schmidt พักอาศัยที่เกาะชาง 

 
Flora of Koh Chang (ป ค.ศ. 
1901-1909) มี 2 ตอน หนาถึง 
741 หนา 

  
ภาพถายของ J Schmidt และคณะในระหวางการ

สํารวจเกาะชาง 
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คารลเบิรก Dr. Schmidt เดินทางมายังประเทศไทยเปนทีม มีทั้งคนที่เก็บตัวอยางสาหราย ไลเคน และ
สัตวตางๆ ซึ่งไดเก็บตัวอยางตลอดเสนทางของเรือกลไฟ 

จากบันทึกของ Schmidt ไดขียนบันทึกสภาพเกาะชางในตอนนั้นวา “มีทั้งคนไทยและคนจีน
ต้ังบานเรือนกระจายอยูตามชายฝงและใกลลําธาร ไมคอยรบกวนปาดิบ และปาโกงกางมากนัก มีการ
ปลูกขาวบางในชวงฤดูฝน พืชสวนมีการปลูกผัก สับปะรด กลวย มะมวง และผลไมอื่นๆ รวมทั้ง
พริกไทย” แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออนของการจดบันทึก ทั้งดิน ฟา อากาศ ภูมิประเทศ อาชีพ
ของคนในพื้นที่ ซึ่งคนไทยควรศึกษาวาในการสํารวจนั้นควรที่จะบันทึกขอมูลอะไร เก็บขอมูลอะไรบาง 
เพราะในบางพื้นที่นักวิจัยอาจจะมีโอกาสเขาไปไดเพียงครั้งเดียว ฉะนั้นควรเก็บขอมูลทุกอยางที่ขวาง
หนา ต้ังแตสภาพภูมิประเทศจนถึงวัฒนธรรมของคนทองถิ่น 

ทานไดเก็บตัวอยางพรรณไมถึงประมาณ 1,500 หมายเลข เทาที่ติดตามไดก็มีหมายเลขที่ 6 
เปนไมมะหวด (Lepisanthes rubiginosum (Roxb.) Leenh) เก็บที่เกาะชาง และหมายเลขสูงสุดที่
สามารถติดตามไดคือหมายเลข 892 เปนสนทะเล (Casuarina equisetifolia Forst.) ที่สามารถติดตาม
ไดเพราะตัวอยางของทานไดสงมาไวที่เดนมารก และบางสวนอยูตามมหาวิทยาลัยตางๆ ทานไดรับ
การตั้งชื่อพรรณไมเพื่อเปนเกียรติไมนอยกวา 15 ชนิด แตเปนที่นาเสียดายที่ตอมาหลายชนิดถูกยุบ 
เพราะมีการตรวจสอบพบวาไมนาจะเปนชนิดใหม การลบชื่อเปนเรื่องที่ไมอยากทํา แตตามหลักการ
ของวิชาการก็ตองทําเพื่อสิ่งที่ถูกตอง พรรณไมที่ทานเก็บมีอยูหลายวงศ หลากหลายแฟมมิลี ประมาณ 
12-13 แฟมิลี ในจํานวนนี้มีพืชวงศใหญหลายวงศ เชน วงศกลวยไม Orchidaceae ซึ่งเปนไมวงศที่
ใหญที่สุดมีจํานวนถึง 788 จีนัส 18,500 สปชีส และเปนวงศที่มีปญหาที่สุด วงศที่สองคือวงศกระทุม 
Rubiaceae วงศนี้ใน Flora of Thailand ไดนักสํารวจทั้งตางชาติ และคนไทยมาชวยกันทําหลายคน 
คาดวาในอนาคตกันใกลนี้คงเสร็จสมบรูณ วงศที่สามคือวงศหญา Gramineae ตอนแรกนึกวานาจะ
เปนวงศพืชที่ใหญที่สุด แตเมื่อรวมกันแลวปรากฏวาวงศกลวยไมใหญกวา 

Dr Schmidt อยูในประเทศไทยเปนเวลา 1 ป ดวยความฉลาด ทานไมทํางานคนเดียว แตจะ
สืบวาใครที่เกงพรรณไมวงศไหน แลวจึงสงตัวอยางที่เก็บไปใหตรวจ เพราะเชื่อวาเก็บตัวอยางไวแต
ไมไดตรวจก็ไมมีประโยชน และดวยการประสานงานที่ดี ทําใหเกิด Flora of Koh Chang ขึ้นที่มีการ
พิมพประมาณ 32 ตอน ประมาณ 1,000 หนา ใน J. de Botanique ต้ังแตเลมที่ 24–32 ซึ่งตอมาได
กลายเปนเอกสารอางอิงในงานวิจัยตางๆ แมวามีพรรณไมไมนอยกวา 20% ตองถูกลบชื่อออก แตถือ
วาเปนกาวแรกที่มีการสํารวจพรรณไมที่เกาะชาง ซึ่งตอมาภายหลังโครงการสํารวจตางๆ ยังใชเอกสาร
นี้อางอิงอยู 
 
ผลงานเดน:   สํารวจเกาะชางและเกาะขางเคียง 
  พิมพหนังสือ Flora of Koh Chang 2 เลม (ค.ศ. 1902-1915) 
  รวบรวมพรรณไมไดประมาณ 1,500 หมายเลข 
  ทําการสํารวจสิ่งมีชีวิตทางทะเลเปนครั้งแรก 
 
เกียรติที่ไดรับ:  ไดรับการตั้งชื่อพรรณไมเพื่อเปนเกียรติไมนอยกวา 15 ชนิด แตสวนมากชื่อถูก

ปรับเปลี่ยนไปในภายหลัง 
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Dr. Arthur Francis George Kerr (ค.ศ.1877-1942) 
 

ประวัติยอ:   
 หมอคาร เดิมเปนแพทยชาวไอริช หลังจากจบ
การศึกษาไดเดินทางไปเปนแพทยที่ออสเตรเลียประมาณ 2 
ป กอนจะเดินทางมาเปนแพทยสาธารณสุขที่จังหวัด
เชียงใหมในป ค.ศ. 1902 อยูที่ดอยสุเทพ  หมอคารเปนผูที่
มีความสนใจในเรื่องของกลวยไม ซึ่งในสมัยนั้นคงมีกลวยไม
อยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ทานไมมีความรูในเรื่องของการเก็บ
ตัวอยางกลวยไม จึงไดเขียนจดหมายไปยังผูอํานวยการสวน
พฤกษศาสตร Kew ไดรับคําแนะนําในเรื่องการเก็บพืช
พรอมกับอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเก็บ ทานเริ่มการเก็บ
ตัวอยางกลวยไมพรอมกับการเปนแพทย จากดอยสุเทพ
ทานเริ่มเดินทางไปเก็บตัวอยางจากแหลงอื่นๆ เกือบทั่ว
ประเทศ ในขณะเดียวกันภรรยาของทานยังคงเก็บตัวอยาง

กลวยไมที่ดอยสุเทพ และพื้นที่ใกลเคียง จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 
1932  หมอคารไดเดินทางกลับประเทศอังกฤษเพื่อไปทํางาน
แทน Prof. Dr. William Grant Craib. ที่เสียชีวิต 
 พรรณไมหลายสกุลถูกต้ังชื่อเพื่อเปนเกียรติแกหมอคาร 
มีสกุลหนึ่งที่เพิ่งต้ังชื่อ เนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญพืชวงศปาลมเขา
มาเก็บตัวอยางปาลมที่จังหวัดภูเก็ต พบตนพระยาถลาง หรือเจา
เมืองถลาง ซึ่งเปนตนแรกของโลก และไดต้ังชื่อวา Kerriodoxa 
elegans Dranf.  ทั้งนี้เพราะหมอคารเปนคนแรกที่เก็บไมสกุลนี้
แตไมสมบรูณ จึงต้ังชื่อไวใหเพื่อเปนเกียรติแกหมอคาร อีกสกุล
หนึ่ง คือ Algekia Craib ในประเทศไทยมี 3 ชนิด ชนิดหนึ่งไดต้ัง
ชื่อเพื่อเปนเกียรติแดสมเด็จยา คือ กันภัยมหิดล A. mahidolae 
สวนอีก 2 ชนิด เปนถั่วแปบชาง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปนแหลง
ที่พบ Algekia ทั้ง 3 ชนิด ขึ้นอยูตามปาละเมาะขางๆ ถนน 

นอกจากนี้หมอคารยังคนพบพรรณไมชนิดใหมอีกไมนอยกวา 70-80 ชนิด 
 
ผลงานดานพฤกษศาสตร:  

1. สํารวจเก็บพรรณไมไดกวา 30,000 No. 23 เปน ตะโก (Diospyros rhodocalyx Kurz) 
เก็บตัวอยางที่เชียงใหม และ No. 21546 เปนไมตระกูลไมเมื่อย (Gnetum montanum  Mgf.) พรรณ
ไมชุดที่ 1 ถูกเก็บอยูที่ Edinburg และชุดอื่นๆ ถูกเก็บไวที่ British Museum, Kew และที่พิพิธภัณฑ
กรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้สวนที่เหลือยังถูกสงไปเก็บตามหอพรรณไมสําคัญๆ ในยุโรป 

 
Dr. Arthur Francis George Kerr 

 
Dr. A.F.G. Kerr & Mrs. Kerr 
Mae Ping River, Tak,  
21/11/1920 
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2. รวมกับ Prof. Dr. W.G. Craib จัดรวบรวมพืชที่ตรวจสอบชนิดแลว ลงในหนังสือ Florae 
Siamensis Enumeratio รวม 3 เลม, เลม 1 มีความหนา 600 หนา, เลม 2 มีความหนา 500 หนา และ
เลม 3 มีความหนา 238 หนา ในแตละชนิดจะบอกชื่อชนิด เอกสารอางอิง แหลงที่เกิด การกระจาย
พันธุ ชื่อพื้นเมือง นับวาเปนประโยชนที่จะใชเปนขอมูลอางอิง ขอมูลการศึกษา และอื่นๆมาก 

3. จากพรรณไมที่เก็บไดประมาณ 30,000 หมายเลขนั้น เปนพรรณไมชนิดใหมของโลกไม
นอยกวา 175 ชนิด 
 
เกียรติที่ไดรับ: 

1. ไดรับการตั้งชื่อสกุลพรรณไมเพื่อเปนเกียรติ 4 สกุล เชน Afgekia Craib วงศ Leguminosae 
สกุลนี้มีพรรณไม 3 ชนิด 

2. ไดรับการตั้งชื่อพืชเพื่อเปนเกียรติประมาณ 48 ชนิด เชน กําเบอขาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mr. H.B.G.Garrett (ค.ศ.1869-1959) 

ประวัติยอ : 
ทานผูนี้เปนชาวอังกฤษ เดิมเปนพนักงานขายของในหางกรุงลอนดอน 
ตอมาเปนทหาร กอนจะลาออก แลวมาทํางานที่พมา จากนั้นป ค.ศ. 
1896 เขามาทํางานในประเทศไทย  ในป ค.ศ. 1899 Mr. H. Slade 
เจากรมปาใประเทศไทยคนแรกชวนทานมาทํางานที่กรมปาไม (ตอน
นั้นกรมปาไมต้ังอยูที่จังหวัดเชียงใหม) ในตําแหนงผูชวยบํารุงปา
ภาคเหนือ จนไดมาเปนปาไมภาค ทานไดใชเวลาวางสวนใหญสํารวจ 
และเก็บพรรณไมที่ดอยอางกา (ดอยอินทนนท) และดอยเชียงดาวเปน
หลัก  
 ทานทํางานเปนทั้งสมุหบัญชี และปาไมภาค ตอมาลาออก

เพราะลูกนองไมซื่อ ไปเก็บเงินแลวไมนํามาให ทําใหทานตองรับผิดชอบ จากนั้นทานมาตั้งกระทอมอยู
ที่เชิงดอยอินทนนท แลวก็เริ่มเก็บพรรณไมต้ังแตบานผาหมอน (เชิงดอย) ไปจนถึงยอดดอย ทานเก็บ
พรรณไมไดกวา 1,500 ชนิด ในขณะเดียวกันเก็บตัวอยางใหกรมปาไมดวยโดยทาน Slade ไดขอจาง
ทานทํางาน ที่นายกยอง คือ พรรณไมที่ทานเก็บกวา 1,500 ชนิดนั้น แทบจะไมซ้ํากันเลย แสดงถึง
ความจําและความสังเกตที่ดีเยี่ยม 

พระยาถลาง 
Kerriodoxa elegans J.Dransf. 
 

 
กําเบอขาว 
Mussaenda kerrii Craib 
 

 
Mr. H.B.G. GARRETT 
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ทานไดรับการตั้งชื่อสกุลพรรณไมเพื่อเปนเกียรติ 1 สกุล ไดแก Garrettia Fletcher วงศ 
Labiatae ไมสกุลนี้มีเพียงชนิดเดียว คือ Garrettia siamensis Craib นอกจากนี้ยังมีพรรณไมไมนอย
กวา 8 ชนิดที่ไดต้ังชื่อเปนเกียรติใหทาน ดานชีวิตสวนตัว ทานไมไดแตงงาน ชวงที่ทานเสียใจที่สุดคือ
ชวงสงครามโลก ขณะนั้นฝายอักษะไดจับชาวตางชาติที่อยูในประเทศไทย และไดเผาตัวอยางพืชซึ่ง
ทานยังไมไดสงไปเก็บรักษษ ซึ่งทําใหทานเสียใจมาก จากนั้นทานไมไดทําอะไรอีก จนจบชีวิตลงใน
กระทอมที่จังหวัดเชียงใหม 
 
ผลงานดานพฤกษศาสตร: 

1. สํารวจเก็บพรรณไมไดกวา 1,500 หมายเลข  No. 46 เปนกอเลือด (Lithocarpus 
sootepensis  (Craib) A. Camus จากดอยอินทนนท เชียงใหม; No. 1187  เปนเครือเมื่อย 
Gnetum leptostachyum Blume พรรณไมที่สํารวจไดสงเก็บที่หอพรรณไม กรมปาไม เปนที่
นาสังเกตวาพรรณไมที่เก็บแตละหมายเลขแทบจะไมซ้ําชนิดกันเลย 

2. เปนผูควบคุมหอพรรณไม กรมปาไม เปนคนแรก ระหวางป พ.ศ. 2452-2454 
 
เกียรติที่ไดรับ: 

1. ไดรับการตั้งชื่อสกุลพรรณไมเพื่อเปนเกียรติ 1 สกุล คือ Garrettia Fletcher วงศ Labiatae 
สกุลนี้มีเพียงชนิดเดียวเทานั้นคือ Garrettia siamensis Craib 

2. ไดรับการตั้งชื่อชนิดพรรณไมเพื่อเปนเกียรติไมนอยกวา 8 ชนิดเชน 
- กอกางดาง Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus : Fagaceae 
- มนฑาปา Mangrietia garrettii Craib : Magnoliaceae 
- มะยมอางกา Sauropus garrettii Craib : Euphorbiaceae (พวกลูกใตใบ) 
- แสมสาร Sanna garrettii Craib Irwin : Leg./Casealpinisceae 
- เถาปกตอ Tetrastigma garrettii Gagnep. : Vitaceae (พวกองุน) 
- Lactuca garrettii Kerr : Compositae 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garrettia  siamensis Fletcher มณฑาปา 

Manglietia  garrettii 
Craib 

 
แสมสาร 

Senna  garrettiana 
(Craib) Irwin & 

Barneby 

ธันวาพลู 
Lactuca  garrettii  Kerr 
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Dr. Gunnar Seidenfaden (ค.ศ.1908-2001) 
 

ประวัติยอ : นักสํารวจชาวเดนมารก จบปริญญาโททาง
ชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน เดินทางมายัง
ประเทศไทยในป ค.ศ. 1934 ไปที่จันทบุรี และตราด เก็บไม
พวกหัวตางๆ ไปไวที่กรุงโคเปนเฮเกน กอนจะกลับไปเรียน
ตอปริญญาเอกตอทางดานการทูต แลวกลับมาเปนเอกอัค
ราชทูตเดนมารกประจําประเทศไทยเปนคนแรก  ทานเปนผูที่
มุงสงเสริมและใหความชวยเหลือทางการเกษตรของไทย 
นอกจากนี้ยังเปนผูผลักดันใหเกิดฟารมโคนมไทย-เดนมารก
ขึ้นที่มวกเหล็ก จ.สระบุรี และยังผลักดันใหเกิดศูนยวิจัย
ประมงทางทะเล ที่จ.ภูเก็ต  

ดานพรรณไมทานมีความสนใจในเรื่องกลวยไมเปน
ทุนเดิม ทานใหขอสังเกตวาทําไมประเทศไทยถึงไมมี Flora 

of Thailand ทั้งๆ ที่ประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา มาเลเซีย อินเดีย เขมร เวียดนาม มีหมดแลว 
ทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะทําวารสารนี้เองได จากนั้นทานไดจัดทีมสํารวจอยางตอเนื่อง ทั้งคน
ไทยและมืออาชีพจากตางประเทศไมวาจะเปนจาก เดนมารก เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา หลังจากไดนักวิจัยหัวกะทิจากที่ตาง ๆ จึงไดเริ่มสํารวจโดยเริ่มจากการทํา Flora of 
Thailand ของพวกไมดอก 

บานของทานที่ประเทศเดนมารกเปนฟารมกลวยไม สวนใหญเปนกลวยไมไทย ซึ่งไดรับการ
ดูแลเปนอยางดี กลางวันทานจะไปทํางานที่กรมการทูต ขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนอธิบดีกรมการฑูต 
ตกเย็นใชบานเปนหองทดลอง มีหองสมุดสวนตัว หลังจากรับประทานอาหารเย็นทานเริ่มลงมือทําการ
วิจัยถึงเที่ยงคืน 

ดานผลงานวิจัย ทานไดวิจัยพบพรรณกลวยไม ทั้งสกุลเกาและสกุลใหมของโลกกวา 60 ชนิด 
ที่นาเสียดาย คือ กอนที่ทานจะสิ้นชีวิต ทานเคยบอกไววาเอกสารและหลักฐานตางๆ ของทานจะยกให
เมืองไทย  โดยเฉพาะที่กรมปาไม แตมีปญหาในชวงสุดทาย ทานไดขอยืมตัวอยางพรรณไมไปจากหอ
พรรณไมแหงหนึ่ง ทานตองการรูวามันคืออะไร แตกลวยไมเวลาอัดมันก็ติดกับกระดาษ ทานก็เลยคอย
แกะออกจากกระดาษ นํามาตม แลวมาดูโครงสราง เพื่อหาชนิดพรรณ กอนจะเก็บเปนอยางดีสงคืนมา 
แตถูกตอวาวาทําใหตัวอยางเสียหาย ทําใหทานเสียความรูสึก จากนั้นทานไดหันไปชวยมาเลเซียกับ
สิงคโปร  สวนเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่วาจะใหประเทศไทยนั้น ทานไดนําไปใหที่โคเปเฮเกน และ
ที่อื่นๆ ซึ่งเปนที่นาเสียดายแคความเขาใจผิดนิดหนอย 
 
ผลงานดานพฤกษศาสตร : 

1. เก็บรวบรวมพรรณไมไดกวา 12,000 หมายเลข เนนการเก็บกลวยไมเพื่อการเพาะเลี้ยงเปน
หลัก พรรณไมสวนใหญนําไปเก็บและเลี้ยงที่สวนพฤกษศาสตรและหอพรรณไม มหาวิทยาลัย
โคเปนเฮเกนและในบานพักที่เดนมารก 

 
Dr. Gunnar Seidenfaden 
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2. พิมพเรื่องสกุลกลวยไมไทย Orchid Genera in Thailand ลงใน Dansk Botanisk Arkiv รวม 
14 ตอน ต้ังแตป ค.ศ. 1975-1988 ครอบคลุมกลวยไมไทยกวา 12,000 ชนิด หนังสือมีความ
หนามากกวา 2,500 หนา 

3. พิมพเรื่องกลวยไมไทย Contribution to the Orchid Flora of Thailand ใน Botanisk 
Tidsskrift รวม 12 ตอน ต้ังแตป ค.ศ. 1969-1995 

4. วิจัยพบพรรณกลวยไม ทั้งสกุลใหม และชนิดใหมของโลก 60 ชนิด 
 
เกียรติที่ไดรับ: 

1. เปนราชบัณฑิตของเดนมารก 
2. ไดรับปริญญาดุษกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. ไดรับการตั้งชื่อใหเปนชื่อสกุลพรรณไม 1 สกุล คือ Seidenfaden Garay เปนสกุลของพวก

กลวยไม มีชนิดเดียวคือ หนวดพราหมณ S. mitrata (Reichb.) Garay 
4. ไดรับการตั้ งชื่ อ ให เปนชื่ อชนิดพรรณไม  1 ชนิด  คือ  เอื้ องมณีนอย  Schoenorchis 

sidendadenii Pradhan 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมอมเจาลักษณากร เกษมสันต (พ.ศ. 2454-2520) 
 

ประวัติยอ :  
 ทานเปนศิษยเกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (พ.ศ. 
2461), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ดานพฤกษศาสตร (พ.ศ. 2463-
2468), ฝกงานที่ Kew และ Mr เบอรดีน กับ Prof Craib  เริ่มรับ
ราชการ พ.ศ. 2468 ในตํ่าแหนงผูชวยเจากรมตรวจพันธุรุกขชาติ 
กรมการเกษตรพาณิชยและคมนาคม เปนผูชวย Dr.A.F.G. Kerr 
ซึ่งเปนเจากรมฯ ทําการสํารวจเก็บพืชเกือบทุกจังหวัด สุดทาย
เปนอธิบดีกรมกสิกรรม และผูตรวจกระทรวงเกษตร เกษียณอายุ
ราชการป พ.ศ. 2505 
 ทานจบปริญญาดานพฤษศาสตร จากมหาวิทยาลัยเคม

บริดจ  เปนนักวิจัยทานแรกในยุคสมัยนั้นที่ลงทุนไปศึกษาดานพฤกษศาสตรดวยตนเอง และไดไป
ฝกงานที่สวนพฤกษศาสตร Kew จนชํานาญ แลวกลับมาเมืองไทย มารับราชการอยูที่กรมปาไม ทาน

 
หนวดพราหมณ 

S. mitrata (Reichb.) 
Garay 

 
เอื้องใบบัวบก 
N. crociformis 

Seidenf. 

 
สิงโตเชียงดาว 

B. albibracteum 
Seidenf. 
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อยูในยุคของหมอคาร เก็บพรรณไมไดไมนอยกวา 1,200 ชนิด มีพรรณไมที่ไดรับการตั้งชื่อเพื่อเปน
เกียรติแกทานอยู 2 ชนิดเทาที่ทราบในปจจุบัน ไดแก ดอกหรีด หรือ ลักษณา Gentiana hesseliana 
Hosseus var. lakshnakarae (Kerr) Toyok และ หวาเจา Syzygium lakshanakarae Chantar.&Parn. 

ทานกับหมอคารเปนคนผลักดันในการสรางหอพรรณไมขึ้นในกรมปาไม หรือ อาคารพืช
พรรณ (พิพิธภัณฑสิรินธร) ในปจจุบัน ทานมีผลงานดานเอกสารวิชาการอีกไมนอยกวา 8 เรื่อง ซึ่ง
สวนใหญเนนเรื่องพืชเกษตร นอกจากนี้ยังไดรับโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิตรุนแรก ประเภท
วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาเกษตรศาสตร 
 
ผลงานดานพฤกษศาสตร: 

1. สํารวจเก็บรวบรวมพรรณไมไดกวา 1,500 หมายเลข เริ่มเก็บจากจังหวัดเชียงใหม No. 65 
เปนไม มะพลับ Diospyros malabarica (Desv.) Kostel. Var. siamensis (Hochr.) 
Phengklai และ No. 1473 เปนเหมือดคนดง Helicia formosana Hemsl. Var. oblanceolata 
Sleumer จาก จ.เชียงใหม  

2. พิมพเอกสารวิชาการ 8 เรื่อง เชน 
- การจําแนกพรรณไม : มีการบัญญัติศัพทเปนภาษาไทย เพื่องายแกการเขาใจหลาย

คําเชน Family วาจําพวกหรือตระกูล; Genus วาเปนชนิด; species วาเปนพรรณ; 
simple leaf วาเปน ใบเดี่ยว; Compound leaf วาเปน ใบรวม (ใบประกอบ); 
Bipinnate leaf วาเปนใบรวม 2 ชั้น (ใบขนนก 2 ชั้น); Alternate วาเปน ใบเฉลียง; 
Opposite leaf วาเปนใบตรงขาม; Whorl leaf วาเปน ใบรัศมี (เปนวงรอบ); 
Distichous leaf วาเปน ใบขนาน (สลีบระนาบเดียว) เปนตน 

- สวนเมืองไทย เปนการวิจารณและแนะนําพรรณไมที่นาปลูกเพื่อนําไปสูการใช
ประโยชนและการคา 

3. เปนกําลังสําคัญของ Dr.A.F.G. Kerr จัดต้ังอาคารพืชพรรณหรือพิพิธภัณฑสิรนธรในปจจุบนั 
 
เกียรติที่ไดรบั: 

1. ไดรับโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิตรุนแรก (พ.ศ. 2485) ประเภทวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขา
เกษตรศาสตร 

2. ไดรับการตั้งชือ่เพื่อเปนเกียรติ เทาที่คนหาไดในเวลานี้มี 2 ชนิด  
- ดอกหรีด หรือลักขณา Gentiana hesseliana Hosseus var. lakshnakarae (Kerr) 

Toyok. 
- หวาเจา Syzygium lakshanakarae Chantar. & Parn. 

 
 
 
 
 

 
ดอกหรีด, ลักษณา 

G.  hesseliana Hosseus var. 
lakshnakarae (Kerr) 
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พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) (พ.ศ. 2433-2498) 

 ประวัติยอ :  
 ทานเปนคนจังหวัดปทุมธานี จบดานปาไมจาก
ประเทศอินเดีย และกลับมารับราชการที่กรมปาไม ในวงการ
ปาไมถือวาทานผูนี้เปนบิดาของพฤกษศาสตร สําหรับผลงาน
ดานพฤกษศาสตร ทานไดรวบรวมพรรณไมไดถึงกวา 2,000 
หมายเลข สิ่งหนึ่งที่ทานทําขึ้นมา และเปนที่กลาวถึงคือ 
หนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย ทานไดทําหลักการอาน
ชื่อทางพฤษศาสตรเปนภาษาลาตินเปนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาลาตินเปนภาษาไทย นาเสียดายที่ทานไมสามารถทํา
เสร็จภายในชีวิตของทาน แตก็มีศิษยเอก คือ ดร. เต็ม สมิติ
นันท รับชวงตอโดยทําในนามของทาน 
 

ผลงานดานพฤกษศาตร:  
1. รวบรวมพรรณไมไดกวา 2,000 หมายเลข เริ่มเก็บจากทางภาคใต ปตตานี N0. 2 เปนไม 

คางคก Nyssa javanica (Blume) Wang; No. 1963 เปนไมกอขาว หรือ กอหมน 
Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder จังหวัดเชียงใหม 

2. พิมพหนังสือไมประดับบางชนิดของไทย (พ.ศ. 2483) หนา 111 หนา เขียนถึงพรรณไม 37 
วงศ ใน 234 สกุล เนนใหทราบรูปรางลักษณะกวางๆ ของไมประดับ แหลงที่จะหาได รวมทั้ง
หลักการอานชื่อทางพฤกษศาตร “อังกฤษ” “ลาติน” 
เชน alatus อเลตัส (อังกฤษ) อะลาตุส (ลาติน) 
 collinsae คอนลินซี (อังกฤษ) คอนลินซาน (ลาติน) 

3. พิมพหนังสือ ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย ฉบับชื่อพฤกษศาสตร-ชื่อพื้นเมือง พ.ศ. 2491 
(379 หนา) 

4. พิมพหนังสือ ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย ฉบับพื้นเมือง-พฤกษศาสตร พ.ศ. 2503 (หลัง
เสียชีวิตแลว) หนา 871 หนา 

 
เกียรติที่ไดรับ: 

1. ไดรับโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิตรุนแรก (พ.ศ. 2485) ประเภทวิทยาศาสตรชีวภาพ 
2. ไดรับการตั้งชื่อพืชเพื่อเปนเกียรติ 8 ชนิด 
- Bauhinia winitii Craib อรพิมพ  (Legumineae) 
- Colona winitii (Craib) Craib  ยาบสามหาง (Tiliaceae) 
- Diospyros winitii Fletcher มะพลับเจาคุณ (Ebenaceae) 
- Ehretia winitii Craib จั่นน้ํา (Boraginaceae) 
- Globba winitii C.H. Wright กลวยจะกาหลวง (Zingiberaceae) 

 
พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) 



 11

- Mitrephora winitii  Craib  มหาพรหม (Annonaceae) 
- Rothmannia winitii (Craib) Bremek. หมักมอ (Rubiaceae) 
- Syzygium winitii (Craib) Merr.&L.M.Perry หวาเจาคุณ  (Myrtaceae) 
 

 
 
 
 
 
 
ศาสตราจารย ดร.เต็ม สมิตินันท (พ.ศ. 2463-2538) 

 ประวัติยอ :  
 ศ.ดร.เต็ม สมิตินันท เปนคนจังหวัดนครสวรรค เรียนจบ
จากโรงเรียนเทพศิรินทร แลวไปศึกษาตอที่ปาไมแพร โดยใช
เวลาเรียน 2 ป จากประวัติการเรียน ทานชอบเก็บสิ่งมีชีวิตทุก
อยางโดยเฉพาะงู และนําไปผูกไวในเตนท แลวพอต่ืนเชามางู
หาย ทานจะใหทุกคนชวยกันหา ทานถูกต้ังเปน Professor มา
ต้ังแตสมัยเรียนที่ปาไมแพร พอเรียนจบไดมาทํางานกรมปาไม 
ชวงนั้น ใครๆ ก็อยากเปนปาไมจังหวัด เพราะพื้นที่ปาไมใน
ประเทศยังมีอยูมาก อาจารยเต็มไดเปนปาไมจังหวัดอยู 3 พื้นที่ 
พื้นที่สุดทายคือจังหวัดนาน 
 ทั้งนี้เนื่องมาจากมีพวกพอคามาบอกทานใหเลือกตัด
ตนไมที่มีลักษณะดีให แตทานไมตองการทําใหเนื่องจากไม
ถูกตองตามหลักวิชาการ เพราะในการเลือกตนไมที่จะตองเลือก

ตนไมที่มีลักษณะคด งอ ซึ่งพวกพอคาวาเลือกตนไมอยางนั้นจะขายไมได ทานใชเวลาคิด 1 วัน แลว
กลับกรุงเทพ มาบอกอธิบดีวาไมสามารถเปนปาไมจังหวัดได เพราะอาจจะถูกฆา ขอกลับมารับงานใน
กรมปาไมแทน หลังจากนั้นทานไมไดเดินทางไปรับหรือสงงานที่จังหวัดนานอีกเลย จากนั้นทานไดเริ่ม
งานทางดานพฤกษศาสตร อาจารยเต็มเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี โดยเฉพาะ Dr. Gunnar 
Seidenfaden ที่ชอบพออาจารยเต็มมาก ทานมีเอกสารทางวิชาการตางๆ ไมนอยกวา 90 เรื่องที่เปน
ชิ้นเล็กๆ สวนใหญจะเปนเอกสารประกอบการบรรยาย อาจารยเต็มเปนคนที่ชอบชวยเหลือผูอื่น แม
เวลาสวนตัวของตน บางครั้งทานบอกผมวา ถึงตองไปทํางานเปนรองอธิบดีแตตอนเย็นยังวาง ใหผม
ขนพรรณไมวันละ 1 กลองไปไวที่บานทานในกรมปาไม และทานจะตรวจพรรณไมให 

นอกจากนี้สมเด็จยายังโปรดที่จะใหทานตามเสด็จ โดยเฉพาะเวลาเสด็จภูกระดึง ทุก 7 โมง
เชา สมเด็จยาจะออกไปดูพรรณไม โดยมีอาจารยเต็มตามเสด็จ สวนผมจะอยูประมาณหางแถวคอยดู
วาทานตองการความชวยเหลือใดๆ ตอนที่ Dr. Gunnar Seidenfaden แจงความจํานงวาจะทํา Flora 
of Thailand นั้น อาจารยเต็มเปนผูไปหานักพฤกษศาสตรจากที่ตางๆ มาชวยเก็บพรรณไม และหาทุน 

  
อรพิม 

Bauhinia  winitii Craib

 
ปอตีนเตา 

Colona  winitii Craib 

 
มหาพรหม 

Mitrephora  winitii Craib 

 
ศาสตราจารย ดร.เต็ม สมิตินันท 
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ทําใหเด็กอยางผมไดมีโอกาสไปฝกงานในเรื่องการทํา Flora of Thailand  ซึ่งงานนี้แมวาจะเปนงานที่
คลาสิก แตก็จําเปนที่ตองทํา ทั้งนี้เพื่อประกาศใหประเทศอื่นรับทราบวาทรัพยากรของประเทศไทยมี
อะไรบาง โดยเฉพาะพรรณไมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีความใกลเคียงกัน เพราะตอไปอาจจะมี
ปญหาในเรื่องของผลประโยชน และสิทธิตางๆ จึงจําเปนตองมีเอกสารอางอิงไว ซึ่ง Flora of Thailand 
จะเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถนํามาอางอิงถึงสิทธิประโยชนได โดยเฉพาะพรรณไม
เฉพาะถิ่น ที่ตองมีเอกสารหลักฐานบันทึกไว และเปนสิ่งที่อาจารยเต็มไดเริ่มตนไวใหแลว พวกเราคน
รุนหลังแคมาสานตอ สําหรับเรื่องงบประมาณอาจจะยากหนอย แตก็ถือวาเปนโชคดีที่มีโครงการ BRT 
เขามาชวย เริ่มต้ังแตการสํารวจพรรณไมในวงศเปลา ตอมาผมไดทําพรรณไมวงศไมกอ ซึ่งเปนวงศที่
อาจารยเต็มทํามากอน แตมีปญหาที่วาดอกกับลูกของไมในวงศนี้มันออกคนละชวง เมื่อเก็บดอกมา ไป
เก็บลูกที่หลัง ทําใหไมแนใจวาตนเดิมหรือไม ซึ่งไดแกปญหาโดยติดเบอรที่ตนเวลาเขาปาเวลาเก็บ
ดอก พอไปเก็บผลที่หลังจะจําได สําหรับวงศไมกอนี้ใกลจะเสร็จแลว สําหรับการตีพิมพเปน Flora of 
Thailand อยูในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
 
ผลงานดานพฤกษศาตร: 

1. สํารวรรวบรวมพรรณไมไดกวา 14,000 หมายเลข เริ่มเก็บจากทางภาคกลาง No. 69 เปนไม
ผักเบี้ยทะเล Sesuvium potulacastrum (L.) L. ทายสุด 3-11-2537 เปนไม กอใบเลื่อม 
Castanopsis tribuloides (Smith) A.DC. ที่ภูหลวง จ.เลย (ผลกินได) 

2. เปนผูกอต้ังจัดพิมพ Thai Forest Bulletin (Botany) (พ.ศ. 2497) 
3. เปนผูกอต้ังและเปนบรรณาธิการรวม หนังสือ Flora of Thailand (พ.ศ. 2513) 
4. พิมพเอกสารวิชาการดานพืช 89 เรื่อง และเปนผูชวยดําเนินการใหหนังสือชื่อพรรณไมของ

พระยาวินิจฯ ตีพิมพไดสําเร็จ 
 
เกียรติที่ไดรับ: 

1. ไดรับการตั้งชื่อพืชเพื่อเปนเกียรติรวม 16 ชนิด ต้ังเอง 1 ชนิด 
2. ไดรับโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิต (รุน 4 พ.ศ. 2524) ประเภทวิทยาสาสตรชีวภาพ 
3. ไดรับโปรดเกลาพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา-เข็มศิลปวิทยา (พ.ศ.2524) 
4. ไดเปนสมาชิกของ Linnean Society ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2499) 
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“ความหลากหลายทางชีวภาพนับเปนหัวใจ
สวนหนึ่งในยุทธศาสตรของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ซ่ึงมี
เปาหมายสูงสุดคือ ทําใหทุกภาคสวนของ
สังคมไทยอยูเย็นเปนสุข” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาประเทศบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 จะประกาศใชหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย แผน
ดังกลาวใชระยะเวลา 5 ป กําหนดยุทธศาสตรไว 5 
ประการ ซึ่ง 1 ใน 5 ยุทธศาสตร คือ การพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสวนตัวผมตองยอมรับ
วาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ อาจจะใหความสําคัญในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพชาไปบาง  

การบรรยายในวันนี้มีสาระสําคัญ 2 เรื่อง คือ 
แนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรของการพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Development) 
และแนวทางการผลักดันใหยุทธศาสตรนี้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ โดยอาศัยภาคสวนตางๆ หรือที่เรียกวา “ภาคีการ
พัฒนา ” ผลจากการพัฒนาประ เทศที่ ผ านมาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะเห็นวาเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมากทั้งดานดีและดานเสีย เพราะฉะนั้นในการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จึงไดมีการระดมความคิดจากทุก
ภาคสวน โดยมีเปาหมายเพื่อใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข 
(Green and Happiness Society) และไดอัญเชิญปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดในการพัฒนา   

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะใชทุนในการพัฒนา
ประเทศ 3 ประการ คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งใน
กระบวนการพัฒนาจะตองดําเนินการใหเกิดความสมดุล
ระหวางการพัฒนาและการใชทุนทั้ง 3 ประการ ในอดีต
ประ เทศไทยใชทุ นทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในการพัฒนาเศรษฐกิจคอนขางมาก จนทําให
เกิดความไมสมดุล แมจะประสบความสําเร็จทางดาน
เศรษฐกิจ แตกลับมีปญหาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ตามมาเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ 
จึงปรับสูการพัฒนาที่เรียกวา “การพัฒนาที่สมดุล” โดยมี
พันธกิจสําคัญ 4 ประการ  

พันธกิจประการแรก คือ พัฒนาคนไทยใหมี
คุณภาพพรอมคุณธรรม และมีความรู เทาทันในเรื่อง
โลกาภิวัฒน พันธกิจประการที่สอง คือ ทําใหเศรษฐกิจมี
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คุณภาพ มีเสถียรภาพ และเปนธรรม โดยใหคนสวนใหญ
ในสังคมไดรับประโยชนจากการพัฒนา ซึ่งที่ผานมาจะ
เห็นวาการพัฒนาในอดีตมีคนกลุมหนึ่งไดรับประโยชนแต
คนสวนใหญในสังคมยังไมไดรับประโยชน หรือที่เรียกวา 
“รวยกระจุกจนกระจาย” พันธกิจประการที่สาม คือ ดํารง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งตองสรางฐานความ
มั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพราะถาสิ่งเหลานี้ถูกทําลายก็จะเปนการทําลายความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปนทุนสําหรับการพัฒนา
ประเทศไปดวย พันธกิจประการที่สี่ คือ พัฒนาประเทศใน
เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งตองทําใหการบริหารและการพัฒนา
ประเทศทั้งของภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ มีสิ่งที่เรียกวา 
“ธรรมาภิบาล”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มี 5 ยุทธศาสตร คือ 

การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคม การสรางความ
เขมแข็งของชุมชน การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความ

มั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
สรางธรรมาภิบาล โดยยุทธศาสตรในแผนดังกลาวมี
แนวคิดจากในชวง 2-3 ปที่แลว สภาพัฒนฯ ไดดําเนินการ
จัดทํายุทธศาสตรนี้ โดยพยายามจะใชหลักการ “ตองรูเขา 
รูเรา” คือ ถารูวาสถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในการพัฒนาที่ผานมามีจุดออนก็ตอง
พยายามแกไข และดูวามีจุดแข็งอะไรบางที่ตองสงเสริม 
โ ด ย เ ริ่ ม จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดูวาในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีบริบทอะไรบาง แลว
ใชโอกาสจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิด
ขึ้นมาพิจารณาแกไขจุดออนและสงเสริมจุดแข็งที่มี 
ประกอบกับความเหมาะสมในบริบทของสังคมไทย 
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

หากพิจารณาเรื่องปาไม จะเห็นวาถาไมมีปา
ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะหมดไป ปจจุบันพื้นที่ปา
ของประเทศไทยลดลงอยางมากถาเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่พัฒนาแลว ไมวาจะเปนประเทศคูแขงใน
ภูมิภาคเอเชียหรือแมแตประเทศที่ดอยกวาก็กําลังจะ
พัฒนาแซงหนาประเทศไทยไปอยางรวดเร็ว จะเห็นวา
จุดเดนของประเทศเหลานั้น คือ มีพื้นที่ปามากกวา
ประเทศไทย สาเหตุสําคัญที่ทําใหพื้นที่ปาของประเทศ
ไทยลดลงอยางมาก เพราะในอดีตพื้นที่ปาถูกใชเปนทุน
ทางดานเศรษฐกิจคอนขางมาก และที่สําคัญพื้นที่ปา
เหลานั้นถูกทําลายจนระบบนิ เวศขาดความสมดุล 
ภายหลังมีการพยายามที่จะปลูกปาทดแทนแตก็ไมประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากปาที่ปลูกขาดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สิ่งเหลานี้นับเปนปญหาสําคัญที่จะสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงของการพัฒนาประเทศในอนาคต  

เรื่องดินและที่ดิน จะเห็นวาปจจุบันการปลูกพืช
เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเกษตรกร
ใชที่ดิน ปุยเคมี และสารปราบศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นดวย ใน
ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีปญหาเรื่องที่ดิน
ถูกชะลางพังทลายและดินเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้นถึง 10 
ลานไร หรือโดยเฉลี่ย 1 ลานไรตอป ในขณะที่เกิดปญหา
ดินเสื่อมโทรม จํานวนประชากรและความตองการใชที่ดิน
สําหรับเปนพื้นที่ทํากินก็เพิ่มมากขึ้นดวย จึงทําใหการถือ
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ครองที่ดินโดยเฉลี่ยตอครอบครัวลดลง จากที่เคยมีเฉลี่ย
ครอบครัวละ 21 ไร ในป พ.ศ. 2536 ปจจุบันเหลือเพียง 
19.3 ไร และในอนาคตถาเรายังไมสามารถแกไขปญหา
เหลานี้ได ก็จะไมสามารถแกไขปญหาความยากจนได
เชนกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนเรื่องของน้ํา ประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับ

เรื่องน้ํา 3 อยาง คือ น้ําทวม น้ําแลง และน้ําเสีย 
โดยเฉพาะปญหาน้ําทวมซึ่งตอนนี้กําลังเปนปญหาหลัก 
ทําใหปญหาภาวะขาดแคลนน้ําและปญหาคุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรมหายไปชั่วคราว นอกจากนี้ปญหาความ
ตองการน้ํามีมากขึ้น ซึ่งมีมากกวาปริมาณน้ําที่สามารถ
กักเก็บได ปญหาเหลานี้เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศและพื้นที่ปาไม รวมทั้งการชะลางพังทลาย
ของดินในประเทศไทย โดยสาเหตุหลักเกิดจากมนุษย
ทําลายปาและสิ่งแวดลอม และการสรางถนนอุดตันทาง
น้ําก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของปญหาน้ําทวม สวนปญหา
คุณภาพน้ําเปนผลจากการเติบโตของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งปญหานี้พบทั้งในแมน้ําเจาพระยาตอนลาง 
แมน้ําทาจีนตอนลาง ลําตะคองตอนลางหรือแมแตใน
ทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแนวโนมการ
สูญพันธุของสิ่ งมีชี วิตสูงขึ้น  ทั้ งพืชและสัตว  ซึ่ งถา
ทรัพยากรเหลานั้นถูกทําลายไปจนหมดจะสงผลใหความ
หลากหลายทางชีวภาพหมดไปดวย ปจจุบันมีสัตวใกล
สูญพันธุประมาณ 586 ชนิด นอกจากนี้ยังมีภัยคุกคาม
จากตางชาติอีกหลายเรื่อง เชน เรื่องการแยงชิงจด 
สิทธิบัตรการใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

สวนเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทะเล จะเห็นไดชัดเจนวาที่จังหวัดกระบี่ยังสามารถรักษา
ปาชายเลนใหคงความอุดมสมบูรณไวไดคอนขางมาก แต
ถามองภาพรวมของประเทศจะพบวาปาชายเลนลดลง 
เพราะจากที่ประเทศไทยเคยมีปาชายเลนมากถึง 2 ลาน
ไร ลดลงเหลือเพียง 1.2 ลานไร เมื่อ 34 ปที่แลว แต
ในขณะนี้มีการปลูกปาชายเลนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดวา
ปจจุบันทั้งประเทศมีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 1.5 ลานไร 
ความอุดมสมบูรณของปาชายเลนนับเปนจุดกําเนิดของ
สิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพในปาชายเลน 
และนํามาซึ่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรชายฝงทะเลและทรัพยากรทางทะเล หากปา
ชายเลนถูกทําลายจนหมดไปก็จะสงผลทําใหอัตราการจับ
สัตวน้ําในอาวไทยลดลงดวย   

สวนเรื่องของแรและพลังงาน มนุษยไดทําลาย
ธรรมชาติ โดยการขุดแรตางๆ มาใช แตไมมีการอนุรักษ 
และมักใชมากกวาที่ควรจะใช ซึ่งเมื่อใชหมดในอนาคตก็
จะไมมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้เหลือไวให
ลูกหลาน เพราะทรัพยากรธรรมชาติบางอยาง เชน แร
และน้ํามัน เมื่อใชหมดแลวจะไมสามารถฟนคืนมาทดแทน
ได แตทรัพยากรธรรมชาติบางอยางถาหยุดใชชั่วคราวก็
อาจจะฟนคืนมาได เชน ความอุดมสมบูรณของอาวไทย 
ถาหยุดจับสัตวน้ําในอาวไทยหรือชายฝงทะเลชั่วคราว 
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรก็จะฟนคืนมา 

เรื่องคุณภาพสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีการผลิตขยะ
ประมาณ 14 ลานตันตอป ทุกคนและทุกครอบครัวมีการ
ผลิตขยะทุกวัน นอกจากนี้ยังมีขยะอันตรายซึ่งยังไมมี
วิธีการจัดการอีกประมาณ 8 แสนตัน มีขยะที่สามารถนํา
กลับมาผลิตเพื่อใชใหมไดเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 
22 สวนที่เหลือนั้น ลวนเปนขยะที่กอใหเกิดปญหาตอ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องของคุณภาพ
อากาศซึ่งเกิดจากฝุนละอองขนาดเล็ก และปญหาเสียงดัง
เกินมาตรฐานที่มักเกิดในเขตเมืองหลัก เชน บริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยขณะนี้ชุมชนที่อยูโดยรอบตอง 
 
พบกับปญหาเสียงดังเกินมาตรฐาน ซึ่งเปนปญหาที่มา
พรอมกับการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและการ
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พัฒนาทางดานการคมนาคม เราตองยอมรับวาการ
เปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่ง 2 อยาง คือ โอกาสและภัย
คุกคาม การพัฒนาก็เชนเดียวกันจะนํามาทั้งโอกาสและ
ภัยคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน  

ขณะนี้ทั้งโลกจะมีการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ
ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area : 
F.T.A) เพื่อทําใหเศรษฐกิจของทั้งโลกเปนเศรษฐกิจที่ไร
พรมแดน ซึ่งจะสงผลใหเงินลงทุนไหลเขาออกไดอยาง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน
และจะนํามาซึ่งผลทั้งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน 
ผลที่เปนประโยชน เชน จะทําใหมีตลาดขายสินคากวาง
ขึ้น ถาเราทําการคาจะสามารถขายสินคาใหกับประเทศ
จีนซึ่งมีพลเมืองจํานวนมากหรือสามารถขายสินคาใหกับ
ประเทศอินเดียซึ่งกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปน
โอกาสที่ประเทศไทยจะไดผลิตสินคาและบริการไปขายใน
ตลาดที่กวางขึ้น รวมทั้งเปนโอกาสประชาสัมพันธสินคา 
ซึ่งผลิตจากความรู วัฒนธรรม และวิธีคิดแบบไทย  

บางครั้งการรวมกลุมทางเศรษฐกิจก็อาจทําให
เกิดผลในทางลบ เพราะเม่ือการคาขยายตัวยอมมีการ
แขงขัน มีการใชทรัพยากรมากขึ้น และอาจจะนําไปสู
ความขัดแยงหรือการแยงชิงทรัพยากร รวมทั้งอาจ
กอใหเกิดปญหาการคุกคามทรัพยากรของประเทศเพื่อน
บาน เชน การใชที่ดินของลาวและกัมพูชาปลูกถั่วเหลือง
และออยเพื่อขยายเศรษฐกิจของอีกประเทศหนึ่ง เปนตน 
สิ่งเหลานี้ถือเปนภัยคุกคาม และเมื่อมีการใชทรัพยากร
มากขึ้นความสามารถในการฟนตัวของทรัพยากรก็จะลด
นอยลง จะเห็นวาการแขงขันโดยเสรีเปนการเปดโอกาส
ของการลงทุน หากเราไมเขาใจหรือรูไมเทาทัน อาจเปน
การเปดชองทางใหอุตสาหกรรมสกปรกทั้งหลายเขามาใน
ประเทศไทย แมวาจะมีระบบการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดี แต
เมืองไทยมีปญหาสําคัญ คือ การบังคับใชกฎหมายไม
เขมงวดเทาที่ควร แมจะมีกฎหมายสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดใน
โลก แตก็มีการบังคับใชกฎหมายที่แยที่สุดในโลกเชนกัน 

เทคโนโลยีบางอยางเปนเทคโนโลยีที่ดี ถารูจัก
นํามาใชประโยชนจะกอใหเกิดการลดมลพิษและลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน เทคโนโลยีชีวภาพที่ใชในการ
พัฒนาความหลากหลายทางชี วภาพ  และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System 
: GIS) ที่ชวยในการจัดการที่ดิน ปาไม และน้ํา เปนตน 
ซึ่งหากนําภูมิปญญาทองถิ่นมาผนวกกับเทคโนโลยี
สมัยใหมก็จะชวยเพิ่มมูลคาและคุณคามากขึ้น  แต
ความกาวหนาของเทคโนโลยีก็จะมีขยะเทคโนโลยีตามมา 
เชน ขยะคอมพิวเตอร และขยะจากสินคาอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน และหากเราไมรูเทาทันเทคโนโลยี สิ่งเหลานี้ก็
อาจจะกลายเปนภัยคุกคาม เชน เมื่อนําเทคโนโลยีมาใช
ประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น บางครั้งผลประโยชนที่
เกิดขึ้นอาจเกิดเฉพาะกับบุคคลภายนอก แตคนในทองถิ่น
ซึ่งเปนเจาของภูมิปญญากลับไมไดรับประโยชน ฉะนั้น
ตองระมัดระวังเรื่องการจัดการผลประโยชนเหลานี้ซึ่งตอง
มีการจัดการอยางเปนธรรม  

ในอนาคตมีแนวโนมวาทั้งโลกและในประเทศ
ไทยสังคมจะเปลี่ยนเปนสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) 
คือ ผูสูงอายุจะมีจํานวนมากขึ้น นับเปนโอกาสที่จะผลิต
สินคาและบริการดานสุขภาพ รวมทั้งดานการทองเที่ยว 
นอกจากนี้ยังสามารถนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการผลิตอาหาร ผลิตยา และใชในการแพทย
พื้นบานเพื่อใหบริการใหแกผูสูงอายุ ปจจุบันจะเห็นวา
สังคมเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมืองมากขึ้น และนํามาซึ่ง
มลพิษ ขยะ รวมทั้งความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม อีก
ทั้งอาจจะนํามาซึ่งการแยงชิงทรัพยากรระหวางสังคม
เมืองและสังคมชนบท เชน เรื่องทรัพยากรน้ํา สังคม
ชนบทตองการน้ําเพื่อการเกษตร แตสังคมเมืองตองการ
น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค หากไมมีการบริหารจัดการ
ที่ดีในอนาคตสังคมไทยตองเผชิญกับปญหาเหลานี้อยาง
แนนอน 

ขณะนี้ประเทศไทยมีพันธะกรณีหลายเรื่องที่ได 
 ลงนามในสัญญากับตางชาติ ซึ่งบางเรื่องไมรูเทาทัน
ตางชาติ แตบางกรณีก็ถือเปนขอดีที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องการปองกันและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
จะเปนประโยชนสําหรับเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
ของประเทศ ปจจุบันเกิดปญหาที่เรียกวา “ภาวะโลกรอน” 
สงผลใหอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น น้ําแข็งที่ขั้วโลกละลายมาก
ขึ้น เกิดการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตและเกิดภัยแลงมากขึ้น 
รวมทั้งกอใหเกิดปญหาน้ําทวมมากขึ้นดวย แตผลผลิต
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ทางการเกษตรกลับลดลง สิ่งเหลานี้ คือ การเปลี่ยนแปลง
ที่จะตองเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคตขางหนา และใน
อนาคตโลกใบนี้จะเปนโลกใบเดียวกันมากขึ้น คือ จะมี
การเคลื่อนยายคนอยางเสรี เพราะมีขอตกลงในเรื่องของ
แรงงานเสรี ซึ่งจะกอใหเกิดภัยคุกคามตามมา เชน เกิด
โรคชนิดใหม เกิดโรคติดตอ สิ่งเหลานี้ลวนเปนเรื่องที่
คาดคิดไวในบริบทของการเปลี่ยนแปลง  

ยุ ท ธศ า สต ร ใ น แผนพัฒน า ฯ  ฉบั บที่  1 0 
สภาพัฒนฯ มีแนวคิดจาก “ตองรูเขา รูเรา” โดยเริ่มตนมี
การพิจารณาจาก 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1.มุง
พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเปนทางเลือกที่มีมานานถึง 40 ป 
และไดรับบทเรียนวาถาสังคมเลือกโดยไมระมัดระวัง การ
ดูแลแกไขเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ตามมาจะตอง
ใชทุนอยางมหาศาลซึ่งมากกวาผลประโยชนที่ไดรับ 
ทางเลือกที่ 2.ตองทําใหเกิดความสมดุลระหวางการใช
ทรัพยากรธรรมชาติกับการอนุรักษ ซึ่งตรงนี้คือความ
ยั่งยืนและเปนวิธีการที่จะทําใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย 
ทั้งระดับชาติ ระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และ
ระดับชุมชน ทางเลือกที่ 3.ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเปนหลักซึ่งหลายประเทศที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีเลือกใชทางเลือกนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยเห็นวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

นาจะใชทางเลือกที่ 2 ซึ่งเปนทางสายกลาง คือ การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนควบคูกับการอนุรักษ 
ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรของการพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่จะทําใหทุกคนในสังคมไดรับ
ประโยชน และเปนทุนเสริมสรางใหประเทศอยูเย็นเปนสุข 

เพราะหากอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพไดแลว 
ปญหาเรื่องคุณภาพน้ําเสีย ดินเสื่อมโทรม และปญหาปา
ขาดความหลากหลายชีวภาพก็จะหมดไป เพราะฉะนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอนุรักษฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เอาไว เพื่อคงสภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ
ตอไป ในความเห็นของสภาพัฒนฯ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คือ สิ่งที่สามารถนํามาใชประโยชนรวมกันไดทุก
ระดับ เชน แตละคนสามารถใชประโยชนเพื่อการดํารงชีพ
และสรางรายได ชุมชนก็มีภูมิปญญาในการพัฒนาและใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศก็ใช
ประโยชนในการสรางฐานการพัฒนาเพื่อผลิตสินคาและ
บริการที่จะสามารถแขงขันกับตางประเทศ 

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความเชื่อมโยง
กับทุนสําหรับการพัฒนาประเทศทั้ง 3 ประการ ซึ่ง
ประกอบดวย ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่นถือ
เปนตนทุนทางสังคมที่สําคัญ ทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
ดิน น้ํา ปา ฯลฯ คือทุนทางธรรมชาติ เมื่อนําทั้งสองอยาง
มาใชประโยชนจะกอใหเกิดทุนทางเศรษฐกิจ ที่สามารถ
เพิ่มมูลคาและสรางรายได รวมทั้งสามารถสรางหวงโซใน
การผลิตและการพัฒนา นอกจากนี้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพยังสามารถนํามาสรางคุณคาและเพิ่มมูลคาไดโดย
ใชเทคโนโลยีชีวภาพ สวนภูมิปญญาทองถิ่นนั้นก็สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มไดโดยใชประโยชนในเรื่องของการ
ใหบริการดานสุขภาพหรือเปนอาหาร เปนตน  

 จุดแข็งของประเทศไทย คือ แมจะมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตก็มี
การอนุรักษ คือ มีการฟนฟูปา และมีการคุมครองระบบ
นิเวศ เปนตน ซึ่งเปนศักยภาพและเปนจุดแข็งที่สําคัญใน
การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่จะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในการใชประโยชนจากทรัพยากรเราไม
ตองสรางมุมใหมเพียงแตเนนการยกระดับในการใช
ประโยชน ซึ่งหากพิจารณาจากอุปสงคและอุปทาน ในแง
ของอุปทานจะเห็นวาประเทศไทยมีเครือขายรัฐวิสาหกิจ
สมุนไพรมากกวา 2,500 แหง ซึ่งมากกวารอยละ  80 ของ
ตัวยาที่ผลิต ไดมาจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยผลผลิตสวนใหญเปนสมุนไพร

 



 62 Proceedings of the 10h BRT Conference 
8-11 October 2006, Krabi 

พื้นบาน และมีตลาดที่เรียกวาตลาดผลิตภัณฑธรรมชาติ
ในระดับโลกที่สรางมีมูลคามากกวาสี่แสนลานบาท มี
ตลาดเครื่องเทศและสมุนไพรซึ่งมีมูลคากวาสี่หมื่นแปด
พันลานบาท หากพิจารณาแลวถือวาประเทศไทยมีความ
พรอมที่จะพัฒนาตรงจุดนี้ ผมเรียกการพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพตรงนี้วา “วงจรการเสริมสรางทุน
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาความรูดานความหลากหลายทาง

ชี ว ภ าพ  โ ด ยผสมผส านภู มิ ป ญญาท อ ง ถิ่ น แ ล ะ
วิทยาศาสตรสมัยใหม ความรูแบบนี้เรียกวา “นวัตกรรม” 
ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในการที่จะผลิตสินคาและบริการ ที่จะ
กลายเปนทุนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหผูที่เกี่ยวของเกิดมี
มู ลค า เพิ่ มและ เกิ ดรายได  หากสามารถกระจาย
ผลประโยชนและความรู ใหกับสังคม สิ่งเหลานี้ก็จะ
กลายเปนทุนทางสังคม ซึ่งถาทุนทางสังคมดี คนในสังคม
ก็จะสามารถจัดการโดยตัวเองได เรื่องการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอมจะมีอยู
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นควรสรางความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธอันนี้ไวใหได ผมเรียกวา “การเสริมสรางทุน
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน” ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกื้อกูล
กันและอํานวยประโยชนซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นี้ มีทิศทางที่สําคัญ คือ ตอง
เริ่มตนจากจุดแข็งหรือศักยภาพที่มีอยูแลวโดยดูจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม เชน 
กิจกรรมการรักษาสุขภาพและอาหารสุขภาพ เปนตน 
โดยตองคํานึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเปนหลัก 

จะเห็นวาสินคาสําหรับอนาคตที่ประเทศไทยจะ
เปนผูผลิตมีหลากหลาย เชน สมุนไพร อาหาร แพทย
แผนไทย การแปรรูปอาหาร นวดไทย และสปา เปนตน 
ปจจุบันนวดไทยธรรมดาราคาชั่วโมงละ 300 บาท แตถา
ใสสปาหรือสมุนไพรไทยจะกลายเปนชั่วโมงละ 3,000 
บาท ตรงนี้เปนการสรางมูลคาเพิ่มโดยการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นไทย และในอนาคตถาเรามีเทคโนโลยีระดับสูงที่
สามารถผลิตยาได ประเทศไทยก็จะกลายเปนแหลงผลิต
ยาที่สามารถรักษาโรคไดมากยิ่งขึ้น ถาใหความสําคัญโดย
การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สิ่งเหลานี้ คือ ภาพที่แสดงใหเห็นถึงโอกาส และ 
ความเปนไปไดในการพัฒนา 

การกําหนดแนวทางการพัฒนาตองพิจารณา 3 
อ ย า ง  คื อ  ต อ ง รั ก ษ า ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ, ตองดูแลไมใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเพราะจะเปนการคุกคามเรื่องความอุดม
สมบูรณ, ตองปองกันเพื่อนําความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีอยูแลวไปใชประโยชนได และแนวทางการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรนี้มี 3 ประการ คือ ตองชวยกันรักษาฐาน
ทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ ตองสราง
สภาพแวดลอมที่ดีและควบคุมมลพิษเพราะทั้งสองอยางนี้
จะสงผลทําลายทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และตอง
พัฒนาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น   

จะเห็นวาทิศทางของการวิจัยสําหรับนักวิจัย คือ 
ตองเนนการวิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นให เกิด
ประโยชนในการสรางคุณคาและมูลคามากขึ้น สวนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกภาคสวน
จะตองชวยกันขับเคลื่อนในการฟนฟู อนุรักษ และใช
ประโยชนอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการทํางานแบบบูรณาการ 
ภาครัฐตองมีแนวทางในการขับเคลื่อนและกระจายอํานาจ
ในการดูแลทรัพยากรใหภาคสวนอื่นๆ รวมทั้งตองยอมรับ
การมีสวนรวมของภาคสวนอื่นๆ โดยเฉพาะประชาชน
และคนที่ อยู ใกลทรัพยากรธรรมชาติ  และตองให
ความสําคัญเรื่องการสรางสภาพแวดลอมที่ดี สงเสริมการ
ผลิตผลิตภัณฑเขียว (Green Products) หรือผลิตภัณฑที่
ทําลายสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้มีอยู

 



  63  

แลวแตมีราคาสูงทําใหประชาชนไมนิยมใช หนาที่ของรัฐ 
คือ ทําใหการผลิตสินคาเหลานี้มีราคาถูกลง เมื่อกอนมี
การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสงเสริมการลงทุน ลดภาษี 
จนทําใหมีการผลิตสินคาประเภทรถยนตเปนจํานวนมาก
และสงผลทําใหเกิดมลพิษมากมาย เพราะฉะนั้นภาครัฐก็
ควรตองกลับมาใชมาตรการเชนนี้สงเสริมใหมี Green 
Products มากขึ้น ซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวางรัฐ
และประชาชน 

 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่นทุกฝายตองชวยกันผลักดัน โดยใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดในการทํางานและ
พัฒนา โดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักสําคัญ 3 
ประการ คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน และ
ตองอยูบนเงื่อนไข 3 อยาง คือ ความรอบรู คุณธรรม และ
ความซื่อสัตย การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ตองคอยเปนคอยไปเพราะตองสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม 
ใหกับคนที่อยูใกลชิดความหลากหลายทางชีวภาพหรือ
คนที่อยูในทองถิ่นเสียกอน โครงการ BRT ก็ไดสราง
ภูมิคุมกันมานานถึง 10 ป คือ สรางองคความรู ซึ่งหากมี
การนําองคความรูเหลานี้ไปขยายโอกาสทางเศรษฐกิจก็
ตองใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทําอยางมีเหตุมีผล 
ยกระดับการใชประโยชนอยางรอบคอบ และแบงปน
ผลประโยชนอยางเปนธรรม ตรงนี้เปนการพัฒนาอยาง
ระมัดระวังภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา 
ซึ่ งรวมถึ ง ภูมิปญญาทองถิ่น  ฐานขอมูล  บุคลากร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการปกปอง ฟนฟู 
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน สิ่งสําคัญที่ผมอยากใหมีการทําวิจัยและ
พัฒนาอยางทุมเท คือ เรื่องสมุนไพร ยาไทย การแพทย
แผนไทย อาหารและความปลอดภัย รวมทั้งเกษตร
อินทรียหรือการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งผมมองวาสิ่งเหลานี้ 
คือ หัวใจของความสําเร็จ เพราะฉะนั้นการสรางองค
ความรูและภูมิคุมกันตองพัฒนาระบบฐานขอมูลในระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ใหเห็นวาประเทศ
ไทยมีทรัพยากรอะไรบาง อยูที่ไหน รวมทั้งมีการสงเสริม

วิจัย ภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับงานทางด าน
วิทยาศาสตร  

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและ
มีองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนจํานวนมาก เชน 
การคนพบทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนําไปพัฒนาเปน
ยาได เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองมีการวิจัยตอยอดเพื่อให
เกิดคุณคาและเพิ่มมูลคา แตสิ่งที่ควรระวัง คือ การ
คุกคามเรื่องผลประโยชนจากคนขางนอกหรือตางชาติ ดัง
จะเห็นวามีการนําภูมิปญญาไทยและทรัพยากรไทยไปจด
ลิขสิทธิ์ เปนของตางชาติ เพราะฉะนั้นเราตองดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการสรางภูมิคุมกันควบคูกับการ
อนุรักษฟนฟู รวมทั้งใหความสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรที่เปนพันธุกรรมทองถิ่นดวย เชน พันธุขาว
ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อจะทําใหความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนประโยชนในการสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
เพราะถาชุมชนอยูไดดวยทรัพยากรเหลานี้ ชุมชนจะมี
เศรษฐกิจที่ไมตองพึ่งพาอุตสาหกรรม ไมตองพึ่งภายนอก 
อยูไดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนเรื่องการสราง
นวัตกรรม การผลิตอาหาร ผลิตยา สรางความปลอดภัย 
และการรวมกลุมเครือขาย สิ่งสําคัญ คือ ตองชวยกันสราง
คานิยมใหสังคมเห็นความสําคัญในเรื่องเหลานี้ นี่คือ
บทบาทของภาคีการพัฒนาที่ เขียนไวในแผนพัฒนา
ประเทศวาภาครัฐจะดําเนินการ 3 อยาง คือ 1.กระจาย
อํานาจ 2.สงเสริมและจูงใจใหภาคเอกชนมีจริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบ  3 .สง เสริมเรื่ องคุณคาทางความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งภาคเอกชนยังใหความสนใจ
และยังสงเสริมนอย ดังนั้น ภาคประชาสังคมตองสราง
เครือขายถายทอดและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
สนับสนุนภาครัฐในการนําไปเจรจาตอรองกับตางประเทศ
และสถาบันอื่นๆ เชน ตองรวบรวมขอมูล สรางองค
ค ว าม รู  ส ร า ง ค ว ามตื่ น ตั ว  โ ดย เ ฉพา ะอย า ง ยิ่ ง
สถาบันการศึกษาตางๆ  จะตองเปนพี่ เลี้ ยงในการ
เสริมสรางภูมิคุมกันและพัฒนาชุมชนในทองถิ่น  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“การสร า งอ งค ค ว ามรู โ ดยการ

สนับสนุนงานวิจัยผานทางเครือขายนักวิจัย
ของโครงการ BRT รวมถึงสรางนักวิจัยรุน
ใหมที่ไดเขาไปคลุกคลีกับชาวบานในพื้นที่ 
ผลที่ไดรับคือ เกิดการขับเคลื่อนความรูสู
ชุ มชน  ชุ มชนมี ความ เข า ใ จและ เห็ น
ความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากยิ่งขึ้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตองขอขอบคุณที่ใหโอกาส บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ไดมาชี้แจงวา ปตท.ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามัน 
กาซธรรมชาติ และปโตรเคมี เหตุใดจึงเขามาเกี่ยวของกับ
งานดานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ
นิเวศวิทยา (Ecology)  

เมื่อชวงป พ.ศ. 2539-2540 ปตท. มีโครงการ
วางทอกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา สหภาพพมา มา
ขึ้นที่ชายแดนบานอีตอง ตําบลปลอค อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองวางทอกาซ
ผานพื้นที่ปาสงวนประมาณ 30 กิโลเมตร โดยกอนที่จะ
เ ข า ไ ปทํ า ก า ร ก อ ส ร า ง จ ะ ต อ ง มี ก า ร เ ขี ย น  EIA 
(Environmental Impact Assessment) หรือการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งในชวงที่เสนอ EIA ไป และ
ไดรับการอนุมัตินั้น ปตท. ไดเสนอโครงการอีกหลาย
โครงการไปดวย แตที่สําคัญและเกี่ยวของกับการฟนฟู
สภาพพื้นที่มีอยู 3 โครงการ คือ โครงการฟนฟูแนวเขต
ทอกาซ (Right of Way - R/W) ซึ่งใชพื้นที่ในการกอสราง
แนวทอกาซ กวางประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 30 
กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ปาสงวน เมื่อกอสรางแลวเสร็จ
จะตองมีการฟนฟูและในการกอสรางยังมีเงื่อนไขอีกหลาย
อยาง เชน ตองกอสรางใหแลวเสร็จภายในฤดูแลงจะเขา
ไปทําซ้ําอีกไมได เพราะจะทําใหพื้นที่ชอกช้ําและใช
ประโยชนหลายครั้งจนเกินไป รวมทั้งตองมีการปองกัน
เรื่องภาวะปนเปอน (Pollution) เปนตน โครงการที่สอง 
คือ การปลูกปาชดเชย 10,000 ไร ในพื้นที่ที่กอสรางและ
วางทอกาซ สวนโครงการที่สาม คือ โครงการอนุรักษ
พื้นที่ปา 30,000 ไร ซึ่งในขณะนั้นยังไมทราบวาจะ
ดําเนินการอยางไร 
 โครงการแรกและโครงการที่สอง คือ การฟนฟู
แนวเขตทอกาซและการปลูกปาชดเชย 10,000 ไร เปน
โครงการที่ตองทําทันที โดยในการฟนฟูแนวเขตทอกาซมี
การใชวิธีทางดานวิศวกรรมและวิธีทางดานพฤกษศาสตร
มาผสมผสานในการปองกันการชะลางหนาดิน โดยวิธี
ทางดานพฤกษศาสตรใชการปลูกหญาแฝก ซึ่งประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี ทั้งนี้ดวยพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีพระราชดําริเรื่องการ
ทําวิจัยหญาแฝกไว สวนโครงการอนุรักษพื้นที่ปา 30,000 



ไร ขั้นตอนแรก คือ การคัดเลือกพื้นที่ ซึ่งผมคิดวาพื้นที่ที่
เหมาะสมตองเปนพื้นที่ที่แนวทอกาซพาดผาน และมี
ชุมชนอยูรอบๆ พื้นที่ดวย และถาตองการอนุรักษปา 
30,000 ไร ใหยั่งยืนก็ตองมีความรูในการดําเนินการ แต
เรามีความรูในเรื่องเหลานี้ไมมากนักจึงตองหาผูเชี่ยวชาญ
เขามาชวย ป พ.ศ. 2542 มีการอนุมัติพื้นที่ที่ตองการ 
ทั้งนี้ดวยความอนุเคราะหของทานหมอมเจารังสีนภดล 
ยุคล ชวยผลักดันกรมปาไมใหอนุมัติพื้นที่ให แตในขณะ
นั้นก็ยังขาดผูเชี่ยวชาญที่จะเขามาชวยในเรื่องการอนุรักษ 
 ตนป พ.ศ. 2544 ผมไดยินเรื่องงานวิจัยของ
โครงการ  BRT จึ ง เข าพบอาจารย วิสุทธิ์  ใบไม  ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพูดคุยหารือ ทําใหผมพบคนที่จะ
เขามาชวยทําโครงการอนุรักษพื้นที่ 30,000 ไร จากนั้นมี
การประชุมเพื่อวางแนวคิดในการทํางาน โดยผมไดบอก
ความตองการไป เชน ผมตองการวิ ธีการที่จะทําให
ชาวบานเขาใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ ไมไดตองการเอกสารหรือบทความทาง
วิชาการ จากการรวมระดมความคิดทําใหตกผลึกออกมา
วา เราจะดําเนินงานคลายสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของคุณ
หมอประเวศ วะสี โดยมีมุมดานหนึ่งเปนทรัพยากรปาไม 
อีกมุมหนึ่งเปนเศรษฐกิจชุมชน และตรงกลางคือองค
ความรู (ปรากฏใน Annual Report ประจําปของโครงการ 
BRT ป 2544)  
 จากนั้นเริ่มทําตามแผนที่วางไว โดยในชวงปแรก
มีการทําวิจัย และมีการประชุมทุก 3-6 เดือน สิ้นปก็มีการ
ประชุมและติดตามผลงานอีกครั้งหนึ่ง หลังดําเนินการได
ระยะหนึ่งก็มีสิ่งที่เห็นตรงกัน คือ เมื่อนักวิจัยทํางานวิจัย
เสร็จสิ้น ก็จะกลับมาทําเอกสารวิชาการ แตคําถามที่วา
ชาวบานจะเรียนรูไดอยางไรนั้น ยังหาคําตอบไมได 
สุดทายก็เลยวางหลักเกณฑใหม โดยโครงการ BRT 
เสนอแนวความคิดว าจะนํ านัก วิจัยรุ น ใหม  (Yong 
researcher) ไปคลุกคลีกับชาวบานและทําวิจัยโดยให
ชาวบานเขามามีสวนรวม 
 ผมไดเรียนรูจากทีมงานนักวิจัยของทานอาจารย
วิสุทธิ์ ใบไม คอนขางมาก หลายกรณีผมก็มีขอถกเถียง
กับอาจารย เชน ผมอยากใหมีการทําวิจัยเรื่องปลา เพราะ
เห็นชาวบานชอบจับปลาในลําธาร จึงอยากรูวาในลําธารมี

ปลาอะไรบาง และทําอยางไรชาวบานจึงจะใชประโยชน
และดูแลรักษาปลาชนิดตางๆ ไวได แตอาจารยกลับบอก
วามีการวิจัยไรในพื้นที่ ผมถามอาจารยวามันเกี่ยวของกัน
อยางไร หรือทําไมไมใหวิจัยเรื่องตะพาบที่ชาวบานใชเปน
อาหาร แตกลับวิจัยเรื่องแมงมุม เปนตน เพราะผมรูสึกวา
มันเปนคนละเรื่องกัน แตพอวิจัยเสร็จเรียบรอย ผมจึงได
เขาใจเรื่องความเชื่อมโยง เชน การวิจัยแพลงกตอน พืช
น้ํา โปรโตซัว ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนอาหารของไร ไรเปน
อาหารของปลา และปลาก็เปนอาหารของคน จะเห็นวา
ทรัพยากรแตละอยางลวนมีความเชื่อมโยงและเอื้อ
ประโยชนตอกันในธรรมชาติ และความเชื่อมโยงใน
ลักษณะนี้ผมก็อยากใหชาวบานเขาใจเชนกัน ปตท. จึงได
จัดเวทีชุมชนเพื่อจะเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ซึ่ง
จากการทําเวทีชุมชนพบวาชาวบานมีการใชน้ํายาปรับผา
นุมจํานวนมาก และสารเคมีจากน้ํายาปรับผานุมก็ตกคาง
อยูในลําธาร ซึ่งอาจจะทําใหสภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตในน้ํา
เกิดการเปลี่ยนไปดวย รวมทั้งอาจมีผลกระทบตอปลาที่
ชาวบานใชเปนอาหาร เปนตน เราจึงจัดเวทีชุมชนเพื่อทํา
ความเขาใจในเรื่องเหลานี้ 
 ปตท. และ โครงการ BRT เห็นรวมกันวาในพื้นที่ 
30,000 ไร จะตองมีวิจัยแบบชุดโครงการ โดยครอบคลุม
พื้นที่และวิจัยทุกเรื่อง จากนั้นก็ทําฐานขอมูล ซึ่งใน
เบื้องตนไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก จนกระทั่งไดมา
ทํารวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่พื้นที่เขานัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช (Area-based) จึงไดระบบฐานขอมูลที่
เชื่อมโยงกับนานาชาติ และเชื่อมโยงกับทองถิ่นไดดวย 
การดําเนินงานที่เริ่มเคลื่อนมาตั้งแตป 2544 ถึงปจจุบัน 
ผมพูดไดวาเราไดเรียนรูอยางมหาศาล และเมื่ออาน
ผลงานวิจัยก็ยิ่งเห็นวาการทํางานของพวกเราเหมือน
ระบบนิเวศ มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ต้ังแตเหนือ
จรดใต แมกระทั่งจากตางประเทศก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ทั้งหมด คือ ฐานความรูที่สําคัญ ซึ่งถาตองการให
เกิดการอนุรักษอยางยั่งยืน สิ่งสําคัญที่สุด คือ ตองมีองค
ความรู อีกประการหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งและเปนบทบาท
ของ ปตท. คือ เราภูมิใจที่มีโอกาสสนับสนุนในดาน
การศึกษาและการเสริมสรางความสามารถของนักศึกษา
ไทย เพราะในเรื่องการศึกษาเมืองไทยยังพัฒนาชากวา



ตางประเทศมาก แตในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาออกมา
เปนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ ก็ได เราภูมิใจที่ได
เห็นนัก วิจัยรุ น ใหม ได เ รี ยนรู แล วนํ ามาความรู มา
ประยุกตใชโดยเชื่อมโยงกับชุมชน  
 โครงการอนุรักษพื้นที่ป า  30,000 ไร  เปน
โครงการที่เชื่อมโยงกับอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการ 
ปตท. ปลูกปาลานไร โดยในขั้นตนเราดูแลตนกลาอยู 3 ป 
จากนั้นจึงเอาไปปลูกในพื้นที่ ซึ่งพบวาความจริงชาวบาน
ก็ดูแลพื้นที่ปาอยูแลว และมีการใชประโยชนจากพื้นที่ปา
คอนขางมาก และจะเห็นวาการดํารงชีวิตของชาวบานนั้น
เชื่อมโยงกับปาอยางชัดเจน เชน เรื่องน้ําประปาภูเขา 
เปนตน ที่อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่ปา
ประมาณ 10,000 ไร กอนหนานี้มีการเผาทําลายปา
คอนขางมาก ในระยะแรกไมคอยมีคนสนใจเรื่องการ
อนุรักษปา จนกระทั่งตอมาน้ําประปาที่มีอยูคอยๆ หายไป 
และหมดไปในที่สุด ทําใหชาวบานเริ่มหันมาดูแลรักษาปา 
และทาง  ปตท .  ก็ ได เข า ไปปลูกป าร วมกับชุมชน 
จนกระทั่ง 5-6 ปที่ผานมา ปาเริ่มฟนตัวและน้ําก็เริ่ม
กลับมา ชาวบานจึงเริ่มเห็นความสําคัญของปามากยิ่งขึ้น 
 ในตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ก็เชนเดียวกัน มีการใชน้ําจากประปาภูเขา ซึ่ง
ถาดูใหดีแลวจะเห็นวาฐานของสังคมไทยในระดับราก
หญายังตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยูมาก ชาวบานที่
ตําบลหวยเขยงอพยพมาจากที่อยูเดิมเพราะมีการสราง
เขื่อนแหลม ปจจุบันสํารวจพบวาหลายครอบครัวในตําบล
หวยเขยงไดขายที่ดินไปหมดแลว บางครอบครัวก็ยังมี
ที่ดินอยู สวนกลุมที่ไมมีที่ดินซึ่งเปนกลุมที่ทําอาชีพรับจาง
และไมมีบานอยูอาศัย แหลงเศรษฐกิจสําคัญที่พวกเขาใช
หลอเลี้ยงครอบครัว คือ ปา ดังนั้นนัยสําคัญของคําวา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในความหมายของผมและเทาที่
ทีมงานไดติดตาม คือ ถาจะใหหมูบานแตละหมูบานใน
ตําบลหวยเขยงประสบความสําเร็จในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง จะตองมีแหลงทรัพยากรใหพวกเขาใชสอย 
เพราะปา คือ แหลงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
สําคัญของชุมชน ดังนั้น การอนุรักษพื้นที่ปา 30,000 ไร 
สุดทายแลวก็จะเปนการนําไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
พอเพียง และการอนุรักษผืนปาใหอยูกับชุมชนอยาง

ยั่งยืน ชวยเหลือเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชนที่อยูรอบพื้นที่ปา 
นอกจ ากนี้ ค ว ร มี ก า ร ติ ด ต ามศึ กษ า วิ จั ย ทั้ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทองถิ่น (local climate change) 
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (global climate 
change) ควบคูไปดวย   
 ผมตองขอขอบพระคุณทุกทานที่อยู ณ ที่นี่ 
เพราะทานไดทําหนาที่ที่สําคัญยิ่ง คือ สรางองคความรู
และนําองคความรูเหลานั้นมาเชื่อมโยง เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนควบคูกับการอนุรักษอยางยั่งยืน และผมเชื่อวา
ใ น ป จ จุ บั น แ ล ะ อน า คตข า ง หน า  ด ว ย ฝ มื อ แ ล ะ
ความสามารถของทานจะสามารถเพิ่มปริมาณและชนิด
ของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชนและเกื้อกูลตอระบบนิเวศให
เพิ่มมากขึ้น ตอนนี้ทาง ปตท. ไดเล็งเห็นประโยชนของ
งานดานการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
อยากเห็นการดําเนินงานพัฒนาเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
รวมท้ังงานอื่นๆ ที่นาทาทายและนาติดตามอีกหลายเรื่อง 
เชน ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร 
ซึ่งนาจะเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพราะพื้นที่เกษตร
นับเปนแหลงเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปน
สิ่งที่นาภาคภูมิใจ และทุกฝายควรชวยกันดูแลใหอยูคูกับ
การดํารงชีวิตของเราอยางยั่งยืนตอไป  
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Abstract: The number and quality of biodiversity 
education projects has increased since 
environmental education first hit the global stage 
in the 1970’s. But has this rise in biodiversity 
education been matched by a similar success in 
the preservation and enhancement of biodiversity 
itself? This paper will explore this issue by 
reflecting on the experience of the Field Studies 
Council, a UK educational charity with over 60 
years experience of biodiversity education, and 
examining the kinds of learning that will really 
support the preservation and enhancement of 
biodiversity. The aim of the this paper is not to 
necessarily provide answers, but to challenge the 
thinking behind biodiversity education and prompt 
critical reflection on current practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
 

In the beginning… 
Environmental education, and thus 

biodiversity education, first became prominent in the 
late 1970’s with the Tbilisi Declaration. This 
international declaration was the first international 
attempt to define what environmental education 
should be about and how it needs to delivered. The 
five core principles of understanding, knowledge, 
attitude, values and action are still referred to today. 

The environmental education movement 
was born out of a wider environmental movement in 
the 1970’s that promoted individual action against 
the then environmental ‘bads’ of business, industry 
and big government. The environmental movement 
has come a long way since then, and many 
environmental organisations works actively as 
partners with business and big government. But how 
much has environmental education changed and 
developed? Despite many positive changes and 
increased effort, many programmes still rely on the 
basic assumptions behind the Tbilisi Declaration. 
Are these assumptions still current in today’s 
climate? 

 
In the United Kingdom… 

Established in 1943, the FSC (Field 
Studies Council) has become internationally 
respected for its network of education centres, 
international outreach training projects, research 
programmes, information and publication services 
and professional training and leisure courses. In over 
60 years it has grown from one small centre to a 
network of 17 centres, 14 of them residential. It runs 
a wide ranging programme of courses in 
environmental study from the ages of 3 to 90 years, 
and has over 100,000 visitors per year. 

Central to the work of the FSC is its motto 
‘environmental understanding for all.’ Central to the 
delivery of this is the concept pioneered by the FSC 
of the outdoor classroom. The FSC experience is 
that by bringing students face-to-face with the 
natural and man-made environment is key to 
successfully investigating and understanding it. And 
furthermore it is essential if that understanding is to 
be transformed into action throughout a person’s 
life. 

In short, the outdoor classroom: 
 Brings concepts and theories to life  
  Enables practical enquiry skills to be    
 honed and perfected  



 Ensures ideas and interests can be  
 shared  

 Inspires students for a lifetime  
 Makes education fun.  

 
The approach to learning pioneered by the 

FSC continues to develop today through education 
networks throughout the world. But the datable 
about how we should learn and how learning 
contributes to the preservation and enhancement of 
biodiversity continues, as it should do. 

 

 
Are we succeeding…? 

How do we measure success? Many 
education projects, quite rightly, measure the 
number of participants, publications distributed, 
workshops delivered and a whole host of other 
indicators. By such measures biodiversity education 
is truly succeeding. Every year more and more 
projects are delivered, greater numbers of people 
take part and the message of biodiversity education 
is received and digested. All well and good! 

Reflection would be useful on the actual 
purpose of biodiversity education. If it is to provide 
learning and education then, yes, we are truly 
moving in the right direction. If it is to preserve and 
enhance biodiversity then we need to examine a 
different set of indicators. 

In 2005 the United Nations released the 
Millennium Ecosystem Assessment. At the time of 
its release it received wide global media coverage. 
Box 1 above shows why. 

Clearly this is not a success. The reason 
that the Millennium Ecosystem Assessment got such 
wide media coverage was because of the amount of 
negative news it delivered. Diagram 1 above shows 
this in a different way. 

The Living Planet Index tracks the health 
of key ecosystems and their ability to sustain the 
planets functions in a state habitable for humans. As 
you can see all the trends are going in the wrong 
direction. 

Biodiversity and ecosystems are being more 
widely understood for the services they provide that 
support human life. These ecosystem services are the 
things that clean the air and water, provide fertile 
soils and maintain the temperature of the planet. 
These ecosystem services are also suffering as 
diagrams 2 and 3 show. 

 

Clearly something is not right. If on one 
measure biodiversity educators are succeeding 
in delivering more and better quality learning 
opportunities (and they are) why are the indicators of 
healthy ecosystems and biodiversity mostly pointing 
in the wrong direction?  

  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 1: Key Findings from the Millennium Ecosystem Assessment 
 
• Over the past 50 years, humans have changed ecosystems more rapidly and extensively than 

in any comparable period of time in human history. 
• The changes that have been made to ecosystems have contributed to substantial net gains in 

human well-being and economic development, but these gains have been achieved at 
growing costs in the form of the degradation of many ecosystem services. 

• The degradation of ecosystem services could grow significantly worse during the first half of 
this century. 

• Approximately 60% of ecosystem services are being degraded or used unsustainably. 
 
Source: UN Millennium Ecosystem Assessment 

Diagram 1 – Living Planet Index 
 

 
Source: UNEP Global Outlook 3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Are we looking at the right things…? 

To answer the question above we need to 
ask what is it that is causing the impacts on 
ecosystems and biodiversity so clearly laid out in the 
UN Millennium Ecosystem Assessment. There are 
several key levers that are both destroying 
ecosystems and at the same time can become levers 
for change.  

Some of the drivers in diagram 4 will be 
familiar to many biodiversity educators – changes in 
land use and species introduction or removal. Others  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

are only talked about in the most general terms or 
ignored. But why is this? If issues such as resource 
consumption, governance, technology and 
demographics are such important issues why are 
they not addressed? One of the main reasons is a 
lack of systemic thinking. It is often assumed that by 
promoting personal behavioural change, often in a 
moralising and negative way, we can bring about 
effective change. This is rarely the case and becomes 
even more difficult to sustain in the face of the huge 
pressures from consumerism, driven as it is by the 
call to use more not less of the world’s resources, 

Diagram 2 – The Ability of Ecosystems to Regulate Flooding 
 

 
 

Diagram 3 – Status of Ecosystem Regulating Services 
 

 Status 
Regulating Services  
Air quality regulation  
Climate regulation – global  
Climate regulation – regional and local +/– 
Water regulation  
Erosion regulation  
Water purification and waste treatment  
Disease regulation +/– 
Pest regulation  
Pollination  
Natural hazard regulation  
Cultural Services  
Spiritual and religious values  
Aesthetic values  
Recreation and ecotourism +/– 

 
Source: UN Millennium Ecosystem Assessment 



population change and our massive reliance on oil. 
One simple example of this reliance on 

the ‘you do your bit’ style of education comes from 
Ireland. For many years campaigners had tried to 
reduce the amount of plastic bags used in society.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The types of campaign will be familiar – 
reuse old bags, use a cloth one, etc. The result was 
about a 10% reduction in plastic bags. A general 
rule says that about 5-10% of the population are 
willing to change their habits by persuasion. In 
2002 the Irish Government cam up with a different 
solution. They imposed a tax on plastic bags at 
source. Now when shoppers go to the supermarket 
they have to pay a tax on each plastic bag they use. 
The result? A 70% reduction in plastic bag use in 
one week. Whereas education had a key role in 
bringing the issues of waste and over-reliance on 
plastic to the publics attention, it was only when 
system change, in the form of a tax, was introduced 
that real results were gained. 

Here are two diagrams that have 
everything to do with biodiversity and ecosystems 
but are mostly ignored. 

The modern world is built on a cheap and 
plentiful supply of oil. The rise of industrialisation, 
the growth of wealth and standards of living can be 
tracked by following the increasing demands for oil 
globally. It would not be an understatement to say 
that we would not be where we are today without it.  

 

 
Oil has undoubtedly brought huge benefits 

to mankind. But these benefits have been at the 
cost of the natural resources that sustain the planet. 
Without the planets functions we cannot live. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population growth has been relatively 
stable in human history, but in the last several 
hundred years it has increased many times over 
and is predicted to keep rising until, perhaps, 
levelling off at about nine billion. With this 
population growth has come an increased demand 
for natural resources, and as s result massive 
natural resource loss. Research is increasingly 
pointing to the fact that the poverty alleviation and 
health ecosystems are intrinsically linked.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4 – Ecosystem Services and Drivers of Change. 
 

Direct Drivers of Change 
 Changes in land use  

 Species introduction or removal 

 Technology adaptation and use 

 External inputs (e.g., irrigation)  
 Resource consumption 

 Climate change 

Indirect Drivers of Change 
 Demographic 

 Economic (globalization, trade, 
market and policy framework) 

 Sociopolitical (governance and 
institutional framework) 

 Science and Technology 

Human Well-being and 
Poverty Reduction 

 Basic material for a good life 

 Health 

 Good Social Relations 

 Security 

 Freedom of choice and action

Ecosystem 
Services 

 
Source: UN Millennium Ecosystem Assessment 

Diagram 5 – Oil Consumption by Country 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One of the greatest myths of the twentieth 
century has come from marketing. In the early days 
of industrial production the products created were 
new and there was a ready market. But what 
happened when companies realised that everyone 
had a fridge, TV or radio set? Marketing came to 
the rescue. Marketing promoted the belief that we 
should not be satisfied with what we have got, 
rather we need a better, bigger, newer fridge, TV or 
radio. The idea is that the less we have the unhappier 

 
 
 
 
 
 
 
 

with shall be, and conversely the more we have the 
happier we will be. This equation more=better is 
clearly a misnomer. More is a quantitative term 
whereas better is a qualitative term, the two are 
difficult to compare. Research into peoples’ basic 
well-being provides some clear answers. Surveys of 
the well-being of American citizens shows that up 
to the 1960’s, an increasing level of well-being with 
each dollar earned. Since the 1960’s as GDP has 
continued to grow well-being has stayed more or 
less static. More does not equal better. Above an 
annual income of US$10,000 (or the equivalent 
good and services in other countries) wealth and 
well-being are not linked. 

These examples of key drivers of change 
that have huge impacts, but are seldom discussed 
with any meaning. 

 
Are we asking the right questions…? 

One reason why we are perhaps getting it 
wrong is that we are asking the wrong questions. 
For example, a typical school project about the 

environment may start with the question ‘why is 
recycling a good idea.’ The normal answers follow 
and a recycling project is usually the result. But is 
this the best we can do? Is this the most effective 
way to tackle environmental solutions? Perhaps 
the right question should be ‘is recycling a good 
idea.’ 

Changing the question can lead to a very 
different response. Why do we recycle – because 
we wish to reduce the amount of waste. Why do 
we produce waste – because our production 
processes are very inefficient. The Rocky 
Mountain Institute in its book Factor Four shows 
practical example of how nearly all industrial 
processes could see a four-fold increase in 
efficiency with a four-fold decrease in resources 
use. It is simply good business sense to do this! 
After all, if we want to tackle the waste issue why 
not just design it out of the system. 

The same thinking can be applied to 
biodiversity. By changing the questions we are  
 

 
 
 
 
 
 
 

asking we can understand more deeply the actors 
creating biodiversity loss and understand more 
effectively where can needs to be applied. 

 

So in summary, much of what we call 
biodiversity education is: 

Doomy - the world is in a mess and it   
 is getting worse. 

Moralising - if only we all acted  
together to “save the world.” 

Individualistic - you created the 
problem now you do you bit to help. 

 Boring - does not give a sense of 
what is possible.  

To be really effective biodiversity 
education needs to be: 

Upbeat-there are real possibilities to 
have a healthy planet and a high quality of life. 

Practical-there are choice that we can 
take to create sustainable societies and economies 
with personal benefits for you and me. 

Systematic–change can benefit all of  us. 

Diagram 6 – Population Growth 
 



Sustainability - a clean world full of 
opportunity, inclusion, empowerment a high and 
rising quality of life. The technology is already 
here, the only thing missing is the idea that we can 
do it! 

Thinking like a Cherry Tree. 

If biodiversity education can teach us one 
crucial lesson, it is to think and act like nature. The 
cherry tree is a good example. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The cherry tree in blossom is a beautiful 

site. We could say that the cherry tree is very 
effective in providing an abundance of beauty and 
its production of blossom and fruit. But the purpose 
of the blossom and fruit is to produce seeds to 
produce more cherry trees. The average cherry tree 
needs to produce one successful sapling every 50 
years. Yet each year it produces hundreds of seeds. 
If this was production line we would immediately 
say what a hugely inefficient way to produce a 
product (in this case a cherry tree). But whereas in 
our industrial production processes waste really is 
waste, in nature waste from one plant is food for 
another. The cherry tree belongs to an ecology that 
has evolved to produce zero waste. 

 
Where now…? 

If biodiversity education is to blossom 
and fundamentally address the issues that really 
matter then it must undertake a metamorphosis. It 
must move from a very well-meaning and well 
delivered approach to learning that focuses on: 

 Knowledge about biodiversity. 
 An approach that focusing on 

understating how biodiversity 
functions. 

 A limited view of the benefits of 
biodiversity not set in the broader 
context of the sustainability of the 
human race, and the fact that we are 
just a sub-sect of ecology. 

 Personal responses that have little of 
no overall effect. 

 Instead effective biodiversity 
education should be about: 

 Understanding the pressures of 
economics and society on biological 
resources. 

 Knowing where the levers of change 
are. 

 Making connections between 
sustained biological resources and a 
high quality of life. 

 Taking appropriate action. 
 Changing systems. 

To paraphrase Einstein, ‘we cannot solve 
problems with the same thinking that created 
them.’ If current learning about biodiversity is not 
leading to a positive benefit for biological 
resources themselves then we must either accept 
our fate, or change what we are doing. 
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Abstract: The Danida funded Sustainable 
Agriculture for Environment Project in Thailand has 
been focusing on farmland biodiversity as an 
important component of sustainable agriculture 
and livelihood security for rural communities.  
Considering farmland biodiversity within the 
concept of “natural capital” helps to place 
greater understanding and importance on this 
aspect of the farm system.  Cursory research and 
experiences from the Project suggest that the 
biodiversity found on intensively cultivated 
farmland in Thailand is very high and strategically 
important for household livelihood strategies.  Yet 
very little research and documentation exists and, 
therefore, very little understanding of the 
importance of farmland biodiversity is shown by 
government agencies, including researchers.  
Farmland biodiversity is under considerable threat 
from many sources leading to critical reductions 
in the overall natural capital of Thailand’s 
farmland.   Urgent action is needed to improve 
the situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
Biodiversity can be greatly enhanced by 

agriculture.  On the other hand, agriculture can 
also deplete biodiversity.  The fact that agricultural 
systems can both enhance and deplete biodiversity 
is very important if you are a farmer who depends 
on farmland biodiversity for achieving food 
security objectives.  Unfortunately, the 
mechanisms and situations in which agricultural 
systems can radically impact biodiversity are not 
understood well enough by farmers, researchers 
and policy makers for the best management 
choices to be made.  Considering farmland 
biodiversity as a form of natural capital could help 
to increase interest in farmland biodiversity and its 
important role in farming communities. 

CASE 1:  In 1980 in a small village in 
Amphur Tron, Uttaradit Province, a farmer applied 
Furadan to his rice field to control rice pests based 
on the recommendations of the agriculture 
extension department.  It controlled the pests.  It 
also killed the fish, shrimp and frogs in the rice 
field which the farmer depended on for supplying 
his entire extended household with food.   And it 
also killed the fish, shrimp and frogs in all of the 
fields below his own rice field which his neighbors 
also depended on for their food.  The farmer was 
so angry at the extension agent he asked him not to 
return to the village again. This is an example of 
farming systems depleting the biodiversity [natural 
capital] which was important for local food 
security strategies. 

CASE 2:  In1993 in Tangail District in 
Bangladesh, an agriculture extension official 
visited a village in the late afternoon to find that 
the entire community was sitting around a rice 
field with joy in their eyes.  They were “listening” 
to fish feeding on insects. Earlier the extension 
official had recommended that the farmers 
introduce fish fingerlings into their rice fields and 
stop using pesticides.  These same farmers later 
harvest fish from their rice fields which had 
greater value than the rice they harvested. This is 
an example of farming systems enhancing 
biodiversity [natural capital] which resulted in 
increased local food security. 

Together, these case studies illustrate two 
important points:  1) how agricultural system 
management can have an impact on biodiversity 
[natural capital]; and 2) how farmland biodiversity 
[natural capital] is directly related to food security.  
The second point is particularly important because 
it illustrates a fundamental difference between 
“western agriculture” and rural Asian agriculture.  



Western agriculture tends to be a solely market-
based function not much different than a factory 
producing any consumer product for the market.  
This is very different than rural Asian agriculture 
which is a complex mixture of food, income, 
material, household utilization and cultural 
functions. 

It is interesting what the UN FAO has to 
say about natural capital: “Capital is a stock of real 
goods with the potential to produce a flow of 
benefits or utilities in the future (Hicks, 1939). 
Natural capital, then, is the stock of goods derived 
directly from nature that have the potential to 
contribute to the long-term economic productivity 
and welfare of societies. (Barbier, 1998)  It includes 
raw materials such as timber, water and soil, as well 
as environmental services such as waste 
assimilation and watershed maintenance. In 
addition, natural capital provides utilities through 
the provision of aesthetic and recreational services 
(Leslie Lipper, UNFAO). 

FAO goes on to describe, as many have 
before, the value of soil as natural capital and how 
40% of the world’s soils are already degraded, 
reducing the natural capital for which farmers 
depend on their livelihoods.  But what the UNFAO 
does not mention is the biodiversity on farms which 
contributes to the long-term economic productivity 
of rural communities.  And this biodiversity is 
much greater than “timber, water and soil”.  
Farmland biodiversity provides important 
ecosystem services which provide indirect benefits 
to farmers as well as direct benefits such as food, 
income, materials, medicines, etc..  But because no 
value has been assigned to these systems they have 
been over-consumed and over-polluted, 
significantly reducing the natural capital found on 
farmland.  Indeed, because so little value has been 
placed on these systems, they have received little 
attention, not only by researchers but particularly 
by mainstream agriculture support agencies.  
Effectively, farmland biodiversity is invisible to 
policymakers. How much capital is there in 
farmland biodiversity? Nobody knows. 

This paper contends that the farm as a 
whole needs to be considered the “natural capital” 
of the farm, both for ecosystem services and as a 
system providing direct benefits to farmers.  And 
there should be little doubt that the biodiversity of 
farms across Thailand (and the world!)  is much 
more degraded than the current situation which 
exists for soils.  But as will be repeated many times 
in this paper, the problem is that there is little data 
to support this statement.  And this is a very 
dangerous biodiversity.  First, very little was known 

about where biodiversity existed on the farmland.  
Biodiversity is not homogeneous across the farm. 
Biodiversity levels vary significantly on the farm, 
with some areas being extremely high while other 
areas are very low.  Typically, farm fields tend to 
be low in biodiversity due to the nature of farming 
practices being carried out in them.  The figure 
below provides some idea of how the level of 
biodiversity might be compared across various 
ecosystems typically found on Thai farms, also 
comparing how it might differ in the wet and dry 
seasons. 

Farmers, however, do recognize the 
importance of farmland biodiversity and the fact 
that it has been decreasing. It has been noted that 
small farmers in east Africa are beginning to 
replant land adjacent to fields with a number of 
tree and grass species in an effort to increase soil 
fertility, realizing that soil fertility (meaning soil 
capital!) is directly related to the organic material 
in it and the corresponding biodiversity. Groups 
that the SAFE Project has worked with in Thailand 
have protected the habitats for certain species and 
initiated enhancement activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Danish funded Sustainable 
Agriculture for Environment (SAFE) Project 
addresses this issue through the framework of 
“sustainable agriculture”. The project has had a 
specific emphasis on the issue of biodiversity as an 
important aspect of sustainable agriculture. The 
Project has approached the issue of biodiversity in 
farmland as per the diagram above (figure 1). The 
SAFE Project divides biodiversity related 
activities into three activity groups: i) research on 
biodiversity type and location; ii) research on the 
impact of biodiversity on agriculture and farm 

 
Figure 1.  SAFE Project Schematic of Biodiversity 
Activities



livelihoods; and iii) working with communities to 
develop habitat action plans to conserve farmland 
biodiversity. These three activities are related. The 
first two are research-oriented while the later is 
action-based at the community level. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The SAFE Project began focusing on these 

three activity areas as a result of the current 
situation regarding the low level of understanding 
and local-level action on biodiversity. First, very 
little was known about where biodiversity existed 
on the farmland. Biodiversity is not homogeneous 
across the farm. Biodiversity levels vary 
significantly on the farm, with some areas being 
extremely high while other areas are very low. 
Typically, farm fields tend to be low in biodiversity 
due to the nature of farming practices being carried out 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in them. The figure below provides some idea of 
how the level of biodiversity might be compared 
across various ecosystems typically found on Thai 
farms, also comparing how it might differ in the 
wet and dry seasons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 above indicates [estimated] 
extreme variations in biodiversity levels across 12 
potential ecosystems found on Thai farms.  While 
these are only estimates, they provide considerable 
opportunities for speculation as to how 
biodiversity might differ within a farm, where the 
biodiversity exists and what types of biodiversity 
might exist in each ecosystem.  Further, one can 
only speculate as to what the relationship is 
between the biodiversity in each of these 
ecosystems and how they relate to farming and  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Biodiversity of farm scapes in the wet and dry seasons. 
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Figure 3. Farmland Biodiversity Functional Groups. 



household livelihood strategies.  Unfortunately, 
there does not seem to be enough research to 
substantiate or repudiate the data offered in this 
graph nor is the research growing at any 
appreciable speed. 
 
The Relationship between Farmland Biodiversity 
and Natural Capital Methodology 

One of the most striking aspects of 
farmland biodiversity in rural Thailand is the fact 
that it is so heavily relied upon by farm families to 
meet their livelihood needs, biodiversity being one 
of the most important “natural capital” assets of the 
farm.  The SAFE Project has classified the uses of 
biodiversity by Thai farmers into seven functional 
groups: 

The seventh functional group includes 
biodiversity’s close and important relationship to 
agriculture, including but not limited to: 
pollination, soil building, and crop protection 
(natural predators, parasites and other protective 
organisms).  This group can be best described at the 
“ecological services” provided to the farm.  These 
seven functional groups are of critical importance 
to farmers, individually, and the country as a whole. 
How important is farmland biodiversity? Cursory 
studies undertaken by the SAFE Project provides 
some light on this. 

In 2005, more than 150 farmers in eight 
regions of the countries were questioned regarding 
their use of biodiversity by means of PRA methods. 
There were considerable regional differences as 
well as differences between farmers, however, the 
results of these studies indicate a very considerable 
use and importance of biodiversity in their 
livelihood strategies, as per illustrated in the 
following graphs. Graph No. 1 illustrates how many 
days per month farmers consume local food items 
which grow wild on the farm, by group type. The 
groups are divided into six logical groups as 
follows: a) Fresh Fish; b) Preserved Fish; c) 
Crabs/Shimp/Shellfish; d) Insects; e) Other 
Animals; and f) Fruit/Vegetables. The significance 

of the frequency of consumption of these food 
items cannot be overstated. Locally obtained food 
items are consumed most days with vegetables and 
fruit being consumed every other day (16 times per 
month). Totally, animal protein is consumed 
almost every day of the month, although the type 
of organisms consumed varies considerably. Based 
on this data it would appear that animals and 
plants/fruit found on the farm form a very 
significant and regular supply of food for a large 
percentage of farmers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Graph No. 2 indicates the breakdown of 
food items consumed by group as a percentage of 
number of total food items consumed. This does not 
indicate quantity and frequency of consumption. 
For example, fresh fish species account for 23% of 

the species consumed, however, the quantity of fish 
consumed in the diet could be less than or more 
than 23%. 

Graph No.3 shows the average number of 
species consumed by farmers for each of the three 
groups, and provides an indication of the amount of 
species which are consumed compared to total wild 
species known in the area. Of significance here is 
that approximately 62% of all the species familiar 
with farmers are used as food.  In this case, out of 
74 species, farmers report consuming 46 of them.  
It is unlikely (although not looked at in this study) 
that farmers eat a larger variety of wild species than 
domesticated species! Looking at this data 
combined, it appears that farmers consume on a 
daily basis an assortment of 46 species of animals 
and plant species found growing wild on their 
farms, with fish and vegetable/fruit making up the 
bulk of the these species. The “value” of these 
species as food items, therefore, is considerable. 

Graph No. 4 provides information on the 
income derived from farmland biodiversity, per 
household per year.   Note  that  the  total income is 
more than 14,000 Baht per year, with fresh water 
species (fish, shrimp, crab, etc.) making up 52% of 
the income obtained, with plants making up 32%.  
It is of interest the rather significant percentage of 
total income (14%) coming from the sale of insect 
species coming from the farmland.  Again, the 
“value” of biodiversity in monetary terms is very 
considerable.  Compared to the number of species 
consumed, however, the number of species which 
have the potential to be sold in the market is much 
more  limited.  Farmers  only reported a total of 22 
species which have market value, of which they 
reported only selling about 25% of that number.  
This would indicate a rather high market value for 
very few species. It would be interesting to see if 

the value of these species is also contributing to a 
problem of over-harvesting and population 
depletion as well. 

One particular group of “farmland 
biodiversity” which was also studied was 
medicinal herbs (Graph 4).  Some farmers reported 
using more than 20 species of medicinal plants 
from their farms, with some locations reporting 
more than 50% of the farmers regularly using such 
local medicines. While most farmers used such 
medicines only a few times per month, 
somefarmers reported using such herbal medicine 
every few days throughout the year.  The real or 
perceived benefits from these medicines are 
undoubtedly considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finally, farmers were asked about materials 
which come from the farmland for use in the 
household.  As can be seen from Graph 5, bamboo 
was the most useful material coming from the 
farm which farmers reported (probably under-
reported!) using for making 17 different types of 
products.  Wood/trees were the second most used 
materials from which an average of almost nine 
products were made. 

 

 
 



In this cursory study, issues of environmental 
value, social value and ecological service benefits 
to the agriculture system from farmland 
biodiversity were not reviewed.  The value from 
biodiversity for these three functions is likely to be 
substantial. 

 
How Much Do We Know? 

What we know about farmland biodiversity 
is probably very little indeed.  It might best be 
gauged by asking questions about farmland 
biodiversity and ascertaining whether or not we 
readily know the answer.  Questions should be 
asked concerning 1) where farmland biodiversity 
exists within typical farmland ecosystems in 
Thailand [spatially and temporally];  2) how 
biodiversity is important to farm livelihoods [using 
the seven levels introduced in this paper as a 
starting point]; and  3) the impact of various 
farming practices on the wide range of biodiversity 
which exists [with a much greater understanding 
implied than simple “do not use pesticides” 
instructions to farmers as the sole strategy to 
protect biodiversity]. 

There have been many studies done to 
document at how rural communities use non-timber 
forest resources.  Few have been done to look at 
farmland biodiversity resources.  From the cursory 
investigations of the SAFE Project, it appears that 
the “natural capital” in farmland is probably a very 
significant portion of the overall value of the farm 
and that it is not limited to the crops being grown. 

Given the importance of farmland 
biodiversity to total farmland capital, it is critical 
that farmland capital be maintained or enhanced.  
Much has been researched regarding increasing the 
productive capacity (capital) of soil because of the 
recognition that soil degradation is a major 
constraint to global food security.  Based on this 
research many types of strategies have been 
developed to ensure the long term productivity of 
farmland soils.  The statistics on soil degradation 
are alarming:  40% of the world’s agricultural land 

experiences serious productivity impacts due to 
soil degradation and some regions of the world are 
experiencing up to 75% degradation of soils 
(FAO, Lipper).  Biodiversity is much inclusive 
and more important than simply soil productivity 
since soil productivity is concerned primarily with 
healthy soil biodiversity and nutrient recycling.   
Farmland biodiversity, however, not only includes 
soil biodiversity but the biodiversity on the entire 
farm which has a direct relationship on soil 
biodiversity and many other livelihood functions.     

The initial work done by the SAFE Project 
clearly provides strong justification for serious 
investigations and pro-active work on how to 
preserve farmland biodiversity as a major strategy 
to improve farmers’ livelihoods.   

The role of Farmers, Government 
Agencies and Researchers  

Farmers need to play the central role in 
conserving and enhancing the natural capital on 
their farms.  There can be no substitute for 
farmer’s central role in this function.  This means 
that farmers and their communities need to be 
active in conserving and enhancing farmland 
biodiversity. Farmers need to be supported by 
appropriate government policy and trained NGO 
and government staff, including researchers.  
Everyone needs to understand the importance of 
farmland biodiversity, the needs of practical 
research and support field-level activities to 
conserve and enhance it.  

Farmers: 
Currently, farmers have much of the 

knowledge needed to make effective farmland 
biodiversity conservation plans. But they often 
lack a few critical pieces to making it work.    

Ownership: Farmers need to feel 
ownership over the farmland biodiversity 
resources on their farms. Without ownership, and 
the benefits of such ownership, farmers will be 
less interested in conserving and enhancing these 
capital assets.  



Responsibility: Farmers need to feel and 
understand that they are the ones accountable for 
farmland biodiversity resources.  This is not the 
responsibility of the government or other agencies.  
It is their capital and they are responsible for its 
management.  Losses or enhancement of this 
capital is their responsibility and they will be 
affected by the gains or losses in farmland 
biodiversity.  

Influence Events: Farmers need to feel they 
can actually make a difference in the level of 
farmland biodiversity.  Their farming practices and 
livelihood strategies directly impact on the level of 
farmland biodiversity. They can change the 
situation, both individually and as a community.  
They need to know that they can influence what 
happens on their farms and in the community 
themselves.  They do not need to wait for outside 
assistance. They have the power.  

Information Gathering and Research 
capabilities: While farmers understand much about 
the systems on their farms, they don’t understand it 
all. They need to be able to gather information and 
implement their own studies in order to understand 
the ecological systems on their farms well enough 
to make sound management decisions. They have 
to be able to incorporate new information into 
existing information to come up with better 
understanding of systems and how various 
activities affect them.  

Government Agencies and NGOs:  
Think holistically:  More than anything 

else, it is important that we begin to think more 
holistically about the farm rather than considering it 
a factor which produces a few products for the 
market.  The Ministry of Agriculture and 
Cooperatives tends to be divided individual topics.  
While this helps develop a deep understanding of 
these specialized areas (which is important!), it 
distorts their importance.  To help this, each of 
these departments may need to develop specialists 
in farmland biodiversity so as to make the 
connection between their specialization and how it 
fits into the “holistic farm”.  

Develop Farmland Biodiversity 
Specialists:  From above, specialists who 
understand farmland biodiversity should be placed 
in each MOAC department so that they can 
integrate the important specialized work of these 
departments with the reality of farmland 
biodiversity.  

Understand and Support the Community’s 
Role in Farmland Biodiversity: While outside 
agencies can certainly support community and 

farmer efforts in conserving and enhancing 
farmland biodiversity, it is important that they 
understand that the communities themselves are 
ultimately responsible for this.  Agencies need to 
play and supporting role.  Such support might be 
initiating action plans, helping communities to 
understand the importance of farmland 
biodiversity, developing community leaders, and 
helping farmers do research and document 
farmland biodiversity issues.    

Support Research:  It is vitally important 
that we understand farmland biodiversity and its 
importance to livelihood security much better 
than we do today.  Research in areas with a 
similar emphasis to that done by SAFE is needed, 
but on a much broader and more sophisticated 
scale.  Of equal importance is social research 
which documents the importance of farmland 
biodiversity to farm livelihoods.  
 
Conclusion 

There is an urgent need to call attention to 
the significance of farmland biodiversity so that it 
receives adequate support to ensure the highest 
possible contributions to rural livelihood security 
in Thailand, and elsewhere. There should also be 
recognition that highly productive agriculture need 
not mean low biodiversity.  Conversely, an interest 
in achieving high, productive biodiversity on the 
farm should not be seen as a threat, constraint or 
challenge to also achieving highly productive 
agriculture systems.  They can both be done at the 
same time.  But not without fore thought.  And 
they cannot both be achieved without a much 
deeper understanding of what biodiversity exists 
on the farmland now, where the biodiversity 
exists, how farming practices have an impact on it, 
and biodiversity’s role in providing important 
inputs into livelihood strategies of rural farmers.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในถิ่นอาศัยตางๆ  ของหลายโรงเรียน 
พบว าบริ เ วณบ าน เกษตรกรมีความ
หลากหลายของชนิ ดพั นธุ ม ากที่ สุ ด 
เนื่ อ งจาก เกษตรกรมั กปลู ก  พืช  ผั ก 
สมุนไพร ผลไม ไวใชประโยชนเปนจํานวน
มาก ซ่ึงตรงขามกับพื้นที่แปลงนาที่สํารวจ
พบความหลากหลายของชนิดพันธุนอย
ที่สุด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยใช
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร ไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการ SAFE (Sustainable 
Agriculture for Environment Project) มุงเนนกิจกรรม
ในโรงเรียนที่อยูใกลพื้นที่เกษตร เนื่องจากประชากร
สวนใหญในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรซึ่งสงผล
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติอยางกวางขวาง 
นอกจากนี้เกษตรกรยังขาดความรู ความเขาใจ รวมทั้ง
ขาดความตระหนักในความสําคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อีกประเด็นที่สําคัญ คือ โรงเรียนสวนใหญ
ในชนบทที่ต้ังอยูใกลพื้นที่เกษตร ยังขาดการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองตอปญหาของชุมชน และ
หลักสูตรการเรียนการสอนสวนใหญยังมีเนื้อหาสาระมา
จากขางนอก เพราะฉะนั้นการดําเนินงานของโครงการ
จึงต้ังวัตถุประสงคไว 3 ขอหลัก คือ 1.เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและสรางความตระหนักเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรใหแกชุมชนและ
โ ร ง เ รี ยน  2 . เ พื่ อ ศึ กษาผลกร ะทบจากกา รทํ า
เกษตรกรรมที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 3.เพื่อ
สงเสริมใหชุมชนจัดทําโครงการอนุรักษชนิดพันธุหรือ
ถิ่นอาศัยที่สําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน 
รวมทั้งสงเสริมเรื่องการลดใชสารเคมีทางการเกษตรที่
ส งผลกระทบตอสุขภาพและสิ่ งแวดลอม  ซึ่ งการ
ดําเนินงานของโครงการจะใชกระบวนการวิจัยแบบมี
สวนรวม และเนนการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
สาระความหลากหลายทางชีวภาพและรายวิชาตางๆ 
เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 
เปนตน รวมทั้งมีการประเมินผล ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปน
บริบทของการศึกษาไทยในปจจุบัน ที่ตองการให
นักเรียนผลิตชิ้นงานเพื่อสะสมในแฟมผลงาน โดยทาง
โครงการไดดําเนินงานนํารองในพื้นที่ 8 โรงเรียน สวน
หนึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและอีกสวนเปน
โรงเรียนขยายโอกาสที่ เคยดําเนินงานเรื่องศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งทางมูลนิธิการศึกษาไทยเคยรวม
พัฒนางานกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

กิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนของโครงการ 
เริ่มแรกจะเปนการประชุมชี้แจงตอชุมชน เกี่ยวกับ



วัตถุประสงค กระบวนการดําเนินงาน และความคาดหวัง
ของโครงการ จากนั้นจะมีการประชุมชี้แจงและคัดเลือก
คณะทํางานซึ่งถือเปนเรื่องที่คอนขางสําคัญ คณะทํางาน
จะประกอบดวย โรงเรียน ผูแทนชุมชนหรือผูรูทองถิ่น 
ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สภาศาสนาหรือ
วัด และหนวยงานราชการในทองถิ่น โดยทางโครงการ
จะพยายามเชิญกลุมตางๆ เหลานี้ เขามามีสวนรวม
อยางตอเนื่อง เพราะแตละกลุมลวนมีความสําคัญตอการ
สนับสนุนโครงการตางๆ ที่จะเกิดขึ้น และเมื่อชุมชนเกิด
ความสนใจก็จะทําการคัดเลือกคณะทํางานที่จะรวม
กิจกรรมกับโรงเรียน และกําหนดแผนการดําเนินงาน
รวมกัน เชน กําหนดถิ่นอาศัยที่จะทําการเก็บตัวอยาง 
จัดทําแผนที่การสํารวจ รวมทั้งเก็บขอมูลและเก็บ
ตัวอยางของชนิดพันธตางๆ เปนตน โดยมีการแบงกลุม
นักเรียนและผูแทนชุมชนใหรวมกันสํารวจ เก็บขอมูล
และเก็บตัวอยาง ซึ่งการเก็บตัวอยางจะตองเก็บชนิด
พันธุใหไดมากที่สุด เพราะตองการทราบจํานวนชนิด
พันธุในพื้นที่เกษตร ในการสํารวจและเก็บตัวอยางใน
พื้นที่ศึกษา นักเรียนจะตองออกไปเรียนรูรวมกับผูรู
ทองถิ่น เพราะขอมูลตางๆ เชน ขอมูลการใชประโยชน
และโทษ รวมทั้งขอมูลภาวะคุกคามของชนิดพันธุตางๆ 
ผูรูทองถิ่นจะมีองคความรูเหลานี้มาก 

ในการสํารวจและเก็บตัวอยางจะทําในถิ่นอาศัย
ตางๆ  เชน ตนไมใหญ ปาละเมาะ คูคลอง แปลงนา คันนา 
ริมถนน พื้นที่ชุมน้ํา สระน้ํา และบานเกษตรกร เปนตน 
หลังการสํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่ศึกษา จะมีการ
นําขอมูลมาวิเคราะหเรื่องการใชประโยชนและโทษ 
รวมทั้งภาวะคุกคามที่มีตอชนิดพันธุนั้นๆ ซึ่งผลจากการ
สํารวจจะพบปริมาณของชนิดพันธุในแตละถิ่นอาศัย
แตกตางกัน ขอมูลจากการสํารวจและเก็บตัวอยางจะ
นํามาบันทึกเปนหมวดหมู และจัดทําฐานขอมูลชนิดพันธุ
พืชและสัตวที่พบในแตละถิ่นอาศัย ซึ่งจะมีการบันทึก
ขอมูลการใชประโยชน โทษ และภาวะคุกคาม  

จากการสํารวจพบวาในหลายพื้นที่มีจํานวน
ชนิดพันธุมากกวา 200 ชนิด โดยพื้นที่ที่พบชนิดพันธุ
มากที่สุด คือ บานเกษตรกร ซึ่งบานเกษตรกรบางแหง
พบชนิดพันธุมากกวา 150 ชนิด เนื่องจากเกษตรกรปลูก

พืช ผัก สมุนไพรและผลไมตางๆ ไวในบริเวณบานเปน
จํานวนมาก สวนพื้นที่ที่พบความหลากหลายของชนิด
พันธุนอยที่สุด คือ แปลงนา ซึ่งถาสํารวจในชวงฤดูกาล
ทํานาจะพบความหลากหลายของชนิดพันธุสูง แตถา
สํ ารวจในฤดูกาลที่ ไมมี การทํ านาก็ จะพบความ
หลากหลายของชนิดพันธุตํ่า เพราะนอกฤดูกาลทํานา
พื้นที่จะกลายเปนพื้นที่วางเปลา ซึ่งชวงนั้นชนิดพันธุจะ
โยกยายไปอาศัยตามถิ่นอาศัยใกลเคียง นอกจากนี้ยัง
พบวาการลดจํานวนหรือการสูญหายของชนิดพันธุ
ตางๆ มักเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย ทั้งจากวิธีการ
ทําการเกษตร เชน การเผา ไถ การขยายพื้นที่ และการ
ใชสารเคมีที่เปนอันตราย เปนตน จากการสํารวจพบวา
ชาวบานในแตละพื้นที่นํ าชนิดพัน ธุต างๆ  มาใช
ประโยชนหลายดาน เชน บริโภค ใชเปนสมุนไพรและ
ใชทําสิ่งประดิษฐตางๆ เชน เครื่องจักสาน เฟอรนิเจอร 
รวมทั้งใชในงานประเพณีของทองถิ่น จนทําใหบาง
พื้นที่ขาดการดูแลรักษาระบบนิเวศตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะสงผลกระทบตอการลดปริมาณของความหลากหลาย
ทางชี วภาพในพื้ นที่ เ กษตร  และ เมื่ อ จั ดลํ าดั บ
ความสําคัญในการใชประโยชนและภาวะใกลสูญพันธุ
ของชนิดพันธุเสร็จสิ้น ก็จะใหชุมชนเลือกชนิดพันธุที่จะ
ทําการอนุรักษ และจัดทําแผนอนุรักษ   
 ในเรื่องผลกระทบจากสารเคมีที่มีตอสุขภาพ 
พบว า เด็ กและชุมชน ท่ีอยู ในพื้ นที่ เ กษตรได รั บ
ผลกระทบจากสารเคมีที่เปนอันตรายคอนขางมาก บาง
โรงเรียนที่ทางโครงการไดไปจัดกิจกรรม พบละออง
จากการฉีดพนยาฆาแมลงของเกษตรกร ปลิวเขามาใน
โรงเรียนและตกลงในพื้นที่ที่เด็กๆ ทํากิจกรรม ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจหรือ
เซลลผิวหนังโดยตรง ในหลายพื้นที่พบวาเด็กมีลักษณะ
อาการผิดปกติทางดานรางกายและสมอง ซึ่งคาดวา
เปนผลกระทบจากการใชสารเคมีจํานวนมาก และเรื่อง
เหลานี้มักถูกมองขาม จากการตรวจเลือดนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดเชียงราย พบเด็กจํานวน
มากที่มีสารพิษตกคางในเลือด ซึ่งเปนขอมูลที่นาเปน
หวง แมวาประเทศไทยจะมีกฏหมายเรื่องพิทักษสิทธิ
เด็กและผลกระทบจากสารเคมี แตยังไมมีหนวยงานใด



ในทองถิ่นหรือในระดับประเทศใหความสําคัญในเรื่อง
การปองกันอยางจริงจัง นอกจากนี้ในชุมชนเกษตรกรยัง
มีผูปวยจากการใชสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง
อยูเปนจํานวนมาก แตไมมีการบันทึกหรือรายงานขอมูล
ที่ เปนจริง ขอมูลสวนใหญที่รายงานเปนขอมูลจาก
โรงพยาบาลซึ่งกลุมเกษตรกรที่ เขารับการรักษาที่
โรงพยาบาลจะเปนกลุมที่มีอาการคอนขางหนัก แตยังมี
เกษตรกรจํานวนมากที่ ไม ได เข ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล บางคนเกิดอาการจากการสะสมระยะยาว
ซึ่งไมคอยจะเห็นผลโดยตรง แตถาเปนอาการที่ชาวบาน
เรียกวา “นอคยา” จะเห็นผลโดยตรงและเปนอาการที่
คอนขางรุนแรง ตองเขารับการรักษากับทางโรงพยาบาล
โดยเร็ว 

ดังนั้นในการศึกษาผลกระทบจากสารเคมีที่มีตอ
สุขภาพของชุมชน จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
ตระหนักใหแกชุมชนเกษตรกร โดยใหความรูเกี่ยวกับ
การใชและอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้ง
สงเสริมใหเกิดโครงการตางๆ ที่จะเปนทางเลือกให
เกษตรกรลดการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ เปน
อันตราย สวนที่นักเรียนจะไดรวมปฏิบัติ คือ การ
สัมภาษณ สังเกตผูปกครองและชุมชน สํารวจขอมูล
เบื้องตน รวมทั้งสรุปผลขอมูลที่ไดมา แลวนําเสนอขอมูล
ตอชุมชน สําหรับขอมูลเบื้องตนที่ทําการสํารวจ ไดแก 
ชนิดของสารเคมี ประเภทและความรุนแรง ปริมาณการ
ใช พฤติกรรมการฉีดพน อาการที่พบจากการใชสารเคมี 
การจัดเก็บ และทัศนคติของเกษตรกร เปนตน และยังมี
ขอมูลประกอบอื่นๆ เชน จํานวนประชากร อาชีพ พื้นที่ 
ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ฤดูกาลเพาะปลูก และวิธีการ
เพาะปลูก รวมทั้งรายไดจากการเพาะปลูก ซึ่งถามีการ
ลดใชสารเคมีก็นาจะนําเรื่องรายไดระหวางการใชสารเคมี
กับการลดหรือเลิกใชสารเคมีมาเปรียบเทียบกันดวย 

สารเคมีที่ชุมชนใชมีหลากหลายชื่อการคา 
หลากหลายระดับความเปนพิษ โดยเกณฑที่ใชวัดระดับ
ความเปนพิษนั้นทางโครงการใชเกณฑขององคการ
อนามัยโลก เชน ระดับความเปนพิษที่ 1A, 1B ซึ่งถาอยู
ที่ระดับ 1A หมายถึง อันตรายรายแรงที่สุด ถาเรา
บริโภคเขาไปเพียงเล็กนอย อาจทําใหเสียชีวิตไดภายใน

ไมกี่ชั่วโมง ซึ่งก็ยังพบเห็นการใชอยูบาง สวนปริมาณ
การใชจะคํานวณปริมาณการใชจากถังบรรจุฉีดพน 
อัตราการผสม ความถี่ในการใชตอพืช ตอฤดูกาลและ
ตอป ตัวอยางการสํารวจที่หมูบานปาลาน จังหวัด
เชียงราย พบเกษตรกร 95 คน ใชสารปราบศัตรูพืช
มากกวา 250,000 ลิตรตอป ซึ่งถือวาสรางผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมคอนขางสูงแมวาจะมีการเจือจางกับน้ํา
แ ล ว ก็ ต า ม  ถ า มี ก า ร ต ก ค า ง ใ น แห ล ง น้ํ า ห รื อ
สภาพแวดลอมอื่นๆ ก็จะเกิดผลกระทบทันที สวนเรื่อง
พฤติกรรมการฉีดพน จะสังเกตการแตงกายในเวลาฉีด
พนของเกษตรกร วามีการสวมหมวก ใสกางเกงขายาว 
สวมถุงมือ ใสรองเทาบูทหรือไม เรื่องเหลานี้จะมีการ
อบรมใหนักเรียนและครูชวยกันสังเกต รวมทั้งสังเกต
อาการของเกษตรกร โดยการสัมภาษณหรือทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย เชน สังเกตวาเดินตรงหรือไม มือ
สั่นหรือไม มีเหงื่อออกมากผิดปกติหรือเปลา สังเกต
อาการคอแหงหรือน้ําลายไหล เปนตน เพราะอาการ
เหลานี้จะเปนตัวบงชี้ระดับอาการปวยของเกษตรกร  

เรื่องการจัดเก็บสารเคมีนับเปนเรื่องหนึ่งที่
สงผลกระทบตอเกษตรกร  จากการสํารวจพบวา
เกษตรกรสวนใหญจัดเก็บสารเคมีไวในที่ตางๆ เชน ใต
ยุงฉางขาว ใตถุนบาน หลังบาน โรงรถ หองครัว ใตตู
อาหาร และใตที่นอน เปนตน สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่
ตองการใหเด็กและชุมชนตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การจัดเก็บสารเคมี นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ
ทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม ซึ่งพบวาเกษตรกร 84 เปอรเซ็นต
ทราบถึงผลกระทบจากการใชสารเคมี สวนเกษตรกร 
32 เปอรเซ็นต มีความเขาใจวาสารเคมีเปนอันตราย
เฉพาะกับแมลงเทานั้นไมเปนอันตรายตอคน เกษตรกร 
72 เปอรเซ็นต คิดวาสารเคมีทําใหพืชเจริญงอกงามดี
และหลายคนเขาใจวายิ่งใชมากยิ่งไดผลดี เกษตรกร 70 
เปอรเซ็นต ใชสารเคมีตามฉลากที่กําหนดไว และอีก
สวนหนึ่งเขาใจวาตองใชเมื่อพบปญหาการระบาดของ
แมลงหรือโรคตางๆ เกษตรกรหลายคนมีพฤติกรรมใน
การใชสารเคมีที่ไมถูกตอง เชน ใชมือเปลาผสมสารเคมี 
ลางอุปกรณในคลองขางทาง เปนตน ซึ่งจะสงผล



กระทบตอชนิดพันธุที่อยูในน้ํา แตหลังจากที่นักเรียน
นําเสนอขอมูลและพูดคุยกับชุมชมเกษตรกรหรือ
ผูปกครอง พบวาผูปกครองที่เปนเกษตรกรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชสารเคมีมากขึ้น เชน ไม
นําภาชนะบรรจุสารเคมีกลับมาใชใหม เห็นความสําคัญ
ในการสวมเสื้อผา ถุงมือยาง รองเทาบูท และงดการสูบ
บุหรี่ระหวางการฉีดพนสารเคมี   

จากการทํากิจกรรม นักเรียนจะเกิดการเรียนรู
และชุมชนก็เกิดความตระหนัก และเริ่มปองกันตนเอง 
นอกจากนี้ยังมีโครงการลดใชสารเคมีเกิดขึ้นในระดับ
ชุมชน สวนการอนุรักษชนิดพันธุ ทางโครงการจะให
ชุมชนทําการอนุรักษชนิดพันธุพืช 1 ชนิด และชนิดพันธุ
สัตว 1 ชนิด และตองเปนการอนุรักษแบบธรรมชาติซึ่ง
เนนใหเกิดความรวมมือกันในชุมชน และจากการ
ดําเนินงานที่ผานมาแตละชุมชนเลือกที่จะอนุรักษชนิด
พันธุ อยางหลากหลาย เชน ตนมะคาโมงซึ่งมีการสูญ
หายไปจํานวนมาก กระเทียมชางซึ่งมีสรรพคุณเปนทั้ง
อาหารและยารักษาโรค หญางวงชาง ผักหวาน และไผ 
เปนตน บางพ้ืนที่เลือกอนุรักษชนิดพันธุสัตว เชน หอย
โขง กบ ปลาดุกอุย บางพื้นที่ชุมชนเลือกอนุรักษดวงเตา
หรือแมลงที่เปนประโยชน โดยสามารถควบคุมศัตรูพืช
ไดซึ่งจะเปนประโยชนในการลดใชสารเคมี ในการทํา
แผนการอนุรักษชาวบานจะตองรวมพูดคุยหารือ เชน 
กําหนดเขตการอนุรักษ เขตปลอดการจับหรือทําลาย
ชนิดพันธุ และปลอดการฉีดพนสารเคมีตางๆ รวมทั้ง
แนวทางและวิธีการการดําเนินงาน เปนตน และที่สําคัญ 
คือ ชุมชนในหลายพื้นที่เห็นวาจะตองศึกษาวงจรชีวิต 
ถิ่นอาศัยหรือระบบนิเวศ ซึ่งเปนขอมูลวิชาการเชิงลึกที่
เปนบทบาทของนักวิชาการ ที่จะสามารถชวยได จากนั้น
จะจัดทําโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากหนวยงานใน
ทองถิ่น เชน อบต. ซึ่งผลที่ได คือ ชุมชนเกิดความ
ตระหนัก เกิดความรวมมือระหวางชุมชนและโรงเรียน 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง นักเรียนมี
ความรูและสนุกกับการเรียนรู และก็มีสวนรวมกับการ
พัฒนาชุมชน 

มีขอสังเกตวาความยั่งยืนของโครงการอนุรักษ
ที่จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนั้น ทางโครงการ

มองวาเปนบทบาทและหนาที่สําคัญของชุมชนไมใช
ของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีสวนชวยในโครงการ แตถา
ใหโรงเรียนดําเนินการอนุรักษโดยที่ชุมชนไมมีสวนรวม 
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติก็จะยังคงอยู อีกอยาง
เมื่อทํางานกับโรงเรียนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาและศักยภาพของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
แตละแหงมีศักยภาพไมเทากัน บางแหงจะทําไดดี ทํา
ไดเร็ว แตบางแหงทําไดชา แตการฝกอบรมที่ดีจะ
สามารถชวยสรางความเขาใจและทักษะ รวมทั้งความ
มั่นใจที่จะทําใหโรงเรียนและชุมชนกลับไปทํากิจกรรม
ตางๆ ได ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการพัฒนาโครงการ
หรือการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตองไดรับการติดตาม
และสนับสนุนอยางตอเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“หากใหประเมินผลงาน 10 ป ของโครงการ 
BRT ซ่ึงใชงบประมาณ 400 กวาลานบาท 
ไดผลงานตีพิมพทางวิชาการกวา 500 
บทความ หรือ 1 คน ตอ 1 บทความ นับวา
ประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังมีการ
คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมหลายรอยชนิด 
จากผลงานที่ออกมาผมประเมินให 9.99 
คะแนน เต็ม 10 เพราะเราทํางานเต็มที่” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประพจน ภูทองคํา : การเสวนาเรื่อง BRT เปดบานสู
สังคม ถือเปนเรื่องสําคัญเพราะจะพูดถึงอนาคต
ของโครงการ BRT วาจะดําเนินการตอไปอยางไร 
โครงการ BRT ดําเนินงานมาแลว 10 ป ถาให
ประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวที่เกิดขึ้นจะ
ใหกี่คะแนนจากคะแนนเต็ม 10  

สมศักดิ์ ปญหา : หากใหประเมินผลงาน 10 ป ของ
โครงการ BRT ซึ่งใชงบประมาณ 400 กวาลาน
บาท ไดผลงานตีพิมพทางวิชาการ (paper) 500 
กวาบทความ หรือ 1 คน ตอ 1 บทความ ถือวา
ประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังสามารถผลิต
บุคลากรในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรวม 
500 กวาคน มีชุมชนเครือขาย 4,000-5,000 คน 
คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม (new species) หลาย
รอยชนิด ซึ่งการคนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมนี้ทําให
มองเห็นระบบนิเวศ (ecosystem) ดวย จากผลงาน
ดังกลาวผมประเมินใหคะแนน 9.99 เต็ม 10 เพราะ
เราทํางานเต็มที่และมีผลงานออกมามากมาย 

นิพาดา เรือนแกว : เนื่องจากเปนสมาชิกใหมจึงยังให
คะแนนไมได แตหากเปรียบโครงการ BRT เปน
เด็กอายุ 10 ขวบ ยาง 11 ขวบ ก็ถือวาเปนเด็ก
อัจฉริยะ ดวยผลงานที่ทํามามากขนาดนี้ 

ประพจน ภูทองคํา : จากการดําเนินงานที่ผานมาของ
โครงการ BRT เรื่องใดที่มีความกาวหนามากที่สุด
ระหวางการตีพิมพผลงานทางวิชาการ การผลิต
บัณฑิต และการเผยแพรความรูสูสังคม 

สมศักดิ์ ปญหา : การดําเนินงานของโครงการ BRT 
ในชวงแรกเนนงานทางดานวิชาการและการสราง
องคความรู เพราะตองใชเปนฐานหลักในการ
พัฒนา ดังนั้น จึงถือวางานเผยแพรทั้งหมด คือ 
ความกาวหนา  

นิพาดา เรือนแกว : ความสําเร็จอีกอยางหนึ่งของ
โครงการ BRT คือ การสรางคน คนที่โครงการ 
BRT สรางขึ้นมาลวนแตเปนคนที่มีคุณภาพ ซึ่งดู



ไดจากผลงานการจัดแสดงโปสเตอรซึ่งมีแตเรื่องที่
นาสนใจ 

ประพจน ภูทองคํา : โครงการ BRT เปนหนวยงานที่
สนับสนุนการทําวิจัย กระบวนการสรางคนที่ประสบ
ความสําเร็จมีวิธีการสรางและมีการจัดการอยางไร 

สมศักดิ์ ปญหา : โครงการ BRT เกิดจากความรวมมือ
ระหวางศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (ศช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว . ) เพื่อสนับสนุนการวิจัยดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งที่ผานมาไดสรางนักวิจัย
หนาใหมขึ้นมาหลายคน เชน ศ.ละออศรี เสนาะ
เมือง ที่กําลังโดงดังอยูในขณะนี้ จากผลงานการ
คนพบตั้งแตระดับพื้นฐานไปถึงการพัฒนาเพื่อ
นําไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ รวมทั้งยังมีการสนับสนุนในสวนของ
นักวิจัยทองถิ่น เชน นาบุญมา พันธุแสน ปราชญ
ชาวบานพุเตย ก็เปนผลผลิตจากโครงการ BRT 
นอกจากนั้นยังใหการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก ซึ่งหลายคนไดผลิตผลงานออก
มากมายดังที่ปรากฏในรายงานประจําปของ
โครงการ BRT ซึ่งทั้งหมดนี้คือพลังที่จะชวยดูแล
ทรัพยากรชีวภาพตอไป 

ประพจน ภูทองคํา : อาจารยนิพาดา เห็นอะไรบางจาก
ความสําเร็จของโครงการ BRT  

นิพาดา เรือนแกว : มองไปทางไหนก็มีแตคนทํางานให
โครงการ BRT ซึ่งงานของแตละคนก็ลวนนาสนใจ 

ประพจน ภูทองคํา : สําหรับผูที่สนใจอยากขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย โครงการ  BRT มีเกณฑการ
พิจารณาอยางไร 

สมศักดิ์ ปญหา : ในอดีตนักชีววิทยายังไมคอยไดรับ
ความสนใจมากนัก แตพอเริ่มมีโครงการ BRT ก็เริ่ม
มีการเคลื่อนงานวิจัยดานชีววิทยามากขึ้น ในชวง
แรกมีการสนับสนุนทุนทางดานอนุกรมวิธานเพื่อให
มีการศึกษาความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต 
(species diversity) และต้ังเปาหมายไววาจะใหทุน

ดานนิเวศวิทยา ดานประชากร และดานอื่นๆ ดวย 
แตก็มีคนขอทุนเขามานอยมาก  

ประพจน ภูทองคํา : จากการดําเนินงานที่ผานมาของ
โครงการ BRT มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นมากมาย เชน 
การวิจัยเรื่องกบ เขียด คางคก นก และหนู เปนตน 
สังคมไดประโยชนอะไรจากงานตรงนี้บาง 

สมศักดิ์ ปญหา : ประโยชนอันแรกที่สังคมไดรับ คือ 
สังคมไดสรางลูกหลาน เพราะโครงการ BRT ได
สรางความรู สรางคนไทยใหมีคุณภาพ ซึ่งถือเปน
เรื่องหลักของโครงการ BRT นอกจากนั้นยังมีการ
เชื่อมโยงงานกับอีกหลายภาคสวน เชน โครงการ
ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาไดรวมดําเนินงานกับกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ชุดโครงการทองผาภูมิ
ตะวันตกไดรวมดําเนินงานกับบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งที่ผานมาก็มีการเคลื่อนงานใหความรู
แกชุมชนในทองถิ่น รวมท้ังเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร (Agrobiodiversity) 
ก็เปนการเคลื่อนงานของโครงการ BRT เพื่อให
เห็นภาพวาสังคมจะไดอะไร 

นิพาดา เรือนแกว : ในสวนของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร (Agrobiodiversity) 
ไมไดทําวิจัยดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตจะทํา
รวมกับชุมชนและโรงเรียนดวย 

ประพจน ภูทองคํา : ปญหาสําคัญ คือ ชาวบานภาค
การเกษตรเปนหนี้สิน การวิจัยจะเกี่ยวของหรือ
กาวไปถึงการชวยเหลือตรงนี้ไหม 

นิพาดา เรือนแกว : คิดวาสามารถไปถึงได เพราะจาก
งานวิจัยของโครงการ BRT ทําใหรูวาเรามี
อะไรบาง มากนอยเทาไหร ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนทุน
ทางธรรมชาติที่บางครั้งเราไมไดคิดถึง ทั้งๆ ที่
ความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นเหลานั้นสามารถ
นํามาใชประโยชนตอไดและนับเปนการแกไข
ปญหาโดยตรง 

ประพจน ภูทองคํา : ตัวอยางงานวิจัย เชน เรื่องหอย 
กิ้งกือ ที่อาจารยสมศักดิ์กําลังศึกษาสามารถกาวไปถึง    



การชวยเหลือหรือแกไขปญหาหนี้สินของภาค
การเกษตรไดหรือไม  

สมศักดิ์ ปญหา : โครงการ BRT เปรียบเสมือนมดหรือ
หนูตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แตหลายทานคงเคยฟงเรื่องมด
ลมชางหรือหนูชวยราชสีห ถาเปรียบเทียบกับการ
ดําเนินงานของโครงการ BRT นั่นคือเรามีฐานคน ที่
จะเขามามีสวนขับเคลื่อนในการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาดังกลาว  และแผนการดําเนินงานของ
โครงการ BRT ในระยะที่ 3 ก็จะเชื่อมโยงกับสังคม
มากขึ้น 

ประพจน ภูทองคํา : ถาใหประเมินภาพการทํางานของ
โครงการ BRT คิดวาเปนที่นาพอใจหรือไม 

สมศักดิ์ ปญหา : ผมมองวาสังคมมี 2 แบบ แบบแรก 
คือ สังคมชุมชน ซึ่งทางโครงการ BRT กําลังมีการ
ขับเคลื่อนและบางสวนก็มีการเคลื่อนแลว เราตอง
ยอมรับวาการดําเนินงานตองใชเวลาและความ
อดทนพอสมควร เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ ดูอยาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังมีมาถึง
ฉบับที่ 10 สังคมแบบที่สอง คือ สังคมโลก ในฐานะ
ที่ผมเปนนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เปนผูชี้นําทาง
สังคม ผมคิดวาการดําเนินงานของโครงการ BRT มี
ผลกระทบตอสังคมพอสมควร เพราะไดสรางผลงาน
ออกมามากมายและเริ่มมีการถายทอดรวมทั้ง
เชื่ อมโยงกับสังคม  สําหรับเด็กอัจฉริยะอยาง
โครงการ BRT อีก 5 ปขางหนา คิดวานาจะทําอะไร
ไดมากพอสมควร 

ประพจน ภูทองคํา : ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2549 – 
พ.ศ. 2554) โครงการ BRT จะทําอะไรไดบาง 

นิพาดา เรือนแกว : อาจจะสามารถตอยอดงานจาก
ฐานความรูที่ไดสรางขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา ซึ่งมี
ทั้งการสรางคนและสรางองคความรูไวมากมาย เชน 
ตอยอดการสรางมูลคาเพิ่มจากความรูที่มีโดย
บุคลากรที่มีคุณภาพ ,ทํางานวิจัยตอยอด  เชน 
ฐานขอมูล BRT-Base ที่มี type specimen ของ
สัตวบางกลุม, สรางบุคลากรที่มีคุณภาพ, สราง

เครือขายและเชื่อมโยงกับกับชุมชนในสังคมไทย 
เชน จัดทํา Mobile Exhibition Unit, และพัฒนา
เว็บไซตของโครงการ BRT เปนตน  

ประพจน ภูทองคํา : การเชื่อมโยงงานวิจัยกับ
ชาวบาน มีกระบวนการเชื่อมตออยางไร  

สมศักดิ์ ปญหา : ตอนนี้มีโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 
(Area-based) โครงการที่มีผลงานออกมามาก คือ 
ชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก  ซึ่ งไดมีการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ
สถาบันการศึกษา โดยการดําเนินงานที่ผานมาได
สรางเครือขายโรงเรียนดวยการใชองคความรูสราง
คน สรางเครือขาย และสรางปญญา นอกจากนั้น
ยังมีชุดโครงการเปดใหมในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
เขานันและขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก็
จะมีการทํางานที่เชื่อมโยงกับชุมชน รวมทั้งยังมี
โครงการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาที่รวมดําเนินงาน
กับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเปนการ
นําความรูของโครงการ BRT ไปชวยสรางและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูในพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งจะ
นําไปสูการอนุรักษและพัฒนาการศึกษาของ
เยาวชนและชุมชนในทองถิ่นตอไป 

ประพจน ภูทองคํา : อีก 5 ปขางหนา โครงการ BRT 
ตองการนักวิจัยแบบไหน 

สมศักดิ์ ปญหา : เปนนักวิจัยที่ตองต่ืนตัวตลอดเวลา 
ตองรูจักต้ังคําถาม ตองมองถึงเชื่อมโยง และ
ทํางานแบบรวมกันคิดรวมกันทํา  

นิพาดา เรือนแกว : คิดวาเปนนักวิจัยที่พรอมจะ
เรียนรูไปกับชุมชน ซึ่งมีหลายเรื่องที่เราสามารถ
เรียนรูจากชุมชนได เชน เรื่องภูมิปญญาชาวบาน
และการจัดการระบบนิเวศเกษตร เปนตน  

 
คําถามจากผูเขารวมประชุม 

ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ : ตอนท่ีเขามาทํางานใหมๆ รูสึก
วางานดานชีววิทยาหาทุนสนับสนุนไดยากมาก แต



ดวยความเอื้อเฟอและการสนับสนุนจากโครงการ 
BRT ทําใหนัก ศึกษามี โอกาสไดทํ างานวิจัยที่
อยากจะทําเพิ่มมากขึ้น ผมมีลูกศิษยซึ่งเรียนใน
ระดับปริญญาตรีที่อยากเขารวมงานประชุมวิชาการ
ประจําปของโครงการ BRT ผมไดติดตอไปยัง
โครงการ BRT และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี 
เพราะฉะนั้นจึงชี้ใหเห็นวาโครงการ BRT ใหการ
สนับสนุนดานงานวิจัยพื้นฐานมาโดยตลอด มีการ
ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเกือบทุกมหาวิทยาลัย ผมอยากเสนอแนะ
ใหมีการสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก
ที่อยูตางจังหวัดใหมากยิ่งขึ้น 

จารุวรรณ ขําเพชร : เนื่องจากทํางานดานสังคม จึงไม
คอยมีความรูเกี่ยวกับงานดานวิทยาศาสตร การ
ทํางานชุมชนนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลป ในการเขา
หาชุมชนไมใชแคไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นแลวนํา
กลับมาแตตองมีอะไรที่มากกวานั้น การทํางานดาน
สังคมตองใชเวลานานพอสมควร และอยากฝากไว
วาผลงานทางวิทยาศาสตรที่มีมากมาย ดังที่จัด
แสดงในโปสเตอร จะสามารถเพิ่มมูลคาหรือสราง
นวัตกรรมไดอยางไร  

อาภารัตน มหาขันธ : ดิฉันเปนนักวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการ BRT มาเปนระยะเวลานาน 
มีความเขาใจในแนวคิดและปรัชญาการทํางานของ
โครงการ BRT จะเห็นวาโครงการ BRT มีสวนดี
หลายอยาง  เชน  นอกจากจะใหทุนสนับสนุน
โครงการหลักแลวยังสนับสนุนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก ภายใตโครงการนั้นดวย ดิฉันไมได
อยูมหาวิทยาลัยจึงไมสามารถประสาทปริญญาบัตร
ได  แตสามารถสงนักศึกษาขอทุนได โดยผาน
อาจารยที่ปรึกษาที่ทําโครงการรวมกัน ซึ่งตรงนี้เปน
การสรางเครือขายตั้งแตระดับบุคคล  

  แตละปที่ผานมา โครงการ BRT ไดสราง 
องคความรูของแผนดินไวมากมายซึ่งถือวาเปน 
“ลายแทงขุมทรัพยของชาติ” สิ่งเหลานี้สามารถ
นําไปใชประโยชนไดมากมายเพียงแตเรายังไมมี

เทคโนโลยีและไมมีความรูที่เขาถึงเทานั้น ในเรื่อง
การบริหารจัดการดิฉันไดขอการสนับสนุนจาก
แหลงทุนตางๆ มากมาย แตถาขอการสนับสนุน
จากโครงการ BRT ก็จะขอไมเกิน 5 แสนบาท ซึ่ง
การพิจารณาจะเปนไปอยางรวดเร็ว ภายใน 2 
สัปดาหถึง 1 เดือน นอกจากนั้นฝายเลขานุการฯ ก็
มีความยืดหยุน  

  ดิฉันมีกรณีศึกษามานําเสนอเพื่อใหเห็นภาพ
ความสัมพันธของการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัย
พื้นฐานกับงานดานนโยบาย คือ ต้ังแตป 2539 
ดิฉันไดรับทุนจากโครงการ BRT ใหสํารวจสาหราย
ที่เปนปญหาตามผนังบาน และเก็บสะสมสายพันธุ
เหลานั้นไว ดิฉันไดทํางานตอยอดโดยไดรับการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก ศู น ย พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) ซึ่งเปนการ
ทํางานวิจัยรวมระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (วว.) ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) และสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และบริษัทสี ซึ่ง
สนับสนุนใหทําโครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานสี 
emulsion ทาภายนอกที่ตานทานตอสาหรายใน
ประเทศไทย ซึ่งแตละปผลิตภัณฑสีมียอดจําหนาย
กวาหมื่นลานบาทและเปนสินคาสงออกดวย การ
ทํางานดังกลาวนับเปนการเชื่อมโยงต้ังแตการเก็บ
ตัวอยางสาหราย การคัดแยก การทดสอบ และ
สรางมาตรฐาน ถาเราไมมีมาตรฐานฉบับนี้เรา
จะตองเสียเงินสงสีไปทดสอบที่ประเทศสิงคโปรซึ่ง
สายพันธุสาหรายไมใชตัวเดียวกับของประเทศไทย 
เพราะฉะนั้นผลทดสอบที่ ไดก็จะใช ไม ไดกับ
ประเทศไทย อีกหนึ่งตัวอยางที่เห็นชัดเจน คือ 
โครงการสาหรายเห็ดลาบในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเรา
นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑหลากหลาย  เปน
โครงการบูรณาการและไดจดสิทธิบัตร รวมทั้ง 
อนุสิทธิบัตรตางๆ ไวมากมาย 

จุดออนของโครงการ BRT ที่เห็น คือ ประเทศ
ไทยใหความสําคัญกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพคอนขางชา ทุกๆ 5 ปที่ผานไป ภาพของ



โครงการ BRT และคนทํางานซึ่งสั่งสมประสบการณ
ไวมากก็จะเริ่มไมมั่นใจ นักวิจัยก็ไมมั่นใจ ในขณะที่
องคความรูดานความหลากหลายในตางประเทศมี
การสะสมมากวา 3-4 พันป ดังนั้น การที่โครงการ 
BRT มีสถานภาพเปนเพียงโครงการที่มีแหลงทุน
สนับสนุน 2 แหง คือ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงถือเปนจุดออน
ของโครงการ BRT ที่สําคัญ คือ เปนโครงการที่
สรางองคความรูซึ่งอาจจะไมสงผลประโยชนใหกับ
ผูบริหารระดับสูงหรือรัฐบาลมากนัก หากเปนไปได
ถาโครงการ BRT เปลี่ยนเปนองคกรดานความ
หลากหลายของประเทศหลายสิ่งหลายอยางก็จะดีขึ้น 

นันทวรรณ เหลาฤทธิ์ : กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมมีโอกาสทํางานรวมกับโครงการ BRT 
หลายอยาง โดยเฉพาะโครงการศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษา ซึ่งเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 
ภายใตแนวคิดที่วาทําอยางไรชุมชนจึงจะไดรับองค
ความรู ใ นรู ปแบบที่ เ ข า ใ จง าย  ป จจุบั น ศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษามีการดําเนินงาน ทั้งหมด 4 ศูนย 
ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือที่ปาชุมชนบานรอง
บอน จ.เชียงราย ภาคอีสานที่ปาโคกหินลาดหนองคู-
นาดูน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันตกที่ปาชุมชนบาน
พุเตย จ.กาญจนบุรี และภาคตะวันออกที่อุทยาน
แหงชาติปางสีดา จ.สระแกว การดําเนินงานที่ผาน
มาจะเห็นวา โครงการ BRT เปนพันธมิตรที่ดีมาก
และสามารถผสมผสานงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
กับความหลากหลายทางชีวภาพถายทอดสูโรงเรียน
และชุมชนไดเปนอยางดี  

วชิรพงษ สกุลรัตน : ถาอยากใหโครงการ BRT มั่นคง
และอยูคูกับชาติบานเมือง ขอใหโครงการ BRT ให
ความสําคัญกับกลุมที่เรียกวา “รากหญา” ที่ทุกวันนี้
เปลี่ยนชื่อเปน “รากแกว” จะทําอยางไรใหรากแกวมี
คุณคาตอไมยืนตนที่แข็งแรง ผมคิดวาที่ผานมา
รัฐบาลไมคอยใหความสําคัญในการพัฒนาที่ถูกทาง 
ผมมองวาขาราชการที่มีอยูมากมายนาจะนํา

ผลงานวิจัยตางๆ ไปสงเสริมเพื่อผลักดันใหเกิด
นโยบายในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ซึ่งปจจุบัน
รัฐบาลก็มีการกระจายอํานาจเปนเครื่องมือในการ
ใชประโยชน เพราฉะนั้นโครงการ BRT นาจะเปน
โครงหลักในการขับเคลื่อนตรงจุดนี้  

ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ : ประเด็นขาวที่ทางกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช มีประกาศ
ออกมาเรื่องการวิจัยในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
จํานวน 50 โครงการนั้น นับวาเปนประเด็นที่สงผล
กระทบตองานวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพราะงานวิจัยดานดังกลาวสวนใหญตอง
เขาไปทําในพื้นที่อุทยาน ก็หวังวาในอนาคตคงไมมี
ปญหานี้เกิดขึ้น แตถายังคงมีปญหานี้เกิดขึ้น เรา
ควรมีการรวมหารือในเรื่องนี้หรือไม 

สมศักดิ์ ปญหา : การทําวิจัยในพื้นที่อุทยานที่มีปญหา
อยูในขณะนี้ โครงการ BRT ก็ไมไดนิ่งนอนใจ 
ตอนนี้กําลังจะทําบันทึกความรวมมือ (MOU) 
รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
หากดูในระดับปฏิบั ติการจะเห็นวาเจาหนาที่
อุทยานแหงชาติหลายแหงก็มีความยืดหยุน
พอสมควร 

เจษฎา เหลืองแจม : เมื่อกอนเคยทํางานอยูที่กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ก็ไมเคย
ปรากฏเรื่องแบบนี้มากอน เพียงแตจะมีขอแมวาใน
การทําโครงการวิจัยจะตองมีเจาหนาที่ของกรม
อุทยานฯ เขารวมดวย 1 คน เมื่อทําการพิจารณา
ตัวบุคคล พิจารณาโครงการก็จะสงเรื่องไปให
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติพิจารณาแลวตอบกลับ
วาอนุญาตใหใชพื้นที่อุทยานแหงชาติไดหรือไม ซึ่ง
มีขั้นตอนคอนขางมาก 

จํารูญ เกิดคํา : ผมเพิ่งรูจักโครงการ BRT แตก็รูวา
เปนโครงการที่มีประโยชนตอสังคม จะเห็นวา
โครงการ BRT ใชงบประมาณในการสนับสนุนนิสิต
นักศึกษาไปมาก ซึ่งสวนหนึ่งนาจะนํามาใชตอยอด
ใหกับสังคมชุมชน แตวิธีการตอยอดจะทําอยางไร 



ผมอยากใหโครงการวิจัย 17 โครงการ ซึ่งทําที่หาด
ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไดรับการตอ
ยอดงานใหครบวงจรเพื่อกอใหเกิดประโยชนมากขึ้น 
เชน การวิจัยสาหรายทะเลที่ชาวบานใน อ.ขนอม 
นํามาบริโภความีกี่ชนิด อะไรบาง และสามารถนํามา
ตอยอดใชประโยชนอยางอื่นไดอีกหรือไม เปนตน 

สมศักดิ์ ปญหา : ผมคิดวานักวิจัยทุกคนอยากตอยอด
งานวิจัย แตเราตองมีขอมูลที่อิ่มตัวกอนถึงจะตอ
ยอดงานได เราอยากจะทํางานวิจัยรวมกับชาวบาน 
ซึ่ งมี ภูมิ ปญญาทองถิ่ น  เพื่ อช วยให ง านวิ จั ย
ดําเนินการไดเร็วขึ้น เพราะชาวบานจะรูวาในพื้นที่มี
อะไร อยูตรงไหน ซึ่งการดําเนินงานตรงนี้ตองมีการ
พูดคุยรวมกันกอน  

ประพจน ภูทองคํา ; ขอมูลที่ชาวบานอยากไดเปน
อยางไร และสามารถจะเชื่อมตอไดอยางไร 

บุญมา พันธุแสน : กอนที่จะมาทํางานกับโครงการ 
BRT ผมทํารานคาชุมชน ที่ ต.ทาเสา อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี ชาวบานที่นั่นรวมตัวกันทําแผนชุมชน 
โดยเก็บขอมูลวาแตละวันใชอะไรบาง แลวนํามา
วิเคราะหรวมกันวาเกิดปญหาอะไรบาง จะแกไข
อยางไร สิ่งหนึ่งที่เราใชในการแกไขปญหาเรื่อง
รายจายของชุมชน คือ จัดต้ังรานคาชุมชนโดยนํา
สินค ามาขายในราคาถูก  เช น เดี ยวกับ เ รื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติถาจะแกไขปญหาก็ตองรูจัก
ขอมูลพื้นฐานวามีทรัพยากรอะไรบางและนํามาใช
ประโยชนอยางไร เชน “ไผ” คนโบราณจะรูวิธีการ
ตัดที่ทําใหสามารถใชประโยชนจากไผไดอยางยั่งยืน 
หรือสมัยกอนชาวบานจะรูจักใชสมุนไพรในการ
รักษาโรค เชน โรคไขมาลาเรีย จะรักษาโดยใช
สมุนไพรกระยอมกับมะพราวออนมาเผาตมน้ําดื่ม  

วชิรพงษ  สกุลรัตน : ถาอยากใหโครงการ BRT เปน
หนวยงานที่สําคัญและอยูคูกับประเทศไทยตอไป 
ผมมองวาควรเริ่มตนจากคณะนักวิจัย คือ เวลาลง
พื้นที่ควรใหชุมชนไดรับรูและมีสวนรวมในการวิจัย
ดวย เพราะความรูจากชาวบานอาจจะเปนตนทุนที่

ทําใหงานวิจัยออกมาอยางดีเยี่ยม และเมื่อมีการ
วิจัยแลวไดผลอยางไรก็ควรใหชุมชนไดรับรูดวย 
และถ า เปนไปไดก็ ควรนํ าผลการวิ จั ยมาใช
ประโยชนกับชุมชน ผมเช่ือวาโครงการ BRT มี
สวนสําคัญอยางมากในการวิจัยและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทย ซึ่งจะสงผลตอ
การพัฒนาประเทศอยางแทจริง 

ประพจน ภูทองคํา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่ใหความสําคัญในเรื่อง
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายใตปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะ
สามารถทําไดอยางไร 

สมศักดิ์ ปญหา : ในดานความหลากหลายทางชีวภาพ
เราเริ่มตนดวยการสรางองคความรู สวนเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน การทําเกษตรพอเพียงตองเปนมิตร
กับสิ่ งแวดลอม  โครงการ  BRT มีการศึกษา
สิ่งมีชี วิตตางๆ มากมาย เชน ไส เดือน กิ้งกือ 
สิ่งมีชีวิตเหลานี้มีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศ และ
องคความรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้จะนําไปสูแนวคิด
ของการพึ่งตนเอง เราก็อยากรวมดําเนินงานกับ
ชุมชนเพื่อใหเห็นมรรคเห็นผลของงานดานวิชาการ 

 อําพล เสนาณรงค : ผมเคยทํางานอยูกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมอยากจะ
บอกวางานวิจัยนั้นมีหลายแบบ ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน 
งานวิจัยประยุกต งานพัฒนา การทํางานวิจัย
บางอยางไมใชวาทําแลวตองเก็บเขาหิ้ง แตบาง
เรื่องเปนงานพื้นฐานซึ่งอาจจะยังไมสามารถ
นํามาใชไดทันทกี็ตองรอนักวิจัยที่ทําประยุกตนําไป
ทําตอจนกวาจะไดผลงานวิจัยออกมา เพราะฉะนั้น
งานวิจัยบางอยางตองใชเวลาและรอคอยการตอ
ยอดงาน แตงานวิจัยบางอยางก็สามารถนําไปใชได
เลย เชน นักปรับปรุงพันธุสามารถนํางานของ
โครงการ BRT เชน การคนพบดอกไมชนิดใหมๆ 
นําไปตอยอดเพื่อปรับปรุงพันธุ ขยายพันธุ หรือ
ผสมพันธุใหมไดเลย ซึ่งในสวนนี้ผมก็พยายาม
ประสานงานเพื่อใหมีการนําไปใชประโยชน  
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“การเปนนักวิจัยไมจําเปนตองจบด็อกเตอร 
หรือจบมหาบัณฑิตถึงจะเปนนักวิจัยได และ
หลายๆ โครงการที่ผมทํา ไดใหนักเรียนเปน
นักวิจัย เพียงแคระดับของการวิจัยอาจจะ
ไ ม ลุ ม ลึ ก เ ท า กั บ นั ก วิ จั ย  ผม เ ชื่ อ ว า
กระบวนการวิจัยตางหากที่จะนํามาซึ่งการ
เรียนรูใหกับเยาวชน”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประพจน ภูทองคํา : การเสวนานี้จะพูดถึงเรื่องการ
บริหารจัดการในชุดโครงการวิจัยเขานัน-ปาเมฆ 
และชุดโครงการขนอม-หมูเกาะทะเลใต ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการ BRT โดยจะรวมให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยในชุดโครงการดังกลาว 
ทั้งในเรื่องการสรางความรูความเขาใจแกชุมชน 
วิธีการทําวิจัย และประโยชนของงานวิจัย เปนตน 

ปติวงษ ตันติโชดก : นักวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควรมีการเชื่อมโยงงานกับชุมชน และให
ชุมชนมีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 
ขอมูลประเด็นปญหา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห 
เพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปใชในการแกไขปญหาแบบ
มีสวนรวมระหวางคนในพื้นที่กับภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน รวมทั้งองคกรหรือหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

ประพจน ภูทองคํา : มีวิธีการจัดการอยางไรกับงานวิจัย
ที่เปนวิทยาศาสตรพื้นฐานและงานวิจัยที่สามารถ
ประยุกตใชในชุมชน  

ปติวงษ ตันติโชดก : นักวิทยาศาสตรบางคนอาจจะมี
ความถนัดเฉพาะในงานดานวิทยาศาสตร  ซึ่ ง
บางครั้งไมไดใหความสนใจในมิติทางสังคมหรือวิถี
ชี วิตของชุมชน ทั้งนี้อาจเพราะไมไดถูกฝกมา
ทางดานนี้ เพราะฉะนั้นจึงควรใหนักวิจัยไดทําในส่ิง
ที่มีความถนัด หากโครงการ BRT ตองการเชื่อมโยง
ขอมูลความรูที่ไดจากงานวิจัยไปสูผูใชประโยชน 
ควรตองหาผูที่เหมาะสมมาชวยดําเนินงานในสวนนี้  

ประพจน ภูทองคํา : ชุดโครงการวิจัยเขานัน-ปาเมฆ ซึ่ง
มีการทํางานทางดานมิ ติของสังคมดวย มีการ
เชื่อมโยงงานวิจัยในพื้นที่อยางไร 

มัลลิกา เจริญสุธาสินี : ปาเมฆ (cloud forest) เปนปาที่
มีเมฆปกคลุมเกือบตลอดทั้งป มักพบแถบเสนศูนย
สูตร ในเทือกเขานันและเขาหลวงในบางพื้นที่จะมี
เมฆปกคลุมตลอดทั้งป (ระดับความสูงต้ังแต 1,200 
เมตรขึ้นไป) ซึ่งสวนใหญจะอยูบริเวณยอดเขา 
ดังนั้นผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
(climate change) จะมีผลตอพื้นที่นี้โดยตรง เมื่อ 
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อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ของเมฆที่ลอมรอบ
ยอดเขาจะลดลงและทําใหเกิดผลกระทบขึ้นอยาง
รวดเร็ว ปาเมฆจึงมีอัตราเรงของการสูญพันธุของ
สิ่งมีชีวิตคอนขางสูง ซึ่งหากมีการศึกษาแหลงที่อยู
อาศัยและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แตไมมี
องคความรูเกี่ยวกับความตองการทางกายภาพหรือ
สภาพแวดล อมของ ส่ิ งมี ชี วิ ตชนิ ดนั้ นๆ  การ
ดําเนินงานดานอนุรักษก็จะทําไดยาก  

ในชุดโครงการวิจัยเขานัน-ปาเมฆ ไดมีการเก็บ
ขอมูลภูมิอากาศ และไดติดต้ังสถานีตรวจวัดสภาพ
อากาศรอบพื้นที่เขานันตามจุดตางๆ ที่เจาหนาที่
อุทยานฯ ประจําอยู รวมทั้งกําลังติดต้ังสถานีเก็บ
ขอมูลสภาพอากาศอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเก็บขอมูล
ภูมิอากาศทุก 1 นาที ไดตลอด 24 ชั่วโมง มีการวัด
ก ร ะแสลม  อากาศ  ปริ ม าณน้ํ า ฝน  ปริ ม าณ
แสงอาทิตย และความชื้นในดิน ซึ่งสามารถสง
สัญญาณจากยอดเขาลงมาโดยที่เราไมตองขึ้นไปถึง
ยอด 1,400 เมตร ทุกครั้งที่เก็บขอมูลจะขึ้นเพียง 
800 เมตร ก็สามารถเก็บขอมูลสภาพอากาศที่
เครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติไดบันทึกไว และจะมี
ผูนําขอมูลไปขึ้นเว็บไซตเพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถ
นําไปใชประโยชนได ขณะนี้มีนักวิจัยจากองคกรและ
หนวยงานตางๆ ใหความสนใจทําการวิจัยในพ้ืนที่
เขานันประมาณ 16 โครงการ ซึ่งคาดวาภายใน 3 ป 
จะมีผลงานออกมาอยางตอเนื่อง ที่สําคัญคือ ได
สนับสนุนให เจาหนาที่อุทยานฯ ทําวิจัย โดยมี
นักวิจัยที่เชี่ยวชาญคอยเปนพี่เลี้ยง ขณะนี้มีการ
สนับสนุนโครงการวจิัยของเจาหนาที่อุทยานทั้งสิ้น 6 
โครงการ ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของการทําวิจัยใน
อุทยานฯ อยางยั่งยืน  

ประพจน ภูทองคํา : มีวิธีการอยางไรที่ทําใหเจาหนาที่
อุทยานแหงชาติเขานันเห็นความสําคัญและเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัย
เขานัน-ปาเมฆ 

มัลลิกา เจริญสุธาสินี : ในเบื้องตน โครงการ BRT ได
ประสานงานกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขานันไว 
ซึ่ งคุณอนันต  เจริญสุข  หัวหนาอุทยานฯ  และ

เจาหนาที่อุทยานฯ ก็ใหความรวมมือและชวยอํานวย
ความสะดวกในการทําวิจัยในพื้นที่เปนอยางดี  

ประพจน ภูทองคํา : ในสวนของเจาหนาที่อุทยาน
แหงชาติเขานันมีความคิดเห็นอยางไรจึงตัดสินใจ
เขารวมดําเนินงานในชุดโครงการวิจัยเขานัน-ปาเมฆ 

พัฒนพร รินทจักร : งานของเจาหนาที่ในสวนวิชาการ 
อุทยานแหงชาติเขานัน คือ การปองกันรักษาปา 
การนันทนาการและสื่ อความหมาย  รวมทั้ ง
การ ศึกษาวิจัย  ซึ่ งงานวิจัย เปนสวนหนึ่ งของ
วิสัยทัศนที่ตองการใหเจาหนาที่อุทยานไดศึกษาวิจัย
แบบมี ส วนร วมกับทั้ งภาคมหาวิทยาลั ยและ
ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
ของอุทยานแหงชาติเขานัน และนําความรูที่ไดไป
ชวยในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู
ตลอดไป โดยมีการประสานงานกับคณะนักวิจัยและ
ออกสํ ารวจพื้ นที่ ร วมกับคณะนัก วิจั ย เพื่ อหา
ประสบการณในการเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากนี้
ทางอุทยานฯ ยังมีการจัดคายฝกอบรมเยาวชน และ
มีการประชาสัมพันธใหชุมชนและโรงเรียนที่อยูรอบ
อุทยานฯ เขามารวมกิจกรรม 

ประพจน ภูทองคํา : ในสวนงานของอาจารยกฤษณะเดช 
มีกระบวนการเขามาชวยเหลือการดําเนินงานของ
ชุดโครงการนี้อยางไร 

กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี : แนวคิดในการทํากิจกรรม 
คือ มองเรื่องการเรียนรูเปนหลักและเรียนรูอยาง
นักวิจัย ซึ่งไมจําเปนตองเรียนจบดอกเตอรหรือ
มหาบัณฑิต เชนเดียวกับโครงการ GLOBE ที่ให
นักเรียนเปนนักวิจัย แตระดับของการวิจัยอาจจะ
แตกตางกัน ขบวนการวิจัยจะนํามาซึ่งการเรียนรู
และการมีสวนรวม รวมทั้งการปกปองสิทธิของ
ตัวเองอยางถูกวิธีและมีหลักการ การที่เจาหนาที่ของ
อุทยานฯ เขารวมโครงการถือวาเปนประโยชนตอทุก
ฝาย ซึ่งในการฝกอบรมมีทั้งเรื่องการเก็บขอมูลและ
เรื่องอื่นๆ โดยมีการเรียนรูและทําวิจัยรวมกัน 

ประพจน ภูทองคํา  : ชุดโครงการวิจัยเขานัน-ปาเมฆ มี
โครงการยอย 16 โครงการ จะดําเนินการนําขอมูล
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ของแตละโครงการยอยมาผนวกเปนภาพรวม
อยางไร 

กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี : โครงการวิจัยเขานัน-ปา
เมฆ คาดวาจะมีฐานขอมูลกลางไวใหนักวิจัยในแต
ละโครงการนําขอมูลไปใสรวมกันไว เมื่อนักวิจัย
ตองการใชประโยชนก็จะนําขอมูลจากฐานขอมูล
กลางมาเรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนแผนการทํางานตอไป
ในเรื่องของ collaborative research/collaborative 
learning เนื่องจากขอมูลมาจากหลากหลายแหลง 
หลักการออกแบบฐานขอมูลจึงอาจจะมีปญหา จึง
ตองมีการพูดคุยหารือกันมากระหวางนักวิจัยในชุด
โครงการ เพื่อสรางหลักและวิธีการเก็บขอมูลให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจึงนําขอมูลเขาสู
ฐานขอมูลกลางเพื่อใชเรียนรูรวมกัน 

ตัวฐานขอมูลจะมีพื้นฐานหลัก เชน มีเครื่องมือ
สําหรับใสขอมูล  ตรวจสอบขอมูล ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง  ฯลฯ   เมื่ อนัก วิจัยมีขอมูลอยู ใน
ฐานขอมูล จะมีบริการวิเคราะหขอมูลใสเขาไป ทําให
ฐานขอมูลมีการขยายมากขึ้นและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ผูที่จะเอาขอมูลมาใสในฐานขอมูลนอกจาก
จะมีขอมูลของตนเองแลว ยังมีขอมูลกลางที่ใชเรยีนรู
ร ว มกั น เพื่ อ ติ ดตามการ เปลี่ ยนแปลงต า งๆ 
สวนขอมูลทางกายภาพที่เก็บจะมีทั้งขอมูลอากาศ 
น้ํา ดิน ฯลฯ ซึ่งจะมีการฝกอบรมวิธีการเก็บขอมูล
ใหกับนักเรียนและชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการ
ใหมๆ ขึ้นมา ในฐานขอมูลจะแสดงขอมูลหลายเรื่อง 
เชน remote sensing service, ภาพถายดาวเทียม, 
ขอมูลเมฆจาก GLOBE เปนตน 

ประพจน ภูทองคํา : จากระบบฐานขอมูลที่มีอยากทราบ
วาทุกคนสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดทั้งหมดหรือไม   

กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี : สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะมี
ความไวตอการถูกรบกวนจากภายนอก ถาขอมูล
พิกัดของสิ่งมีชีวิตไปตกอยูในมือของผูไมหวังดี 
สิ่งมีชีวิตเหลานั้นอาจจะถูกคุกคามได จึงตองมีระบบ
ความปลอดภัยในการเขาใชฐานขอมูล โดยแบง
ระบบการเขาใชออกเปนระดับตางๆ เชน หากเปน
หัวหนาโครงการจะสามารถเขาไปดูขอมูลของตนเอง

ได แตไมสามารถดูขอมูลของโครงการอื่นได แตถา
เปนโครงการที่มีความรวมมือกันก็จะสามารถเขาดู
ขอมูลของกันและกันได เพื่อนําขอมูลมาเรียนรู
รวมกัน สวนผูบริหารสามารถเขาดูขอมูลไดทุก
โครงการ อีกจุดหนึ่ง คือ จะมีระบบการใหบริการ
สรุปขอมูลซึ่งจะเปนขอมูลเชิงวิเคราะห เชน แหลงที่
พบและพิกัดเสนละติจูด เปนตน ซึ่งการดําเนินงาน
ตรงจุดนี้ยังไมเสร็จสมบูรณ ตองคอยติดตามกัน
ตอไป  

ประพจน ภูทองคํา : จะเห็นวาการดําเนินงานในชุด
โครงการวิจัยเขานัน-ปาเมฆ จะมีนักวิจัยลงเก็บ
ขอมูลในพื้นที่ของชุดโครงการ และมีกลุมงานที่คอย
รวบรวมและสังเคราะหขอมูล เพื่อใหงายตอการ
นําไปใชประโยชน ซึ่งถือเปนความกาวหนาของการ
ดําเนินงานในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่ง
ชุดโครงการ คือ ชุดโครงการขนอม-หมูเกาะทะเลใต 
ซึ่งไดดําเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะ เล  อยากให อ าจารย ป ติ ว งษ  ช วย ให
รายละเอียดในสวนนี้ดวย 

ปติวงษ ตันติโชดก : อุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมู
เกาะทะเลใต อยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่
ครอบคลุมเขตอําเภอสิชล อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช และอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎ
ธานี และอยูติดกับเกาะสมุย (ในสวนของเกาะแตน) 
มีเนื้อที่ประมาณสองแสนไร นับต้ังแตภูเขาลงไป
จนถึงทะเล ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ทางทะเล  มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม นับเปนแหลงทองเที่ยวที่
นาสนใจ แตการเขาถึงพื้นที่ยังไมคอยสะดวกมากนัก 
สมัยกอนถาจะเขาพื้นที่ตองนั่งเรือตอนกลางคืนที่
อําเภอเมือง ซึ่งเรือจะแลนถึงเกาะสมุยในตอนเชา 
แตปจจุบันการเดินทางไปยังเกาะสมุยสะดวกมากขึ้น 
เพราะมีเรือเฟอรรี่แลนไปเกาะสมุยตลอดทั้งวัน 

อาณาเขตของอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมู
เกาะทะเลใต มีพื้นที่ต้ังแตบนเขาไปจรดทะเล รวมถึง
เกาะแตนที่อยูทางตอนใตของเกาะสมุยดวย ซึ่งมี
ความเชื่อเกาแกวาถานําสุนัขขึ้นไปอยูบนเกาะแตน 
สุนัขจะตายโดยไมทราบสาเหตุ นอกจากนี้ยังมีภูเขา
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นอยใหญ เขาหินปูน ถ้ํา น้ําตก เกาะตางๆ และมี
สภาพปาที่หลากหลาย ไดแก ปาดิบชื้น ปาดิบแลง 
ปาชายเลน และปาชายหาด ซึ่งอุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้ งมี เสนทางศึกษา
ธรรมชาติที่เปนสะพานไมเดินดูปาชายเลน และมี
อาวตางๆ ไวเปนที่ เลนน้ํา แตเปนที่นาเสียดาย
เพราะพื้นที่สวนใหญลวนมีผูถือครอง อีกอยางหนึ่งที่
สําคัญ คือ ชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่แหงนี้ยังคงมี
วิถีชีวิตที่อยูคูกับธรรมชาติ ซึ่งสิ่งที่นาคิด คือ จะทํา
อยางไรใหวิถีชีวิตชาวบานอยูคูกับธรรมชาติไดอยาง
ยั่งยืน 

จุดเดนอีกอยาง คือ โลมา ในพื้นที่แหงนี้มีโลมา
เผือกหลังโหนก (Sousa chinensis ) หรือโลมาสี
ชมพูซึ่งมีอยูฝูงหนึ่ง และยังพบโลมาหัวบาตรหลัง
เรียบซึ่งเปนชนิดที่สามารถพบเห็นไดนอย รวมทั้ง
โลมาอิระวดีที่เพิ่งถูกบรรจุชื่อไวในบัญชีรายชื่อของ
ไซเตส โลมาชนิดนี้สามารถพบในหลายแหงของ
ประเทศไทยแตมีจํานวนนอย จะเห็นวาพื้นที่แหงนี้
นับเปนแหลงที่นาสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ เชน ทองเที่ยวดูโลมา แตตองอยูภายใตขอ
ปฏิบัติของชาวบานหรือเจาหนาที่ไดวางแผนไว 
นอกจากนี้ยั งมีกิจกรรมที่ส ง เสริมความรู  เชน  
กิจกรรมคายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
โดยจะคัดเลือกเด็กในพื้นที่ที่สนใจมาเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษาที่ทาํโครงการวิจัยในพื้นที่ขนอม 

ชุดโครงการขนอม -หมู เกาะทะเลใต มีทีม
ดําเนินงาน 7 ทีม คือ 1.ทีมศึกษาเรื่องกุงเคยและ
แนวทางการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ โดยคุณ 
อุดมศักดิ์ ดรุมาศ 2.ทีมศึกษาชนิดของกัลปงหาและ
ทากเปลือย โดย ดร.สุชนา ชวนิตย, ดร.วรณพ  
วิยกาญจน และศึกษาหอยมีเปลือก โดย ดร.ภูษิต 
หอเพชร 3.ทีมศึกษาเรื่องฟองน้ํา เพรียงหัวหอม 
ดาวทะเล ปลิงทะเล โดย ดร.สุเมตต ปุจฉาการ 
อาจารยสุชา มั่นคงสมบูรณ จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
และคุณอารมณ มุจรินทร จากองคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 4.ทีมศึกษาปะการังและปลา
ในแนวปะการัง โดย ดร.ศักดิ์อนันต ปลาทอง ดร. 

ศรีสกุล ภิรมยวรากร 5.ทีมศึกษาหญาทะเลและ
สาหรายทะเล โดย ดร .อัญชนา ประเทพ จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งในการศึกษามีมิติ
ของมนุษย เขามาเกี่ยวของดวย โดยสรางความ
ตระหนักใหกับโรงเรียนและชาวบานในการดูแล
ทรัพยากรหญาทะเลและสาหรายทะเล 6.ทีมศึกษา
เรื่องราทะเล ซึ่งเปนเรื่องการใชประโยชนจาก
สารเคมีออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดย ดร.จริยา สากยโรจน  
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
และการศึกษาแพลงกตอน โดย ดร.สุปยนิตย ไมแพ 
7.ทีมศึกษาเรื่องโลมา โดยคุณอติชาต อินทองคํา และ
คุณธันยพร ทรัพยสมบูรณ จากศูนยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงจังหวัดชุมพร  

โครงการดําเนินงานของทั้ง 7 ทีมไดรับการ
อนุมัติทั้งหมดแลว แตยังมีโครงการที่กําลังรอการ
อนุมัติ คือ โครงการศึกษาปูทะเล ปูน้ําเค็ม โครงการ
ศึกษาเรื่องแนวปะการังเพื่อใชประโยชนในการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะแตน และโครงการการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะ
ศึกษาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นภายใตกรอบแนวคิด
การใชประโยชนอยางยั่งยืน เพื่อใหคนและธรรมชาติ
อยูรวมกันได พยายามลดความขัดแยงในการใช
ทรัพยากรและสรางกระบวนการมีสวนรวม ใน
โครงการนี้มีชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติขนอม
เขามามีสวนรวมอยางมากซึ่งภาคประชาชนที่นั่น
คอนขางเขมแข็ง โดยการดําเนินงานทางมิติมนุษย
หรือมิติชุมชนไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะมีการจัดประชุมแบบ focus 
group discussion โดยเนนการอภิปรายในเรื่อง
ตางๆ และเชิญผูแทนชุมชมเขามามีสวนรวมในการ
ใหขอมูลและขอคิดเห็นในประเด็นปญหา และ
ประเด็นอื่นๆ   

ประพจน ภูทองคํา : ชาวบานจะคาดหวังกับชุดโครงการ
นี้มากเกินไปหรือไม 

ปติวงษ ตันติโชดก : สิ่งที่คาดหวังตองอยูในขอบขาย
ของความจริงที่สามารถทําไดและอยูในกติกาที่ตกลง
กัน รวมทั้งมีการพิจารณาและแกปญหารวมกัน เชน 
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โครงการที่ลุมน้ําปากพนัง มีการศึกษาความเปนมา
ของการ ใช ท รั พยากร ในท อ งถิ่ น  เพื่ อ ดู ก า ร
เปลี่ยนแปลงและดูแนวโนมการใชทรัพยากรใน
อนาคต โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณชาวบาน ผู
เฒาผูแกในชุมชนแบบเจาะลึก แลวนําขอมูลมา
วิเคราะหและสังเคราะห จากนั้นนําขอมูลเสนอตอ
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนใหเขามามีสวนรวมใน
การสนับสนุน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนการดําเนินงานที่
มิติทางสังคมและชุมชนเขามามีสวนรวม โครงการ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลใน
พื้นที่อุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต 
ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ BRT และมูลนิธิโท
ทาล (TOTAL FOUNDATION) และบริษัทโททาล อี
แอนดพี ไทยแลนด (TOTAL E&P THAILAND) 
สวนงานดานมิติมนุษยหรือมิติทางสังคมไดรับการ
สนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

ประพจน ภูทองคํา : การที่มีชมรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติขนอม เขามาเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานของชุดโครงการขนอม-หมูเกาะทะเลใต 
ถือเปนความบังเอิญหรือเปนความตั้งใจที่ตองการให
เกิดการเชื่อมโยง 

ปติวงษ ตันติโชดก : ทางโครงการ BRT ไดติดตอ
ประสานงานกับชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ขนอมอยูกอนแลว และเคยนําขอมูลสัตวทะเลชนิด
ตางๆ ไปรวมจัดนิทรรศการในงานวันอนุรักษโลมา
ขนอมนอมเกลาถวายพอหลวง โดยมีวัตถุประสงคที่
จะประชาสัมพันธใหชาวไทยไดรูจักโลมาที่ขนอม ซึ่ง
เปนความรวมมือระหวางเครือขายตางๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และชาวบาน  

ประพจน ภูทองคํา : การจัดการขอมูลจาก 17 โครงการ
ยอย ในชุดโครงการขนอม-หมูเกาะทะเลใต จะมีการ
เชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดสูโครงการหลักไดอยางไร 

ปติวงษ ตันติโชดก : โครงการ BRT มีการจัดทํา
ฐานขอมูลสวนกลาง ซึ่งนักวิจัยในแตละโครงการ
ยอยจะทําฐานขอมูลของตนเอง แลวนําขอมูลมาใส
รวมไวที่สวนกลาง ซึ่งขอมูลเหลานี้จะมีรายละเอียด
ตางๆ เชน จุดพิกัด แหลงที่พบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อใหงายตอการ
สื่อสารและเชื่อมโยงกัน รวมทั้งขอมูลที่ไดจะมีการ
ผลิตเปนคูมือที่จะชวยใหชุมชนและผูสนใจทั่วไป

เขาใจเรื่องความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ
ในพื้นที่แหงนี้ไดงายมากยิ่งขึ้น  

ประพจน ภูทองคํา : ในชุดโครงการขนอม-หมูเกาะทะเล
ใต มีรูปแบบความรวมมือระหวางอาจารย นักวิจัย 
และชุมชนที่จะเขามามีสวนรวมในการวิจัยอยางไรบาง 

ปติวงษ ตันติโชดก : หลังจากทําวิจัยเสร็จสิ้นจะมีการนํา
ขอมูลกลับคืนสูทองถิ่น เพราะหลายคนที่เขามาทํา
วิจัยเมื่อทําวิจัยเสร็จสิ้นก็จะออกจากพื้นที่ แตทาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังคงอยูในพื้นที่ หลายครั้ง
เราเขาไปเก็บขอมูลและรบกวนชาวบาน แตเราไม
เคยนําขอมูลกลับคืนสูชาวบาน เพราะฉะนั้นจึงควรมี
การจัดการองคความรูใหม โดยการนําขอมูลกลับคืน
สูทองถิ่นใหชาวบานรูจักทรัพยากรในทองถิ่นของตน 
ซึ่งอาจทําใหชาวบานหันมาสนใจที่จะทําวิจัยและ
ดูแลทรัพยากรในทองถิ่นของตนเองตอไป  

ประพจน ภูทองคํา : ความสัมพันธระหวางนักวิจัยกับ
อุทยานแหงชาติหาดขนอมเปนอยางไรบาง 

ปติวงษ ตันติโชดก : ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมี
ความรวมมือกับทางอุทยานฯ เปนอยางดี มีการ
ดํ า เนิน งานร วมกันหลายอย า ง  เช น  การจั ด
นิทรรศการและการประชุมหารือรวมกัน  

ประพจน ภูทองคํา : จากการดําเนินงานที่ผานมาของชุด
โครงการวิจัยเขานัน และชุดโครงการขนอม-หมูเกาะ
ทะเลใต พบปญหาหรืออุปสรรคอะไรบาง 

มัลลิกา เจริญสุธาสินี : ปญหาของชุดโครงการวิจัย
เขานัน-ปาเมฆ คือ การคิดนอกกรอบ การจะเปลี่ยน
แนวคิดของนักวิจัยใหเห็นประโยชนของการเก็บ
ขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอมถือเปนเรื่องที่ยาก แมหลาย
คนจะตระหนักแตถาใหทําก็เหมือนกับเปนการเพิ่ม
ภาระงาน  นอกจากนี้ ในเรื่ องการปรับรูปแบบ
ฐานขอมูลใหไดมาตรฐานเดียวกันหรือการขอความ
รวมมือจากนักวิจัยใหชวยใสขอมูลในฐานขอมูล
สวนกลาง รวมทั้งการทําใหนักวิจัยเห็นความสําคัญ
ของฐานขอมูลก็นับวาเปนเรื่องที่ตองใชเวลาและการ
จัดการนานพอสมควร 

ประพจน ภูทองคํา  : เพราะเหตุใดถึงเลือกพื้นที่อุทยาน
แหงชาติขนอมและเขานันเปนพื้นที่วิจัย สองพื้นที่นี้
มีศักยภาพหรือมีความโดดเดนอยางไรบาง 
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ปติวงษ ตันติโชดก : จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหลง
ทรัพยากรที่สําคัญหลายแหง แตในพื้นที่วิจัยทั้ง 2 
แหง มีมิติทางสังคมมนุษยเขามาเกี่ยวของดวย ชุมชน
ในพื้นที่ยังคงมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางโครงการ BRT จึงเล็งเห็นความสําคัญและใหความ
สนใจ นอกจากนี้พื้นที่ทั้ง 2 แหง ยังเปนจุดที่ไม
ลําบากสําหรับการศึกษาและการจัดการมากนัก ดวย
เหตุนี้จึงเลือกเปนพื้นที่วิจัยของทั้ง 2 ชุดโครงการ 

ประพจน ภูทองคํา : จากประสบการณในการดําเนินงานที่
ผานมา อาจารยทั้ง 3 ทาน อยากฝากอะไรไวบาง
สําหรับนักวิจัยทั้งในชุดโครงการวิจัยเขานัน-ปาเมฆ 
และชุดโครงการขนอม-หมูเกาะทะเลใต  

ปติวงษ ตันติโชดก : สําหรับนักวิทยาศาสตรรุนใหมหากมี
ความถนัดทางดานวิทยาศาสตรก็ควรทําดานนั้นตอไป 
หรือถาสนใจทางดานมิติมนุษยก็ควรทําอยางเต็มที่ 
นักวิทยาศาสตรที่ดีขอใหศึกษาวิทยาศาสตรอยาง
เต็มที่และรูอยางถองแท  ดังตัวอยางผูที่ประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งมีใหเห็น เชน ศ.ละออศรี เสนาะเมือง 
ซึ่งใหความสนใจเรื่องไรน้ํานางฟา และมีการทํางาน
ตอเนื่องมาโดยตลอดจนประสบความสําเร็จทั้งในดาน
การวิจัยระดับพื้นฐานจนไปถึงการนําไปใชประโยชน
ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และยัง
มี รศ.ดร. สมศักดิ์ ปญหา ที่ทําเรื่องหอยทากจิ๋วอยาง
ตอเนื่องและมีผลงานออกมามากมาย เปนตน ซึ่ง
นักวิจัยเหลานี้ลวนเปนแบบอยางที่ดี 

 มัลลิกา เจริญสุธาสินี : โครงการ BRT ไดเพิ่มมิติใหม
ของการทําวิจัย โดยมีการทําวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-
based) ซึ่งเปนการนํานักวิจัยจากหลากหลาย
สาขาวิชา จากทั่วประเทศ มารวมทําวิจัยในพื้นที่
เดียวกัน เพื่อรวบรวมขอมูล และสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ในทุกๆ ดาน โดยการดําเนินงาน
ตองอาศัยความรวมมือรวมใจระหวางนักวิจัยเปนอยาง
มาก ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูการจัดการที่ดีกับพื้นที่วิจัย
นั้นๆ ตอไป 

กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี : ควรมีการเรียนรูผาน
กระบวนการวิจัย คนในพื้นที่มีศักยภาพในการทําวิจัย
ห า ก ไ ด เ รี ย น รู ห รื อ ไ ด รั บ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ผ า น
กระบวนการวิจัยอยางเหมาะสม และควรสงเสริมใหมี
ความรวมมือระหวางนักวิทยาศาสตร ครู นักเรียน 

ชุมชน และเจาหนาที่ เพื่อทําใหเกิดนักวิจัยรุนเยาว 
นักวิจัยระดับชุมชน โดยหนวยงานหรือองคกรตางๆ 
ควรใหการสนับสนุนในเรื่องทุนและเครื่องมือการวิจัย 
และตองดําเนินการอยางจริงจัง 

คําถามจากผูเขารวมประชุม 

เจริญวิชญ หาญแกว  : ประมาณตนป 2550 จะมีการ
เปดเดินเรือพาณิชยนาวี การเดินเรือเที่ยวหน่ึงจะมี
การบรรทุกน้ําหนักมากถึง 4-5 พันตัน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอความหลากหลายในทองทะเลเปนอยาง
มาก ตัวอยางกรณีเชนนี้นักวิจัยในโครงการ BRT จะ
นําผลงานการศึกษาไปชวยใหเกิดการอนุรักษและ
จัดการทรัพยากรชีวภาพอยางไร 

ปติวงษ ตันติโชดก  : เรื่องที่นาเปนหวง คือ สิ่งมีชีวิต
ที่มากับเรือ ทั้งที่มาโดยตั้งใจและไมต้ังใจ เชน น้ํา
อับเฉา แมวาจะมีการจัดการภายใตกฎหมายซึ่งให
ทิ้งน้ําอับเฉากอนที่จะเขาสูนานน้ําไทย แตก็อาจจะมี
การปนเปอนมาโดยที่เราไมรู “ชนิดพันธุตางถิ่น” 
หรือ “ชนิดบุกรุก” (Invasive species) นับเปน
ตัวการสําคัญที่กอใหเกิดปญหาในสวนตางๆ ไมเวน
แมแตในพื้นที่เกษตร เรื่องนี้ถือเปนเรื่องใหญใน
อนาคต ตัวอยางกรณีปญหาที่เกิดขึ้น เชน  ที่ทาเรือ
น้ําลึก จังหวัดสงขลา ตอนนี้มีปญหาเรื่องการบุกรุก
ของหอยแมลงภูชนิดหนึ่ง ชื่อ  Mytilus saline ที่มา
จากทะเลแคริเบียนและเรือขนสงขนาดใหญที่เขามา
จากประเทศจีน ตอนนี้ทางโครงการ BRT ไดเล็งเห็น
ความสําคัญและเริ่มสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย
เรื่องชนิดพันธุตางถิ่นหรือชนิดบุกรุก  

วชิรพงศ สกุลรัตน : งานวิจัยถือเปนเรื่องจําเปนและ
เรงดวนสําหรับชาติบานเมือง ในสวนของอุทยาน
แหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต นับวายังมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย วิถีชีวิตของชุมชน
คอนขางผูกพันกับทรัพยากรชีวภาพชายฝงทะเล
และปาชายเลน คลองขนอม และแมน้ําขนอม อยาก
ฝากใหโครงการ BRT ทํางานที่ขนอมอยางจริงจัง
และตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนใน
ทองถิ่น และตองพยายามเชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน นักวิจัย และชุมชน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ดิฉันเปนครูทางสายสังคมศาสตรไมมี
ความสนใจทางดานวิทยาศาสตรเลย แต
พอมีโครงการนี้เขามา มี อจ.วิสุทธิ์ มาจุด
ประกาย จากท่ีเขาปาไมเคยจดบันทึกอะไร
เลย เดี๋ยวนี้ชวนนักเรียนเขาปาจดบันทึก
ขอมูลเก็บไวจนเต็มหอง” -สุนีย ศรีชัย- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประพจน ภูทองคํา : การเสวนานี้นับเปนอีกเรื่องหนึ่งที่
นาสนใจ เพราะจะพูดถึงบทบาทของนักวิจัยทองถิ่น
ตอการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใชศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษาพุเตย ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี  เปนกรณีศึกษา  เรียนถาม
อาจารยปยะพรวาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตย มี
ความเปนมาอยางไร และทําไมถึงเลือกดําเนินงาน
ในพื้นที่ดังกลาว  

ปยะพร พิทักษตันสกุล : การดําเนินงานของศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยไดรับการสนับสนุนจากกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีโครงการ BRT 
เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ สาเหตุที่ เลือกพื้นที่
ดังกลาวเพราะเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่มุ งเนนใหมี
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูในพื้นที่ธรรมชาติ และพิจารณา
จากการที่ เคยสํารวจพื้นที่หลายแหงในจังหวัด
กาญจนบุรีแลวนํามาเปรียบเทียบดู พบวาพื้นที่ปา
ชุมชนบานพุเตยเหมาะสําหรับการจัดต้ังเปนศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษามากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ดังกลาว
อยูใกลกับโรงเรียนในทองถิ่น มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่นาสนใจ และมีระบบนิเวศที่โดดเดนถึง 
3 แบบ คือ ระบบนิเวศปาพุ ซึ่งเปนเอกลักษณ
เฉพาะของภาคตะวันตก ระบบนิเวศปาเต็งรัง และ
ระบบนิเวศปาเบญจพรรณ แมวาจะเปนพื้นที่ขนาด
เล็กที่มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร และยังไมไดประกาศ
จัดต้ังเปนปาชุมชนอยางชัดเจน แตปจจุบันชุมชนก็
ชวยกันดูแลรักษาเปนอยางดี 

ประพจน ภูทองคํา : อยากใหอาจารยปยะพรชวย
อธิบายวา “พุ” และ “พรุ” แตกตางกันอยางไร   

ปยะพร พิทักษตันสกุล : นักวิจัยหลายทานที่เคย
ทํางานในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตกคงจะรูจักดี
เกี่ยวกับ ”พุ” ซึ่งมีลักษณะเปนพื้นที่ชุมน้ํา มีน้ําทั่ว
ขังตลอดทั้งป และมีน้ําผุดขึ้นจากพื้นดิน แตกตาง
จาก “พรุ” ที่พบทางภาคใตซึ่งเกิดในที่ราบลุมมีน้ํา

 



จืดทวมขังตลอดทั้งป โดยมากมักเกิดจากการตื้นเขิน
ตามชายฝงทะเลและเกิดจากการตื้นเขินของแองยุบ
ของหินปูน   

ประพจน ภูทองคํา  : อาจารยปยะพรเคยทํางานในพื้นที่
พุเตยมากอนหรือไม  

ปยะพร พิทักษตันสกุล  : กอนที่จะเขามาทําวิจัยและ
พัฒนาศูนยสิ่ งแวดลอมศึกษาพุเตย เคยทําเวที
ชาวบานในพื้นที่แหงนี้มากอนซึ่งรวมกับคณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพราะวาชุมชน
ตองการใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเขามา
มีสวนในการจัดการทรัพยากรและใหความรูแกชุมชน 
ตอนนั้นก็พบนามา แตยังไมไดทํางานรวมกัน และยัง
ไมทราบวาทานเปนผู รูทองถิ่นที่มีความรู เรื่ อง
สมุนไพรและพรรณไมเปนอยางดี  

ประพจน ภูทองคํา :  ชวงแรกที่อาจารยปยะพรเขามา
ทํางานในพื้นที่นามาคิดอยางไรบาง หรือเวลามี
นักวิจัยจากขางนอกเขามาในพื้นที่นาบุญมารูสึก
อยางไรบาง  

บุญมา พันธุแสน  : ชวงแรกที่อาจารยปยะพรเขามาใน
พื้นที่ก็สงสัยวาจะมาทําอะไร พอไดพูดคุยกันก็รูสึกวา
ทานเปนคนที่มีอัธยาศัยดี พูดคุยเขาใจงาย รับฟง
ความคิดเห็นของชาวบาน ผมเคยพบนักวิชาการจาก
ภายนอกที่เขามาในพื้นที่ ซึ่งเขาเปนคนที่ไมคอยรับ
ฟงเรื่องความรูของชาวบาน เวลาเดินปาดวยกันผม
แทบจะไมตองเลาอะไรให เขาฟงเพราะเขาพูด
เหมือนกับวารูหมดแลว ซึ่งถาเปนเชนนี้ผมคิดวามัน
จะไมเกิดการเรียนรูรวมกัน 

เรื่องความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ ผมคอนขางมี
ความถนัดเรื่องสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรในปาพุเตยจะ
พบทั้งในเขตปาพุ ปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ เชน 
กระเจียว  กระชายดํา  มาฮอ  มหากําลัง  และมี
สมุนไพรชนิดหนึ่งที่ตอนนี้กําลังทํารายไดใหกับชุมชน 
คือ โปรงฟา ซึ่งมีสรรพคุณแกไอ แกเจ็บคอ สามารถ
เด็ดใบนํามาทําความสะอาดแลวเคี้ยวกินได มีรสชาติ

หวานซา คลายลูกอมแฮกซ ปจจุบันชาวบานกําลัง
ปลูกขยายพันธเพื่อจําหนายเปนรายไดเสริม  

ประพจน ภูทองคํา  : ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยมี
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานอยางไรบาง  

ปยะพร พิทักษตันสกุล : ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยมี
การดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 2 ป และจากการ
ดําเนินงานที่ผานมาพบวามีจุดที่ตองพัฒนาอีกหลาย
อยาง หลังการปรึกษาหารือรวมกันระหวางคณะ
ทีมงานดําเนินการและทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ 
(โครงการ BRT) มีขอคิดเห็นตรงกัน คือ นาจะมีการ
พัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความอยางยั่งยืน ซึ่งในการพัฒนาตอง
อาศัยองคประกอบหลายอยาง เชน คณะทํางาน, 
การบริหารจัดการที่ดีทั้งเรื่องการทํางานในพื้นที่และ
การประสานงาน, การดูแลและพัฒนาเสนทางศึกษา
ธรรมชาติ, การออกแบบและพัฒนากิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ รวมทั้งความปลอดภัยในการเขาใช
พื้นที่ดวย  
 สิ่งหนึ่งที่จะทําใหเด็กๆ เรียนรูไดดี คือ ตองมีสื่อ
การเรียนรู ซึ่งที่ผานมาทางศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา 
พุเตยไดใชเสนทางศึกษาธรรมชาติเปนสื่อในการ
เรียนรู ซึ่งในเสนทางเด็กๆ จะไดเรียนรูตามความ
สนใจ และไดเรียนรูผานคูมือที่ออกแบบไว โดยคูมือ
ฉบับนี้มีผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษามารวม
ออกแบบดวย รวมทั้งไดเรียนรูจากผูรูทองถิ่นซึ่งจะ
ถ ายทอดองค ความรู ใ นพื้ นที่ ธ ร รมชา ติหรื อ 
ภูมิปญญาทองถิ่นใหกับเด็ก ถือวาศูนยพุเตยโชคดี
มากที่มีผูรูทองถิ่นคอยมาใหความรูแกเด็กๆ อยูเปน
ประจํา คือ นาสมเกียรติ และนาบุญมา นอกจากนี้
ทางโรงเรียนบานพุเตยยังมีคณะทีมงานครูซึ่งคอย
ชวยดูแลศูนยแหงนี้ดวย  

โครงการ BRT ไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยและ
เห็นความสําคัญในการรวบรวมองคความรูเพื่อนํามา 
 



จัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาและการ
นํ าไปใชประโยชนด านอื่นๆ  ในอนาคต  จึ งได
สนับสนุนใหมีการทําวิจัยทองถิ่นเรื่องการสํารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุเตย โดยทีมงานวิจัยประกอบดวย ผูรูทองถิ่น 
คณะครูโรงเรียนบานพุเตย และคณะผู วิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งผูรูทองถิ่นจะตอง
เปนผูใหขอมูลและความรูตางๆ คณะครูตองคอยเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งในสวนของการบันทึกขอมูลและการ
บันทึกภาพ คณะผู วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและ
คอยดูแลใหคําปรึกษา 

การดําเนินงานของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา 
พุเตย ในชวงแรกไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยไดใหงบประมาณในการ
จัดต้ังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยขึ้นมาในเบื้องตน 
และตอมาทางทีมงานดําเนินการและทางโครงการ 
BRT เห็นวานาจะมีการพัฒนาตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ที่มองวาในอนาคตขางหนาศูนยแหงนี้
นาจะเปนศูนยตนแบบที่ดี จึงอยากใหมีการพัฒนา 
ตอยอดเพื่อใหเปนศูนยตนแบบในการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาองคความรูตางๆ 
ซึ่งหัวใจสําคัญของการพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนนั้น ไดมองไปที่ปราชญชาวบานหรือผูรูทองถิ่น 
ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาศูนยในอนาคต 
เพราะวาเมื่อศูนยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและอยาง
ยั่งยืนแลว ชุมชนก็จะตองเปนผูที่เขามาดูแลศูนยแหง
นี้ตอไป  
 การดําเนินงานเรื่องศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาภายใต
การสนับสนุนของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ไมไดมีเฉพาะที่พุเตย แตยังมีการดําเนินงานในอีก 3 
พื้นที่ คือ ที่ปาชุมชนบานรองบอน จ .เชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนผูรับผิดชอบ ที่ปา
โ คกหิ น ล าดหนอ งคู -นาดู น  จ .มหาส า รค าม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนผูรับผิดชอบ และที่

อุทยานแหงชาติปางสีดา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณเปนผูรับผิดชอบ  

 ในเรื่องการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในศูนยสิ่ งแวดลอมศึกษาพุเตย ไดมุงเนนไปที่
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเปนหลัก 
โดยมีผูรูทองถิ่นคอยใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาแลว
รวบรวมขอมูลมาจัดทําฐานขอมูล ซึ่งอาจจะนําไปใช
ในเรื่องการอนุรักษและการจัดการพื้นที่ รวมทั้งสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ในอนาคต จากการสํารวจ
ที่ผานมาทําใหไดขอมูลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในรอบ
ฤดูกาลตางๆ เชื่อขอมูลนี้จะเปนประโยชนอยากมาก
ในการนํ าไปใช เพื่ อ ติดตามหรือ เฝ าระวั งการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมของพื้นที่พุเตยในระยะ
ยาว ในอดีตพื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่ที่แหงแลง แตพอมี
การจัดต้ังเปนศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาชุมชนก็ชวยกัน
อนุรักษมากขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความสมบูรณของธรรมชาติก็เริ่มกลับมา ที่สําคัญคือ 
ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยชุมชนทองถิ่นมี
สวนรวม   

ประพจน ภูทองคํา : อาจารยปยะพร อยูในแวดวง
วิชาการก็จะมีความรูอีกชุดหนึ่ง ชาวบานอยูใน
ทองถิ่นก็จะมีความรูอีกชุดหนึ่ง เมื่อตองทํางาน
รวมกัน กระบวนการที่จะนําความรูทั้งสองชุดนี้มา
ผสมผสานในการทําวิจัยและพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุเตย มีวิธีการอยางไร  

ปยะพร พิทักษตันสกุล : เวลาทํางานเก็บขอมูลวิจัยใน
พื้นที่ก็จะเรียนรูรวมกัน เชน ในการสํารวจพรรณไม 
นักวิชาการรูอะไรบาง ชาวบานรูอะไรบาง หรือใน
กรณีที่ตนไมบางตน นักวิชาการเรียกชื่อแบบหนึ่ง 
ชาวบานเรียกชื่ออีกแบบ  เราก็จะนําขอมูลมา
แลกเปลี่ยนความรูกัน  

ประพจน ภูทองคํา  : จากการทํางานวิจัยในพ้ืนที่ศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยรวมกับครูและนักวิชาการ มี
องคความรูอะไรบางที่เปนองคความรูใหมซึ่งเกิด



จากการพัฒนารวมกัน และนามาคิดวาไดความรูใหม
อะไรบางจากการทํางานที่ผานมา  

บุญมา พันธุแสน  : สวนใหญผมจะรูเรื่องสมุนไพรและ
พรรณไม สิ่งที่ผมไมรูในดานวิชาการ ผมก็ไดเรียนรู
จากอาจารยปยะพร บางครั้งเรื่ององคความรูทองถิ่น
ผมก็ไมไดรูไปทุกเรื่อง เรื่องที่ไมรูผมก็จะถามนา
สมเกียรติ ซึ่งเปนผูรูทองถิ่นที่พุเตยอีกคนหนึ่ง สิ่ง
เหลานี้มันเปนรูปแบบของการเรียนรูรวมกัน และใน
การทํางานของทีมงานก็จะเรียนรูรวมกันแบบนี้มา
โดยตลอด  

ประพจน ภูทองคํา  : จากการรวมทํางานวิจัยและพัฒนา
ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยที่ผานมา อาจารยสุนียมี
ขอคิดเห็นและมีความรูสึกอยางไรบาง   

สุนีย ศรีชัย : แตกอนคิดวาตัวเองเหมือนเปนกบอยูใน
กะลา แตจากที่ไดเขารวมทํางานวิจัยและพัฒนาศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษาพุเตย ก็รูสึกวาไดเรียนรูสิ่งตางๆ 
คอนขางมาก ทั้งความรูเรื่องทรัพยากรและไดรูจักกับ
ผูคนหลากหลาย จากที่เคยอยูแตในแวดวงครู และ
เวลาสอนนักเรียนก็สอนแตสาระในตําราเรียน แตพอ
ไดมาทํางานตรงนี้ไดมาศึกษาและเรียนรูกับทีมงาน 
รวมทั้งจากการที่ไดพานักเรียนไปเรียนรูในพื้นที่ศูนย
ก็สั ง เกตเห็นว านัก เรียนเกิดการ เปลี่ ยนแปลง
คอนขางมาก นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน
เพราะไมไดเรียนเฉพาะในตําราหรือในหองสี่เหลี่ยม
แคบๆ ถาบอกเด็กๆ วาพรุงนี้จะไปเรียนที่ ศูนย
นักเรียนก็จะต่ืนเตนมากและจะเตรียมพรอมทุกอยาง 
ซึ่งโรงเรียนบานพุเตยโชคดีที่อยูใกลศูนยทําใหเขาถึง
งาย ทั้งนี้ก็ตองขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่มองเห็น
ความสําคัญและใหการสนับสนุนในการพัฒนางาน
สวนนี้ ตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนไดติดตอเขามาเพื่อขอ
ศึกษาดูงานซึ่งเราก็ยินดีตอนรับ 

ประพจน  ภูทองคํา :  ในบทบาทของครูซึ่งมีโรงเรียน
ต้ังอยูใกลพื้นที่ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา ไดเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการอยางไรบาง  

สุนีย ศรีชัย : กอนที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
และหนวยงานตางๆ จะเขามา ดิฉันและนามาได
ทํางานรวมกันในโครงการภูมิปญญาทองงถิ่น ซึ่ง
เปนโครงการเล็กๆ ของดิฉัน ที่ไดเชิญนามามา
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรู เรื่อง
ตางๆ ใหเด็กไดเรียนรู และตอนนั้นก็ใชเปนผลงาน
สวนหนึ่งในการขอตําแหนงอาจารย 3 ซึ่งตอนนี้ก็ได
ตําแหนงอาจารย 3 มาแลว กอนนี้ไมคิดวางานจะ
ขยายมากขนาดนี้ และจากการที่เด็กๆ ไดเรียนรูจาก
นามา เด็กจะบอกวานามาใจดีและอธิบายสิ่งตางๆ 
ใหเขาใจไดดี ซึ่งตางจากดิฉันที่คอนขางดุและสอน
แตเรื่องวิชาการ การทํางานในตอนแรกก็ไมไดหวัง
ผลอะไรมาก แตพอเจอ ศ.วิสุทธิ์ ใบไม ทานแนะนํา
ใหจดบันทึกและเนนสอนใหเด็กรูจักจดบันทึก ซึ่ง
จากการที่ไดนําคําแนะนําของทานไปใช ตอนนี้มี
ผลงานที่เกิดจากการจดบันทึกของเด็กเปนจํานวน
มาก และตําแหนงอาจารย 3 ที่ไดมาก็เปนผลมาจาก
ตรงนี้คอนขางมาก 

ประพจน  ภูทองคํา  : นามาคิดวาไดอะไรบาง จากการ
เขารวมวิจัยและพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตย  

บุญมา พันธุแสน  : สําหรับผมคิดวาไดคอนขางมาก ที่
สําคัญคือ เปนโอกาสอันดีที่ผมไดถายทอดความรูที่
มีใหแกผูอื่น และผมเองก็ไดเรียนรูจากผูอื่นดวย แต
ขอเสีย คือ ผมไมจดบันทึก ความรูตางๆ ที่มีผมก็
บันทึกในความจํา ทั้งนี้เพราะผมจบแค ป.4 เขียน
หนังสือไมคอยคลอง ความรูตางที่มีก็อาศัยการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและอาศัยความจํา เดิมที
ผ ม มี อ า ชี พ ขั บ ร ถ สิ บ ล อ ทํ า ง า น ที่ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ ในชวงที่ขับรถสิบลอเมื่อมีเวลาวาง
ก็มักจะเอาตําราสมุนไพรมาอานเพราะชอบศึกษาใน
เรื่องเหลานี้ พออายุเริ่มมากขึ้นก็คิดจะกลับมาใช
ชีวิตที่บานและทําประโยชนใหสังคม เมื่อไดเขามามี
สวนรวมทํางานที่ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยทําให
ผมไดมีโอกาสถายทอดความรูที่มีและไดเรียนรูจาก
ผูอื่นก็ถือเปนสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด  



ประพจน  ภูทองคํา  : อาจารยปยะพรมีวิธีการดึง
ชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและ
รวมถายทอดองคความรูที่ชาวบานมีไดอยางไร  

ปยะพร พิทักษตันสกุล  : ที่จริงแลวชุมชนเห็น
ความสําคัญในการอนุรักษธรรมชาติและการถายทอด
ความรูสูลูกหลานเปนทุนเดิมอยูแลว อยางเชนนามา 
ความรูตางๆ ที่นามามีลวนมาจากการเรียนรูดวย
ตัวเองและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และนามาก็มี
ความคิดที่อยากจะถายทอดความรูที่ตัวเองมีใหแก
ลูกหลาน เพราะถาความรูเหลานี้ไมไดถูกถายทอด
ภูมิปญญาที่มีก็อาจจะสูญหายไปได ตอนแรกก็คิดวา
จะทําอยางไร  ความรูหรือ ภูมิปญญาทองถิ่นที่
ชาวบานมีจะถูกจดบันทึกและถูกถายทอดสูลูกหลาน 
ซึ่งพอมีโครงการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาเขามาก็ทําให
ไดดําเนินการในสวนนี้ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  
 ที่ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยมีจุดแข็ง คือ มีผูรู
ทองถิ่นที่สามารถถายทอดความรูใหแกลูกหลานหรือ
ทานที่สนใจที่ไปเยี่ยมชมศูนย ซึ่งหากไดเดินปากับนา
มาและนาเกียรติ จะรูสึกเพลิดเพลินมากเพราะตลอด
เสนทางทานทั้งสองจะสามารถถายทอดความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใหฟงไดตลอดเสนทาง 
ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาทานทั้งสองก็ไดทุมเท
ใหกับการทํางานมาโดยตลอด โดยไมไดมองเงินเปน
ตัวต้ัง   
 ในชวงแรกที่มีการพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
และสํารวจจุดศึกษาธรรมชาติ ทางทีมงานก็ไดทุมเท
ทํางานอยูประมาณ 2-3 เดือน เพราะพื้นที่ปาพุเตยไม
มีแมกระทั่งเสนทางที่จะเดิน ทีมงานตองชวยกัน
บุกเบิกและตัดเสนทางเดินใหม โดยใหผานจุดศึกษา
ธรรมชาติตางๆ ตามที่ไดสํารวจและกําหนดจุดไว ซึ่ง
เสนทางเดินที่ทํามีความกวางประมาณ 1 เมตร โดย
การดําเนินงานที่ผานมาไดรับความรวมมือและความ
ชวยเหลือจากชุมชนเปนอยางดี 

ประพจน  ภูทองคํา : อยากใหอาจารยปยะพรชวย
วิเคราะหวาการที่อาจารยสามารถดําเนินการสราง

ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยไดนั้น เหตุผลของ
ความสําเร็จเนื่องมาจากอะไร 

ปยะพร พิทักษตันสกุล  : ความโดดเดนของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพก็เปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จ แตสําคัญที่สุด คือ คณะทํางาน เพราะ
ถาคณะทํางานเขมแข็งไมวาจะมีปญหาหรืออุปสรรค
อะไรเขามากระทบ ก็จะไมสามารถทําใหความตั้งใจ
ของเราหายไปได ตลอดการทํางานที่ผานมาคณะ
ทีมงานก็ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกันมาโดย
ตลอด ชวงแรกในการทํางานตนเองก็สนใจในเรื่อง
ของการเดินปาศึกษาธรรมชาติอยูแลว เพราะพอจะ
มีความรูในเรื่องปาไม เวลาลงพื้นที่ไดพูดคุยกับนา
มาและทีมงานบางคนก็มาจากทองถิ่นที่ตางกัน บาง
ทีไปดวยกันแตเรียกชื่อพรรณไมตางกัน เราก็ถือวา
เปนการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน และรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยไมไดแบงแยกวาเปน
ความรูของนักวิชาการหรือเปนความรูของชาวบาน  

ประพจน  ภูทองคํา : การจัดต้ังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
ในชุมชนนั้น  สอดรับและอยูบนพื้นฐานความ
ตองการของชุมชนหรือไม  

บุญมา พันธุแสน   : ผมคิดวาเปนการสอดรับกับความ
ตองการของชุมชน เพราะชุมชนตองการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาแหงนี้ไวอยูแลว ถาไมมีศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษา พื้นที่แหงนี้ก็จะเปนเพียงปา
ชุมชนที่มีการดูแลไมเขมงวดเทาไหร แตพอจัดต้ัง
เปนศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาชุมชนก็ใหความสําคัญ
และชวยกันดูแลมากขึ้น จนกลายเปนพื้นที่หวงหาม 
แตกอนพื้นที่แหงนี้มีการใชประโยชนแบบมือใคร
ยาวสาวไดสาวเอา ชาวบานก็มักจะเขามาตัดไม เชน 
ไมแดง เพื่อนําไปใชในการกอสรางบานเรือนหรือ
นําไปขายขางทาง แตพอทําเปนศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาชาวบานก็เริ่มเห็นความสําคัญ ถารูวามีคนจะ
เข า ไป ตัด ไม ห รื อ เก็ บของป าก็ จ ะ รี บ ไปแจ ง
ผูใหญบานใหชวยจัดการ ซึ่งตอนนี้ชาวบานหลาย
คนก็ใหความรวมมือเปนอยางดี  



ประพจน ภูทองคํา  : นามาคิดวาเพราะเหตุใดชาวบาน
ในพื้นที่พุเตย จึงรูสึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่นมากขึ้น   

บุญมา พันธุแสน  : ผมคิดวาเนื่องจากในชวงระยะเวลา 
1-2 ปที่ผานมา ซึ่งมีการจัดต้ังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
และมีการอนุรักษดูแลพื้นที่ปาแหงนี้ทําใหธรรมชาติ
เริ่มฟนคืน เมื่อธรรมชาติเริ่มฟนคืนชาวบานก็เริ่ม
มองเห็นและหันมาใหความสําคัญมากขึ้น กอนหนานี้
พื้นที่ปาพุ เตยเกือบจะถูกทําลายไปจนหมดแต
ปจจุบันเมื่อปาเริ่มฟนคืนก็จะเห็นกลวยไมกลาเล็กๆ 
เชน เอื้องดอกมะขาม เกิดมากขึ้นลําตนของตนไม 
เชน ตนเต็ง รัง และไมแดง นอกจากนี้ยังมีกลวยไม
สวยงามที่เหลือใหเห็นจํานวนนอยมาก คือ กลวยไม
ตอติเล (ชื่อภาษาพมา) ตอนนี้เหลือเพียงตนเดียว ซึ่ง
ผมก็เฝาดูแลอยูกลัวคนไปทําลาย 

ประพจน ภูทองคํา  : ภาคธุรกิจที่อยูใกลศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุเตย ไดเขามาชวยเหลือหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตรงนี้อยางไรบาง  

สุนีย ศรีชัย  : ภาคธุรกิจที่อยูใกลก็จะมีโฮมพุเตย ซึ่งมี
เจาของ คือ คุณพอคณิต สุวรรณโชติ ทางที่จะเขา
ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยนั้นเปนทางสวนบุคคลซึ่ง
เปนของโฮมพุเตย ทานก็ใหความชวยเหลือเปนอยาง
ดีอนุญาตใหใชเสนทาง และในเรื่องที่พักปกติโฮมพุ
เตยจะไมรับลูกคาขาจรหรือตางจังหวัด แตทานก็บอก
วาถาเปนคนจากศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยทานก็
ยินดีตอนรับและลดราคาที่พักให  

ประพจน ภูทองคํา   : ภาคธุรกิจที่อยูใกลพื้นที่และมีสวน
รวมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุเตย เห็นความสําคัญของงานนี้อยางไรบาง 

ปยะพร พิทักษตันสกุล  : เจาของโฮมพุเตย คือ คุณพอ
คณิต สุวรรณโชติ ทานเห็นความสําคัญในเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมานานแลว ถาใครเคยไป
พักที่โฮมพุเตยจะเห็นวาบรรยายกาศรอบๆ มีการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวมาก และจะเห็นวามี

การติดปายชื่อพรรณไมตางๆ ไวเพื่อใหผูที่มาพักได
เรียนรูศึกษาธรรมชาติไปดวย ชวงเริ่มตนของการ
ดําเนินงานในโครงการนี้ ก็ไดไปเรียนปรึกษาทาน
และขอความรวมมือในเรื่องการอํานวยความสะดวก
ตางๆ เพราะพื้นที่ศูนยและเสนทางที่เขาถึงศูนยเปน
เสนทางสวนบุคคลซึ่งอยูในเขตพื้นที่โฮมพุเตย ซึ่ง
ทานก็ใหความรวมมือดวยดี และยินดีชวยเหลือทุก
เรื่อง 

ประพจน ภูทองคํา   : จากการดําเนินงานที่ผานมา
อาจารยสุนียรูสึกภูมิใจอะไรมากที่สุด 

สุนีย ศรีชัย  : ภูมิใจที่ไดทํางานรวมกับทีมงาน ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเปนอยางดี และทําให
ตัวเองเขาใจเรื่องงานวิจัยมากขึ้น ซึ่งที่จริงแลวพวก
เราทุกคนตางก็ทํางานวิจัยมาโดยตลอดเพราะสิ่ง
ตางๆ ที่เราทําในวิถีชีวิตก็ถือเปนการวิจัยซึ่งเรียนรู
ดวยประสบการณและการปฏิบัติจริง ตอนนี้รูสึกวา
การทําวิจัยไมใชเรื่องยาก ขนาดดิฉันเปนครูและ
ไมไดเรียนจบดานการทําวิจัย รวมทั้งไมไดเรียนจบ
ทางด านวิทยาศาสตร   แต เ รี ยนจบทางด าน
สั งคมศาสตร  แต ก็ เป นอาจารย  3  ทางด าน
วิทยาศาสตร ทําใหคิดวาจริงๆ แลวคนเรานั้นอยูที่
การเรียนรู การทํางานที่ผานมาก็ทําใหตัวเองเกิด
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เชน เห็นคุณคาของการ
เรียนรูจากธรรมชาติมากขึ้น ไดความรูในเรื่องตางๆ 
มากขึ้น ทําใหรูและเขาใจคนมากขึ้น เด็กๆ ที่ไป
เรียนรูในพื้นที่ศูนยนอกจากจะไดความรูแลวยังทํา
ใหเด็กๆ ไดเรียนรูเรื่องความมีน้ําใจ เอื้อเฟอ และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเวลาเดินปาจะดูไดวา
ในระหวางที่เดินปาเด็กๆ ไดชวยเหลืออะไรกันบาง 
บางคนเห็นเราเดินเหนื่อยหอบ ก็จะมาถามวา 
คุณครูหนูชวยดึงไหม ชวยถือของไหม นี่ก็เปนผล
พลอยไดอีกอยางหนึ่ งจากการเรียนรู ในพื้นที่
ธรรมชาติ   

ประพจน ภูทองคํา  : จากการดําเนินงานที่ผานมานามา
รูสึกภูมิใจอะไรมากที่สุด 



บุญมา พันธุแสน  : จากการดําเนินงานที่ผานมา ผมรูสึก
ภาคภูมิใจหลายอยาง ทั้งภูมิใจในทีมงานและภูมิใจที่
ไดรับความรูเพิ่ม และสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุด คือ การได
เห็นธรรมชาติของพื้นที่ปาพุเตยฟนคืนมา เพราะเดิม
ทีปาพุเตยเคยเปนผืนปาที่อุดมสมบูรณ มีปูราชินีและ
มีจงโครงหรือหมาน้ําซึ่งมีลักษณะคลายคางคกแตมี
เสียงรองคลายหมาเหาอาศัยอยูในผืนปาแหงนี้เปน
จํานวนมาก ตอมาพื้นที่ปาแหงมีการใชประโยชนจาก
ชาวบานเพิ่มมากขึ้น เชน ชาวบานเขามาตัดไมหรือ
เก็บของปาไปขาย เปนตน ทําใหพื้นที่ปาพุเตยโดน
ทําลายและขาดความอุดมสมบูรณ สงผลใหปูราชินี
และจงโครงหายไปดวย  
 แตเมื่อเริ่มมีการจัดต้ังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา 
และเริ่มมีอนุรักษธรรมชาติในพื้นที่ปาแหงนี้ จงโครงก็
เริ่มกลับมา ซึ่งเทาที่ผมสํารวจพบจงโครง 6 ตัว และ
ยังพบหิ่งหอย และสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุด คือ พบวาปู
ราชินีเริ่มกลับคืนมา ซึ่งปูราชินี เปนปูสวยงามที่
คอนขางหายาก มักชอบอาศัยอยูบริเวณริมขอบน้ําที่
ไมชื้นแฉะมากนัก ผมเคยสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2546 ไม
พบเลยสักตัว แตตอนนี้ผมสํารวจพบหนึ่งตัว ซึ่ง
อาจารยสุนีย ก็ไดถายรูปเก็บไว ผมเปนหวงวามันจะ
อยูรอดหรือเปลา เพราะพบเพียงแคตัวเดียว ผมเปน
คนที่ชอบอยูปาเพราะฉะนั้นถามีเวลาวางผมจะชอบ
เขาปาเพื่อไปสํารวจและฟงเสียงตางๆ ในธรรมชาติ 
โดยมีอุปกรณคูใจ คือ ไฟฉาย มีด และดวยการที่เขา
ปาบอยๆ จึงทําใหรูถึงความเปนไปของธรรมชาติ
คอนขางมาก  

ประพจน ภูทองคํา  : ความถี่ของการเขาไปดําเนินงาน
ในพื้นที่มีมากนอยแคไหน 

ปยะพร พิทักษตันสกุล : ในชวงปแรกซึ่งเปนชวงของ
การสํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
และสํารวจจุดศึกษาธรรมชาติ ก็จะลงพื้นที่เกือบทุก
อาทิตย อาทิตยละประมาณ 2-3 วัน ซึ่งการดําเนิน
ในชวงนั้นใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน พอชวงหลังเมือ่
โครงการเริ่มพัฒนาเปนรูปเปนรางแลว ก็จะเนนเรื่อง

การทําเอกสาร เชน การออกแบบคูมือและการจัดทํา
รายงานตางๆ ก็ทําใหมีโอกาสเขาพื้นที่นอยลง แตก็
ไมไดทิ้งหางเพราะวาจะมีเจาหนาที่ของโครงการ
คอยลงพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ อยู
เปนประจํา 

ประพจน ภูทองคํา : อนาคตของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
พุเตยจะเปนอยางไรบาง  

ปยะพร พิทักษตันสกุล : ปจจุบันศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุ เ ตยอ ยู ภ าย ใต ก า รกํ ากั บของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ซึ่งอธิการบดีทานก็เห็นความสําคัญใน
การพัฒนาศูนยแหงนี้เพื่อจะใหเปนศูนยที่สามารถ
จะใหบริการชุมชนทองถิ่นและเปนพื้นที่วิจัยของ
คณาจารยและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ซึ่งตอนนี้ก็มีคณาจารยและนักศึกษาลง
มาทําวิจัยในพื้นที่บางแลว รวมทั้งจะพัฒนาใหเปน
ศูนยเรียนรู เปนแหลงศึกษาดูงาน และเปนแหลง
ทํ ากิจกรรมตางๆ  ที่ เกี่ ยวของกับการศึกษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จากการดําเนินงานที่
ผานมาก็มีงานที่เปนรูปธรรมใหเห็นมากขึ้น แมวา
ผลงานที่ออกมาไมไดสมบูรณเต็ม 100 เปอรเซ็นต 
แตความตั้งใจในการดําเนินงานนั้นมีเกิน 100 
ตอนนี้ ทั้ ง อ ธิ ก ารบดี  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
กาญจนบุรี และโครงการ BRT ตางก็มองเห็น
ความสําคัญและใหการสนับสนุนในการพัฒนาศูนย
แหงนี้อยางตอเนื่อง  
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A Software System for Project Management for Biodiversity Research 
and Training Program; Pattarasinee Bhattarakosol and Wilas Chamlertwat 
(2007); Chulalongkorn University, Bangkok  
 

The Biodiversity Research and Training Program (BRT) has supported 
various biological research projects since it was implemented.  However, the 
information of the supported researches has not been stored in the proper format.  
Therefore, it is difficult to retrieve, summarize, analyze, and evaluate supported 
projects’ details and success into useful information for the Director of the BRT 
project.  Therefore, this project aims to develop a web application system that stores 
researches’ information into a standard database so users in every level can access to 
the required information easily.  Additionally, this project also implemented a web 
subsystem to distribute information that is useful for users, such as announcement of 
the scholarships, the publications of BRT activities, etc.  Users of this system will be 
able to obtain up-to-date information from the presented web pages.  Moreover, the 
maintenance subsystem has been implemented and installed as a part of the 
developed web application.  So, the system administrator can maintain information 
in the database directly and easily through the system user interface. 
 
Key words: Web-based application, data management, data presentation 

 

 

บทนํา 

เนื่องดวยโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ 
BRT) ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ศช./สวทช.) ใหดําเนินงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรดานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2544 – 2548) โดยมีวัตถุประสงค แผนการดําเนินงานและ
กิจกรรมอยูบนพ้ืนฐานของการสนับสนุนการวิจัยทั้งทางดานการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรรุนใหมดานความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใหเกิดองคความรูและความเขาใจในเรื่องของความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

ในปจจุบันไดมีโครงการวิจัยดานทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งขอมูลที่เกิดจากการวิจัย
เหลานี้นับวาเปนขอมูลพ้ืนฐานที่มีประโยชนตอการนําไปพัฒนาประเทศทั้งส้ิน แตเนื่องจากปริมาณขอมูลที่มีจํานวนมาก 
อีกทั้งหนวยงานที่ดูแลโครงการ BRT ยังขาดบุคลากรและเครื่องมือที่เหมาะสมในการนําขอมูลมานําเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสม ดังนั้นการนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาใชเพ่ือการพัฒนาประเทศจึงยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

หากพิจารณาขอมูลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยดานทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย จะเห็นไดอยางชัดเจนวา การ
ศึกษาวิจัยในแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกันตามประเภทของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู ซ่ึงถือเปนเครื่องมือชี้วัดเพ่ือการ
ระบุถึงแหลงของทรัพยากรชีวภาพในแตละพ้ืนที่ของประเทศไทยไดเปนอยางดี 
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ดวยเหตุผลที่ไดกลาวแลวขางตนจึงกลาวไดวา การจัดเก็บขอมูลและการนําขอมูลมากลั่นกรองเพื่อการนําเสนอ
ในรูปแบบที่เหมาะสมนั้นจะมีประโยชนตอการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพใหแกประเทศไทยในแตละพ้ืนที่
ไดอยางมหาศาล อันจะนําประโยชนกลับคืนสูผูอาศัยในแตละพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสมที่สุด ซึ่งส่ิงนี้นับไดวาเปนสวนหนึ่ง
ที่จะสนับสนุนใหการวางแผนการพัฒนาประเทศเปนไปไดอยางราบรื่น 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การพัฒนาระบบโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ส่ิงหนึ่งที่ตองคํานึงถึงคือ ผลของการพัฒนาจะตองสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรมาตรฐานซึ่งมีชื่อเรียกวา 
โมเดลน้ําตก (waterfall model) อยางไรก็ดีโมเดลการพัฒนาซอฟตแวรนี้มีหลากหลายโมเดล เชน โมเดลแบบวน (spiral 
model) หรือโมเดลแบบเพิ่ม (incremental model) หรือการจัดทําโมเดลวิวัฒนาการ (evolutionary) เปนตน แตละ
โมเดลจะมีความเหมาะสมกับรูปแบบขององคการที่แตกตางกัน (Sommerville, 2004) 

โมเดลแบบน้ําตกนี้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่มีความแนนอน และมีการเปลี่ยนแปลงนอย ซึ่งลักษณะนี้
เหมาะกับงานประชาสัมพันธที่มีลักษณะของขอมูลเปนกลุมขอมูลที่ชัดเจนและคงที่ ในขณะท่ีโมเดลแบบวนและแบบเพิ่ม
นั้นจะเหมาะสมกับองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงสม่ําเสมอ และเปนองคกรขนาดใหญ ตองการความถูกตองแมนยําสูง 
ในขณะที่โมเดลวิวัฒนาการนั้นเหมาะสําหรับผูใชงานที่ไมสามารถระบุความตองการของตนเองไดอยางชัดเจน 

นอกจากการเลือกโมเดลการพัฒนาที่ถูกตองจะชวยใหการพัฒนาซอฟตแวรประสบผลสําเร็จไดแลว ปจจัยอีก
ประการหนึ่งของการพัฒนาซอฟตแวรที่จะประสบผลสําเร็จคือ การออกแบบจอภาพที่เหมาะสมกับผูใชงานไดจริง 
(Sommerville, 2004; Kendell and Kendell, 2002; ภัทรสินี และกัณทรี, 2545) ซึ่งในปจจุบันไดมีการวิจัยดานการ
ออกแบบจอภาพอยางหลากหลาย ผลจากงานวิจัยของภัทรสินี และกัณทรี (2545) ไดยืนยันวาการออกแบบจอภาพ
สําหรับขอมูลเชิงวิชาการนั้น ผูอานนิยมรูปแบบที่เรียบงายและไมมีการใชสีสดใสหรือฉูดฉาด นอกจากนี้แลวการจัด
หมวดหมูของขอมูลขาวสารยังเปนส่ิงที่ผูใชตองการอีกดวย 

วัตถุประสงค 
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ซึ่งมีองคประกอบดังภาพที่ 1 คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1. ลักษณะของระบบซอฟตแวรที่มีการทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียวภายใตผูใชงานหลายระดับ 
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1. พัฒนาระบบฐานขอมูลมาตรฐานเพื่อการเก็บขอมูลการใหทุนสนับสนุนการวิจัยภายใตโครงการ BRT 
และขอมูลประชาสัมพันธทั่วไป 

2. พัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อการนําเสนอแหลงวิจัยและขอมูลการวิจัยตางๆ ของโครงการวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการ BRT ทั้งนี้ระดับของขอมูลที่นําเสนอจะแตกตางกันตามระดับของผูใชงาน 

3. พัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการขอมูลการใหทุนสนับสนุนการวิจัยภายใตโครงการ BRT ซึ่ง
เปนระบบที่ควบคุมดูแลใหขอมูลในสวนตางๆ ของโครงการภายใตฐานขอมูลการวิจัยมีความทันสมัยอยูเสมอ 

4. พัฒนาระบบประชาสัมพันธขอมูลโครงการ BRT สําหรับผูสนใจทั่วไป ซึ่งระบบน้ีสามารถเชื่อมโยงเขาสู
ระบบของการนําเสนอแหลงวิจัยและขอมูลการวิจัยตางๆ 

 
วิธีการ 

เนื่องจากระบบที่ตองพัฒนานี้จะประกอบไปดวยระบบหลัก 2 ระบบ คือ ระบบยอยเพ่ือการประชาสัมพันธ
ขอมูลโครงการ BRT และระบบยอยเพ่ือการจัดการและนําเสนอขอมูลโครงการวิจัยภายใตการสนับสนุนจากโครงการ 
BRT อยางไรก็ตาม วิธีการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบทั้งสองนี้มีหลักการในการพัฒนาเดียวกันดังที่ไดกลาวแลวขางตน 
ซึ่งในการเก็บขอมูลนั้นผูดําเนินการวิจัยไดเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของโดยตรงและไดศึกษาลักษณะของขอมูลใน
แฟมขอมูลไมโครซอฟตเอ็กเซลอีกดวย หลังจากนั้นจึงไดวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลที่เหมาะสมและ
ออกแบบโครงสรางของเว็บเพ่ือการนําเสนอมิใหผูใชงานเกิดความสับสนได 

1. การเก็บและวิเคราะหขอมูล 
ผลจากการสํารวจขอมูลในเบ้ืองตนสามารถพิจารณาไดวารูปแบบการพัฒนาซอฟตแวรใหแกหนวยงาน

โครงการ BRT จําเปนจะตองใชวิธีผสมผสานระหวางโมเดลน้ําตกและโมเดลวิวัฒนาการ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของ
องคกรมีความมั่นคงและไมเปล่ียนแปลงนโยบายหรือโครงสรางการดําเนินการมาเปนระยะเวลานานนับแตกอต้ัง แต
ผูปฏิบัติงานยังไมสามารถระบุความตองการเชิงขอมูลที่ชัดเจนไดวา ลักษณะของขอมูลนําเสนอหรือรูปแบบขอมูลที่
ตองการนํามาใชงานเต็มรูปแบบนั้นควรมีลักษณะอยางไร ดังนั้นการเก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะหใหไดตามความตองการ
ที่สมบูรณจึงเปนไปในลักษณะของการผสมผสานวิธีการพัฒนาสองรูปแบบในขณะเดียวกัน  

ผลที่ไดจากการเก็บขอมูลดวยวิธีนี้คือ สามารถจําแนกประเด็นการทํางานเปนสองสวนคือ สวนของการใช
ขอมูลโดยกลุมผูใชที่แตกตางกัน และสวนของการเก็บและดูแลรักษาขอมูลในฐานขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
นอกจากนี้แลวการใชขอมูลของโครงการ BRT นั้นจําแนกไดเปน 3 กลุมผูใชงาน คือ (1) ผูใชงานทั่วไป ซึ่งหมายถึง
ประชาชนผูสนใจดานความหลากหลายทางชีวภาพ (2) เจาหนาที่ในหนวยงานโครงการ BRT และ (3) ผูบริหารโครงการ 
BRT ซึ่งแตละระดับจะมีความตองการขอมูลในขอบเขตที่แตกตางกัน ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีการแบงระดับของ
ผูใชงานตามความเปนจริง ซึ่งทําใหผูใชงานแตละกลุมไดรับขอมูลที่เหมาะสมกับความความตองการของตนไมมากหรือ
นอยจนเกินไปแมวาขอมูลทั้งหมดจะเก็บอยูภายใตฐานขอมูลเดียวกันก็ตาม  

2. การออกแบบระบบ 
ภายหลังการจําแนกขอมูลตามประเภทของผูใชขอมูลและความสามารถของระบบการทํางานของซอฟตแวร

แลว ในขั้นตอนการออกแบบระบบนั้นไดแบงออกเปน (1) การออกแบบฐานขอมูลเพ่ือเก็บขอมูลโครงการที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากโครงการ BRT (2) การออกแบบระบบการทํางานของระบบทั้งสอง คือ ระบบยอยเพ่ือการประชาสัมพันธ
ขอมูลโครงการ BRT และระบบยอยเพ่ือการจัดการและนําเสนอขอมูลโครงการภายใตการสนับสนุนจากโครงการ BRT 
ซึ่งทั้งสองระบบนี้จะมีการเชื่อมตอกันบนระบบเครือขายดังภาพที่ 1  
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ลักษณะของการออกแบบการดูขอมูลภายใตระบบการเรียกใชขอมูลของผูตองการขอมูลจากโครงการ BRT นั้น
มีลักษณะโดดเดนกวาการเรียกดูขอมูลจากระบบเรียกดูขอมูลทั่วไป กลาวคือ ผูใชสามารถระบุตําแหนงบนแผนที่ที่
ตองการขอมูลดังตัวอยางในภาพที่ 2 ซึ่งระบบจะนําขอมูลในตําแหนงนั้นมานําเสนอตามรายละเอียดของสิทธิของผูเขา
ชม หรือตามขอบเขตที่ผูเขาชมตองการได  

 
ผลการวิจัย 

ผลที่ไดจากการดําเนินการคือ ระบบซอฟตแวรเพ่ือการนําเสนอขอมูลในดานตางๆ ของโครงการ BRT ซึ่ง
ผูสนใจสามารถเรียกดูขอมูลไดจากระบบเครือขายเว็บ นอกจากนี้แลวระบบการเก็บและเรียกดูขอมูลโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนจากโครงการ BRT นั้นจะชวยใหผูบริหารและผูสนใจสามารถติดตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
ชีวภาพไดอยางตอเนื่อง และเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยไทยในปจจุบันอยางชัดเจน 

 
บทสรุป 

หากพิจารณาผลที่ไดจากการพัฒนาและวิจัยนี้สามารถสรุปไดวา การพัฒนาระบบซอฟตแวรบนเครือขายเว็บ
ซึ่งประกอบไปดวยระบบยอยที่สามารถทํางานรวมกันไดเปนหนึ่งเดียว จะสงผลใหการเรียกใชขอมูลมีความสมบูรณและ
ตอเนื่องในตัวเอง นอกจากนี้แลวการบํารุงดูแลรักษาขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอสามารถกระทําไดโดยงาย รวมถึง
การแบงระดับของผูใชงานยังเปนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระดับเบ้ืองตนที่เปนมาตรฐานอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากขอมูลภายใตโครงการ BRT เปนขอมูลงานวิจัยที่มีความหลากหลาย ซึ่งหากพิจารณาอยางละเอียด
แลวจะเห็นไดวาขอมูลบางสวนมีความเกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้แลวขอมูลที่เกิดขึ้นภายใตโครงการนี้ยังสามารถนําไป
เชื่อมโยงกับขอมูลงานวิจัยในลักษณะใกลเคียงของหนวยงานอื่นเพ่ือใหเกิดผลลัพธที่กอประโยชนอยางเปนรูปธรรม
ใหแกประเทศชาติอีกดวย ดังนั้นขั้นตอนตอไปของการพัฒนาระบบจึงควรนําขอมูลโครงงานวิจัยชีวภาพหรือ
โครงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของมาพัฒนาสรางความตอเนื่องของคุณคาขอมูลใหเกิดความสมบูรณเพ่ือจะไดนําขอมูลเหลานี้
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืนสืบไป 

 

 
 

ภาพที่ 2.  ตัวอยางจอภาพเพื่อการคนหาขอมูลจากแผนที่ 
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ปญหาและอุปสรรค 

ในระยะของการเก็บขอมูลนี้เอง ประเด็นที่ไดรับจากผูใชงานในโครงการ BRT คือ ลักษณะของความตองการ
การใชขอมูลที่เปล่ียนแปลงคอนขางสม่ําเสมอ อยางไรก็ดีการเปล่ียนแปลงดังกลาวมักเปนการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย เนื่องจากความตองการของผูใชงานในแตละระดับนั้นแตกตางกันและระบบการทํางานของโครงการ 
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ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจดัการทรัพยากรชีวภาพ: มองผานเร่ืองขาวและไมวงศกอ 

ของชุมชนทางภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย 

เสถียร ฉันทะ 
โรงพยาบาลเวียงแกน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชยีงราย 57310 e-mail: s_chunta7@yahoo.com 

 
Indigenous Knowledge and Biological Resource Management: Overview 
of Rice and Fagaceae of Community in Upper Northern Thailand;  
Satien Chantha (2007); Wiangkaen Hospital, Chiang Rai  
 

This article has purpose to explain the indistinguishable relationship between 
indigenous knowledge and biodiversity, with special emphasis on the repertoire of 
local knowledge in production system, ecosystem and mode of thought about rice 
and fagaceae biological resource management of communities in Northern Thailand. 
Which found that rice and fagaceae diversity sustainable was depended on 
utilization in livelihoods that important conditions and bring to land, water and 
forest management regarding to biological resource. Therefore to understand 
biological resource in “natural capital for country development” must address local 
wisdom which are the basic conditions for the pursuit of sustainable development. 
 
Key words: Northern Thailand, indigenous knowledge, biological resource 

management 

 

 

บทนํา 

บทความชิ้นนี้เปนการนําเสนอมุมมองการจัดการทรัพยากรชีวภาพของชุมชนทางภาคเหนือตอนบนโดยเนน
เกี่ยวกับขาวซึ่งเปนพืชที่สําคัญในการดํารงชีพของกลุมชาติพันธุตางๆ และไมวงศกอที่เปนพืชอีกชนิดหนึ่งในระบบนิเวศ
ภูเขาสูงที่ชุมชนไดใชประโยชนผานวิถีปฏิบัติของชาวบานหรือที่เราอาจเรียกวาภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งภูมิปญญาทองถ่ิน 
(Indigenous knowledge) ไดมีการกลาวถึงมากขึ้นเมื่อทศวรรษที่ผานมา ทั้งในองคกรรัฐ (GOs) และองคกรเอกชน 
(NGOs) การเขาใจถึงเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินซึ่งเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรมชุมชน โดยภูมิปญญาทองถ่ิน
อาจมองไดเปนสองระดับคือดานหนึ่งเปนส่ิงที่มองเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม เชน รูปแบบกรรมวิธีในการทําการเพาะปลูก 
หรือภูมิปญญาเทคโนโลยีพ้ืนบาน สวนอีกดานหน่ึงคือดานที่เปนอุดมการณที่คอยกํากับหรือมีบทบาทสําคัญอยู
เบ้ืองหลังเทคโนโลยีนั้นๆ นั่นคืออุดมการณในการดํารงชีวิตของผูคนนั่นเองซึ่งเปนวิธีการคิดของชาวบาน (ฉลาดชาย, 
2536) ซึ่งการใหความหมายเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะไวทั้งที่คลายคลึงและ
แตกตางกันออกไป 

แมวาความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินจะมีการใชกันมากขึ้นและอาจดูเหมือนจะมีความเขาใจที่ตรงกันแต
ในความเปนจริงแลวการนิยามความหมายของภูมิปญญาทองถ่ินมีฐานการมองที่แตกตางกันซึ่ง ชยันต (2549) ไดแบง
ความหมายจากมิติการเกิดขึ้นของภูมิปญญาไว 4 ระดับคือ ประการแรกภูมิปญญาในฐานะที่เปน “มรดกทางวัฒนธรรม” 
(cultural heritage) ซึ่งก็คือภูมิปญญาที่เปนความรูในดานตางๆ ที่คนพบ ลองใช ดัดแปลง ปฏิบัติส่ังสมและไดรับการ
ถายทอดสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน ประการที่สองภูมิปญญาในฐานะที่เปน “ปฏิบัติการทางสังคม” (social practiced) 
คือภูมิปญญาท่ีเปนความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน เปนการเรียนรู
ในการอยูรอด ปรับตัวและแลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น มีการปรับเปล่ียนใชประโยชนหรือแกปญหา
ไดในส่ิงแวดลอมและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีภูมิปญญาที่เกิดจากประสบการณในพ้ืนที่ ภูมิปญญาจาก
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ภายนอก รวมท้ังภูมิปญญาที่ผลิตขึ้นใหมหรือผลิตซ้ําเพ่ือการแกไขปญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปน
และการเปลี่ยนแปลง ประการที่สามภูมิปญญาในฐานะที่เปน “วาทกรรม” (discourse) คือภูมิปญญาในความหมายของ
การประดิษฐคํานิยามในการที่ทองถ่ินลุกขึ้นมาปกปองผลประโยชน สิทธิและอํานาจของชุมชน กับบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองที่เปล่ียนแปลงไป หรือเปนการสรางอัตลักษณที่มีความหมายหรือตัวตนขึ้นมาใหม ซึ่งอัตลักษณนั้นก็
คือ “ภูมิปญญาทองถ่ิน” หรือ “ภูมิปญญาชาวบาน” และประการที่ส่ีภูมิปญญาในฐานะที่เปน “พลังอํานาจทองถ่ินใน
กระแสความทันสมัย” (local’s power in modernity) คือภูมิปญญาทองถ่ินที่มักจะถูกรื้อฟน ประดิษฐสรางขึ้นใหมเพ่ือ
เผชิญกับภาวะความทันสมัยที่ทําลายหรือกดทับภูมิปญญาดั้งเดิม วัฒนธรรม ประเพณี คุณคา และความรูทองถ่ิน ถูก
นํามาเปรียบเทียบกับภูมิปญญาสมัยใหมหรือภูมิปญญาตะวันตกและทําใหเปนฝายที่ดอยกวา ภูมิปญญาทองถ่ินจึงเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการทองถ่ินนิยม (localism) ที่ตอสูตอรองกับความทันสมัย เปนการรื้อฟนอัตลักษณและปกปอง
สิทธิของทองถ่ิน ซึ่งการศึกษาและทําความเขาใจภูมิปญญาทองถ่ินจึงขึ้นอยูกับบริบท ประเด็นปญหา และเง่ือนไขที่
แตกตางกันออกไปของแตละสังคม 

ดังนั้นในมุมมองนี้อาจสรุปไดวาภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานหมายถึงปญญาอันเกิดจากการเรียนรู
สะสมถายทอดประสบการณที่ยาวนานของผูคนที่อาศัยอยูในทองถ่ินระบบนิเวศหรือชุมชนนั้นๆ ทั้งโดยประสบการณ
ตรงและประสบการณทางออม ซึ่งไดทําหนาที่ชี้นําวาจะใชชีวิตอยางยั่งยืนและถาวรกับคนในชุมชนหรือสังคมดวยกัน 
กับทรัพยากรธรรมชาติ กับสภาพแวดลอมรอบตัวทามกลางพลวัตของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ินกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพของ
ชุมชนที่เปนตนทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติของมวลมนุษยชาติ 

 
ผลการวิจัย 

1. ภูมิปญญาทองถิ่น “ทุนทางสังคม” กับทรัพยากรชีวภาพ “ทุนทางธรรมชาติ” 
การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินกับทรัพยากรชีวภาพในสังคมไทยนั้นอาจกลาวไดวาเริ่มตื่นตัวและ

เกิดขึ้นในภาคเหนือในชวงกลางทศวรรษ 2530 แมวาที่ผานมาจะมีงานศึกษาในทํานองเดียวกันนี้เกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน เชน การจัดการเหมืองฝาย (อุไรวรรณ, 2528, 2531) แตก็ยังไมเปนที่คึกคัก ตอมาเมื่อเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการปาชุมชน (เสนห และยศ, 2536) แมวามิไดกลาวถึงทรัพยากรชีวภาพโดยตรงแตก็เปนการเริ่มตนการศึกษาที่
ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของชาวบานกับการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะปาไมและตอมากลายมาเปนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและ พรบ.ปาชุมชน ที่สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ขณะเดียวกันในชวงเวลาดังกลาวเริ่มมีงาน
เขียนที่เปดประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในมิติทางสังคมศาสตร เชน ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
การพัฒนาอยางยั่งยืน (วิวัฒน, 2536) และความหลากหลายทางชีวภาพ: มิติทางสังคมและนิเวศ (ยศ และวิฑูรย, 2537) 
เปนตน ซึ่งตอมาไดมีการขยายปริมณฑลการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกันอยางกวางขวางเมื่อ
โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยหรือโครงการ BRT ได
สนับสนุนใหมีการศึกษาที่หลากหลายและกลายเปนการเปดพ้ืนที่ทางสังคมใหกับนักวิชาการในแขนงตางๆ ไดศึกษา
คนควาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจกลาวไดวาเปนปรากฏการณที่ย่ิงใหญเกี่ยวกับการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนระบบนิเวศที่สลับซับซอนไปดวยภูเขา ขณะเดียวกันก็หลากหลายไป
ดวยกลุมชาติพันธุตางๆ ที่อาศัยอยูในระบบนิเวศดังกลาวมาอยางยาวนาน ในชวง 3-4 ทศวรรษที่ผานมา รัฐไดพยายาม
นําเอากระบวนการพัฒนาที่มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพยายามควบคุมจัดการกลุมชนบนพ้ืนที่สูงมา
ตลอด โดยเฉพาะการสงเสริมการปลูกพืชพาณิชยและระบบตลาดทุนนิยมที่ขยายตัวและเพ่ิมพ้ืนที่ขึ้นอยางรวดเร็วใน
ปจจุบัน การสงเสริมที่มุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาการ
จัดการทรัพยากร เกิดการลมสลายของระบบการผลิตที่เนนการปลูกพืชเพ่ือการยังชีพ ทําใหความหลากหลายทาง
ชีวภาพเริ่มลดลงอยางรวดเร็ว พันธุพืชทองถ่ินที่เคยเปนพืชหลักในระบบการผลิตเริ่มสูญหาย ขณะเดียวกันความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ ก็เริ่มเส่ือมถอยตามลงไปดวย งานเขียนเรื่องพลวัตชุมชนลานนาใน
การจัดการความความหลากหลายทางชีวภาพ (กฤษฎา, 2540) นับวาเปนงานชิ้นหนึ่งที่พยายามชี้ใหเห็นถึงการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในภาคเหนือ และตอมางานศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (ยศ, 2542) นับวาเปนงานชิ้นสําคัญที่บุกเบิกการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเหนือและตามมาดวยการศึกษานิเวศวิทยาชาติพันธุ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิ
ชุมชน (ยศ และคณะ, 2547) ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุตางๆ ในภาคเหนือที่สัมพันธกับความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เปนเสมือนตนทุนในการดํารงชีพของกลุมชาติพันธุกลุมตางๆ  

2. ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความหลากหลายพันธุขาวของกลุมชาติพันธุ 
ขาว เปนธัญพืชที่มีความสําคัญตอมวลมนุษยชาติมาหลายพันป ประชากรกวาครึ่งโลกบริโภคขาวเปน

อาหารหลัก ขาวเปนพืชใบเล้ียงเดี่ยวตระกูลหญาจัดอยูในสกุล Oryza สามารถเจริญเติบโตไดดีทั้งในเขตรอน (tropical 
zone) และในเขตอบอุน (temperate zone) นักวิชาการไดจัดแบงสายพันธุขาวออกเปนสองชนิดคือ ขาวเอเชีย (Oryza 
sativa L.) และขาวแอฟริกา (Oryza glaberrima Steud) (สงกรานต, 2531) ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 
ประชาชนกวาครึ่งหนึ่งของประเทศเปนชาวนาและมีขาวเปนอาหารหลักประจําชาติ  คนไทยผูกพันกับขาวทั้งในดาน 
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม สําหรับการปลูกขาวในประเทศไทยนั้นจากหลักฐานโบราณคดีไดชี้ชัดถึงรองรอยการ
ปลูกขาวจากหลักฐานที่พบเปลือกขาวจํานวนมากในเศษเครื่องปนดินเผาในหลุมศพที่ตําบลโนนนกทา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน มีอายุอยางนอย 5,000 ป ซึ่งถือวาเปนหลักฐานที่เกาแกที่สุด ซึ่งนักวิชาการบางทานเรียกสังคมไทยวา 
สังคมวัฒนธรรมขาว (เอี่ยม, 2538) และดวยประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนที่ราบลุม มีน้ําเพียงพอ ทําใหประเทศ
ไทยในอดีตมีสายพันธุขาวที่ดีเกือบ 500 ชนิด กอนที่จะคอยๆ ลดลงเหลือไมกี่สายพันธุในปจจุบัน ขาวจึงเปนอาหาร
หลักของคนไทยจนมีคํากลาววา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” สายพันธุขาวมิไดมีความผูกพันเฉพาะกับชาวไทยพื้นราบ
เทานั้นแตหากมีการแผกระจายไปทุกกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในดินแดนประเทศไทยไมวาจะเปนการกอรูปของรัฐไทย
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและพิธีกรรม (ศรีศักร, 2531; เอ่ียม, 2538)   

ขาวมีความสําคัญตอคนไทยทั้งในอดีตและปจจุบันแตส่ิงที่ดูเหมือนจะถูกละเลยเกี่ยวกับเรื่องขาวคือองค
ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุขาวและบทบาทของเกษตรกรในฐานะนักพัฒนาและอนุรักษพันธุกรรม
พ้ืนบานที่ส่ังสมและผูกพันกับขาวมานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลากวา 4 ทศวรรษที่ผานมาของการปฏิวัติเขียว 
(green revolution) ทําใหกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตที่เนนการสงเสริมการผลิตเพ่ือขายไดกลายมาเปนตัว
ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพและลดคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินที่มีตอการจัดการทรัพยากรชีวภาพของ
ชาวบานทั้งในดานการเกษตร เชน เมล็ดพันธุพืชพ้ืนบาน ซึ่งไดถูกทําใหดอยคุณคาลงและถูกแทนที่ดวยพันธุพืชใหมๆ 
ที่เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (mono culture) สงเสริมใหมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรเขามาใชในระบบการผลิต สงผลใหมีการขยายพื้นที่
เพ่ือปลูกพืชพาณิชยเชิงเดี่ยว เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ปอ ฯลฯ ซึ่งเปนการเรงใหมีการตัดไมทําลายปาเพ่ิมมาก
ย่ิงขึ้นเพ่ือขยายพื้นที่เพาะปลูก  

นอกจากนี้การสงเสริมการเพาะปลูกเชิงเดี่ยวยังเปนการทําลายองคความรูและศักยภาพของเกษตรกร 
ทําลายการควบคุมการผลิตของทองถ่ินและเปนการทําลายระบบการพึ่งพาตนเองของชุมชนลงจนงอยเปล้ียดังเชนที่
หลายๆ ชุมชนในปจจุบันเกษตรกรตองพ่ึงพาเมล็ดพันธุพืชจากภายนอกในการนํามาเพาะปลูก เชน สายพันธุขาว กข. 
ชนิดตางๆ ที่รัฐสงเสริม ที่ไมสามารถจะเก็บเปนเชื้อพันธุเพ่ือปลูกในปตอไปไดเพราะจะกลายพันธุ เปนตน การ
เปล่ียนแปลงระบบการผลิตมิไดสงผลกระทบตอเฉพาะชาวไทยพื้นราบเทานั้น แตหากแผขยายไปทุกพ้ืนที่ทุกกลุมชาติ
พันธุ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีระบบนิเวศที่หลากหลายและมีกลุมชาติพันธุตางๆ ไดอาศัยอยูมาชา
นานและมีระบบการผลิตที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนของตัวเองที่สอดคลองกับระบบนิเวศทองถ่ิน เชน ลีซอ อาขา มง 
เมี่ยน ลาฮู ปกาเกอญอ ลัวะ/ถ่ิน ฯลฯ รวมทั้งคนไทกลุมตางๆ เชน ไทยวน ไทล้ือ/ไทยอง ไทใหญ เปนตน ซึ่งจาก
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การศึกษาเกี่ยวกับองคความรูพ้ืนบานในการใชประโยชนและการอนุรักษความหลากหลายพันธุขาวของกลุมชาติพันธุ 
สรุปได ดังนี้ 

2.1 ความหลากหลายทางระบบนิเวศกับความหลากหลายพันธุขาว 
ภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแวดลอมไปดวยภูเขา ประชากรในภูมิภาคนี้จึงมีการ

ต้ังถ่ินฐานทั้งบนพ้ืนที่ราบ เชน ชาวไทยวน ไทล้ือ ไทใหญ ไทยอง ฯลฯ และกลุมชนที่ต้ังถ่ินฐานบนพื้นที่สูง เชน มง 
เมี่ยน อาขา ลาหู ลีซู ขมุ ลัวะ ปกาเกอญอ ฯลฯ การตั้งชุมชนของแตละกลุมนั้นมีความลดหลั่นกันตามความสูงของ
ระดับน้ําทะเล ที่สอดคลองกับความตองการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมของชนิดพืชที่ใชปลูก จึงเปนแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งการตั้งถ่ินฐานดังกลาวทําใหกลุมชาติพันธุแตละกลุมมีองคความรูใน
การจัดการทรัพยากรแตกตางกันออกไปตามระบบนิเวศที่ตนเองอาศัยอยู โดยเฉพาะระบบการผลิตที่ปลูกขาวเพื่อการ
ยังชีพ จากการศึกษาพบวากลุมชนที่อาศัยอยูบนที่ราบลุมน้ําจะมีการจัดการที่ดินและน้ําดวยการทํานาปลูกขาวเปนหลัก 
ขณะที่กลุมชนบนพ้ืนที่สูงจะทําไรขาวเปนหลัก 

ระบบนิเวศกับการจัดการทรัพยากรของกลุมชาติพันธุมีความสัมพันธกับความหลากหลายพันธุขาวที่ใช
ปลูกและการคัดเลือกขาวไวทําเชื้อพันธุที่แตกตางกันออกไปของแตละกลุม และแตละปก็จะมีการหมุนเวียนเชื้อพันธุขาว
ของแตละครัวเรือนเพ่ือการอนุรักษพันธุดั้งเดิมไวและมีการแลกเปลี่ยนพันธุขาวชนิดใหมมาปลูกทดแทน เนื่องจากขาว
เปนพืชเคยที่หรือเบ่ือท่ี จะเกิดกลายพันธุสูงเมื่อปลูกสายพันธุเดิมซ้ํากันหลายป เชน การแลกเปลี่ยนพันธุขาวทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชน การนําเอาขาวพันธุสงเสริมมาทดลองปลูกของชาวมง อาขา เมี่ยน ขมุ รวมทั้งไทยวนและไทลื้อ 
เปนตน จากการจําแนกระบบนิเวศของการจัดการระบบการผลิตของกลุมชาติพันธุตามองคความรูของเกษตรกรพบวามี
การจําแนกระบบการผลิตออกเปนการทําไรปลูกขาว และการทํานาปลูกขาว ซึ่งการทํานานั้นมีการจําแนกยอยออกเปน 
2 ลักษณะคือ นาที่อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียวเรียกวานาดอน และนาที่มีการจัดการทรัพยากรน้ําที่อาศัยเหมืองฝาย
เรียกวานาโฮง การจําแนกระบบนิเวศของกลุมชาติพันธุสอดคลองกับสถาบันวิจัยขาวระหวางชาติ (IRRI, 1995) ซึ่ง
จําแนกระบบนิเวศการปลูกขาวออกเปน 4 ประเภท คือ ขาวนาชลประทาน ขาวนาน้ําฝน ขาวนาน้ําลึกหรือขาวขึ้นน้ํา 
และขาวไร  

การจําแนกระบบนิเวศดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกชนิดพันธุขาวที่ปลูกซึ่ง
งานศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับระบบนิเวศของเกษตรกรทั้งในภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต ของ Rambo 
(1991), Rigg (1993), Tanabe (1994), กฤษฎา (2540) และวิมล (2544) พบวาความแตกตางของระบบนิเวศในไรนา
นําไปสูการปลูกขาวหลากหลายสายพันธุ เชน นาดอนจะปลูกพันธุขาวเบาหรือขาวดอ นาลุมหรือนาโฮงจะปลูกพันธุขาว
หนักหรือขาวป เชนเดียวกับการศึกษาของจันทบูรณ (Suthi, 1989) ที่พบวากลุมชนบนพ้ืนที่สูง เชน มง และลาหูญี มี
การปลูกขาวบนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร ไมนอยกวา 400 สายพันธุ  

การศึกษาบทบาทการอนุรักษและพัฒนาพันธุกรรมขาวโดยชุมชนของฐิรวุฒิ และพรพนา (2539) พบวา
ทั้งชาวปกาเกอญอ กะเหรี่ยง ลาหูญี และอาขา มีปจจัยทางระบบนิเวศเปนปจจัยสําคัญในการอนุรักษและพัฒนาพันธุ
ขาว ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบจากการศึกษาในสถานการณปจจุบันที่พบวากลุมชาติพันธุในภาคเหนือตอนบนมีการ
จัดการความหลากหลายของสายพันธุขาวที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบนิเวศของตนเอง ซึ่งกลุมชนบนพ้ืนที่สูง 
เชน ชาวขมุมีการทําไรและทํานาปลูกขาวถึง 21 สายพันธุ มงทําไรปลูกขาวถึง 25 สายพันธุ เมี่ยนทําไรและทํานาปลูก
ขาวถึง 14 สายพันธุ อาขาทําไรและทํานาปลูกขาวอยู 8 สายพันธุ สวนในพ้ืนที่ราบชาวไทยวนมีการทํานาและทําไรปลูก
ขาวถึง 10 สายพันธุ และไทลื้อทํานาปลูกขาวถึง 7 สายพันธุ และพันธุขาวบางชนิดพันธุก็จะมีวิธีการจัดการปลูกที่
ตางกันออกไป ขณะเดียวกันยังพบวาเกษตรกรมีองคความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม เชน การจัดการปาชุมชน การจัดการเหมืองฝายท่ีเกื้อหนุนตอระบบ
การผลิต และองคความรูเกี่ยวกับระบบการผลิตปลูกขาวนั้นจะตองอาศัยทักษะความชํานาญที่ส่ังสมเรียนรูผาน
ประสบการณชีวิตและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน เชน องคความรูเกี่ยวกับดินที่จะเลือกเปนพ้ืนที่ปลูกขาวแตละชนิด
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พันธุของมง ขมุ เมี่ยน และอาขา หรือการพยากรณอากาศ ปริมาณน้ําฝนจากธรรมชาติของชาวมง ขมุ ไทยวน ไทล้ือ 
การจัดการเหมืองฝายของไทยวน ไทล้ือ และอาขา เปนตน  

2.2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับความหลากหลายพันธุขาว 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนเง่ือนไขที่สําคัญตอการอนุรักษและการพัฒนาสายพันธุขาวของ

กลุมชาติพันธุ ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมาทั้งกลุมชนบนพื้นที่สูงและพ้ืนราบมีประเด็นของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่สงผลตอความหลากหลายพันธุขาวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

ประการแรก งานศึกษาหลายชิ้นไดชี้ใหเห็นถึงเง่ือนไขของการรักษาสายพันธุพืชพ้ืนบานและพันธุขาว
ที่ไมใชมาจากเงื่อนไขของการคัดสรรและพัฒนาคุณสมบัติของขาวแตละสายพันธุที่สอดคลองกับระบบนิเวศเทานั้น แต
ชาวนาทั้งพ้ืนราบและพื้นที่สูงที่ปลูกขาวเพื่อการบริโภคยังมีเหตุผลที่เปนเง่ือนไขและแรงจูงใจที่อยูเบ้ืองหลังของการ
อนุรักษสายพันธุขาว เชน งานศึกษาของกฤษฎา (2540), เสถียร  (2542) และ ยศ (2542) ที่พบวาการอนุรักษและการ
พัฒนาสายพันธุขาวของชาวนานั้นนอกจากเงื่อนไขของระบบนิเวศแลว วัฒนธรรมการกินและรสนิยมการบริโภคยังเปน
เง่ือนไขที่สําคัญในการรักษาสายพันธุขาว เชน คุณสมบัติของขาวมีความนุม กล่ินหอม กินอรอย หุงขึ้นหมอ ขาวสําหรับ
ไวทําขนม ไวใชประโยชนในดานตางๆ เปนตน วัฒนธรรมการกินและรสนิยมการบริโภคของกลุมชาติพันธุที่ศึกษาก็มี
เหตุผลและแรงจูงใจเชนเดียวกันทั้งกลุมชนบนพ้ืนที่สูงและพ้ืนราบ สายพันธุขาวจึงมีความหลากหลายสายพันธุที่ยังคงมี
การผลิตซ้ําเพ่ือนํามาใชตอบสนองความตองการดังกลาว  

ขณะเดียวกันความหลากหลายทางวัฒนธรรมการกินและรสนิยมการบริโภคของแตละกลุมชาติพันธุก็
ทําใหมีการรับประทานขาวที่แตกตางกัน เชน ขมุ ไทล้ือ ไทยวน จะบริโภคขาวเหนียวเปนอาหารหลัก สวนมง อาขา 
เมี่ยน จะบริโภคขาวเจาเปนอาหารหลัก แตมิไดหมายความวาแตละกลุมจะบริโภคขาวอยางใดอยางหนึ่งเพียงชนิดเดียว
เทานั้นทั้ง 6 กลุมที่ศึกษายังพบวามีการบริโภคทั้งขาวเจาและขาวเหนียวเปนอาหารรอง ทําใหมีการปลูกทั้งขาวเหนียว
และขาวเจาในทุกกลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมการกิน เชน ชาวมงที่ปลูกขาวพันธุแบลเจาคั่วแกล ดวยเหตุผลที่ขาวมี
คุณลักษณะที่หอมเมื่อนํามาตมจะมีกล่ินคลายกับไขไกจึงกลายเปนพันธุที่นิยมนํามาทําขาวตม เปนตน ซึ่งเปนเหตุผล
อีกประการหนึ่งของการอนุรักษความหลากหลายสายพันธุขาวไว นอกจากนี้ยังพบวาการรักษาสายพันธุขาวไวนั้นยัง
ขึ้นอยูกับความเชื่อโชคชะตาและการถูกโฉลกระหวางสายพันธุขาวกับครัวเรือนที่ปลูก ทั้งในชาวเมี่ยน อาขา ขมุ และมง 
พบวาสายพันธุขาวที่ปลูกแลวเจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูงติดตอกันก็จะถูกคัดสรรและเก็บสายพันธุไวปลูกในปถัดๆ ไป
เพราะเชื่อวาเปนสายพันธุขาวที่ถูกโฉลกกับครัวเรือนตนเอง สายพันธุหลายสายพันธุจึงถูกเก็บรักษาไวดวยเหตุผล
ดังกลาว ที่นับวาเปนอีกเหตุผลหนึ่งของการอนุรักษความหลากหลายพันธุขาวไว 

ประการที่สอง วิธีคิดเกี่ยวกับขาวของกลุมชาติพันธุนั้นมีความเชื่อมโยงและการใหคุณคาตอขาวที่อิง
ระบบคิดและความเชื่อของอํานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ จากตํานานกําเนิดขาวจนถึงการแสดงออกผานพิธีกรรม
ตางๆ ที่มีตอขาวตั้งแตกระบวนการผลิตไปจนถึงการนํามาใชประโยชนพบวาในกลุมชนพ้ืนที่ราบ เชน ไทล้ือ ไทยวน 
นั้นมีการปฏิบัติตอขาวผานความเชื่อทางพุทธศาสนา พราหมณ และผี ที่แสดงออกผานการประกอบพิธีกรรมในระบบ
การผลิต มีการเซนไหวผีนาผีไร ผีขุนน้ํา ผีเหมืองฝายเพ่ือเชื่อมความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางอํานาจเหนือธรรมชาติ 
ธรรมชาติ และมนุษย ที่นําไปสูอุดมการณอํานาจในการจัดการทรัพยากรและการจัดความสัมพันธทางสังคม และเมื่อ
ส้ินสุดการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะนํามาประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เชน การถวายทานขาวใหมเพ่ือเปนการแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษและผูที่ใหกําเนิดขาวที่ชวยหลอเล้ียงชีวิตมนุษย งานศึกษาหลายชิ้นไดชี้ใหเห็นและ
สอดคลองตองกัน เชน งานศึกษาของหองปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาของอีสาน (2534) กลาวถึงการแสดงออกของวิธี
คิดที่มีตอขาวผานพิธีกรรมในการทําบุญขาวประดับดินและบุญขาวสากของคนอีสาน งานศึกษาของวิมล (2544) พบวา
คนทางภาคใตก็มีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับขาวทั้งในระบบการผลิตและนํามาใชประโยชน เชนเดียวกับการศึกษา
ของเอี่ยม (2538) และงามพิศ (2545) ที่พบวาคนทางภาคกลางนั้นมีความคิดความเชื่อและการใหคุณคาตอขาว โดยเชื่อ
วาแมโพสพเปนมารดาแหงพืชพันธุ ผูดูแลขาวจะตองมีการเซนไหวและประกอบพิธีกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและเมื่อ
เสร็จส้ินการเก็บเกี่ยว เชนเดียวกับกรอบภาพรวมของประเทศไทยในรอบเดือนพฤษภาคมของทุกปจะมีการผลิตซ้ําทาง
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ความคิดและวัฒนธรรมที่มีตอขาวคือพิธีแรกนาขวัญที่พระมหากษัตริยทรงเปนผูที่ประกอบพิธีเพ่ือเปนสิริมงคลและสราง
ขวัญกําลังใจใหกับพสกนิกรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร (สงกรานต, 2544) 

ประการที่สาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการจัดการความหลากหลายพันธุขาวนั้นเปน
ความสัมพันธทางการผลิตระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน และระหวางมนุษยกับอํานาจ
เหนือธรรมชาติบนพ้ืนฐานความเชื่อเรื่องผี อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคริสตศาสนาของคนพื้นที่สูง และความเชื่อเรื่องพุทธ
ศาสนา พราหมณ ผี ของกลุมคนพื้นราบผานการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมทั้งในระบบการผลิตและการใชประโยชนจากขาว
ที่เล่ือนไหลตามบริบทของสภาพแวดลอม ตํานานกําเนิดขาวที่คลายคลึงกันของแตละกลุมชาติพันธุเปนอุดมการณที่
ตอกย้ําแนวคิดเรื่องความเปนธรรมที่มีตอธรรมชาติและผูคนในสังคมและมีการผลิตซ้ําผานพิธีกรรมการกินขาวใหมทั้งใน
พ้ืนที่สูงและคนพื้นราบ  

2.3 การใชประโยชนและความมั่นคงของอาหารกับการจัดการความหลากหลายพันธุขาว 
การใชประโยชนจากขาวของกลุมชาติพันธุแตละกลุมนั้นมีทั้งคลายคลึงและแตกตางกันตามองคความรู

การใชประโยชนในวถีิชีวิตของตนเอง ซึ่งสามารถจําแนกและนําเสนอไดเปน 3 ประการ คือ 
ประการแรก การใชประโยชนจากขาวโดยตรงและสวนประกอบของขาว เชน ฟางขาว แกลบ รํา ปลาย

ขาว เปนตน จากการศึกษาพบวากลุมชาติพันธุตางๆ มีการใชประโยชนจากขาวที่หลากหลายตามเงื่อนไขของชนิดพันธุ
ขาวและองคความรูการใชประโยชนดานตางๆ ที่คลายคลึงและแตกตางกันออกไป สามารถประมวลองคความรูการใช
ประโยชนดังกลาวไดดังนี้ 1) การใชประโยชนเพ่ือเปนอาหาร 2) การใชประโยชนเพ่ือสุขภาพ 3) การใชประโยชนเพ่ือทํา
ขนม 4) การใชประโยชนเพ่ือประกอบพิธีกรรม 5) การใชประโยชนเพ่ือเล้ียงสัตว 6) การใชประโยชนเพ่ือการแลกเปลี่ยน 
7) การใชประโยชนเพ่ือเศรษฐกิจและขาย 8) การใชประโยชนเพ่ือทําเหลา 9) การใชประโยชนในระบบการผลิต 10) 
การใชประโยชนเพ่ือชวยแปรรูปอาหาร การใชประโยชนดังกลาวจึงเปนพ้ืนฐานที่สําคัญตอการคงอยูของความ
หลากหลายพันธุขาว 

ประการที่สอง พบวาองคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากความหลากหลายพันธุขาวนั้นผูหญิงจะ
เปนผูที่มีบทบาทในการใชประโยชนและการอนุรักษพันธุขาวทั้งในกลุมชนบนพื้นที่สูงและคนพื้นราบทั้งในผืนไร นา 
สวนและการเก็บหาพืชผักอาหารจากปา ต้ังแตเริ่มกระบวนการผลิตผูหญิงจะเปนผูที่คัดเลือกและเตรียมเมล็ดพันธุขาว
ไวสําหรับปลูกและในระบบการผลิตตั้งแตการปลูกขาว การดูแลดายหญา การเก็บเกี่ยว การคัดสรรและเก็บเมล็ดเชื้อ
พันธุขาวสําหรับปลูกในปตอไป การนําขาวมาใชประโยชนดานตางๆ เชน การหุง การทําขนม การแปรรูปอาหารใน
ครัวเรือนลวนแลวแตเปนบทบาทที่โดดเดนของผูหญิงซึ่งในชาวปกาเกอญอมีภาษิตวา “ไรหมุนเวียนเปนของผูหญิง นา
เปนของผูชาย” แสดงใหเห็นถึงการยอมรับนับถือจากชุมชนวาผูหญิงเปนผูที่ละเอียดรอบคอบ เปนนักสะสมและรักษา
เมล็ดพันธุที่ดี (ยศ, 2542) เราจึงกลาวไดวาผูหญิงเปนผูจัดการควบคุมการผลิตและการใชประโยชนจากความ
หลากหลายพันธุขาวของครอบครัวและชุมชน 

ประการที่สาม  เปนเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของอาหาร ซึ่ง Anderson (1994) กลาววาจุดมุงหมาย
หลักของการผลิตคือเปาหมายผลผลิตเพ่ือความอยูรอด ซึ่งเง่ือนไขที่นําไปสูความอยูรอดยอมแตกตางกันออกไปแตละ
พ้ืนที่ เง่ือนไขดังกลาวจึงเปนหนทางแหงยุทธวิธีในการปรับตัวที่แตกตางกันของกลุมชาติพันธุที่มีการปลูกขาวในแตละ
พ้ืนที่และการเลือกชนิดพันธุขาวที่ใชปลูก พบวากลุมชาติพันธุที่ศึกษาก็เชนเดียวกันมีจุดมุงหมายหลักคือเปาหมาย
ผลผลิตที่จะไดรับจากการลงทุนลงแรงเพ่ือใหไดขาวที่เพียงพอกับการเก็บไวบริโภคไดตลอดป จึงทําใหกลุมชาติพันธุที่
ปลูกขาวคัดสรร เลือกพันธุ พัฒนาและอนุรักษสายพันธุขาวที่สนองตอบความตองการของตนเองไวดวยเหตุผลของการ
ใชประโยชนและเปาหมายเพื่อความมั่นคงของอาหารจึงทําใหมีความหลากหลายสายพันธุขาวทั้งในทองนาและผืนไร
ของกลุมชาติพันธุ  

2.4 ระบบการผลิตและความยืดหยุนของเกษตรกรกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพขาว  
ปจจุบันระบบการผลิตของเกษตรกรชาวนาทั้งพ้ืนราบและพื้นที่สูงนั้นไมสามารถที่จะดําเนินการหรือ

จัดการระบบการผลิตแบบดั้งเดิมของตนเองดังอดีต เชน การทําไรหมุนเวียนของกลุมชนบนพ้ืนที่สูง แมวาบางกลุมจะ
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พยายามผลิตซ้ําระบบการผลิตที่เปนวิถีปฏิบัติของตนเองก็ทําไดเพียงบางครัวเรือนที่มีที่ดินมากและมีอยูหลายแหง
เทานั้น แตจากการศึกษาพบวากลุมชาติพันธุตางๆ มีการปรับตัวที่ยืดหยุนเพ่ือที่จะจัดการระบบการผลิตใหไดรับผลผลิต
ที่เปนเปาหมายสูงสุดดังที่กลาวมาซึ่งมีอยู 2 ประการ คือ 

ประการแรก เปนการปรับตัวและความยืดหยุนเกี่ยวกับการจัดการที่ดินเพ่ือการผลิต พบวากลุมชาติ
พันธุตางๆ โดยเฉพาะกลุมชนบนพ้ืนที่สูงที่ไดรับผลกระทบมากกวาคนพื้นราบเนื่องจากความจํากัดของระบบนิเวศนั้นมี
ความยืดหยุนและยุทธวิธีการปรับตัวเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตที่แตกตางกัน โดยอาขา ขมุ และเมี่ยนมีการปรับ
ระบบการผลิตคือเริ่มมีการทํานาขาวซึ่งเดิมนั้นทั้งขมุและเมี่ยนมีเพียงการทําไรปลูกขาวเทานั้น นอกจากนี้ยังพบวามง
และเมี่ยนมีการปรับตัวเมื่อที่ดินถูกจํากัดคือทําการเชาที่ดินของกลุมชาติพันธุอ่ืนที่อยูใกลเคียงเพื่อหมุนเวียนปลูกขาว 
เชนเดียวกับชาวนาพื้นราบอยางไทยวน ครัวเรือนที่ไมมีที่นาก็จะทําไรขาวควบคูกับการปลูกพืชอ่ืน ชาวไรชาวนากลุม
ชาติพันธุเหลานี้มิไดถูกจองจํา กักขัง และยอมจํานนกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายการจัดการทรัพยากรของรัฐ แต
กลุมชนเหลานี้มีการตอสู การปรับตัวที่เล่ือนไหลใหสามารถดําเนินวิถีชีวิตและจัดการระบบการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรไดอยางมีศักดิ์ศรี  

ประการที่สอง เปนการปรับตัวและความยืดหยุนเกี่ยวกับการจัดการเมล็ดเชื้อพันธุขาว พบวาในกลุม
ชาติพันธุที่ไมสามารถจะหมุนเวียนที่ดินเพ่ือปลูกขาวไดเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพยโดยเฉพาะกลุมคนยากจนแตกลุม
คนเหลานี้มีการเอาใจใสตอการปลูกและดูแลไรขาวมากกวากลุมคนที่มีฐานะดี ผลผลิตขาวที่ไดรับจะสูงกวากลุมคนที่มี
ฐานะแมพ้ืนที่การปลูกจะนอยกวา กลุมคนจนเหลานี้เปนผูท่ีควบคุมทรัพยากรพันธุกรรมขาวหรือมีพันธุขาวที่ปลูก
หลากหลายมากกวาคนรวย การปลูกขาวหลากหลายสายพันธุเปนยุทธวิธีการปรับตัวเพ่ือรักษาผลผลิตที่เปนเปาหมาย
สูงสุด นอกจากนี้ยังพบวายุทธวิธีดังกลาวจําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนสายพันธุขาว ซึ่งการแลกเปลี่ยนสายพันธุขาวนั้น
มีทั้งการแลกเปลี่ยนภายในกลุมชาติพันธุเดียวกัน ระหวางเครือญาติ ระหวางเพ่ือนบานในชุมชนเดียวกัน ระหวางชุมชน 
และระหวางกลุมชาติพันธุ เชน การหยิบยืมพันธุขาวเจามาจากมง เมี่ยน ของชาวขมุ หรือไทยวน หรือการทดลองนํา
พันธุขาวสงเสริม เชน กข.6 กข.15 มาปลูก เปนตน  

2.5 บทบาทของเกษตรกรในฐานะนักจัดการทรัพยากรพันธุกรรม 
บทบาทของเกษตรกรในฐานะนักจัดการทรัพยากรพันธุกรรมนั้นมีการศึกษาของ Suthi (1989) ที่พบวา

ลาหูญีนั้นมีการคัดสรรพันธุขาวอยู 2 ลักษณะ คือ ประการแรกการคัดขาวไวทําพันธุจากเมล็ดขาวที่หลนจากรวงกอนใน
ตอนนวด เพราะขาวที่หลนกอนนั้นเปนขาวที่มีลักษณะที่สมบูรณ น้ําหนักดี เมล็ดไมลีบ และประการที่สองคือ การ
คัดเลือกขาวไวทําพันธุจากกอขาวที่ใหรวงดี มีจํานวนเมล็ดตอรวงสูง ทํานองเดียวกันการศึกษาในปกาเกอญอ กะเหรี่ยง 
ลาหูญี และอาขาของฐิรวุฒิ และพรพนา (2539) พบวาเกษตรกรพื้นที่สูงมีการอนุรักษและพัฒนาพันธุขาวที่คลายคลึงกัน 
โดยเฉพาะการคัดเลือกพันธุขาวแบบ mass selection ที่มีการคัดเลือกขาวที่มีลักษณะแตกตางไปจากขาวเดิมที่ทําพันธุ
ไวมาทดลองปลูกและขยายพันธุตอ หรือแมกระทั่งในเขตที่ราบลุมมีชลประทานเหมาะสมตอการปลูกพืชพันธุสงเสริม 
ชาวนาจํานวนไมนอยก็ยังคงมีการทดลองเพื่อปรับปรุงสายพันธุขาวของตน เชน ชาวนารายหนึ่งในฟลิปปนสพบวาใน
นาที่ตนปลูกขาวพันธุสงเสริม IR-36 มีขาวบางชนิดขึ้นแซม จึงไดเก็บเกี่ยวคัดเลือกเอาเมล็ดที่สมบูรณมาขยายพันธุปลูก
ในปตอมา หลังจากคัดเลือกสายพันธุติดตอกันหลายปจึงไดพันธุขาวที่ดีเย่ียมและตั้งชื่อวา “บอรกาดอล” ที่กลายมาเปน
พันธุขาวที่ไดรับความนิยมและขายไดราคางามในเวลาตอมา (Salazar, 1992 อางในยศ, 2546) 

สําหรับกลุมชนพ้ืนที่สูง เชน ชาวขมุ มง เมี่ยน อาขา และกลุมคนพ้ืนราบ เชน ไทยวน และไทล้ือยังคง
มีการรักษาสายพันธุขาวดั้งเดิมของตนเองไวจํานวนหนึ่ง ดวยการคัดเลือกพันธุที่มีความสมบูรณของกอขาว รวงยาว 
เมล็ดอวบอิ่ม จํานวนเมล็ดตอรวงสูง เปนตน ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาสายพันธุขาวใหมจากการสังเกตพันธุขาวที่
แทรกขึ้นมาปะปนกับขาวที่ปลูก มีการเก็บและทดลองนํามาปลูกตอ หากเปนพันธุขาวที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการก็
จะเก็บและขยายพันธุสืบทอดตอกันมาในชุมชน เชน การคนพบพันธุขาวเงาะเอกและพันธุเงาะขะเจากลอกที่มีขนคาย
ของขมุ ขาวพันธุฮงโลเย๋ียนและฮงโลเจี๋ยนของชาวเมี่ยน แตพันธุขาวชนิดใดหากไมมีคุณสมบัติตามที่ตองการก็จะถูกทิ้ง
ไป เชน พันธุขาวแชลโกของอาขา และขาวแพรของไทลื้อ  เปนตน  
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        ตารางแสดงจํานวนพันธุขาวของกลุมชาติพันธุที่ปลูกในชุมชนปจจุบัน 
กลุมชาติพันธุ ขมุ มง เมี่ยน อาขา ไทยวน ไทลื้อ 

ขาวเจา      3 14 9 4 3 3 
ขาวเหนียว 18 11 5 4 7 4 
รวม 21 25 14 8 10 7 
 

บทบาทดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงองคความรูหรือภูมิปญญาท่ีเกิดจากการทดลองผานหองเรียน
ธรรมชาติและวิถีชีวิต ซึ่ง Millar (1994) กลาววาการทดลองทางดานเทคโนโลยีของเกษตรกรนั้นเกิดขึ้นดวยเหตุผล 4 
ประการ คือ 1) การทดลองที่เกิดจากความสงสัยอยากรูอยากเห็น 2) การทดลองเพื่อแกปญหาที่เกิดจากการทํา
การเกษตร 3) การทดลองเพื่อปรับเทคโนโลยีใหเขากับเง่ือนไขทองถ่ิน และ 4) การทดลองที่เกิดจากแรงผลักดันทาง
สังคมเพื่อสรางความสามัคคีในสังคม ซึ่งจากการศึกษาก็เชนเดียวกันที่พบวานอกจากการเรียนรูและทดลองของ
เกษตรกรบนพื้นที่สูงแลวกลุมชนพ้ืนที่ราบ เชน ไทยวน ไทล้ือเองก็มีการเรียนรูเรื่องสายพันธุขาวดวยเชนเดียวกัน พันธุ
ขาวสงเสริม เชน พันธุ กข. หอมมะลิ เกษตรกรมิไดนํามาลงมือปลูกเต็มพ้ืนที่ทีเดียวทั้งหมดแตหากมีการเรียนรูโดย
สังเกตจากคนที่ปลูกกอนวาใหผลผลิตเปนอยางไร และหากนํามาปลูกที่ของตนเองก็จะปลูกแตเพียงเล็กนอยกอนเพ่ือ
ทดลองดูวาจะใหผลผลิตดีหรือไม หากใหผลผลิตที่ดีก็จะปลูกและขยายพื้นที่ปลูกตอไป เชนเดียวกับการหยิบยืม
แลกเปล่ียนสายพันธุขาวของกลุมชนทั้งบนพ้ืนที่สูงและพ้ืนราบก็ดวยเหตุผลเดียวกัน  

นอกจากนี้คุณลักษณะพันธุขาวก็นับวาเปนอีกเหตุผลหน่ึงของการอนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายพันธุขาวที่เกษตรกรทําการคัดสรรพันธุไว ขาวแตละชนิดพันธุจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันเพ่ือการใช
ประโยชนที่ตางกัน เชน พันธุขาวเหนียว และพันธุขาวเจา พันธุขาวเบาหรือพันธุขาวดอ และพันธุขาวหนักหรือขาวปที่
ตองเลือกใหเหมาะสมกับการใชประโยชนและระบบนิเวศการผลิตในไรและนา เปนตน พบวาเงื่อนไขของการอนุรักษและ
พัฒนาสายพันธุขาวนอกจากคุณสมบัติแลว คุณลักษณะตามสัณฐานวิทยาพันธุขาวเปนเหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ สายพันธุขาวนอกจากจะตอบสนองเปาหมายการผลิต ความตองการการบริโภค การใชประโยชนในดานตางๆแลว 
ความทนทานตอโรคและแมลง ความไวแสง อายุการเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยว ความตองการปริมาณน้ํา การใชที่ดิน 
เปนส่ิงที่จําเปนและมีความสําคัญตอความพอเพียงของผลผลิตขาวที่จะไดรับในแตละปที่ปลูก พันธุขาวที่มีคุณลักษณะที่
ดีก็จะถูกรักษาสายพันธุไว ชุมชนทองถ่ินและเกษตรกรที่ดําเนินชีวิตรวมกับธรรมชาติแวดลอมไดทําหนาที่เปนผูดูแล
รักษาและใชประโยชนจากความหลากหลายหรือเปนผูจัดการทรัพยากรพันธุกรรม (ยศ, 2542)  

2.6 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมกับความหลากหลายพันธุขาว 
ชุมชนทั้งพ้ืนราบและพื้นที่สูงไมไดดํารงสถานะที่หยุดนิ่งแตหากมีการเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา งานศึกษาสังคมชาวนาไทลื้อของ Moerman (1968) พบวาการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีทางการผลิต 
เครื่องมือการผลิต การใชเครื่องจักรกล การปลูกพืชพาณิชย การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธของแรงงาน ความตองการสินคาจากตลาด และความตองการเงินสด ทําใหสังคมชาวนาตองพ่ึงพาพลัง
ภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมของชุมชน สังคมเมือง ตลาด และรัฐชาติเริ่มมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตทําใหชุมชนชาวนาตอง
ปรับตัวกับอิทธิพลจากความสัมพันธกับโลกภายนอกเพิ่มขึ้น เชนเดียวกันในชาวนาไทยวนที่พบวาในชวง 4 ทศวรรษที่
ผานมากระบวนการพัฒนาภายใตแนวคิดทุนนิยมที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดสงผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการเขามาของพืชพาณิชยที่ขยายตัวอยางตอเนื่องจนปจจุบันผืนไรขาวของชาวไทยวนแทบ
จะหมดไปจากชุมชน (เสถียร, 2543) 

การศึกษาในชุมชนพ้ืนที่สูงก็เชนเดียวที่พบวาชุมชนพ้ืนที่สูงตางก็ไดรับผลพวงแหงการพัฒนาที่เนน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการสงเสริมการปลูกพืชพาณิชยบนพ้ืนที่สูง งานวิจัยหลายชิ้นไดสนับสนุน
เหตุผลดังกลาว เชน งานการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตขาวไรของ Charal (1996) และ Kammerer (1989) กลาววา 
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“โครงการพัฒนาใดๆ ที่สนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจและละเลยการสนับสนุนการปลูกขาวไมเพียงแตเปนการทําลาย
ฐานการพึ่งตนเองของอาขา หากแตจะนําไปสูการทําลายวัฒนธรรมของอาขาอีกดวย” เชนเดียวกัน Suthi (1989) ที่
ศึกษากลุมชนพ้ืนที่สูงมาตลอดกลาววา “การสนับสนุนการเกษตรชนภูเขาโดยชนพื้นราบไมเพียงแตดําเนินไปอยางผิด
ทางเทานั้น หากแตนําไปสูการเสื่อมสลายของพันธุกรรมพืชพ้ืนเมืองและพันธุขาวของชาวเขา” ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้น
ดังกลาวฉายใหเห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของคนบนพื้นที่สูงที่ถูกกระบวนการพัฒนา
ดูดกลืนและทําลาย เชนเดียวกับระบบการผลิต โดยเฉพาะการปลูกพืชพาณิชย การพ่ึงพาตลาดภายนอกนั้นกําลัง
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง แตมิใชทุกครัวเรือนที่มุงผลิตเพ่ือขายเสียทีเดียว ยังพบวาหลายๆ ครัวเรือนในชุมชนทั้งพ้ืนที่สูง
และพ้ืนราบยังมีการผลิตเพ่ือการยังชีพควบคูไปกับการผลิตเพ่ือขายพรอมๆ กัน 

จากขอมูลของชุมชน พบวาการเปลี่ยนแปลงนั้นมิไดเปนไปในลักษณะที่เปนรูปแบบตายตัวเสียทั้งหมด 
ชุมชนทั้งพ้ืนที่สูงและพ้ืนราบมิไดทําการผลิตที่มุงเพ่ือการขายอยางเดียว แตหากยังมีการผลิตที่เปนลักษณะของการ
ผสมผสานคือ “ผลิตเพ่ือการยังชีพควบคูกับการผลิตเพ่ือขาย” ซึ่งงานศึกษาของ Kunstadter (1970, 1978), 
Wongprasert (1974), ประเสริฐ (2541), กฤษฎา (2540), ยศ (2542), เสถียร (2542, 2543) ไดชี้ใหเห็นถึงระบบการ
ผลิตที่ชุมชนยังมีการปลูกพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืชใชสอยที่หลากหลายตามระบบนิเวศนา ไร สวน และปา ที่เปน
ศูนยกลางของความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 

เราคงไมปฏิเสธวาการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเชิงเดี่ยวที่เนนการปลูกพืชพาณิชยเพ่ือขายทําให
ความหลากหลายสายพันธุขาวและพันธุพืชพ้ืนบานทั้งพืชอาหารและยาลดลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ขณะเดียวกันเรา
พบวา ยังมีชุมชนอีกจํานวนไมนอยที่มีการจัดการระบบการผลิตทั้งเพ่ือการยังชีพและการผลิตเพ่ือขาย ซึ่ง ยศ (2546) 
ไดใหเหตุผลสนับสนุนชุมชนชาวนาวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตที่สงผลตอการลดลงของสายพันธุพืช
พ้ืนบานนั้นมีกระบวนการที่ซับซอนและมิอาจทําความเขาใจหรืออธิบายจากมุมมองแบบเสนตรงที่พูดถึงการพัฒนาการ
จากประเพณีไปสูความทันสมัยเสมอไป เชน การหวนกลับของเกษตรกรชาวนารายยอยในการจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมขาวของชาวบานหาดเค็ด ดังนั้นการละทิ้งสายพันธุพืชพ้ืนบานมิไดเกิดขึ้นกับทุกครัวเรือน (Zimmerer 1996 
อางใน ยศ, 2546) เชนเดียวกันกับการศึกษากลุมชนบนพ้ืนที่สูง เชน มง เมี่ยน อาขา และขมุ รวมทั้งชาวนาพื้นราบ
อยาง ไทยวน และไทล้ือนั้น มิไดละทิ้งสายพันธุขาวพ้ืนเมืองไปเสียทั้งหมดแตหากยังมีการเก็บสายพันธุขาวเหลานี้ไว
เพ่ือการผลิตและการใชประโยชนที่หลากหลายตามองคความรูพ้ืนบานของตนเองอยางตอเนื่อง 

3. ภูมิปญญาทองถิ่นกับการใชประโยชนพรรณไมวงศกอของชุมชนทางภาคเหนือ 
ไมวงศกอ (Fagaceae) เปนไมที่มีการกระจายอยูในเขตพื้นที่สูงที่เปนภูเขา การใชประโยชนไมวงศกอจึงพบ

ในกลุมชนที่อาศัยอยูในระบบนิเวศภูเขาเปนสวนใหญ ธวัชชัย (2549) ไดจําแนกและอธิบายถึงระบบนิเวศปากอ (lower 
montane oak forest) วาสวนใหญพบทั่วไปในเขตภูเขาทางภาคเหนือและพบเปนกลุมๆ บนภูเขาหินทรายทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแตระดับความสูง 900 เมตรขึ้นไป ความสูงเรือนยอดชั้นบนจะแตกตางกันอยางมากระหวาง 
10-25 เมตร เรือนยอดอาจชิดติดกันหรือเวนชองวางมากหรือนอย ลักษณะของเรือนยอดโดยทั่วไปจึงคอนขางโปรงและ
กลาววาปากอสวนใหญเปนปารุนสองที่เกิดจากการฟนตัวของปาดิบเขาต่ําที่ถูกแผวถางทําไรมากอน และองคประกอบ
ของปากอจะประกอบไปดวยไมยืนตนที่คลายกัน สวนใหญประกอบไปดวยพรรณไมวงศกอ ชาหรือเมี่ยง (Theaceae) 
และอบเชย (Lauuraceae) บางครั้งเรียกปาชนิดนี้วา oak-tea-laureal forest ซึ่งพรรณไมวงศกอในประเทศไทย จาก
การศึกษาของจําลอง และคณะ (2548) มี 4 สกุล ดังนี้ 

1. สกุลกอหนาม (Castanopsis) ลักษณะกาบหุมผลสวนใหญเปนหนามแหลม หลายชนิดใหน้ําฝาดชนิด 
catechol มีรายงานวาผลหลายชนิดสามารถบริโภคได 

2. สกุลกอตาหมู (Lithocarpus) ลักษณะกาบหุมผลสวนใหญเปนเกล็ดออน มีรายงานวาเนื้อไม (กิ่ง) ใช
เพาะเห็ดหอม และบางชนิดมีรายงานวาผลสามารถบริโภคได 
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3. สกุลกอตลับ (Quercus) ลักษณะกาบหุมผลสวนใหญเปนวงขอบจาน เกือบทุกชนิดใหน้ําฝาดชนิด 
catechol มีรายงานวาใชเปลือกแทนหมากได 1 ชนิด บางชนิดเนื้อไมนํามาทําถังหมักเหลาและเบียรได และบางชนิดมี
รายงานวาบริโภคได 

4. สกุลกอสามเหล่ียม (Trigonobalanus) ลักษณะตัวผลเปนสันเหล่ียมตามยาว ในประเทศไทยมีสมาชิก
เพียง 1 ชนิดเทานั้น คือ กอสามเหลี่ยมหรือกอดอยชาง (Trigonobalanus doichangensis) เปนพืชที่เมล็ดไมคอย
สมบูรณ ทําใหการขยายพันธุตามธรรมชาติยากมาก 

สําหรับภาคเหนือตอนบนดวยระบบนิเวศที่สัมพันธกับการตั้งถ่ินฐานของกลุมชนบนพื้นที่สูงไมวงศกอจึง
กลายเปนพรรณไมที่มีการใชประโยชนมากมายหลายประการ โดยชาวลัวะเรียกกอวา “กะสาและเอิงรัตน” กะเหรี่ยง
หรือปกาเกอญอ เรียกวา “เซ” สวนไทใหญ ไทล้ือ และไทยวน เรียกวา “กอ” ซึ่งการใชประโยชนพรรณไมวงศกอของ
ชุมชนทางภาคเหนือตอนบนมีการใชประโยชนไมวงศกอที่สัมพันธกับวิธีชีวิตนั่นคือไมวงศกอเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
ของกลุมชนบนพ้ืนที่สูง เนื่องจากความสัมพันธของวิถีชีวิตและระบบนิเวศของปาที่สวนใหญเปนปากอที่ชาวบานไดใช
ประโยชนในดานตางๆ มากมาย ที่สามารถประมวลความสัมพันธเบ้ืองตนเชิงคุณคาระหวางชุมชนกับพรรณไมวงศกอ
ได 3 ประการ คือ 

3.1 พรรณไมวงศกอในฐานะไมแหงวัฒนธรรม 
ในวัฒนธรรมลานนาจากตําราหนังสือปใหมลานนามีความเชื่อและการกลาวถึงประเพณีรดน้ําดําหัวใน

วันสงกรานตวา คนเกิดในแตละปตามนักษัตรหรือจักรราศีนั้นจะตองมีการใชพืชประจําราศีเกิดและการปนรูปสัตว 
ประกอบไปดวย ดอกไมธูปเทียน อาหารคาวหวาน นํามาใสในสะตวงเพื่อสงเคราะหสะเดาะนามเพื่อใหแคลวคลาดจาก
ส่ิงไมดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตใหหายไป ซึ่งคนที่เกิดประกาจะตองใชไมกอเปนเครื่องสง เปนตน สําหรับชาวไทใหญนิยม
นําเอาดอกกอมาเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมในชวงปใหมหรือเดือนเมษายนซึ่งจะนําไปประกอบพิธีกรรมที่วัดรวมกับ
การขนทรายเขาวัด และการปกตุงจะเปนเทศกาลเก็บดอกกอทําบุญไหวพระโดยเฉพาะในฝงพมาและสิบสองปนนา 
ปจจุบันชาวไทใหญที่อาศัยอยูทางภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ใกลเคียงยังคงมีการเก็บดอกกอและซื้อหาจากตลาดมา
ไหวพระทําบุญอยู เพราะมีความเชื่อวาไมกอเปนพญาไมทั้งปวง การไหวพระทําบุญดวยดอกกอถือวาเปนการเริ่มตน
ของปใหม เริ่มตนชีวิตใหมและดอกกอถือวาเปนดอกไมที่เปนสิริมงคลมากกวาดอกไมทุกชนิด ชาวไทใหญเชื่อวาดอก
กอเปนไมมงคลที่จะชวยตออายุใหยืนยาวและอยูเย็นเปนสุข มีความเจริญกาวหนาของชีวิต ขณะที่ไมกอนั้นถือวาเปน
แกนของไมทั้งมวล ในอดีตในชวงเดือน 8 เมื่อมีการเลี้ยงผีเมืองและผีปูยานิยมนําตนกอตนเล็กมาปลูกไวบริเวณวัดและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีความเชื่อวาไมกอเปนไมศักดิ์สิทธิ์ทําใหเกิดสิริมงคล เกิดความอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ยังใชใบ
กอตมแลวนําน้ํามาอาบเพื่อเปนสิริมงคล  

ขณะท่ีชาวปกาเกอญอนั้นมีความเชื่อผานพิธีกรรมการเกิดที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดเกี่ยวกับการอนุรักษปา
นั่นคือ ประเพณีของชาวปกาเกอญอเมื่อคลอดบุตรผูทําคลอดจะใชมีดหรือผิวไมไผตัดสายสะดือเด็กแลวบรรจุกระบอก
ไมไผแลวนําไปผูกติดไวกับตนไมใหญ ซึ่งรวมถึงไมวงศกอที่อยูรายรอบชุมชน จากนั้นทิ้งไว 7 วันจึงจะนําไปทิ้งหรือฝง 
โดยชาวปกาเกอญอถือวาตนไมที่นํารกไปผูกติดนั้นเปรียบเสมือนเปนที่เก็บขวัญของทารก ถือวาเปนตนไมประจําตัว 
ความเชื่อดังกลาวจึงทําใหเกิดการอนุรักษตนไม นั่นคือ 1 ชีวิตเทากับตนไม 1 ตน เมื่อรวมกันหลายชีวิตก็จะมีตนไม
หลายตนกลายเปนปาผืนใหญ ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิดที่สัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ 

เชนเดียวกันในชาวไทยวนและปกาเกอญอที่พบวาในอดีตหรือแมกระทั่งในปจจุบันชุมชนบนพ้ืนที่สูง
หรือชุมชนที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปากอนั้นมีการยังชีพดวยการทําไรขาว มีการทํานาเพียงเล็กนอยในกลุมที่มีที่นาใน
หุบเขา ครัวเรือนที่ไมมีที่นาก็จะทําไรขาวเปนหลัก การทําไรขาวนั้นสวนมากในชวงปลายปกอนที่ขาวใหมจะออกจะขาด
แคลนขาวหรือขาวไมพอกิน แมอุยคนหนึ่งเลาวาสมัยกอนก็อาศัยกอเปนเครื่องยังชีพโดยชวงเดือนกันยายนถึง
พฤศจิกายนจะเปนชวงที่ขาดแคลนขาวและเปนเวลาเดียวกันที่กอกําลังแกและหลนจากตน ชาวบานที่ขาวไมพอกินก็จะ
พากันไปเก็บเมล็ดกอนํามาทุบเอาเนื้อนํามาผสมขาวแลวนําไปนึ่งหรือหุงใหสุกกินแทนขาว ทั้ง 3 กรณีสะทอนใหเห็นถึง
คุณคาของพรรณไมวงศกอในฐานะไมแหงวัฒนธรรมของชุมชนในระบบนิเวศดังกลาว  
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3.2 พรรณไมวงศกอในฐานะของการใชประโยชนท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่น 
พรรณไมวงศกอที่มีการใชประโยชนในชุมชนทางภาคเหนือตอนบนนั้นอาจกลาวไดมีการใชประโยชน

ในหลายดานทั้งสวนของตน กิ่งที่เปนเนื้อไม ใบ ยอด ดอก และผล ซึ่งการใชประโยชนนั้น มีดังนี้ 
ประการแรกคือ การใชประโยชนจากผลเพื่อเปนอาหาร โดยมีการนํามาบริโภคที่นิยมกันคือ ผลคั่วสุก

หรือกินดิบซึ่งจะมีรสชาติหอมมัน ผลหรือเมล็ดทําแปงขนม ผลใชแกงทําอาหาร ยอดออนแทนใบเมี่ยง เปนตน โดยการ
แกงกอนั้นชาวไทยวนจะนําเอาผลกอหรือเมล็ดกอมาทุบแกะเอาเนื้อมาทําแกงใสเนื้อหมูหรือไกคลายกับแกงผักพ้ืนเมือง
ทางเหนือ ใสเครื่องเทศพวกพริก ตะไคร ขา สวนกอที่นิยมนํามาทําขนมจะเปนพวกกอแปน ขนมที่ใชกอทํา ไดแก 

1)  ขนมปาดบะกอ นําเมล็ดมาทุบเอาเนื้อ นํามาบดหรือโมใหเปนแปง นํามาตมคั้นกับมะพราว กะทิ 
และน้ําตาล  

2) ขนมจ็อกหรือขนมเทียน นําเอาผลกอมาทุบเอาเนื้อ บดหรือโมเปนแปง นํามาผสมน้ําคนใหเหนียว
แลวปนเปนแผน นําเอาเครื่องหรือไสที่เตรียมไวใสลงไป จากนั้นหอดวยใบตองเปนรูปสามเหลี่ยม นําไปนึ่งใหสุก หากมี
แปงกอนอยก็อาจจะผสมกับแปงขาวเหนียวก็ได 

3)  ขนมขาวตมมัด เปนการทําขนมขาวตมมัดที่ใชผลกอหรือเมล็ดกอที่แกะเรียบรอยแลว เอาเนื้อมา
ผสมขาวแชทิ้งไวจนไดที่ จากนั้นนํามาหอดวยใบตองและนําไปนึ่งจนสุก 

4)  กอเชื่อม คลายกับการทําอาหารหวานประเภทเชื่อมอื่นๆ เพียงแตเปล่ียนมาใชผลกอหรือเมล็ดกอ
แทน 

ประการที่สองคือ การใชประโยชนเพ่ือใชสอย คือ ความรูและการใชประโยชนจากไมกอของชาวบาน
นั้นมีการใชประโยชนเกี่ยวกับการใชสอยเปนสวนใหญ ไดแก 

1) การใชประโยชนจากใบหรือยอดออน โดยนํามาทําเปนเมี่ยงแทนใบเมี่ยง นอกจากนี้ชาวไทใหญที่
อาศัยอยูตามแนวตะเข็บชายแดนยังเก็บยอดออนใบกอบางชนิดไปขาย 

2) การใชประโยชนจากเปลือก เปลือกกอบางชนิดใชยอมแหจาก บางชนิดกินกับหมาก เชน เปลือกกอ
แดงจะใชเคี้ยวกับหมาก 

3)  การใชประโยชนจากตนและกิ่ง เชน การทําฟน เพาะเห็ด ปลูกสรางบานและใชสอย ไมกอนั้นในอดีต
ชาวไทใหญจะใชตนกอน้ํา (กอตาหมูเปลือกบาง) ที่ขึ้นตามริมหวยพ้ืนที่สูง ตัดเอาลําตนมาเจาะทําเปนโลงศพ เพราะ
เจาะงาย เปลือกบาง เนื้อเปอย สวนชาวมง และลีซู จะนําไปใชทําฝาบาน และพ้ืน เพราะสมัยกอนไมมีเล่ือยตองใชขวาน
หรือมีดถาก แตปจจุบันไมไดนํามาใชแลว โดยปจจุบันจะใชไมกอเนื้อแข็งมาใชสอยทั่วไป เชน ทําฟน ทําบาน เครื่องใช
สอย เผาถาน กิ่งกอตาหมูเปลือกแดงหนาก็จะนํามาใชเพาะเห็ดหอม แตปจจุบันเลิกเพาะแลว เนื้อไมกอใชสราง
บานเรือน เชน เสา ไมเครื่อง เพราะมีความแข็งแรงทนทาน กิ่งใชทําฟนเพราะติดไฟดี สวนผลใชรับประทาน เชน กอ
แปน กอเดือย กอต่ี กอแมงนูน เปนตน 

นอกจากนี้ยังพบวาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผามีการใชประโยชนจากไมกอโดยเครื่องเคลือบดิน
เผาที่เรียกวา “ศิลาดล” ในจังหวัดเชียงใหม ศิลาดลเปนเครื่องเคลือบดินเผาที่มีชื่อเสียงและเคลือบสีจากวัสดุธรรมชาติ
โดยใชขี้เถาจากไมเนื้อแข็งชื่อรกฟาและไมกอตาหมู นํามาเผาเอาขี้เถาผสมดินหนานา จะทําใหเครื่องเคลือบมีสีเขียว
สวยงามเหมือนหยกแลวนํามาเผาที่อุณหภูมิระดับ 1,260-1,280 องศาเซลเซียส ทิ้งใหเย็นจะเกิดสีเขียว ซึ่งเปนที่นิยม
และตองการของตลาดตางประเทศ 

4)  การใชประโยชนจากผลหรือเมล็ดกอนั้นจะเก็บขายในชวงที่เมล็ดกอรวง ประโยชนดานอาหารก็จะ
นํามาคั่วกิน โดยเฉพาะกอแปนที่มีเนื้อมาก กออีกชนิดหนึ่งคือกอแมงนูนจะเอาเนื้อจากเมล็ดมาบดทําแปงขนมจ็อก 
ขนมปาด เปนตน 

5)  การใชประโยชนจากดอก ชวงปใหมเมืองหรือชวงเดือนเมษายนชาวบานจะเก็บดอกก้ํากอเพ่ือนําไป
ทําบุญไหวพระและนํามาขายเปนรายได 
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ประการที่สามคือ การใชประโยชนเพ่ือเศรษฐกิจ เชน เก็บผลขายซึ่งพบวาชาวบานมีการเก็บผลกอมา
ขายเปนรายไดเสริมของครัวเรือน ขณะเดียวกันเศรษฐกิจเกี่ยวกับกอนั้นมีเครือขายที่ครอบคลุมจากปาสูตลาดในเมือง
รวมทั้งมีการนําเขากอจากประเทศพมาในชายแดนแมสาย สวนกิ่งนั้นจะเผาถานขาย เชนเดียวกับการเก็บดอกขาย
ในชวงเทศกาลปใหมเมือง โดยจะขายใหกับคนทั่วไปในราคามัดละ 3 บาท ประมาณ 1 กํามือ การขายจะมีอยู 2 วิธี คือ 
ขายเฉพาะดอกกอที่เปนกําและการขายดอกกอที่นําไปติดกับตนออที่ตัดยาวประมาณ 150 เซนติเมตร ใชดอกกอรวมทั้ง
ใบไมและดอกไมชนิดอื่นผกูติดกับปลายยอดไมออที่ทําเปนมัดรวมกันในราคามัดละ 10 บาท  

ประการที่ส่ีคือ การใชประโยชนเปนสมุนไพร โดยชาวไทใหญและไทล้ือใชใบกอบางชนิดตม ใชน้ําอาบ
แกผดผื่นคัน ปจจุบันไมกอหายากในชุมชน จึงมีการเก็บใบกอไวเพ่ือใชเปนสมุนไพรในการนํามาผสมกับสมุนไพรชนิด
อ่ืนในการรักษาโรคผดผื่นคัน เปนตุม แกปวดเมื่อย เปนตน 

3.3 พรรณไมวงศกอในฐานะคุณคาทางธรรมชาติท่ีเอ้ือตอระบบวนเกษตรและเชิงนิเวศวิทยา 

ประการแรก คุณคาทางธรรมชาติที่เอ้ือตอระบบวนเกษตรโดยปากอในสวนเมี่ยงนั้นไมกอจะเปนไมยืน
ตนขนาดใหญที่ชาวบานจะไมตัดตนกอ เนื่องจากมีประโยชนในดานการควบคุมคุณภาพและปริมาณการแตกผลิใบของ
ตนเมี่ยง ปกติสวนเมี่ยงที่มีตนกออยูจะมีความชุมชื้นและมีรมเงาใหกับตนเมี่ยง เปนชวงเวลาที่พอดีในการเก็บใบเมี่ยงป
ละ 3 ครั้ง ทําใหใบเมียงที่เก็บมีคุณภาพดีมีขนาดใหญ แตหากตัดตนกอลงเปดพ้ืนที่โลงจะทําใหตนเมี่ยงแตกใบเร็วขึ้น 
ตองเก็บ 4-5 ครั้ง ตอป ทําใหคุณภาพเมี่ยงลดลงเนื่องจากมีใบเล็ก และจะทําใหเก็บไมทันเพราะใบออนจะแกกอนการใช
ประโยชน ชาวบานจึงอนุรักษไมกอในปาเมี่ยงไว 

ประการที่สอง คุณคาเชิงนิเวศวิทยา ขอมูลทางนิเวศวิทยาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดชี้ใหเห็นถึงลักษณะสัณฐานวิทยาของไมวงศกอซึ่งจะพบในพื้นที่ของปาดิบเขา ปาสนเขา ปาผลัดใบผสม 
ชวยในการซึมซับน้ํา ทําใหเกิดความชุมชื้นจึงเปนแหลงอนุรักษตนน้ําลําธาร จึงเปนกลุมพืชที่มีความสําคัญในการชวย
ปองกันการพังทลายของดิน รักษาอุณหภูมิและความชุมชื้นในดินไดดีกวาไมพวกสน ชาวบานเลาวาบริเวณไหนที่มีตน
กอ พ้ืนดินบริเวณนั้นจะมีเห็ดขึ้น ไดแก เห็ดขาว จะขึ้นตามขอบไมกอ สวนบริเวณที่มีการรวงหลนเนาเปอยของใบกอจะ
มีเห็ดฟานสีเหลืองและเห็ดถานที่มีลักษณะสีดําจะขึ้น นอกจากนี้ผลกอยังเปนอาหารของสัตวปา เชน หมูปา สัตวพวก
ขบแทะ เปนตน 

บทสรุป 

ขาวและไมวงศกอ เปนเพียงตัวอยางหนึ่งของการจัดการทรัพยากรชีวภาพบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินของ
ชุมชน ซึ่งในกรณีของขาวเปนตัวอยางที่ชัดเจนของบทบาทของเกษตรกรในฐานะนักพันธุกรรมชุมชนที่ถูกละเลยและทํา
ใหเกิดความเขาใจที่คาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง ประกอบกับในปจจุบันการคาพืชผลทางการเกษตรในตลาดโลกและ
การมุงแสวงหากําไรอันเปนสรณะของธุรกิจโดยทั่วไปไดกระทําการเพื่อสรางภาพลวงตาใหเราเชื่อวาเมล็ดพันธุพืช
พ้ืนบานของเกษตรกรเปนเมล็ดพันธุที่ไรคาไมสมบูรณ โดยมองขามความเปนจริงที่วาเมล็ดพันธุพ้ืนเมืองเหลานี้ไดผาน
ขบวนการคัดสรรทั้งจากธรรมชาติและจากเกษตรกรมานานหลายชั่วอายุคน เมล็ดพันธุที่กอกําเนิดจากหองทดลอง และ
สถาบันวิจัยระดับนานาชาติไดรับการขนานนามวา เมล็ดพันธุกาวหนา (advanced) ในขณะที่เมล็ดพันธุพ้ืนเมืองกลับถูก
เรียกขานวาเปนเมล็ดพันธุลาหลัง (primitive) การจัดลําดับชั้นใหกับเมล็ดพันธุในลักษณะเยี่ยงนี้เปนการสรางภาพลวง
ใหเกิดความเชื่อผิดๆ วาเมล็ดพันธุพ้ืนเมืองเปนส่ิงไมมีคุณคาคูควรแกการอนุรักษและใชประโยชน คุณูประการของ
เมล็ดพันธุจากสติปญญาและแรงงานของเกษตรกร มีคุณคามหาศาลทั้งในดานสังคมและนิเวศวิทยา นอกเหนือไปจาก
คุณคาเชิงพาณิชยโดยตรง การจํากัดคุณคาไวเพียงภายในระบบตลาดยอมมิใชเหตุผลที่มีน้ําหนักเพียงพอสําหรับการ
ปฏิเสธคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงคุณคาของผลิตผลจากธรรมชาติ  

ทํานองเดียวกันกับไมวงศกอที่ปจจุบันขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนและการอนุรักษนั้นสังคมไทยยังมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องราวเหลานี้จํากัด มองเห็นเปนเพียงปาไมในแนวคิดของสภาพแวดลอมนิยมของคนชั้นกลางในเมืองเทานั้น 
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ทวาในความเปนจริงแลวไมวงศกอเปนไมวงศหนึ่งที่มีสําคัญทั้งในแงของสังคมและวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็มี
ความสําคัญในเชิงนิเวศวิทยาของระบบนิเวศบนพ้ืนที่สูงไปพรอมๆ กัน การทําความเขาใจตอทรัพยากรชีวภาพในฐานะ 
“ทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ” จึงมิอาจละเลยการทําความเขาใจกับชุดของความรูและมุมมองที่หลากหลาย
ที่จะชวยใหเราสามารถมองปญหาที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ การลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และปญหาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน จากมุมมองและวิธีคิดที่ซับซอน 
กวางขวาง และรอบดานมากขึ้น ความสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพและการดํารงอยูของภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพ่ือฟนฟูธรรมชาติแวดลอม และนําเสนอนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไมอาจมองขามมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ินของการจัดการทรัพยากร 
 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยซึ่งไดรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา
นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึ่งรวมจัดตั้งโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ รหัสโครงการ BRT R_445001 และ BRT R_448002 ผูเขียนจึง
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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Potential and Development of Thai Gesneriaceae for Ornamental Plants 
Pranee Palee and Vilaiwan Anusarnsunthorn (2007); Chiang Mai University, 
Chiang Mai  
 

Surveys and collections of Gesneriaceae in Thailand were performed as well 
as examination of herbarium specimens from various herbaria in Thailand. Their 
distributions are throughout Thailand. One hundred and seven species with twenty-
one genera were identified. Among these, 18 species and one variety of 
Didymocarpus Wall. have been revised. Two new species and one new variety have 
been recognized viz. Didymocarpus jaesawnensis Palee & Maxw., Didymocarpus 
inflatus Maxw. & Palee, and Didymocarpus insulsus Craib var. payapensis Palee & 
Maxw.. One species of Trisepalum (Trisepalum prazeri Burtt) was a new record for 
Thailand. Further collection in the future should result more new species. However, 
many of previously recorded genera: Boea, Calcareoboea, Damrongia, Ridleyandra 
and Tetraphyllum still have not been found. Forest destruction, changing of 
ecosystem may result in declining number of species. Palynological study of 30 
more species of Gesneriaceae was also performed by scanning electron microscope 
(SEM). Pollen morphology of some genera proved to have a significant taxonomic 
value. Many species have potential to be ornamental plants. Plants can be prorogated 
by seeds, leaves and stems. Aeschynanthus radicans Jack., A. macranthus (Merr.) 
Pell., Paraboea glabrisepala Burtt, Epithema carnosom Benth, and Stauranthera 
gralndiflora Benth. are introduced for ornamental purpose. 
 
Key words: Thai Gesneriaceae, ornamental plant, taxonomy 

 

 

บทนํา 

พืชดอกในประเทศไทยมีประมาณ 249 วงศ 9,406 ชนิด ไดมีการศึกษาทบทวนในโครงการพรรณพฤกษชาติ
แหงประเทศไทยแลวประมาณ 90 วงศ 2,875 ชนิด ยังมีอีกจํานวนมากที่ตองศึกษาทบทวนใหครบทั้งหมด 
(Chayamarit, 1996) วงศ Gesneriaceae หรือวงศชาฤาษี เปนอีกวงศหนึ่งที่ยังไมไดศึกษาทบทวน อาจเนื่องมาจาก 
เปนวงศที่มีขนาดใหญ และแหลงที่อยูมีความเฉพาะ ไมสามารถพบไดทั่วไป ซึ่งในโลกมีรายงานพบประมาณ 85 สกุล 
1,200 ชนิด (Wang et al., 1998) สวนใหญมีแหลงกําเนิดในเขตรอนและเขตอบอุน สมาชิกสวนใหญของพืชวงศนี้ จะ
เปนพืชลมลุกที่มีชวงการออกดอกออกผลชวงส้ันๆ ในฤดูฝนเทานั้น โดยเฉพาะในประเทศไทย บางสกุลมีรูปรางที่
เปล่ียนแปลงไปในแตละชวงอายุ เชน ในขณะที่พืชออกดอกมีใบปรากฏแบบหนึ่ง แตเมื่อดอกโรยและติดผล ใบเดิมก็จะ
ยุบโทรมไปเกิดใบใหมที่มีขนาดและรูปรางที่แตกตางกันมาก ดังนั้น ถามีการพบพืชในชวงอายุตางกัน ก็จะทําใหเกิดการ
เขาใจผิดวาเปนพืชคนละชนิดกันได  

ประวัติการศึกษาพืชวงศชาฤาษี (Gesneriaceae) ของประเทศไทยนั้น จํานวนชนิดที่มีรายงานเปนขอมูลที่ได
จากการศึกษามาแลวเมื่อ 40 ปกอน คือ การเขามาศึกษาพรรณไมของ Dr. E.C. Barnett นักพฤกษศาสตรชาว 
สก็อตแลนด ซึ่งขณะนั้นทํางานอยูที่ Department of Botany, Aberdeen University, Scotland, UK. โดยการเขามาเก็บ
ตัวอยางพรรณไมในประเทศไทยแลวนํากลับไปศึกษาวิจัยในตางประเทศ และไดตีพิมพเผยแพรผลงานพืชวงศ 
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Gesneriaceae ชนิดใหมๆ หลายชนิดจากประเทศไทย โดย Barnett (1962) ไดตีพิมพใน Florae Siamensis 
Enumeratio การรวบรวมตีพิมพครั้งนี้ เปนเพียงการบอกชื่อและสถานที่พบเทานั้น ไมไดมีการอธิบายลักษณะรูปราง
หรือจัดทํารูปวิธานแตอยางใด หลังจากนั้นไมมีรายงานเกี่ยวกับพืชวงศนี้ในประเทศไทยอีกเลย อยางไรก็ตาม มี
การศึกษาทบทวนในบางสกุล เชน Paraboea โดย Zhao-ran and Burtt (1991) พบวา Paraboea จากประเทศไทยเปน
ชนิดใหมถึง 8 ชนิด และหลังจากนั้น Zhao-ran (1994) ก็ไดรายงานพบ Paraboea จากประเทศไทย เปนชนิดใหมอีก 1 
ชนิด และใหชื่อเปนเกียรติ์แก B.L. Burtt คือ Paraboea burttii Z.R. Xu ซึ่งชนิดนี้พบทางภาคใตของประเทศไทย  

ในป ค.ศ. 2001 Burtt (2001) ไดพิมพรายชื่อพืชวงศนี้จากประเทศไทยอีกครั้ง โดยศึกษาจากตัวอยางแหงใน
หอพรรณไมในตางประเทศ แลวจัดทําเปน check list ของพืชวงศ Gesneriaceae ในประเทศไทย รายงานวามีประมาณ 
26 สกุล 150 ชนิด หลายชนิดที่เคยรายงานโดย Barnett (1962) ไดถูกยุบไปเพราะเปนชื่อพอง ถูกเปล่ียนชื่อ และบาง
ชนิดไดถูกเปล่ียนไปเปนสกุลใหม เชน Burtt (2000) ไดต้ังสกุลใหม คือ Kaisupeea มีสมาชิก 3 ชนิด โดยไดแยก
ออกมาจากสกุล Boea ในขณะเดียวกันก็ยังไมมีผูศึกษาสกุล Boea ในเมืองไทย ทําใหไมทราบสถานภาพที่แทจริงของ
สกุลนี้ ในทํานองเดียวกัน Wood (1974) ไดศึกษาทบทวนสกุล Chirita ไว พบวาเปนชนิดจากประเทศไทยเพียง 17 
ชนิด แต Burtt (2001) ไดทํา check list ไว มีถึง 25 ชนิด จะเห็นวา มีหลายชนิดที่ขาดหายไปหรือเปนการเพิ่มเติมเขา
มา ซึ่งยังไมเปนที่ทราบแนชัด นับเปนเวลาเกือบ 30 ป มาแลวที่ประเทศไทยยังไมมีขอมูลที่บันทึกหรือตรวจสอบจาก
ตัวอยางที่เก็บเพ่ิมเติม นอกจากนี้ Wood (1974) ยังยุบสกุล Damrongia Kerr ที่เคยมีรายงานพบในประเทศไทยเขาไว
ใน Chirita ดวย ซึ่ง Burtt (2001) ใหความคิดเห็นวาอาจจะเปนการยุบสกุลที่ไมถูกตองนัก นาจะมีการศึกษาทบทวนอีก
ครั้ง หรือแมแตสกุล Boeica ที่ Burtt (2001) อางวามี 5 ชนิด แต 4 ใน 5 ชนิดนั้น ตองการตัวอยางเพิ่มเพ่ือศึกษาใน
รายละเอียดเพิ่มเติม  

ขณะนี้พืชวงศ Gesneriaceae กําลังไดรับการศึกษาทบทวน โดย Dr. David J. Medleton จาก Royal 
Botanic Garden Edinburgh, Scotland และทีมนักพฤกษศาสตรในประเทศไทย ผูวิจัยเองก็ไดรับผิดชอบดําเนินการ
ศึกษาทบทวนในบางสกุล นอกเหนือจากสกุล Didymocarpus Wall. ที่ไดดําเนินการแลว 

จากการที่ผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนใหดําเนินการสํารวจและรวบรวมพันธุพืชวงศ Gesneriaceae ในประเทศ
ไทย (กรกฎาคม 2547 - มิถุนายน 2549) ทําใหไดขอมูลใหมๆ เพ่ิมขึ้น พบวาเปนกลุมพืชที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง ถึงแม
จะไมสามารถสํารวจพบทั้งหมดเทาที่เคยมีรายงานไว สาเหตุอาจเนื่องมาจากสภาพทางนิเวศวิทยาปาไมของประเทศ
ไทยไดเปล่ียนแปลงไปในทางที่เส่ือมโทรมลง ซึ่งพืชวงศนี้มีแหลงที่อยูที่มีความเฉพาะ เชน บริเวณนํ้าตก ภูเขาหินปูน 
และบางชนิดเปนไมเกาะอาศัย ตองการความชื้นมาก ซึ่งสถานที่เหลานี้ นับวันจะถูกรบกวนและมีความอุดมสมบูรณ
นอยลง ดังนั้น การรวบรวมและขยายพันธุจึงไดดําเนินการไปพรอมกับการสํารวจครั้งนี้ดวย นอกจากจะชวยลดความ
เส่ียงในการสูญพันธุ ชวยรักษาพันธุกรรมพืชแลว ยังพบวามีหลายชนิดที่มีศักยภาพในตัวเองท่ีจะพัฒนาไปเปนไม
ดอกไมประดับ การมีรูปทรงของใบ รูปทรงของดอกและผลที่แปลกตา มีสีสันที่สวยงาม การขยายพันธุไดงายดวยเมล็ด 
การปกชําดวยลําตนและใบ ซึ่งถาเขาใจกลไกการขยายพันธุและระบบนิเวศที่อาศัยแลว ยอมมีความเปนไปไดที่จะนํามา
ศึกษาวิจัยตอยอดใหเกิดประโยชนและมีคุณคาทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป  

ในแถบยุโรปนั้นไดมีการนําพืชวงศนี้มาศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย และนํามาปลูกเปนไมประดับเปนจํานวน
มาก ซึ่งรูจักกันทั่วไปในชื่อสามัญวา วงศอาฟริกันไวโอเล็ต ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการจัดตั้งเปนสมาคม 
"American Gloxinia and Gesneriad Society" หรือมักเรียกสั้นๆ วา “The Gesneriad Society” ซึ่งศึกษารวบรวมพันธุ 
ขยายพันธุ และผสมพันธุใหมๆ ของพืชกลุมนี้ขึ้นมา รวมถึงจัดทําวารสารเพื่อเผยแพรผลงานของผูศึกษาและปลูกพืช
กลุมนี้อีกดวย คือ วารสาร The Gloxinian ในสวนของบานประเทศไทยนั้น นักพฤกษศาสตรบางทานเรียกชื่อสามัญพืช
วงศนี้วา พืชวงศชาฤาษี อาจเนื่องจากในการจดบันทึกของ A.F.G. Kerr ที่ไดเก็บตัวอยางชนิด Trisepalum albidum 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2467 จากเขาสีเสียด จังหวัดนครราชสีมา วา leave use as tea ทําใหทราบวาพืชชนิดนี้เคยถูก
นํามารับประทาน อาจจะมีคุณคาเปนสมุนไพรหรือตองมีคุณคาทางอาหาร วงศแกวน้ําคาง เปนอีกชื่อหนึ่งที่เรียกพืชวงศ 
Gesneriaceae ในประเทศไทย (อัจฉรา, 2540) ซึ่งเปนชื่อของ Didymocarpus hispidus ปจจุบันถูกเปลี่ยนเปน 
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Henckelia hispida พบทางภาคใต และอีกชื่อหนึ่งที่เคยใชเรียกชื่อสามัญของวงศนี้คือ วงศใบกํามะหยี่ (ณพพร, 2542) 
ซึ่งเปนชื่อของ Alloplectus schlimii ชนิดนี้เปนไมประดับนําเขาจากตางประเทศ  

ในปจจุบันมีความจําเปนตองอาศัยความรูจากสาขาวิชาอื่นๆ เขามาเกี่ยวของกับงานทางอนุกรมวิธาน เชน 
การใชความรูวิชาอณูชีววิทยามาชวยในการบงบอกชนิดและความสัมพันธทางวิวัฒนาการ Palee et al. (2006) ได
ศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการของพืชสกุล Didymocarpus วงศ Gesneriaceae ของประเทศไทย โดยใชเทคนิค
ทางอณูชีววิทยา ผลการวิจัยพบวาความแตกตางทางดีเอ็นเอชวยสนับสนุนการศึกษาทางอนุกรมวิธาน และความ
แตกตางทางสัณฐานวิทยานั้นไมไดเกิดจากผลทางสิ่งแวดลอมแตเกิดจากการวิวัฒนาการ จนทําใหมีรูปรางที่แตกตาง
ออกไป ซึ่งชวยใหนักอนุกรมวิธานตัดสินใจแยกเปนชนิดใหมไดอยางมั่นใจย่ิงขึ้น ครั้งนี้ Palee and Maxwell (2006) ได
ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุล Didymocarpus Wall. และตีพิมพเปนชนิดใหม 2 ชนิด กับ 1 สายพันธุ  

Luegmayr (1993) ศึกษาละอองเรณูในวงศยอย Cyrtandroideae พบวาลักษณะของละอองเรณูสามารถบง
บอกระดับสกุลได เชน Aeschynanthus, Epithema และ Stauranthera ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Palee et al. 
(2003) ที่ไดศึกษาสมาชิกพืชวงศนี้ของประเทศไทยแลว จํานวน 16 สกุล 34 ชนิด และพบวาลักษณะของละอองเรณูที่
พบ สามารถบงบอกไดในระดับสกุลและระดับสกุลยอย เชน สกุล Chirita ลักษณะละอองเรณูมีความแตกตางกันที่ระดับ
สกุลยอย ซึ่งสอดคลองกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่นักอนุกรมวิธานไดจัดจําแนกไว 

นอกจากความสําคัญตางๆ ดังกลาวขางตนแลว พืชวงศ Gesneriaceae ยังมีคุณคาทางดานอื่นๆ เชน Morley 
(1993) ไดกลาววาเคยมีรายงานการใชพืชวงศนี้เพ่ือเปนสมุนไพรและไมประดับ (Himalaya Drug Company, 2002) 
พบวา Didymocarpus pedicellata มีชื่อสามัญวา stone flowers หรือชื่อพ้ืนเมืองอินเดียวา patherphori ซึ่งในแถบ
ประเทศอินเดีย ใชพืชชนิดนี้ในการรักษาโรคนิ่วในไตและนิ่วในกระเพาะปสสาวะ Otero et al. (2000) ไดศึกษาพืชที่ใช
รักษาพิษจากงูกัด พบวา การใชรากของ Stauranthera grandiflora นํามาบดแลววางลงบนแผลที่ถูกงูกัด จะชวยกําจัด
พิษได ซึ่งชนิดนี้ก็พบในประเทศไทยดวยเชนกัน โดยมีการกระจายที่กวางตั้งแตภาคใตถึงภาคเหนือ มักพบบริเวณที่มี
ความชื้นสูง ใกลลําธาร สกุล Aeschynanthus ก็มีการกลาวถึงในประเทศจีนวามีคุณสมบัติเปนสมุนไพร แตไมระบุ
คุณสมบัติอยางชัดเจน จะเห็นวาพืชวงศนี้ยังมีคุณสมบัติหลายอยางที่เปนประโยชนตอมนุษย ซึ่งประเทศไทยยังไมมี
ขอมูลที่สมบูรณ  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือรวบรวมพันธุพืชวงศ Gesneriaceae มาทําการศึกษาทางสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธานของบางสกุล 

และเรณูวิทยา  
2. เพ่ือรวบรวมขอมูลบางสวนที่สามารถนํามาใชในโครงการพรรณพฤกษชาติแหงประเทศไทย 
3. เพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนในการจัดทําหนังสือกึ่งวิชาการของพืชวงศ Gesneriaceae ในประเทศไทย 

 
วิธีการ 

1. ศึกษาตัวอยางในหอพรรณไม ตรวจสอบตัวอยางเพิ่มเติมจากหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช และสวนพฤกษศาสตรสิริกิต์ิ อ.แมริม จ.เชียงใหม  

2. ออกเก็บตัวอยางในภาคสนาม และจัดทําเปนตัวอยางพืชแหงเก็บไวที่หอพรรณไม ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม และหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

3. ทดลองปลูกในเรือนเพาะชํา ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
4. ตรวจสอบลักษณะของละอองเรณูดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบสองกราด  
5. จัดทํารางคูมือพรรณไมวงศชาฤาษีของประเทศไทย  
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ผลการวิจัย 

1. จากการออกภาคสนามและตรวจตัวอยางที่มีอยูในหอพรรณไมตางๆ สามารถจําแนกพืชวงศชาฤาษีได 21 
สกุล 107 ชนิด และมีบางตัวอยางที่ยังไมสามารถจําแนกชนิดได ซึ่งรายชื่อชนิดที่พบแสดงในตารางที่ 1 

2. การทดลองปลูกในเรือนเพาะชํา ทําใหทราบวาพืชที่นํามาจากธรรมชาตินั้นสามารถเจริญเติบโตในเรือน
เพาะชําได ไดแก สกุล Aeschynanthus, Chirita, Leptoboea, Paraboea และ Trisepalum บางชนิดขยายพันธุไดดวย
เมล็ด ไดแก สกุล Chirita, Epithema และ Stauranthera และมีบางชนิดในสกุลตอไปนี้ที่สามารถขยายพันธุไดดวยการ
ปกชําตนและใบ คือ สกุล Aeschynanthus และ Paraboea เปนตน ทุกชนิดในสกุลที่กลาวมาแลวขางตน มีลักษณะของ
ดอก ผล และใบที่แปลกและสวยงาม (ภาพที่ 1-5) 

3. การศึกษาเรณูวิทยา 35 ชนิด พบวาลักษณะสัณฐานวิทยาของละอองเรณูมีความแตกตางกัน ซึ่งจะนําผลที่
ไดไปวิเคราะหอยางละเอียดและตีพิมพเผยแพรตอไป  

4. การรางคูมือพรรณไมวงศชาฤาษีของประเทศไทย ขณะนี้ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการจัดทําตนฉบับ
เพ่ือเผยแพรเปนแหลงขอมูลเบ้ืองตนแกผูที่มีความสนใจทั่วไป โดยเฉพาะผูที่ตองการนําไปศึกษาขยายพันธุ เพ่ือใช
ประโยชนในสาขาอื่นๆ เชน การศึกษาเพื่อปรับปรุงใหเปนไมประดับ การศึกษาทางอณูชีววิทยา การศึกษาคุณคาทาง
สมุนไพร โดยไมรบกวนทรัพยากรที่มีอยูในธรรมชาติ 

ตารางที่ 1. รายชื่อชนิดที่สํารวจพบ จํานวน 21 สกุล 107 ชนิด  

Genus 
no. 

Species 
no. 

Botanical name Local name 

1 1 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex Cl. กระดูกไก 
 2 Aeschynanthus bracteata Wall. ex Cl.  
 3 Aeschynanthus garrettii Craib วานไกแสด 
 4 Aeschynanthus gracilis Parish ex Cl.  
 5 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. วานไกแดง 
 6 Aeschynanthus hookerii Cl.  
 7 Aeschynanthus hosseusii Pell. วานลูกไก 
 8 Aeschynanthus lineatus Craib  
 9 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R. Br. ตาลลาย 
 10 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pell. เอื้องหงอนไก 
 11 Aeschynanthus maculata Rindl.?  
 12 Aeschynanthus parvifolia R. Br. ไกแดงยาน/ลิปสติก 
 13 Aeschynanthus persimilis Craib  
 14 Aeschynanthus radicans Jack วานไกแดงใต 
 15 Aeschynanthus ramosissima Wall. ex Cl.  
 16 Aeschynanthus stenosiphonius W.T. Wang วานไกเตน 
 17 Aeschynanthus sp.1 (Palee 1014)  
 18 Aeschynanthus sp.2 (Denduangboripant 1)  
2 19 Boeica ferruginea Drake  
 20 Boeica glandulosa Burtt วานน้ําไหล 
3 21 Chirita anachoreta Hance คําหยาดใหญ 
 22 Chirita aratriformis D. Wood  
 23 Chirita bimaculata D. Wood  
 24 Chirita caerulea R. Br.  
 25 Chirita hamosa Wall. ex R. Br. var. hamosa คําหยาดนอย 
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ตารางที่ 1. (ตอ) 
Genus 

no. 
Species 

no. 
Botanical name Local name 

 26 Chirita hamosa Wall. ex R. Br. var. unifolia Cl. คําหยาดนอย 
 27 Chirita involucrata Craib นํ้าดับไฟ 
 28 Chirita lacunosa (Hk. f.) Burtt   
 29 Chirita macrophylla Wall.  
 30 Chirita marcanii Craib คําหยด 
 31 Chirita micromusa Burtt คําหยาด 
 32 Chirita mollissima Ridl.  
 33 Chirita pumila D. Don  
 34  Chirita rotundata Barn.  
 35 Chirita rupestris Ridl.  
 36 Chirita speciosa Kurz  
 37 Chirita trisepala Barn.  
 38 Chirita tubulosa Craib  
 39 Chirita viola Ridl.  
 40 Chirita sp.1 (Palee 816)  
 41 Chirita sp.2 (Palee 799)  
 42 Chirita sp.3 (Palee 715)  
4 43 Corallodiscus lanuginosus (R. Br) Burtt  
5 44 Cyrtandra cupilata Ridl.  
 45 Cyrtandra patula Ridl.  
 46 Cyrtandra pendula Bl. ผักโหมหิน 
 47 Cyrtandra rotundifolia Ridl. ผักนมหิน 
6 48 Didymocarpus aureglandulosus Cl. ดอกกระดิ่ง 
 49 Didymocarpus biserratus Barn. ขาวก่ําผา 
 50 Didymocarpus corchorifolius Wall. ex DC. กระดิ่งใต 
 51 Didymocarpus dongrakensis Burtt กําปองดินดงรัก 
 52 Didymocarpus epithemoides Burtt ขาวก่ําน้ําตก 
 53 Didymocarpus jaesawnensis Palee & Maxw. sp. nov. ขาก่ํานอย 
 54 Didymocarpus insulsus Craib var. insulsus  กําปองดินเล็ก 
 55 Didymocarpus insulsus Craib var. payapensis Palee & Maxw. var. nov. มวงพายัพ 
 56 Didymocarpus inflatus Maxw. and Palee sp. nov. มวงภูหิน 
 57 Didymocarpus kerrii Craib กําปองดินดอกขาว 
 58 Didymocarpus megaphyllus Barn.  สายรุง 
 59 Didymocarpus newmannii Burtt ขาวคิชกูฏ 
 60 Didymocarpus ovatus Barn. เทียนหิน 
 61 Didymocarpus purpureopictus Craib  
 62 Didymocarpus tristis Crib  
 63 Didymocarpus venosus Barn. กําปองดินดอกฟา 
 64 Didymocarpus sp. (Palee 1017)  
7 65 Epithema carnosum Benth. มวงผา/ดอกรังผ้ึง  
 66 Epithema saxatile Blum.  
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ตารางที่ 1. (ตอ) 
Genus 

no. 
Species 

no. 
Botanical name Local name 

8 67 Henckelia brownianan (R.Br.) Weber มวงหยาด 
 68 Henckelia crinita (Jack) Spreng.  
 69 Henckelia hispida (Ridl.) Weber แกวนํ้าคาง 
 70 Henckelia inaequalis (Ridl.) Weber    
 71 Henckelia platypus Jack สานเตา 
9 72 Kaisupeea cyanea Burtt ดอกชางมวง 
 73 Kaisupeea herbacea (Cl.) Burtt ตนแทนคุณ 

10 74 Leptoboea multiflora (Cl.) Gamb.  ดอกกระดุมปา 
 75 Leptoboea multiflora (Cl.) Gamb. ssp. multiflora  
 76 Leptoboea multiflora (Cl.) Gamb. ssp. grandifolia Burtt  

11 77 Lysionotus serratus D. Don พวงโปรงฟา 
12 78 Monophyllaea glabra Ridl. ชาใบเดี่ยว 
13 79 Oreocharis hirsuta Barn.  
14 80 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib หญาขนเสือ 
 81 Ornithoboea barbanthera Burtt หญาขนเสือ 
 82 Ornithoboea flexuosa (Ridl.) Burtt หญาขนเสือนอย 
 83 Ornithoboea wildeana Craib ดอกขนนก 
 84 Ornithoboea sp. (Palee 954) ขนนกนอย 

15 85 Paraboea acutifolia (Ridl.) Burtt  
 86 Paraboea burttii Z.R. Xu  
 87 Paraboea glabrisepala Burtt ผักกาดหิน 
 88 Paraboea glanduliflora Barn.  
 89 Paraboea kerrii (Craib) Barn.  
 90 Paraboea multiflora (R. Br.) Burtt var. multiflora  
 91 Paraboea pubicorolla Xu & Burtt ตนผักกาดหินเขา 
 92 Paraboea sp.1 (Palee 663)  

16 93 Petrocosmea heterophylla Burtt  
 94 Petrocosmea kerrii Craib ขาวศิลา 
 95 Petrocosmea sp.1 (Palee 1018)  
 96 Petrocosmea sp.2 (Palee 616)  
 97 Petrocosmea sp.3 (Maxwel 96-966)  
 98 Petrocosmea sp.3 (Maxwel 94-908)  

17 99 Streptocarpus orientalis Craib มวงศรีสังวาลย 
18 100 Stuaranthera grandiflora Benth. ขาวแตม 
19 101 Trisepalum acaule (Barn.) Burtt   
 102 Trisepalum birmanicum (Crib) Burtt           พวงชมพูหินปูน 
 103 Trisepalum glanduliferum (Barn.) Burtt       สกุลชาฤาษี  
 104 Trisepalum prazeri Burtt [new record] แพรไพลิน 

20 105 Rhynchoglossum obliquum Bl. ชอมวง 
21 106 Rhynchotechum obovatum (Griff.) Burtt ชาสานเ/หนาดดง 
 107 Rhynchotechum ellipticum Wall. ex A. DC ชาสาน/หนาดดง 
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สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 

การดําเนินการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ ต้ั งไว  ได ตัวอยางเ พ่ือนํามาใช ในการศึกษาทาง
อนุกรมวิธานและสันฐานวิทยาของพืชวงศนี้เพ่ิมเติม แต
อยางไรก็ตาม การเก็บตัวอยางรวมท้ังการรวบรวมพันธุ
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการตอไป เพ่ือใหเกิด
ความสมบูรณของการศึกษาทางอนุกรมวิธาน ซึ่งขณะนี้

 

ภาพที่ 1. สกุลไกแดง (Aeschynanthus sp.) เปนไมเถาเกาะอาศัย
บนตนไมอายุมากกวา 1 ป ขยายพนัธุไดดวยการปกชําตน นาจะ
นํามาทําเปนกระถางแขวนเปนไมประดับเชนเดียวกับลิปสติก ดอก
มีสีเหลืองซ่ึงแตกตางจากที่เคยพบในสกุลน้ี  

 

ภาพที่ 2. สกุลรวงผ้ึง (Epithema) เปนพืชลมลุกอายุ 1 ป ชอบข้ึน
ในที่ชื้น ทรงพุมสูงไมเกิน 30 เซนติเมตร ลําตนอวบนํ้า ใบเขียว
เขม ดอกจะทยอยบาน มีชวงการออกดอกนานเปนเดือน นาจะ
นํามาปลูกในกระถางเปนไมประดับในรมได ขยายพันธุดวยเมล็ด 

 

 
 

ภาพที่ 3. ขาวแตม (Stauranthera grandiflora Benth.) 
เปนพืชลมลุกอายมุากกวา 1 ป ชอบที่ชื้น ปลูกเปนไม
กระถางได มีรูปทรงของดอก ผล และใบสวยงาม 
ขยายพันธุดวยเมลด็ (ยังไมมีการศึกษาการขยายพันธุ
ดวยวิธีอื่น) 

 

ภาพที่ 4. สกุลหญาขนเสือ (Ornithoboea) เปนพืชลมลุกอายุ
มากกวา 1 ป ข้ึนอยูบนหินปูนและพืน้ลางที่ชื้น ลําตนสูงตั้งแต 30 
เซนติเมตร จนถึง 1 เมตร ยังไมทราบการขยายพันธุที่ชัดเจน 

 
ภาพที่ 5. สกุลชาฤาษี (Trisepalum) เปนพืชลมลุกอายุมากกวา 1 
ป ข้ึนอยูบนหินปูนที่ชื้น ยังไมทราบชีพลักษณที่แนชัด แตดวย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาแลว เปนพืชที่นาสนใจที่จะนํามาศึกษา 
และขยายพันธุ มีดอกจํานวนมาก ทรงดอกสวย ขนาดประมาณ 1 
น้ิว มีลักษณะเดนที่กลีบเลี้ยง มีผลบิดเปนเกลียว สวยงาม 
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ยังไดตัวอยางนอยกวาที่เคยมีรายงานไว สาเหตุอาจเนื่องมาจากแหลงที่อยูอาศัยและระบบนิเวศที่เปล่ียนแปลงไป ทําให
มีจํานวนลดนอยลง เชน บางชนิดพบเกาะอาศัยเฉพาะบนภูเขาหินปูน ที่มีความชื้นสูงหรือบางชนิดพบในปาดิบ 
(evergreen forest) ขึ้นอยูใกลแหลงน้ําที่มีความชื้นสูงตลอดทั้งป เปนตน 

ผลการวิจัยครั้งนี้ เปนประโยชนโดยตรงตอนักอนุกรมวิธานที่จะศึกษาทบทวนพืชวงศชาฤาษีของประเทศไทย 
ซึ่งผูวิจัยกําลังศึกษาทบทวนเพิ่มอีก 1 สกุล คือ Ornithoboea Parish ex C .B. Clarke และมีคณะนักพฤกษศาสตรของ 
หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับ Dr. David J. Medleton จาก Royal Botanic Garden 
Edinburgh, Scotland กําลังดําเนินการศึกษาทบทวนใหครบทั้งวงศ ในสวนของศักยภาพในการพัฒนาเปนไมดอกไม
ประดับนั้น พบวา หลายชนิดใชเมล็ดขยายพันธุและเติบโตในเรือนเพาะชําไดเปนอยางดี หลายชนิดมีคุณสมบัติเดน
เฉพาะตัว มีรูปทรงของใบ ดอก และผล ที่แปลกและสวยงาม นอกจากนั้น พืชวงศนี้ยังมีคุณสมบัติเปนสมุนไพร ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไมมีการศึกษา ทําใหยังไมมีองคความรูดานนี้มากนัก ดังนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการ
สนับสนุนในการวิจัยแบบตอยอดเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
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ชีวภาพในประเทศไทย  ซึ่ งรวมจัดตั้ งโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยพันธุ วิศกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ รหัสโครงการ BRT R_148017 และขอขอบคุณหอพรรณไม ภาควิชาชีววิทยา คณะ
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The Interactions between Forest Quality, Reproduction and Social Stability 
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During the past few decades researchers have been documenting global climate 

change and its impacts on wildlife and their habitats around the world.  Changes in habitat 
can directly impact on the diversity and interspecific interactions within many animal 
communities, yet the effects of these environmental changes have in most cases not been 
investigated in detail, particularly in the tropics. It is the goal of our work to model the 
influence that a given habitat has on its animal inhabitants in order to trace the effects of 
future environmental changes both on the animal itself and on the role this animal plays in 
the maintenance of the ecosystem in which it lives. In a three-year study of seven white 
handed gibbon groups conducted at Khao Yai National Park, Thailand, the role of forest 
productivity in the shaping of gibbon social structure and their reproductive performances 
was conducted. Forest productivity was defined by analyzing in detail the spatio-temporal 
distribution of potential food resources within each of the seven home ranges. Significant 
variation in forest productivity occurred among home ranges, but the significance 
disappeared when we compensated forest productivity with the size of each home range. 
For our model we found no significant relationship between home range productivity and 
the number of surviving offspring for each study female. However, the study found that 
females could maintain optimal reproductive performance by increasing their access to 
resources by manipulating three environmental/behavioral parameters: (1) home range size 
(2) group size, and (3) group social stability.  Home range size variation was hypothesized 
to be a consequence of forest productivity. As predicted, large home ranges were associated 
with low quality forest, whereas in high quality forest small home ranges prevailed.  Group 
size was hypothesized to be a direct consequence of resource availability. We found that 
larger groups were associated with higher quality forest while smaller groups were found in 
poor quality forest.  We also found that group social stability was a consequence of 
different territorial costs associated with variable home range sizes. The second step of our 
work is to apply this model to the Khao Yai pheasant community which in the past two 
decades has shown a significant change in its structure with the number and proportion of 
detections of the lowland-inhabiting Siamese Fireback (Lophura diardi) increasing 
significantly, while the number of detections of the higher elevation inhabitant Silver 
Pheasant (L. nycthemera) showed no significant increase. This change in the community 
composition has been hypothesised to be a long-term consequence of a change in 
vegetation structure associated with regional climate change. 
 
Key words: climate change, pheasant, micro habitat, inter-species competition 

 

 
Introduction 

Detailed analysis on climatological data, run over the past 100 years, has shown increases of 
approximately 0.6°C in the global average temperature and is expected to continue to rise rapidly 
(Houghton et al. 2001). Simultaneously, a large amount of recent scientific work has highlighted the 
general biological impacts of climate change (Penuelas and Flella, 2001; Walther et al., 2002). 
Although animal species have been responding to climatic changes on an evolutionary time scale, a 
critical question for wild species is how they will cope with this rapid rate of change (Root et al., 2003). 

Animals groups have shown to react differently to global increase in temperature 
(Forcchammer, 1998). In the past thirty years warmer springs have resulted in earlier nesting activity 
in temperate areas (Crick et al., 1997; Crick and Sparks, 1999), earlier spring arrival dates in breeding 
visitors (Butler, 2003) and northward and altitudinal range expansions (Thomas and Lennon, 1999). 
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Although little work has been so far conducted in tropical habitats on the effects of global 
warming data suggest that animal species react to habitat changes by moving along climatic gradients 
(Karr and Freemark, 1983) with colonization of montane habitat by non-montane species (Pounds et 
al., 1999). In the tropics, as seasonal variations are of lower intensity, we can assume that in these 
habitats, humidity rather than temperature will play an important rule in differentiating microhabitats. 

Recent ecological work, combined with long term data on socio-reproduction (Brockelman et 
al., 1998), conducted on the gibbon population at Khao Yai National Park, has highlighted a tight 
interaction between animals and the quality of forest productivity (Savini, 2005). A marked degree of 
home range size variation between different groups was recorded and a significant negative correlation 
between home range size and habitat quality, with home range size increasing when the forest quality, 
measured as spatio-temporal distribution of food resources, decreased (Savini et al., submitted). 
Moreover, female gibbons synchronized their reproduction by clustering higher cost breeding activity 
during periods of higher food productivity (Savini et al., accepted). In the end, home range 
productivity influenced social variability with a larger chance for a gibbon group to develop a non-
monogamous social structure in larger and poorer home ranges than in smaller richer ones (Savini et 
al., submitted). 

In the Mo Singto Long Term Biodiversity Research Plot, Khao Yai National Park 
(Brockelman et al., 2002), two species of pheasant live in an increasing syntopy. Recent analysis 
conducted by Round and Gale (in revision) over a period of more than twenty years on the relative 
abundance of  two pheasant species show an increase in the population of Siamese Fireback (Lophura 
diardi), a lowland species, over Silver Pheasant (L. nycthemera), a species that commonly inhabits 
higher elevations. The proportions of sightings contributed by each species varied markedly through 
the period 1980 to 2005. Before 1993 L. diardi contributed only 18.6% of pheasant individuals seen in 
the area. From 1994 to the present, L. diardi contributed more than half of all pheasants observed 
(60.1%). Overall, there was a significant increase in the detection rate of Siamese Fireback throughout 
the survey period, both as measured by the number of individuals per unit effort, and the number of 
sightings per unit effort. In contrast neither the number of individuals detected nor the number of 
sightings per unit effort increased significantly in the Silver Pheasant. The authors suggest that the 
most possible reason for the increase in the numbers of Siamese Fireback over the “resident” 
population of Silver Pheasant is to be found in the rising temperature and consequently 
evapotranspiration (higher in the lowlands than in montane and upper submontane areas). 
Microhabitat changes consequence of rising temperature, which reflect in an increased 
evapotranspiration, will benefit plant and animals living in lowland habitats at the expenses of 
montane species Karr and Freedmark (1983). 

Here we will present preliminary data on the distribution of two species of pheasant living in 
syntopy in the Mo Singto Long Term Biodiversity Plot, Khao Yai National Park and predict how the 
effect of forced syntopic coexistence can influence the conservation of both species. 

 
Methodology 

Study site and animals 
The study, initiated in January 2006, is being conducted at the Mo Singto Biodiversity 

Research Plot (Brockelman et al., 2002), Khao Yai National Park, Thailand (2,168 km2; 101°22’ E, 
14°26’ N; ~ 130 km NE of Bangkok), in slightly hilly terrain 725 - 815 m above sea level. Khao Yai is 
largely a seasonally wet, evergreen forest (Kerby et al., 2000; Kitamura et al., 2004a). The area 
experiences a distinct dry season (November – April) and wet season (May – October). In the period 
2001 to 2004, precipitation averaged 2697 mm (range 2297 to 2976 mm), which closely corresponded 
to rainfall records of other researchers at the site during the years 1993 to 2001: 2326 mm (Kitamura et 
al., 2004b); 2030 mm in 1993 (Poonswad et al., 1998); 2695 mm in 1994 (Bartlett, 1999); and 2127 
mm in 2004 (Kanwatanakid-Savini, unpublished data). Average daily temperature varied annually 
between 18.7° C and to 28.3° C and mean humidity ranged from 64.6% during the dry season to 
77.1% during the wet season. 
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Spot-mapping and line transects 
Monthly visits were made to the Mo-Singto study plot during the period running from June 

2003 to August 2005 covering eight transects, each of 500 m in length. Only one transect was walked 
per morning so that two mornings were necessary to cover the entire plot. Distance and bearing to 
each pheasant seen or heard within 80 m was recorded, so as to render the data amenable to analysis 
both by spot-mapping and variable width line transect sampling. The locations of all birds heard or 
seen were located with reference to the nearest peg or nearest labelled tree. Distance from the observer 
(m) was estimated, and the bearing measured with a sighting compass. Most species were only 
recorded if judged to be within 80 m of the observer.  Numbers of individuals in flocks or small 
groups were recorded, and other relevant information such as call-type, feeding behaviour was 
recorded when relevant. The tree numbers of those trees from which birds were seen taking fruit were 
also recorded. 
 

Capture and marking 
From January 2006 onwards pheasants were caught using mist-nets and snare traps. Mist 

nets were set on the ground to a height of approximately 3 m. All pheasants caught were ringed with 
Royal Forest Department (RFD) metal rings, and colour-banded with a two-colour combinations so as 
to facilitate individual identification in the field. Each bird was additionally weighed, measured and 
examined for stage of moult. 

Home range size for each individual of both species was estimated based on re-sightings of 
ringed birds referenced to either marked trees/grid pegs (Brockelman et al., 2002) or GPS readings. 
Locations were used to define minimum convex polygons (White, 1996; Linnell et al., 2001) drawn on 
ArcView 3.0a software. 

 
Results  

Density 
During line transect surveys from June 2003 to August 2005 we recorded 13 observations of 

23 adult L. nycthemera and 15 sightings of 34 adult L. diardi. Mean flock size was not significantly 
different (mean flock size 1.77 and 2.27 respectively, t-test, t = 1.128, P = 0.135). For density 
estimation, due to small sample size and as detection distances between species appeared to be similar, 
data from both species were pooled to generate a single detection function following Buckland et al. 
(2001) using DISTANCE 5.0 software (Thomas et al., 2004). The density estimate for L. diardi was 
greater (10.0 groups or 22.8 individuals / km2, versus 8.0 groups or 14.7 individuals / km2). However, 
due to the small sample size the variances of the estimates were large (95% confidence limits, 4.7-21.5 
groups / km2 for L. diardi and 2.6-24.5 groups / km2 for L. nycthemera) suggesting that the estimates 
should be treated with caution (Buckland et al., 2001). 

Data collected on pheasant presence and group structure collected along trails and in the plot 
suggested an overall population of three groups per species inhabiting the 30 ha plot, equal to 1 group 
per 10 ha, remarkably similar to the estimates obtained from distance sampling.  Average group size 
was estimated at 5 animals which was roughly equal to one animal every 2 ha suggesting that group 
size was probably underestimated using the more rapid survey methods. Additional detailed 
observations of marked birds are necessary to confirm this figure. 
 

Birds ringed and definition of home ranges 
A total of 4 birds belonging to the two pheasant species were ringed up to September 2006 

(see table 1 for details). 
Preliminary estimates of home range size indicate that Siamese Fireback male had a range of 

at least 7.5ha while the range was 3.8 ha for Silver Pheasant male (Figure 1). The two home ranges 
had a large overlap of 2.21 ha, equal to 29.5% of its estimate home range for Siamese Fireback and 
58% for Silver Pheasant. 
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Table 1. Ringing details 
Species Sex Left Right Waight 

SPH M Y/DG DB/M 1475 
SPH F LB/DG DB/- 1035 
SMF M DB/Y DG/M 1190 
SMF M LB/F DG/M 1210 

 

 
Discussion and Conclusion 

Round and Gale (in review) demonstrate a shift in the balance of an assumed competitive 
interaction between two species, with a lowland species, Siamese Fireback, increasing its abundance 
in the range of a higher elevation species, Silver Pheasant.  Altitudinal range changes have been 
observed in several other species of both plants and animals (Pounds et al., 1999) and the authors 
hypothesise that the changing abundance of two pheasants is attributable to changing climate, although 
this cannot yet be proved. The two pheasants nevertheless maintain a substantial difference in the 
microhabitat use within the study site, with Silver Pheasants occurring mainly on ridges and Fireback 
in flatter and lower-lying areas. This difference in habitat use is presumably related to subtle variations 
in forest floor conditions, consequence of forest topography (Figure 2). These findings correspond to 
what was observed by Pounds and coauthors (1999) for which habitat expansion in the tropics might 
be a direct consequence of changes in humidity induced by global warming rather than temperature 
change per se. Lowland species might move to higher elevations as a consequence of changes in 
lowland microhabitat structure. With an increase in temperature lowland habitat may lose moisture 
with the effect that lowland species may migrate to higher altitudes where moisture level increases.  

Future work will be conducted to test the hypothesis that microhabitat structure might 
naturally separate the two species within the same, and relatively small, study site. We predict that 
Siamese Fireback will prefer flat habitat while Silver Pheasant will prefer slopes. Moreover, detailed 
observations are needed to highlight the impact of syntopy on each species as both species appear to 
overlap greatly in feeding ecology.  

Figure 1. Preliminary home ranges of a ringed siamese fireback male and silver pheasant male.  
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In the few cases where Lophura species occur in syntopy they are usually ecologically 
segregated by microhabitat variations (Davison, 1981; Lekagul and Round, 1991; Bird Life 
International, 2001). However, preliminary results on the movement and home range location of 
ringed males of both pheasant species show a relatively extended overlap between the microhabitat 
used by each species forcing them into more direct contact resulting in an increase in resource 
competition for each species (Figure 1). If climate-induced changes in resource distribution and 
availability increase spatial overlap of these two species, and if this overlap leads to increased 
competition then, this might also affect the socio-reproductive stability of each species, with the 
potential consequence of causing hybridization. Physical clashes between both pheasants in Khao Yai 
have been observed (Praditsup, 2004) while hybridization between sympatric Lophura species is 
already known from Vietnam where a formerly recognized species, the  Imperial Pheasant  
(L. imperialis) is now known to represent a hybrid between Silver Pheasant and the scarce and 
globally endangered Edwards’s Pheasant L. edwardsi (Hannache et al., 2003). 

Detailed investigations will be conducted on a larger number of ringed birds in order to 
determine the extension of overlap and the type of microhabitat sheared between the two syntopic 
species. The use of similar microhabitat, together with a similar feeding and reproductive ecology, 
could lead to hybridization between the two species which may cause additional risks to the survival 
of both populations. 
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Figure 2. Observation from line transect survey (June 2003- August 2005) 
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The four major causes of worldwide extinction and endangerment of species are habitat 
destruction, overexploitation, disruption of food chain, and introduced species.  Introduced species is 
often referred to as alien, exotic, nonnative, non-indigenous, or naturalized species, all of which are 
terms given to organisms that are not indigenous, or native, to a particular area.  Instead, introduced 
species are transported to new locations as the results of human activities and ignorance, along with 
clothes, agricultural products, and various forms of transportation.  For instance, aquatic organisms 
may be transported to new locations as epifauna, attached to the bottom of ships, or along with the 
ballast water.  Since 1970s, 46 species of non-indigenous species have been introduced around the 
world in ballast water (Carlton and Geller, 1993 cited in Van Dyke, 2003).  Insects, both adults and 
larvae, are sometimes transported along with agricultural produce, processed, and unprocessed wood.  
Introduced plant species can disperse over long distances as seeds and spores while some are 
cultivated only to escape to the wild.  It is reported that, in Great Britain, nearly 1,200 species out of 
20,000 introduced nonnative plant species have become naturalized (Godfray and Crawley, 1998 cited 
in Van Dyke, 2003). 

Although most introduce species 
fail to establish populations in the new 
environments, some may experience large 
population growth and range expansion, 
become naturalized, and ultimately cause 
tremendous effects on the native 
communities by changing community 
composition, structure, and function.  In 
some cases, introduced species displace, or 
eradicate, native species, particularly those 
with specialized niches or small population 
sizes.  Introduced species may prey upon 
native species that have evolved few or no 
defense mechanisms against it.  On the 
other hand, ingestion of toxic introduced 
species, i.e. the infamous Bufo marinus 
(cane toad), may cause mortality due to the 

fact that native species have not evolved any resistance to the particular toxin.  Indirectly, introduced 
species may cause endangerment or extinction by changing the vegetations or habitats such that they 
become unsuitable for native species. 

In order to become naturalized and establish persistent populations, introduced species must 
reproduce at high rate under favorable environmental conditions.  However, under unfavorable 
environmental conditions, successful introduced species possess the ability to persist under low 
densities until improved conditions allow for rapid growth and reproduction.  Most importantly, they 
must be able to exploit the local conditions and resources, which are necessary for rapid reproduction 
and growth, compared to native species. 

 It is a general conception that it is better to prevent entries of introduced, or non-indigenous, 
species rather than eradicating them once they have become naturalized and established persistent 
populations.  In order to prevent entries of non-indigenous species, adequate knowledge regarding the 
ecosystem and the ecology of the invaders, intensive monitoring at potential point of entries, as well as 
raising awareness concerning human practices and transportation regulations i.e. treatment of ballast 
water, are necessary.  Nonetheless, once established, it is still possible to control initial infestations of 

 
Bufo marinus (cane toad)  
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non-indigenous species.  It is necessary to conduct regular inventories, not only to detect small 
populations of non-indigenous species, but to attain data regarding the native inhabitants of the 
protected systems.  Controlling initial infestations can be accomplished through physical removal, 
especially female individuals, pesticides, and biological controls.  Although effective, pesticides are 
not species specific and often kill non-targeted, native species.  Furthermore, they persist in the 
environment and may pose long-term threats.  Likewise, biological controls may create chains of 
events with negative consequences.  When preventions and eradications fail, it is necessary to 
determine ways in which the distribution and abundance of non-indigenous species can be reduced, 
and their negative effects lessened (Van Dyke, 2003). 

Case Study: A Comparative Study of Dietary Habits of the Introduced Cane Toad, Bufo 
marinus, and Several Native Anurans on Ishigakijima, Southern Ryukyus* 

The Cane toad, Bufo marinus, is a large bufonid toad originally distributed from southern 
North America (southern Texas and western Mexico) to central South America (southern Brazil). 
Since the early period of the 19th Century, this toad has been artificially introduced to various 
nonnative areas as a biological agent to control sugar cane pests. As a result, we now can see a number 
of feral populations, occasionally showing extremely high individual density, of B. marinus in the 
Caribbean Islands, and tropical and subtropical regions of Oceania (including northeastern Australia) 
and eastern Asia. In Japan, this toad was first introduced to a few oceanic islands (the Daito and 
Ogasawara Islands) before and immediately after the World War II, and finally to Ishigakijima Island 
in the southern part of the Ryukyu Archipelago in 1978. This species currently occurs in relatively 
high density almost all over the island. 

Despite the reported abundance of B. marinus and the predicted adverse effects imposed on 
the native fauna, of Ishigakijima, studies pertaining to the relative density and distribution, if any, are 
scarce.  Moreover, studies pertaining to niche overlaps, in terms of feeding habits and competition for 
food, between B. marinus and native anurans, have not yet been conducted.  This study examined 
observation frequencies, and potential and actual prey items of B. marinus and native anuran species at 
three sites with different habitat conditions (pond, forest, and rice paddy field) on Ishigakijima Island. 
Our purposes were: (1) to clarify the diversity, variation, and selectivity of prey animals in each of 
these species; (2) to elucidate the extent of dietary overlap between Bufo marinus and native anurans; 
and (3) to estimate the extent of influences of the former on the latter accordingly. 

At all three sites, B. marinus was found in substantial densities together with a few species of 
native frogs, confirming their broad sympatric occurrences within Ishigakijima Island. Stomach 
contents of B. marinus largely consisted of insects and other invertebrates. Comparisons in relative 
abundance of animal taxa from B. marinus stomachs and those from random sampling at same sites 
indicated significant prey selectivity in this toad. This suggests that the predation of this toad affects 
some particular invertebrates over the others. Stomach contents exhibited much greater values in mass 
and diversity in B. marinus than in any of the native anurans. Moreover, dietary overlap was greater 
between B. marinus and the native anurans than between any pair of the latter at each site. These 
results predict negative impact of B. marinus on the native anurans through dietary competition.    

*This research was conducted as part of the 21st Century COE Summer Exchange Program at 
the University of the Ryukyus, Okinawa, Japan, by Nontivich Tandavanitj, Noriko Kidera, Daehyun 
Oh, Hidetoshi Ota, Masako Izawa, Tetsuo Denda, Aya Satoh, and Nozomi Nakanishi in 2006. 
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ประเทศไทยไมมี salamander มีแต newt 

วิเชฏฐ คนซ่ือ และปรวีร พรหมโชต ิ
หนวยปฏิบัติการวิจัยสัตวสะเทนิน้าํสะเทินบกและสัตวเล้ือยคลาน ศนูยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกเปนกลุมสัตวที่มีความหลากหลายทางดานรูปรางอีกกลุมหนึ่ง สามารถแบงออกได 

เปน 3 กลุมใหญๆ กลุมแรก ไดแก กลุมของกบ เขียด คางคก และอึ่งอาง ซึ่งมีลักษณะรวมกัน คือ ลําตัวส้ันทู ไมมีคอ 
ไมมีหาง ตาโปนโต บางชนิดผิวล่ืน บางชนิดผิวขรุขระ สัตวกลุมนี้สามารถพบเห็นไดโดยงาย ในบริเวณที่มีน้ําขังหรือ
แองน้ําขนาดตางๆ ไมวาจะเปนบึงน้ําขนาดใหญจนถึงแองน้ําขนาดเล็กๆ ที่ขุดไวเล้ียงปลาหรือปลูกบัว โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในชวงฤดูผสมพันธุสัตวกลุมนี้จะออกมาเปลงเสียงรองกันเซ็งแซ 

ในทางตรงกันขาม สัตวในกลุมเขียดงูนั้นเราไมสามารถพบเห็นไดโดยงาย เนื่องจากสัตวกลุมนี้อาศัยอยูใตดิน
เปนหลัก ลักษณะโดยทั่วไป คือ มีลําตัวยาว ไมมีระยางค หัวทู มีตาที่ไมพัฒนาดีมากนัก ไมมีหางหรือหากมีก็จะส้ันมาก
และทู  

สัตวกลุมสุดทาย คือ กลุมกะทางน้ําหรือที่เราเรียกวา ซาลาแมนเดอร มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางไปจากสอง
กลุมขางตน คือ มีลําตัวยาว มีขาที่มีความยาวพอประมาณและมีหางยาว มีสวนที่เปนคอที่เห็นไดชัดเจน ซาลาแมนเดอร
บางชนิดที่อาศัยในน้ําอาจมีขาที่ส้ันมาก ดูเผินๆ จะมีลักษณะคลายปลาไหล 

ซึ่งในกลุมสุดทายสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ newt และ salamander โดยทั้งสองกลุมนี้มีความ
แตกตางทางดานรูปรางดังนี้ กลุม newt มีผิวหนังปกคลุมลําตัวเปนปุมปม ขรุขระและแหง อาจมีสีสันบนลําตัวบาง แต
กลุม salamander จะมีผิวลําตัวเรียบ ล่ืน ผิวหนังเปนมันเงา ไมมีปุมปมบนผิวหนังมากนัก มีสีสันหลากหลายและ
สวยงาม 

ในประเทศไทยมีสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในกลุมกะทางน้ําเพียงชนิดเดียวเทานั้น สามารถพบเห็นไดในแองน้ํา
หรือพ้ืนที่คอนขางชุมชื้นทางตอนเหนือของประเทศไทย ในปจจุบันมีรายงานการพบในเขตจังหวัดทางภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชน จังหวัดเชียงใหมหรือแมฮองสอน (ภาพที่ 1) และจังหวัดเลย (ภาพที่ 2) เปนตน 

อนุกรมวิธานของกะทาง 

Class Amphibia 

Order Caudata (Urodela) 

Family Salamandridae 
   Genus Tylototriton 

ชื่อวิทยาศาสตร  Tylototriton verrucosus Anderson, 1871 
ชื่อไทย   กะทาง, จักกิ้มน้ํา, จิ้งจกน้ําอินทนนท  
 

ลักษณะลําตัวของกะทางน้ํานั้น บริเวณหัวจะมีตอมที่มีขนาดคอนขางใหญดานหลังของตา สวนบริเวณ
ดานหลังจะมีตอมกลมขนาดไมใหญมากนัก เริ่มตั้งแตดานหลังบริเวณเหนือขาหนาแลวไลลงไปทางดานหาง โดยที่ตอม
บริเวณกลางตัวจะเปนตอมที่มีขนาดใหญกวาดานหัวและดานหาง ตอมดังกลาวจะมีทั้งสองดานของลําตัว สวนแนว
ดานหลังกลางตัว แนวกระดูกสันหลัง จะมีสันคอนขางแข็งสีจางกวาสีผิวของลําตัวไลต้ังแตบริเวณหลังหัวไปจนสุดปลาย
หาง ผิวหนังแหงและหยาบ ลําตัวมีสีพ้ืนน้ําตาลและมีตอมสีสมกระจายตามแนวขางลําตัว ไมมีรองดานขางลําตัว (costal 
groove) 
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ถ่ินที่อยูอาศัยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกชนิดนี้ จะวางไขในแหลงน้ําที่ไมเชี่ยวมากนักหรือเปนแองน้ํา
คอนขางนิ่ง เมื่อวางไขแลว ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยูบนบก สวนตัวออนจะพัฒนาจนเหงือกหดหมดจึงขึ้นจากน้ํามาอาศัยอยู
บนบก อาจจะลงน้ําบางเปนครั้งคราว 

ในแองน้ําบนภูเขาที่สูงเกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สามารถพบเห็นกะทางน้ําไดไมยาก ซึ่ง
ในแองน้ําสวนมากจะพบตัวออนที่กําลังจะเจริญอยูในระยะแตกตางกัน โดยจะอาศัยอยูในน้ําตลอดเวลา พูเหงือกของ
พวกนี้จะลอยขึ้นอยูดานบนของลําตัวสําหรับแลกเปลี่ยนกาซ สวนตัวเต็มวัยจะอาศัยอยูบนหรือในโพรงดินใกลๆ กับลํา
ธาร โดยอาจจะซุกซอนอยูตามกองเศษซากวัสดุ กอหญา หรือตามขอนไม เปนตน 

 

ภาพที่ 1. ลักษณะของกะทางน้ําที่พบที่จังหวัดแมฮองสอน        ภาพที่ 2. ลักษณะของกะทางน้าํที่พบที่จังหวัดเลย 

 

สามารถพบเห็นตัวเต็มวัยกระทางน้ําไดในแองน้ําในชวงฤดูผสมพันธุ โดยทั้งเพศผูและเพศเมียจะลงมารวมกัน
ในแองน้ําตื้นๆ น้ําไมไหลแรงมากนัก เมื่อผสมพันธุกันแลวตัวเมียจะวางไขไวบนใบหญาหรือเศษไมริมน้ําที่มีความชุม
ชื้น จะไมวางไขลงในแองน้ําโดยตรง สวนนอกฤดูผสมพันธุจะขึ้นมาอาศยัอยูบนบก 

ดวยรูปรางหนาตาของกะทางน้ําที่พบในประเทศไทยทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
กลาวไดวา กะทางน้ําที่พบนั้นจัดเปน newt ไมใช salamander 
 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เปนผลงานจากโครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจกะทางน้ําที่จังหวัดเลย ที่มีความเปนไปไดที่จะเปน
ชนิดใหมของประเทศไทย” (รหัสโครงการ BRT R_148009) โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา
นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) เพ่ือนําขอมูลไปใชประกอบการจัดทําแนวทาง
การศึกษาและวิจัยสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกลุมกะทางน้ําในประเทศไทย 

ผูวิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ประธานโครงการ และคุณรังสิมา ตัณฑเลขา เลขานุการโครงการฯ 
และคณะกรรมการของโครงการทุกทานที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาสัตวกลุมนี้ในประเทศไทย ซึ่งขอมูลดาน
การกระจายจะเปนประโยชนตอการศึกษาดานอ่ืนๆ และชวยเพิ่มพูนองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเทศไทยตอไป นายกันย นิติโรจน นายทศพล ไชยอนันตพร เพ่ือนรวมทริปในการสํารวจในภาคสนาม รอง
ศาสตราจารยผุสต ปริยานนท หัวหนาหนวยปฏิบัติการสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเล้ือยคลาน และรอง
ศาสตราจารยจริยา เล็กประยูร หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ภาพที่ 1. วิธีการตากกะป  

 
เคล็ดลับการทํากะปใหอรอย โดยภูมิปญญาชาวบานชุมชนขนอม 

วชริพงษ สกุลรตัน 
ประธานชมรมพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 

 
กะป (shrimp paste) เปนผลผลิตที่ไดจาก “เคย”  หรือ กุงทะเลชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก ลําตัวยาวประมาณ 1-2 

เซนติเมตร  มี 3 ชนิด โดยแบงตามลักษณะตัวกุง คือ 1) กุงตาดํา เปนกุงที่มีขนาดเล็กที่สุด มองเห็นตาสีดําชัดเจน 2) 
กุงสายไหม เปนกุงที่มีขนาดกลาง ทําใหกะปมีสีสวย 3) กุงสารสมโอ เปนกุงที่มีขนาดใหญที่สุด และเมื่อนํามาทํากะปจะ
ทําใหกะปมีรสหวาน ซึ่งจะอรอยกวากะปที่ทําจากกุงชนิดอื่นๆ แตสีของกะปจะไมสวยเหมือนกะปที่ทําจากกุงสายไหม 

ฤดูกาลของ “เคย” เริ่มตั้งแตชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยชนิดแรกที่พบ คือ กุงตาดํา ตอมาก็จะ
พบเปนชนิดกุงสายไหมในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ และจะพบกุงสารสมโอในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม ซึ่งการกําหนดคุณภาพของเคยจะขึ้นอยูกับฤดูกาลการจับเคย คือ เคยที่จับไดชวงตนฤดู หรือที่เรียกวา 
“กะปน้ําที่ 1” จะมีคุณภาพดีกวาเคยที่จับไดในชวงปลายฤดู หรือที่เรียกวา “กะปน้ําที่ 2” 

วิธีการทํากะป ขั้นแรกจะนําเคยที่ไดมาทําความสะอาด 
และคัดเลือกส่ิงเจือปนออก หลังจากนั้นจึงนํามาผสมกับเกลือใน
อัตราสวน 1:10 แลวทิ้งไวในภาชนะดินเคลือบประมาณ 12-24 
ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนํามาปนเปนกอนรูปรีและตากแดดไว
ประมาณ 10-12 ชั่วโมง (ภาพที่ 1) แลวจึงนํามาตําครั้งที่ 1 โดยใช
ครกไม ซึ่งวิธีการนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา “เช” (ภาพที่ 2)  

หลังจากนั้นจึงนํามาปนเปนกอนและเก็บพักไว อีก
ประมาณ 10-12 ชั่วโมง กอนจะนําออกมาตากแดดและนํามาตํา 
(เช) ครั้งที่ 2 ใหกะปเนียนไดท่ีแลวจึงใสภาชนะที่สะอาด และอัดให
แนนโดยไมใหมีอากาศเขา หมักบมไวนาน 1-3 เดือน จึงสามารถ
นํามารับประทาน หรือจําหนายได  (ภาพที่ 3) ซึ่งกระบวนการนี้จะ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการขัดน้ํา” หรือเปนวิธีการเก็บ
รักษากะปใหไดนานโดยไมใหเสีย ซึ่งบางหมูบานจะนํากะปมาอัด
ใสไหใหแนนไมใหมีฟองอากาศ แลวปดทับดวย “ไกมะพราว” โดย
เชื่อวาจะทําใหจุลินทรียไมสามารถผานเขาไปโดยตรงได บาง
หมูบานจะนิยมใชน้ําตาลออยราดทับแทนไกมะพราวแลวใช
กระดาษขาวปดดานบนกอนคลุมดวยพลาสติกและใชเชือกรัดแลว
ปดฝาใหแนน    

เคล็ดลับของการทํากะป ใหมีรสชาติดี และมีกล่ินหอม
หวานนารับประทานนั้น คือ การหมักกะปจะตองมีระยะเวลาไมตํ่า
กวา 30 วัน และเก็บในภาชนะที่สะอาดไมใหมีฟองอากาศ 
นอกจากเคล็ดลับดังกลาวแลว ในแตละหมูบานยังมีเคล็ดลับอื่นๆ ที่
ทําใหกะปมีรสชาติอรอยแตกตางกันโดยใชภูมิปญญาชาวบาน เชน 
ในขั้นตอนการตากกะป บางหมูบานจะนิยมใชผายางมารองตาก 
เพราะเชื่อวาจะทําใหน้ําจากเคยไมระเหยออก และจะทําใหกะปมี
รสชาติอรอยยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 2. วิธีการ “เช” หรือ การตํากะปในครกไม 

 
ภาพที่ 3. การหมักบมกะป 


